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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

จัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม



	 ทศพธิราชธรรมค�ารบสบิ	 เป็นถ้อยทพิพระราชทานมานานเนื่อง

เจ็ดสบิปีที่ได้เห็นเป็นนจิเนอืง	 ทรงประเทอืงไทยประเทศพ้นเวทนา

	 พระนพิพานปานเจยีนเหมอืนเศยีรขาด	 หกสบิกว่าล้านอนาถพระเจ้าข้า

แต่ยังดทีี่ได้ชื่นพระจรยิา	 เป็นโคมทองส่องมรรคาให้หน้าเดนิ

	 อกีกี่กัปกี่ปีมลีูกหลาน	 เรื่องพระราชสมภารแม้นานเนิ่น

จักคงอยู่คู่เมอืงไทยให้เทดิเทนิ	 ซ้องสรรเสรญิพระบารมไีม่มคีลาย







คํานํา

	 หากมองย้อนกลับไปในช่วงตลอด	๗๐	ปีแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เราจะพบว่าในหลายกรณี	 หลักนิติธรรมเป็นแง่คิดซึ่งเปรียบได้กับแก่นหลักที่ 
ร้อยเรียงเรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจนานัปการ	 และควรค่าแก่การหยิบยกมาศึกษาเพ่ือท�าความเข้าใจ
แง่คิดเก่ียวกับหลักนิติธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึนได้	 เห็นได้จากทั้งพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทที่ได้
พระราชทานในหลายวาระ	ตลอดจนหลักการทรงงานที่ทรงเน้นย�้า

	 สิ่งเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่หากน�ามาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว	 ก็จะช่วยให้เราเข้าใจว่า 
หลักนติิธรรมทีส่อดคล้องกบับรบิทของสังคมไทยมอียูอ่ย่างไรบ้าง		อกีทัง้พระราชกรณกีจิหรือแนวพระราชด�าร ิ
ทีน่�าไปสูก่ารด�าเนนิโครงการมากมายอนัได้สอดแทรกหลักนติิธรรมไว้นัน้	จะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้เราน�า
หลกัการดงักล่าวไปสูก่ารปฏบิตั	ิ	เพือ่สร้างสรรค์สงัคมทีเ่ปิดโอกาสให้ทกุคนเข้าถงึประโยชน์แห่งการพัฒนา 
ได้อย่างเป็นธรรมโดยมีกฎหมายเป็นกลไกส�าคัญได้อย่างไร

	 ข้อมูลทั้งหมดที่เรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงด�ารงพระองค์เป็นแบบอย่างของ 
ผูท้ีย่ดึม่ันในหลักนิตธิรรม	และเป็นผูท้ีน่�าหลกันติธิรรมมาใช้ในการพฒันาชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชน 
อย่างยัง่ยนื		“นติธิรรม”	ของ	“พระราชาผู้ทรงธรรม”	นี	้จึงเป็นส่ิงทีค่วรค่าแก่การบนัทกึไว้เพือ่ส่งต่อมรดก
ทางความคิดและแนวปฏิบัติไปสู่คนรุ่นต่อไป	

	 สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย	หวงัว่าหนงัสือเล่มนีจ้ะท�าให้ผู้อ่านเกดิความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องหลักนิติธรรมมากยิ่งข้ึน	 และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรมในก้าวต่อไป	 
เพือ่น�าไปสู่การประยกุต์ใช้ให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม	เพือ่ร่วมสร้างสงัคมทีส่งบสขุ	เป็นธรรม	สมาชกิในสงัคม 
ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม	 และเคารพซ่ึงกันและกัน	 อันจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานใน 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิพระองค์นัน้	สบืไป

ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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	 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่าเจ็ดสิบปีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ถ้อยพระวาจาท่ีมีผู้อัญเชิญมากล่าวขานบ่อยครั้งมากที่สุด
เหน็จะได้แก่พระปฐมบรมราชโองการ	ทีท่รงต้ังสัตยาธษิฐานพระราชทานการอารักขาแก่ประชาชน
ชาวไทย	 เมื่อวันที่	 ๕	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นพระราชพิธี
บรมราชาภเิษกครัง้แรกในระบอบประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุของประเทศไทย	ว่า

เกริ่นความ

“ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระ ครองแผ่นดินโดยธรรมสม�่าเสมอ 

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลาย

กับโภคสมบัติ เป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไป 

ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญ ฯ”

	 พระปฐมบรมราชโองการนีม้ถ้ีอยค�าทีแ่ตกต่างจากพระปฐมบรมราชโองการในรชักาลก่อน
หน้านัน้	อาท	ิในงานพระราชพิธบีรมราชาภเิษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	เม่ือวนัที่
๒๔	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๔๖๘	 ซึ่งเป็นการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งสุดท้ายในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทาน
อภัยและอารักขาให้แก่ประชาชนด้วยค�ามคธภาษา	 แล้วจึงมีพระบรมราชโองการเป็นภาษาสยาม
ตามเนื้อความในภาษามคธนั้นอีกครั้งหนึ่ง	ข้อความมีว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
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	 ถงึแม้ข้อความจะผดิแผกแตกต่างกนัอยูบ้่างในรายละเอยีด	แต่ค�าหลกัทีเ่ป็นสาระส�าคญัของ
พระปฐมบรมราชโองการทัง้สององค์นีเ้ป็นเรือ่งเดยีวกนั	นัน่คอื	พระราชสตัยาธษิฐานทีพ่ระมหากษตัรย์ิ 
พระองค์ใหม่ทรงตัง้พระทัยมัน่ท่ีจะทรงท�าหน้าทีพ่ระมหากษตัรย์ิด้วยการ	“ครองแผ่นดินโดยธรรม”	
แม้การเข้าสูต่�าแหน่งพระมหากษตัรย์ิจะมไิด้มบีทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนญูก�าหนดให้ต้องทรงปฏญิาณ
พระองค์	ท�านองเดียวกันกับการเข้าสู่ต�าแหน่งส�าคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต�าแหน่งอื่น	ๆ	 
แต่เราก็อาจตัง้ข้อสงัเกตได้ว่า	โดยนติริาชประเพณท่ีีมมีาแต่เดิมของสยามประเทศ	การเปล่งถ้อยพระวาจา 
เป็นปฐมบรมราชโองการตามแนวทางท่ีกล่าวมาข้างต้น	มคีวามส�าคญัไม่ยิง่หย่อน	หรอือาจจะยิง่กว่า
การที่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณพระองค์ในที่ประชุมใด	ๆ	ก็ตาม



1๒ นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 ค�าว่า	“ธรรม”	ท่ีปรากฏอยูใ่นพระปฐมบรมราชโองการนี	้สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวง 
วชิรญาณวงศ์	 ได้ถวายพระธรรมเทศนาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นเอง	 โดยทรงระบุไว้ชัดว่า
หมายถึง	“ทศพิธราชธรรม”	ทรงอธิบายต่อไปว่า	ทศพิธราชธรรม	“เป็นภาษิตของบัณฑิตผู้เกิดนอก
พทุธกาลมาก่อน	ภายหลงัจงึน�ามาร้อยกรองเป็นค�าสอนในคมัภร์ีพระพทุธศาสนา	เพราะม	ี๑๐	อย่าง	 
จึงเรียกว่า	 “ทศพิธ”	 เพราะเป็นธรรมส�าหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ปกครองประชาชน	 จึง
เรียกว่า	 “ราชธรรม”	 นอกจากทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นทั้งหลักศาสนาและหลักศีลธรรมส�าหรับ 
พระมหากษตัรย์ิแล้ว	ยงัมธีรรมะประกอบอกีหลายประการ	เช่น	สงัคหวตัถ	ุ๔	ประการ	และจักรวรรดวิตัร	 
๑๒	ประการ
	 การปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงของพระมหากษัตริย์มีคลองธรรมท่ีถือกันมาแต่ไหน 
แต่ไรว่า	 พระมหากษัตริย์ต้องทรงด�ารงอยู่ในทศพิธราชธรรม	 และหน้าท่ีส�าคัญประการหนึ่งของ 
พระมหากษัตริย์	 คือการธ�ารงความยุติธรรมไว้ให้เป็นหลัก	 เป็นที่พึ่งของประชาชน	 หน้าที่เรื่องนี้ 
อาจกล่าวว่าเป็นหน้าที่หลักของประมุขในทุกประเทศเสียด้วยซ�้า	 เช่น	 ประเทศข้างฝ่ายตะวันตก	 
มีค�าอธิบายว่าพระมหากษัตริย์เป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรม	 (The	 king	 is	 the	 fountain	 of
justice)		ส�าหรับประเทศไทยของเรา	เม่ือยงัปกครองด้วยระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชย์	พระมหากษตัรย์ิ 
ย่อมถือเป็นพระราชภาระที่จะรักษาความยุติธรรมให้สถิตย์เสถียร	เมื่อบ้านเมืองมีประชากรจ�านวน 
ไม่มาก	 พระมหากษัตริย์ทรงตัดสินคดีความของประชาชนด้วยพระองค์เอง	 เม่ือถ้อยคดีความ 
มจี�านวนเพิม่พนูมากขึน้	กโ็ปรดให้มข้ีาราชการตลุาการและแผนกอืน่	ๆ 	ตดัสนิคดีความต่างพระองค์	
แต่ถึงกระนั้น	 ก็ยังทรงไว้ซ่ึงพระราชอ�านาจท่ีจะพระราชทานความเป็นธรรมในขั้นตอนสุดท้าย 
เมื่อมีการทูลเกล้าฯ	ถวายฎีกา	แม้ต่อมาประเทศของเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ 
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุแล้วกต็าม	แต่บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
ในการผดุงรักษาความยุติธรรมก็ยังปรากฏให้เห็นได้แม้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
สืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	บัญญัติไว้
ในมาตรา	๓	 ว่า	 อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้
อ�านาจนั้นทางรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 และศาล	 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 และมาตรา	๑๘๘	
บัญญัติว่า	 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�านาจของศาล	 ซ่ึงต้องด�าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	 และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์	 และนอกจากนั้น	 มาตรา	 ๑๗๙	 ก็ได้บัญญัติว่า	 
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการพระราชทานอภัยโทษด้วย



13นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

พระราชนิพนธ์เรื่องพระนลค�าหลวง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยทศพิธราชธรรม



	 การปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ่ือธ�ารงความยุติธรรมเช่นว่าน้ัน	 ต้องตรงกันกับข้อหนึ่งใน
ทศพิธราชธรรมอย่างชัดเจน	 นั่นคือทศพิธราชธรรมข้อที่ว่า	 อวิโรธนะ	 ซ่ึงหมายถึงทรงยึดหลัก
ความถูกต้องเที่ยงธรรม	ไม่ยอมให้การกระท�าความผิดเกิดขึ้น	ทรงมีความยุติธรรม	ยกย่องคนที่ควร
ยกย่อง	ปราบคนที่ควรปราบ	ด้วยความเป็นธรรม
	 ค�าว่า	 ความยุติธรรม	 ก็ดี	 ความเป็นธรรม	 ก็ดี	 มีลักษณะที่เป็นนามธรรม	 แม้ในหมู่ 
นักนิติศาสตร์หรือนักสังคมศาสตร์	 ถ้าจะต้องให้อธิบายกันว่าความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม 
คอือะไรแล้ว	คงทุม่เถยีงกนัได้ไม่รูจ้บ	แต่กม็ปีระเดน็จ�านวนมากอกีเหมอืนกนั	ทีเ่มือ่ท�าใจให้เป็นกลาง	 
ปราศจากอคติแล้ว	 คนท่ัวไปที่เป็นวิญญูชนก็อาจบอกได้ไม่แตกต่างกันว่า	 เร่ืองนี้หรือเรื่องนั้นมี 
ความยุติธรรม	 มีความเป็นธรรมหรือไม่	 ด้วยการอธิบายอย่างนี้เราอาจจะพอเห็นพ้องกันได้บ้าง 
กระมังว่า	ความยุติธรรมนั้นเป็นสากล	ไม่ได้เป็นของชาติใดหรือหมู่ใดโดยเฉพาะ	แม้สหประชาชาติ 
ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับนับถือมากท่ีสุด	 ก็ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้	 
ดังจะเห็นได้จากปฏิญญา	 กติการะหว่างประเทศ	 หรืออนุสัญญาหลายฉบับที่พูดถึงความยุติธรรม 
อันพึงประสงค์	โดยใช้หลักนิติธรรม	หรือ	rule	of	law	เป็นเครื่องมือส�าคัญในการท�างาน	
	 สมมติฐานส�าคัญประการหนึ่งที่ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกมีความเห็นตรงกันคือ	 ในการท�าให้
ประชาคมโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและธ�ารงรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้อย่าง 
สถาวรนัน้	ต้องอาศยัปัจจยัพืน้ฐานส�าคญั	นัน่คอืความยตุธิรรมในทางหนึง่	และการพฒันาในอีกทางหนึง่		 
นอกจากนี้	ยังอาจกล่าวได้ว่าไม่เพียงแต่ความมั่นคง	(security)	ต้องอาศัยความยุติธรรม	(justice)	
ควบคู่ไปกับการพัฒนา	 (development)	 ในด้านเศรษฐกิจ	 การเมืองและสังคมอย่างสมดุลแล้ว
ในทางกลับกัน	 ความมั่นคงปลอดภัยก็ดี	 การพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบร่มเย็นก็ดี	 ย่อมเก้ือกูล
ต่อการท�าให้ประชาชนพลเมืองเข้าถึงความยุติธรรม	 ซ่ึงไม่ได้จ�ากัดเฉพาะแต่ความยุติธรรม
ตามกฎหมายเท่านั้น	แต่ยังรวมไปถึงความเป็นธรรมทางสังคมด้วย		

1๔ นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม



	 อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดส�าคัญที่ท�าหน้าที่เชื่อมโยงปัจจัยพื้นฐานท้ังสามประการข้างต้น 
เข้าด้วยกัน	และท�าให้ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัแต่ละประการไม่ได้มเีพยีงแต่ทศิทางเดียว	หากแต่ 
ปัจจัยแต่ละส่วนยังต่างเก้ือกูลสนับสนุนส่งเสริมซ่ึงกันและกัน	 (mutually	 reinforcing)	 ก็คือ	 
หลักนิติธรรม	 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า	 “ส�าหรับสหประชาชาติแล้ว	 
หลักนิติธรรม	 หมายถึง	 หลักในการบริหารปกครองท่ีคนท้ังหลาย	 สถาบันหรือองค์กรต่าง	 ๆ	 
ทุกภาคส่วน	 รวมถึงรัฐเองด้วย	 ยอมผูกพันปฏิบัติตามกฎหมายที่ประกาศใช้เป็นการทั่วไป	 ที่ใช้
บงัคบักับทกุฝ่ายโดยเสมอภาคกนั	และที่มกีารบงัคับใช้ผ่านองค์กรตลุาการทีว่ินจิฉยัชีข้าดข้อพพิาท 
โดยอิสระ	 อีกท้ังกฎหมายนั้นยังต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย”	
	 ด ้วยเหตุนี้ 	 ในวาระเพื่อการพัฒนาที่ ย่ังยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 (The	 2030	 Agenda	 
for	Sustainable	Development)	ซึง่รบัรองโดยสมชัชาสหประชาติเมือ่เดือนกันยายน	ค.ศ.	๒๐๑๕	
จึงได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goals,	SDGs)	 ไว้อย่าง
ครอบคลุม	 ไม่เพียงแต่ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน	ชุมชน	 และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
เท่านั้น	แต่ยังก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการส่งเสริมหลักนิติธรรมนั้น	นอกจากจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ให้เกิดความยุติธรรม	 ความสงบสุข	 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมาย
ต่าง	ๆ	แล้ว	ตัวหลักนิติธรรมเองยังถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมกันส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งอีกด้วย	 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประชาคมนานาชาติยอมรับ
ความส�าคัญของหลักนิติธรรม	 ท้ังในฐานะที่เป็นเครื่องมือและเป็นเป้าประสงค์ในเวลาเดียวกัน 
ในอันที่จะสร้างสังคมที่มีความสงบสุขและเปิดโอกาสแก่ทุกคนอย่างทั่วถึงที่จะร่วมกันท�าให้การ
พัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผล

1๕นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม
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	 จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ข้างต้น	ดูประหนึ่งว่า	 เราไม่อาจแยกหลักนิติธรรมกับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของคน	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ออกจากกันได้	 ด้วยเหตุนี้	 หลักนิติธรรมหรือการปฏิบัติเพื่อให้ 
เกิดหลักนิติธรรมขึ้นในสังคมจึงไม่อาจเกิดมีขึ้นได้	 หากเรา
ละเลยการพัฒนาในประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างสมดุล	และ 
ขณะเดียวกัน	การพัฒนาอย่างสมดุลกไ็ม่อาจเกดิผลทีเ่ตม็บรบิรูณ์ได้	 
หากละเลยประเด็นในเรื่องของหลักนิติธรรม
	 ค�าพดูทีส่วยงามดงักล่าวข้างต้น	ฟังดไูพเราะและไม่ยาก
เกินความเข้าใจ	 แต่การน�าค�าพูดไปสู่การปฏิบัติเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	
การศกึษาถึงแนวพระราชด�ารแิละพระราชกรณยีกิจของพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	มคีวาม
น่าสนใจและมคีวามส�าคญัเป็นพเิศษ	เพราะจะท�าให้เราได้เหน็ว่า
ได้ทรงน�าทฤษฎเีรือ่งนีล้งภาคสนามมานานแล้ว	และอาจจะก่อน
เวลาที่นานาชาติหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้เสียด้วยซ�้าไป	

1๗นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

การประชุมรับรอง The 2030 Agenda  
for Sustainable Development ขององค์การสหประชาชาติ



แนวพระราชดําริว่าด้วยกฎหมาย
และความยุติธรรม

1๘ นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้พระราชทาน
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัทีเ่กีย่วข้องกบัความยติุธรรมไว้ในวาระโอกาสต่าง	ๆ 	เป็นจ�านวนมาก	 
ศาสตราจารย์กติตคิณุวษิณ	ุเครอืงาม	ได้เคยศกึษาวจิยัและน�าเสนอสาระส�าคญัจากพระบรมราโชวาท
และพระราชด�ารัสด้านกฎหมายไว้ในงานวิจัยและบทความวิชาการ	มีสาระสังเขปว่า

 ๑. ความยุติธรรมสําคัญอย่างไร 
	 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงตระหนักใน 
ความส�าคัญของความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง	 ทรงเห็นว่าความยุติธรรมเป็นเงื่อนไขส�าคัญยิ่งส�าหรับ 
การด�ารงอยู่ของประเทศชาติ	
	 	 ครัง้หนึง่ได้มพีระราชด�ารัสว่า “...ถ้าหากว่าขาดความยติุธรรม ประเทศกจ็ะอยูย่าก มี
เหมอืนกนัทีเ่ขามกีารปกครองอย่างไม่มคีวามยติุธรรม แต่ว่าประเทศไทยก็คงต้องมคีวามยุตธิรรม
มาตลอด ถึงมีความเจริญได้ มีความมั่นคงได้อย่างมหัศจรรย์...” 
	 ในอกีวโรกาสหนึง่ได้รบัสัง่ว่า “...ถ้าไม่รกัษาวนิยั ไม่รกัษาความเป็นธรรม ไม่รกัษาความ
ขยนัหมัน่เพยีร ความซือ่สตัย์สจุริตแล้ว เรากย่็อมจะล่มจม เพราะว่าความเป็นธรรม ความซือ่สตัย์ 
ความขยันหมัน่เพยีร ความต้ังใจท�าตามหลกัวชิาน้ันเป็นการสร้างพืน้ฐานทีดี่ส�าหรบับ้านเมอืง...” 

 ๒. ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
	 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 พระราชทาน
พระบรมราชาธิบายไว้ในหลายวาระว่า	ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้	อยู่ที่ผู้ใช้กฎหมายส่วนหนึ่ง	และ
มาจากตัวบทกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง
	 	 ในส่วนของผู้ใช้กฎหมายนั้น	จะทรงเตือนผู้พิพากษา	อัยการ	ทนายความ	เนติบัณฑิต	
และนิสิตนักศึกษาวิชากฎหมายทุกครั้งที่พระองค์มีโอกาสว่า	ผู้ใช้กฎหมายต้องมี	“ความเป็นกลาง”	
และ	“ความสุจริต”	เป็นหลักส�าคัญในการท�างาน	และนอกจากนั้น	ยังต้องมีความสามารถในการใช้
กฎหมายให้ตรงตามความประสงค์	ทั้งต้องระวังช่องโหว่ของกฎหมายอีกด้วย	



19นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 เรื่องส�าคัญท่ีทรงเน้นในหลายวาระ	 และมีความเสมอต้นเสมอปลายอย่างเห็นได้ชัด	 คือ
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสที่ว่า	

“...กฎหมายนัน้เป็นปัจจัยหรอืเครือ่งมอืทีมี่เพือ่รกัษาความยติุธรรม หรอืใช้เป็นแบบแผน
ความประพฤติของประชาชน และใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติของ
ประชาชน ตัวกฎหมายเองจึงต้องมคีวามยตุธิรรมอยูด้่วย ทีส่�าคญัคอืต้องตราขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์
ที่จะรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง ไม่ใช่กดข่ีข่มเหงประชาชนในบ้านเมือง กฎหมายที่กดข่ี
ข่มเหงประชาชน หรือรังแกประชาชน ท�าให้ประชาชนในบ้านเมืองเดือดร้อนเป็นกฎหมายที่ไม่
ยุติธรรม...”
	 รับสั่งว่า “...ถ้าดูในทางกฎหมาย เขา (ประชาชนผู้ละเมิดกฎหมาย) ก็ฝ่าฝืน เพราะว่า
ตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม แต่ถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้ท�าผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้น
นั่นเอง...” และรับสั่งด้วยว่า “...ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน...” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประทับบัลลังก์ฟังการพิจารณาคดี 
ในการเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลเด็กและเยาวชนกลาง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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 ๓. กฎหมายกับความยุติธรรมใครสําคัญกว่ากัน
	 จากพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสข้างต้นย่อมท�าให้เราเห็นได้ว่า	มีความเป็นไปได้ที่
กฎหมายกับความเป็นธรรมไม่สอดคล้องกัน	 ความยุ่งยากอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อต้องตอบค�าถาม
ว่าระหว่างกฎหมายฝ่ายหนึ่ง	 กับความยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่ง	 อะไรส�าคัญกว่ากัน	 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	พระราชทานพระบรมราโชวาทในเรื่องนี้ว่า
 “...โดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควร
จะถือว่ามีความส�าคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อน
กฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยค�านึงถึงแต่ความถูก
ผดิตามกฎหมายเท่านัน้ดูจะไม่เป็นการเพยีงพอ จ�าต้องค�านงึถึงความยติุธรรมซึง่เป็นจดุประสงค์
ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้ผลที่ควรจะได้...”

๓. กฎหมายกับความยุติธรรมใครสํามยุติธรรมใครสํามยุติธรรมใครส คัญกว่ากัน
	 จากพระบรมราโชวาทและพระราชด� รัสข้างต้นย่อมท� ให้เราเห็นได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ประทับบัลลังก์ฟังการพิจารณาคด ี
ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
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	 ในพระบรมราโชวาทอีกองค์หนึ่ง	ได้ทรงย�้าว่า	
“...ผู้ที่ได้ผ่านส�านักอบรมศึกษากฎหมายทุกคน ควรได้รับการชี้แจงเน้นหนักให้ทราบ

ชดัว่า กฎหมายไม่ใช่ตวัความยตุธิรรม หากเป็นแต่เพยีงบทบญัญัติหรือปัจจยัทีต่ราไว้เพือ่รักษา
ความยุติธรรม... จึงไม่สมควรจะถือว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมีวงกว้างอยู่เพียง
แค่ขอบเขตของกฎหมาย จ�าเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผล 
ตามเป็นจริงด้วย...”

 ๔. ถ้ากฎหมายไม่ยุติธรรมควรทําอย่างไร
	 เม่ือมีพระราชปรารภในเรื่องความไม่ยุติธรรมของกฎหมายแล้ว	 ก็ทรงแนะน�าด้วยเสมอว่า	 
“...ต้องมีการวิจัยหรือมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วน...” “...ช่วยทางสภานิติบัญญัติ ชี้ทางให ้
สภานิติบัญญัติว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายท่ีตรงไหน...” “...เสนอให้ประชาชนทราบ ให้ทาง
ผูใ้หญ่ทราบ ให้ทางสภานติบิญัญตัหิรอืทางกรมกฤษฎกีา...แล้วก็ดัดแปลงกฎเกณฑ์ในกฎหมาย 
ให้เป็นผลส�าเร็จ...มีความยุติธรรมมากขึ้น...”

	 แนวพระราชด�าริทางด้านกฎหมายที่ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ	 เครืองาม	 ได้น�ามา
ประมวลไว้ในผลงานวิชาการข้างต้น	 มีที่มาจากพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสหลายสิบองค์ 
ทีพ่ระราชทานต่างวาระ	ต่างเวลา	แต่น่าอศัจรรย์ใจมิใช่น้อยทีเ่ราจะพบว่า	แนวพระราชด�ารใินเรือ่งนี้ 
มีความชัดเจนสม�่าเสมอ	 และเป็นผลมาจากความที่ทรงแม่นย�าในหลักวิชาที่ได้ทรงศึกษาจาก 
การศกึษาในระบบ	และการศกึษานอกระบบด้วยพระองค์เอง	ประกอบกบัประสบการณ์ทีไ่ด้ทรงพบเหน็ 
ข้อเท็จจริงในภาคสนาม	 จากการที่ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ตลอดทั่วทั้งพระราชอาณาเขต
	 ที่เป็นพระเดชพระคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม	 นอกเหนือจากการพระราชทาน 
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัทีท่รงคณุค่ายิง่ข้างต้นแล้ว	ยงัได้ทรงน�าแนวพระราชด�ารเิหล่านัน้
ไปปฏิบัติ	น�าไปขยายผล	น�าไปพิสูจน์ให้คนทั้งหลายเห็นประจักษ์ว่า	แนวพระราชด�าริด้านกฎหมาย
และความยุติธรรมที่รับสั่งนั้น	มิได้เป็นแต่เพียงค�าพูดทางทฤษฎี	หากแต่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 
ได้จริงในการแก้ปัญหาของประเทศ
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พระราชกรณียกิจตามแนวพระราชดําริ
ว่าด้วยความยุติธรรม

	 ด้วยความที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นที่จะทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	 ตามรอยสมเด็จพระบรมราชบุรพการีและตามพระราช
สัตยาธิษฐานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร	 ได้เสด็จฯ	 ไปทั่วทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดของประเทศไทย	 ในช่วงแรกของรัชกาล 
มีพระราชประสงค์จะทรงเยี่ยมเยียนประชาชน	 ให้ได้ทรงรู้จักคุ้นเคย	 แต่ครั้นเมื่อเสด็จฯ	 ไปแล้ว
ทรงพบว่าประชาชนยังมีความทุกข์ยากอีกเป็นอันมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในเรื่องการท�ามาหากิน	
การขาดโอกาสทางการศกึษา	และปัญหาด้านสุขภาพอนามยั		ทรงพระราชด�าริว่าล�าพงัแต่เพยีงการ
เสดจ็ฯ	ไปเยีย่มเยยีนเป็นคร้ังคราวยงัไม่เป็นการเพียงพอ	จึงได้ทรงริเริม่โครงการตามพระราชด�ารขิึน้
เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นของราษฎร	เมื่อเวลาหลายสิบปีผ่านไป	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
นบัร้อยนบัพนัโครงการกไ็ด้เกดิข้ึน	มศีนูย์ศึกษาการพฒันาเกิดขึน้ตามภมูภิาคต่าง	ๆ 	เพือ่เป็นห้องเรยีน 
หรือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตส�าหรับประชาชนจะได้เข้าไปศึกษาหาความรู้และน�าไปเป็นแบบอย่าง 
ในการท�ามาหากนิ		ผูใ้กล้ชดิเบือ้งพระยคุลบาทหลายท่าน	เล่าประสบการณ์ว่าพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทรงรวบรวมข้อมลูและทรงวเิคราะห์ปัญหาของราษฎรในแต่ละ
พื้นที่อย่างละเอียดลออ	ทรงค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง	ๆ 	รอบด้าน	และทรงเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการท�ามาหากินของ
ประชาชน	 เน่ืองจากประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม	ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้าน
การเกษตร	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การท�านาท�าสวนและการประมง		ปัจจยัส�าคญัในการผลติย่อมไม่พ้น
ไปจากที่ดิน	และน�้ากินน�้าใช้ไปได้		เราจึงเห็นได้ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจ�านวนมาก
เป็นเรือ่งของการแก้ปัญหาด้านการเกษตรกรรม	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรือ่งดนิทีด้่อยคณุภาพ	การขาดน�า้ 
ส�าหรบัเพาะปลกู	การขาดทีดิ่นส�าหรับประกอบอาชีพ	ตลอดไปจนถงึเร่ืองของพืชพรรณ	การแบ่งส่วน 
การใช้ท่ีดนิให้เหมาะสม	การบรหิารจดัการ	และการตลาด		ประชาชนจ�านวนมากได้รบัประโยชน์จาก
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริโดยตรง	และอาจกล่าวได้ว่ายงัมผู้ีได้รับประโยชน์ทางอ้อมจาก
พระราชกิจในเรื่องนี้อีกเป็นจ�านวนมหาศาล	เช่น	เมื่อค�านึงว่าประชาชนมีรายได้และมีความเป็นอยู่ 
ทีด่ขีึน้	เศรษฐกจิภายในประเทศกย่็อมมคีวามมัน่คง	ปัญหาโจรผู้ร้ายหรือความววิาทบาดหมางต่าง	ๆ 	 
ก็จะลดลง	 ท�าให้ประชาชนที่แม้มิได้เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริโดยตรง	 
พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วย
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	 เรื่องที่มีความส�าคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งของเกษตรกรคือเรื่องที่ดินท�ากิน	 แต่ก่อนแต่ไรมา	
ประชากรของประเทศมีจ�านวนน้อย	ในขณะที่ที่ดินมีจ�านวนมาก	ในอดีตเรามีกฎหมายที่ส่งเสริมให้
คนหกัร้างถางพงเพือ่เพาะปลกูเป็นไร่เป็นนา	เพือ่จะได้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐทรพัย์เพิม่พนูข้ึน	เป็น
ประโยชน์ด้วยกนัท้ังฝ่ายประชาชนและฝ่ายรฐั	บางคราวถงึขนาดมกีฎหมายยกเว้นภาษใีนระยะเริม่ต้น 
ให้ส�าหรับผู้ที่หักร้างถางพงใหม่	 ท�านองเดียวกันกับการส่งเสริมการลงทุนสมัยนี้	 อีกท้ังป่าไม้ 
ในสมัยก่อนเก่าก็มีจ�านวนมาก	 แม้ในต�าราเรียนเมื่อต้นรัชกาลที่	 ๙	 สินค้าส่งออกของประเทศไทย
รายการส�าคญัล�าดบัต้น	กค็อืไม้สกัและไม้มค่ีาอ่ืน	ๆ 	แต่เมือ่วนัเวลาผ่านไป	ประชากรมเีพิม่มากขึน้	พืน้ที่
ป่าไม้มีลดน้อยลงจนกระทัง่น่าวติกว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	ผูบ้รหิารประเทศในยคุหนึง่ 
จงึออกกฎหมายว่าด้วยเร่ืองป่าสงวนแห่งชาตบ้ิาง	ป่าคุม้ครองบ้าง	ซึง่เป็นเรือ่งใหม่ทีค่นไทยไม่คุน้เคย	 
อีกทั้งความพร้อมและความสามารถในการเดินส�ารวจเพื่อให้ความแจ้งชัดว่าประชาชนคนใดอยู่ใน
พื้นที่ที่จะก�าหนดเป็นเขตป่าสงวนหรือไม่ก็ท�าไม่ได้เต็มที่	 เมื่อประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติไปแล้ว	 และมีการตราพระราชกฤษฎีกาซ่ึงเป็นกฎหมายอนุบัญญัติก�าหนดเขตป่าสงวน 
แห่งชาตขิึน้หลายแห่ง	มคีดคีวามเกดิขึน้เป็นจ�านวนมากท่ีประชาชนถูกจับกมุฟ้องร้องในข้อหาบกุรุก
ป่าสงวน	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	มพีระราชด�ารสัเกีย่วกบั 
ปัญหาเรื่องนี้เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๖	ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ก�าลังมีคดีประเภทนี้เป็นจ�านวนมากว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านเจาะบากง 
อ�าเภอปูโนะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔
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 “...มข้ีอกฎหมายเฉพาะอย่างหนึง่ทีไ่ด้เคยประสบ อนันีก้เ็ป็นกรณเีฉพาะ แต่กข็อมาเล่า
ให้ฟังและถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่ง ก็เกี่ยวข้องกับที่ดินอีกและเกี่ยวข้องกับ
ผูท้ีอ่ยูห่่างไกล เช่น ในป่าสงวนซึง่ทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจ�าแนก แต่ว่า
เราขดีเส้นไว้ ประชาชนกม็อียูใ่นนัน้แล้ว เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบงัคบัให้คนทีอ่ยูใ่นป่าที่
ยังไม่ได้สงวน แล้วเพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนเศษกระดาษก็ดูชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิด
ขึ้นที่เมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมาย 
เขาก็ฝ่าฝืน เพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม แต่ทว่าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้ท�า
ผิดกฎหมาย ก็ผู้ขีดเส้นนั่นเอง เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิในทางเป็น
มนุษย์ หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมือง ข้อนี้ก็เป็น
ปัญหาและเกิดวุ่นวายขึ้นมาหลายครั้ง เมื่อได้ด�าเนินคดีกับผู้ที่ได้บุกรุกป่าสงวน และข้อนี้ก็เคย
พูดมาแล้ว อาจฉงนว่าท�าไมมาพูดอีก ก็เพราะว่ามีความคิดไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อป่าสงวนนั้นทาง
ราชการเปิดให้เป็นป่าเปิด จับจองได้ แต่บุคคลที่อยู่ในน้ันกลับเป็นผู้บุกรุกที่เจ้าของอันนี้ก็เป็น
สิ่งมหัศจรรย์อยู่ เพราะว่าเมื่อเปิดแล้ว ผู้ที่อยู่ในป่าและปฏิบัติด�าเนินชีวิตอย่างธรรมดา ควรจะ 
มีสิทธิในที่นั้นแต่กลับมาเป็นผู้บุกรุก บุกรุกที่ดินที่มีเจ้าของ นี่ก็เพราะเหตุว่าเมื่อป่าสงวนนั้น
เปิดออกมาเป็นป่าเปิด กม็ผีูไ้ปจบัจองท�ากนิ ผูท่ี้ไปจบัจองกถ็กูตามกฎหมาย เพราะไปทีอ่�าเภอแล้วก็
ไปขอจอง ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ไปจับจองไว้ก็ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ไปขับไล่คนที่อยู่ไปนั้น คนที่อยู่ 
ในนั้นเดิมก็กลับเป็นจ�าเลย ในกรณีว่าบุกรุกที่ของคนอื่น อันนี้เห็นว่าไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง...”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรอ�าเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่เสี่ยงภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รุนแรง 
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗



๒๕นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 ปัญหาลกัษณะอย่างนีม้ไิด้เกดิขึน้เพยีงแค่ทีใ่ดทีห่นึง่	หากแต่เกดิขึน้ในหลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศ	
ยิ่งในครั้งกระนั้นเป็นยุคสมัยที่มีความขัดแย้งในทางอุดมการณ์ทางการเมือง	และมีเหตุความไม่สงบ
ที่เรียกว่า	“การก่อการร้ายคอมมิวนิสต์”	ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมย่อมอยู่ในฐานะที่จะมี
ท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลได้โดยง่าย	ท�าให้สถานการณ์ยิ่งยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีก	
	 จริงอยู ่ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มิได้มี 
พระราชอ�านาจท่ีจะทรงสัง่การให้กระทรวง	ทบวง	กรมทัง้หลาย	หรอืกระบวนการยติุธรรม	ด�าเนนิการ 
หรือไม่ด�าเนินการอย่างใด	 ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายบริหาร	 แต่ในฐานะทรง
เป็นประมุข	 ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจที่จะแนะน�าและตักเตือนรัฐบาล	 รวมถึงพระราชอ�านาจทาง
สังคมที่พระองค์เป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนคนไทย	พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส 
ในเรือ่งอย่างนีจ้งึมคีวามส�าคญั	และผูเ้กีย่วข้องได้รบัใส่เกล้าใส่กระหม่อมไปพจิารณาด�าเนนิการให้เกดิ 
ความยุติธรรมที่เที่ยงตรงขึ้นให้จงได้
	 ในส่วนของพระองค์เอง	 นอกเหนือจากการพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราช
ด�ารัสเพือ่เตอืนสตใินเรือ่งกฎหมายและความยตุธิรรมแล้ว	พระราชกรณยีกจิทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริจ�านวนมาก	 แม้วัตถุประสงค์โดยตรงจะเป็นเรื่องของปากท้อง	 หรือ
การท�ามาหากินของประชาชน	 แต่ถ้าหากเราน�ารายละเอียดของโครงการทั้งหลายมาพิจารณาให้ 
รอบด้านแล้ว	ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารเิหล่านัน้กเ็ป็นการสร้างเสรมิ
หลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย	
	 เพื่อความเข้าใจท่ีกระจ่างชัดในเรื่องนี้	 เราอาจจะต้องมองย้อนกลับไปดูข้อเท็จจริงเมื่อ	
“การกระท�าความผดิ”	เกดิขึน้	ในสายตาของผูใ้ช้กฎหมายท่ัวไป	ค�าถามท่ีเราให้ความสนใจเป็นพิเศษ
คือการกระท�านั้นผิดหรือถูกกฎหมายมาตราใดฉบับใด	ผู้กระท�าความผิดสมควรได้รับโทษมากน้อย
เพียงใด	แต่กระบวนการยุติธรรมของเรายังไม่สามารถมองย้อนกลับไปถึงรากเหง้าที่เป็นบ่อเกิดของ	
“การกระท�าความผิด”	นั้นได้		จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที	หลายคนคิดว่าการย้อนกลับไปแก้ปัญหา
ที่จุดเริ่มต้นไม่ใช่หน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม	
	 ในอดีตที่ผ่านมา	ประเทศของเรามี	“การกระท�าความผิด”	กฎหมายเรื่องป่าสงวนแห่งชาติ
จ�านวนมาก	 มี	 “การก่อร้ายคอมมิวนิสต์”	 ซึ่งเป็นการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
การกระท�าอนัเป็นคอมมวินสิต์	พ.ศ.	๒๔๙๕	นบัร้อยนบัพนัคดี		ประสบการณ์บอกให้เรารู้ว่า	การจับกมุ 
ผู้กระท�าความผิด	น�าตัวขึ้นฟ้องร้อง	และศาลพิพากษาให้จ�าคุก	ไม่ได้ท�าให้สถานการณ์อะไรดีขึ้น	



๒6 นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปยังไร่ถั่วแดงและไร่ข้าวสาลี 
หมู่บ้านอาข่าที่เดิมปลูกฝิ่น ณ ดอยผาหมี อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓



๒๗นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ไม่ได้ทรงปฏิเสธหรือทรงคัดค้าน
การบังคับใช้กฎหมายในคดีเหล่านั้น	 หากแต่ทรงฝากข้อคิดเพื่อผู้ใช้กฎหมายจะได้น�าไปตรึกตรองประกอบการ
ใช้ดุลยพินิจ	 ดังได้กล่าวถึงแนวพระราชด�าริที่ปรากฏอยู่ในพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสข้างต้นแล้ว	 แต ่
ยิ่งไปกว่านั้น	 พระองค์ยังใส่พระราชหฤทัยที่จะย้อนกลับไปพินิจพิจารณาถึงรากเหง้าของปัญหา	 เช่น	 เราอาจ 
อธิบายได้ว่า	 ถ้าคนมีทีด่นิท�ากนิเพียงพอ	 และรายได้จากการประกอบเกษตรกรรมของเขาสามารถเล้ียงชีพได้แล้ว	 
จะเหลือใครสักกี่คนเล่าที่จะตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมาย	
	 เรื่องของชนกลุ่มน้อยที่มีวิถีชีวิตร่อนเร่อยู่ตามภูเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย	 คุน้เคยกบัการท�าไร่
เลือ่นลอย	พชืทีป่ลกูและได้รายได้เหน็ทันตาคอืฝ่ิน	ซ่ึงเป็นปัญหาหนามยอกอกของรัฐบาลมาทกุยคุทกุสมัย	ถ้าชนกลุม่น้อย 
เหล่านั้นมีทางเลือกในชีวิตที่ดีกว่า	 และเป็นหลักประกันว่าเขาจะเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้	 มีชีวิตที่มั่นคงอยู่บน 
ผืนแผ่นดินไทย	ใครเล่าจะไม่เลือกหนทางเหล่านั้น
	 ถ้าคนทั้งปวงได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ	 ไม่ถูกรังแกข่มเหง	 มีคุณภาพชีวิตที่น่าพึงพอใจ	 ใครเลยจะ
อยากเป็นคอมมิวนิสต์	ดังที่พลเอกพิจิตร	กุลละวณิชย์	อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่	๙	ได้เขียนเล่าไว้ในบทความเรื่อง	
“ยอดกษัตริย์	จอมทัพไทย”	ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	มีพระราชด�ารัส
ครั้งหนึ่งว่า	“หากปากท้องเขาอิ่ม	เขาก็จะไม่เป็นคอมมิวนิสต์”	
	 ด้วยวิธีคิดท่ีสอดคล้องกับสามัญส�านึกอย่างนี้	 เมื่อเราย้อนกลับไปศึกษารายละเอียดของโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริจ�านวนมากแล้ว	 เราจะมีความชื่นใจที่พบว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	 ทั้งรับสั่งและทัง้ทรงปฏิบติัเพือ่ให้หลกันติิธรรมและการพฒันาทีย่ัง่ยนื	 ผสมผสานเป็นเนือ้เดยีวกัน
มาแต่ไหนแต่ไร	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริหลายโครงการเป็นตัวอย่างท่ีน่าสนใจที่แม้จนกระทั่งองค์การ
สหประชาชาติได้ถือเป็นแบบอย่างของความส�าเร็จ	 และน�าไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาในอีกหลายประเทศ
ในส่วนของประเทศเราเอง	 ความส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิด
โครงการพัฒนาของพระบรมวงศ์	ส่วนราชการ	ตลอดจนถึงประชาชนอีกเป็นอันมาก	
	 ถึงแม้ว่าในวันนี้เราไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าการปฏิบัติตามแนวทางในพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เพื่อให้หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นทีย่อมรบั	ยงัไม่เป็นทีเ่ข้าใจของคนทกุคนในประเทศกต็ามท	ีแต่การทีไ่ด้ทรงเริม่ต้นขึน้แล้ว	ความส�าเรจ็ท่ีปรากฏ
แล้วในหลายพืน้ที	่เมลด็พนัธุแ์ห่งความรูค้วามเข้าใจทีไ่ด้ทรงเพาะหว่านไว้มานานหลายสบิปี	ถ้อยพระวาจาทีท่รงรบัสัง่
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและแรงบันดาลใจในหัวใจของคนจ�านวนมาก	สิ่งเหล่านี้ยังไม่สูญหายไปข้างไหน	ตรงกันข้าม	
ผลแห่งพระมหากรณุาธคิณุดงักล่าวจะยงัคงยัง่ยนื	และเป็นประหนึง่ธงชยัเพือ่การพฒันาบ้านเมืองไทยของเราต่อไป 
ในอนาคต



๒
ภาค

กรณีศึกษ�

โครงก�ร

ต�มพระร�ชดำ�ริ





โครงการหลวง

3๐ นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 ในอดีต	พืน้ทีช่นบททางภาคเหนอืหลายจงัหวดั	เช่น	เชยีงใหม่	เชยีงราย	แม่ฮ่องสอน	มชีาวเขา
หลายเผ่า	เช่น	อก้ีอ	ม้ง	มเูซอ	และกะเหรีย่ง	ซึง่เดนิทางข้ามไปมาระหว่างพรมแดนไทย	พม่าและลาว	
รวมถงึบรเิวณทีย่งัไม่มกีารปักปันเขตแดนแน่นอน	ตลอดจนกลุ่มจีนคณะชาติหรือก๊กมนิตัง๋	ทีพ่่ายแพ้
ในการรบและหนเีข้ามาจากประเทศจนี	ได้พากนัอพยพมาอยูบ่นภเูขาทางภาคเหนอืของประเทศไทย		
โดยมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง	ส่วนหนึ่งด�ารงชีวิตด้วยการท�าไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น

	 กระทัง่เมือ่รฐับาลออกกฎหมายห้ามปลกูฝ่ินและค้าฝ่ิน	พ.ศ.	๒๕๐๒	วถิชีวีติของชาวเขาท่ีเคย
ด�ารงอยูม่าเป็นเวลานาน	กก็ลายเป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมายและเป็นภยัต่อความม่ันคงของชาต	ิ	การอ้าง 
กฎหมายเพือ่ความชอบธรรมในการเข้าไปตดัท�าลายต้นฝ่ิน	หรอืใช้กฎหมายบงัคบัให้ชาวเขาเลกิปลกูฝ่ิน 
โดยการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน	 อาจท�าได้โดยง่าย	 หากแต่วิธีนี้คงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต้นทาง 
การแพร่ระบาดของฝิ่นได้	 เพราะชาวเขาก็คงจะหลบหนีหรือย้ายไปปลูกในที่ใหม่	 หรือซ�้าร้าย 
ยิ่งไปกว่านั้น	 ก็อาจท�าให้ชาวเขากลายเป็นผู้ก่อการร้าย	 เพราะพวกเขาย่อมไม่เข้าใจและรู้สึกว่า 
ถูกกดขี่รังแกโดยกฎหมาย

	 แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 
ในการพัฒนาพื้นท่ีสูงซึ่งยังทุรกันดาร	 น�ามาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน	 หลังจากท่ีได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขาบนดอยสูงในพื้นที่บ้านดอยปุย	 ใกล้ 
พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๒	ได้ทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขา 
ในถิ่นทุรกันดารซึ่งมีความยากล�าบาก	 ต้องด�ารงชีวิตด้วยการท�าสิ่งที่ผิดกฎหมายและท�าลาย 
สภาพธรรมชาติ	 ทรงมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น	 ณ	 เวลานั้น	 นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวง 
ที่ด�าเนินมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน	
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“...เรือ่งทีจ่ะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขาน้ัน มปีระโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพือ่จะ 
ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ชาวเขามคีวามเป็นอยู่ดีข้ึน สามารถท่ีจะเพาะปลกูสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และ
เป็นรายได้ของเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึง ให้ผู้ที่อยู่ 
ในถิ่นทุรกันดาร สามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว มีความเจริญก้าวหน้าได้ อีกอย่างหนึ่ง 
กเ็ป็นเรือ่งช่วยในทางทีท่กุคนเหน็ว่าควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คอื ปัญหาเร่ืองยาเสพตดิ  
ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝิ่น ท�าให้
นโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่น ได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหน่ึง 
ผลอีกอย่างหน่ึงซึ่งส�าคัญมากก็คือ ชาวเขา ตามที่รู้เป็นผู้ท่ีท�าการเพาะปลูกโดยวิธีท่ีไม่ถูกต้อง  
ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยชาวเขา กเ็ท่ากบัช่วยบ้านเมอืงให้มคีวามดี ความอยูดี่กินด ีและปลอดภยั
ได้อกีท่ัวประเทศ เพราะถ้าสามารถท�าโครงการนีไ้ด้ส�าเรจ็ ให้เขาอยูเ่ป็นหลกัเป็นแหล่ง สามารถ
ท่ีจะมคีวามอยูด่กีนิดพีอสมควร และสนบัสนนุนโยบายทีจ่ะรกัษาป่าไม้ รกัษาดนิให้เป็นประโยชน์
ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก...” ๑

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
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	 ทรงเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	ว่าเหตุที่ชาวเขาที่ปลูกฝิ่นกันเป็นจ�านวนมาก	ก็เพราะเป็น
ช่องทางในการหาเงนิมาใช้จ่ายด�ารงชพี	โดยทีไ่ม่รูว่้าเป็นสิง่ผิดกฎหมาย		การจะแก้ปัญหาในขัน้แรกนัน้	 
จึงจ�าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวเขาเหล่านั้น	 ทรงใช้เวลาอยู่นานในการเสด็จฯ	 ไป 
ทรงพบกบัชาวเขาตามดอยต่าง	ๆ 	เป็นประจ�าอยูห่ลายปี		ทรงอธบิายให้พวกเขาเข้าใจว่าการปลกูฝ่ินนัน้ 
ผิดกฎหมายท้ังยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ	 และการท�าไร่เลื่อนลอยนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่
อันเป็นต้นน�้าล�าธาร	
	 การจะโน้มน้าวให้ชาวเขาเหล่านั้นหันมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนย่อมมิใช่เรื่องง่าย	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงตระหนักดีว่า	สิ่งส�าคัญคือ 
จะต้องให้ความรูค้วบคูไ่ปกบัการสร้างทางเลอืกในชวีติ	เมือ่มแีนวทางทีด่กีว่า	ทีไ่ม่ผดิกฎหมายให้เลอืก	 
ชาวเขาก็จะเลิกปลูกฝิ่นได้โดยสมัครใจ	 ทรงให้เวลากับการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา 
ก่อนท่ีจะมีพระราชด�าริให้ทดลองน�าพืชชนิดอื่นท่ีขายได้ราคาดีแต่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ต้องบุกรุก 
พืน้ท่ีป่า	มาส่งเสรมิให้ชาวเขาลองปลกู	ทรงรบัสัง่ถามชาวเขาว่านอกจากปลกูฝ่ินขายแล้ว	ยงัมรีายได้
จากพืชชนิดอื่นอีกหรือเปล่า	ท�าให้ทรงทราบว่า	นอกจากฝิ่นแล้ว	ชาวเขายังเก็บลูกท้อพันธุ์พื้นเมือง
ไปขาย	แม้ว่าลูกจะเล็กก็ตาม	แต่ก็ยังช่วยสร้างรายได้	ทัดเทียมกับการปลูกฝิ่น	

 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดว่า ถ้าท้อลูกนิด ๆ ยังท�าเงินให้เกษตรกรได้ดี
เท่าฝิ่นแล้ว เราก็ควรเปลี่ยนยอดให้ออกลูกมาเป็นท้อใหญ่ ๆ หวานฉ�่า สีชมพูเรื่อดังแก้มสาว 
ในนิยายจีน เมื่อรายได้จากท้อและผลไม้อื่นสูงกว่าฝิ่นแล้ว ฝิ่นก็จะสาบสูญไปเองตามธรรมชาติ 
ไม่ต้องผลักดันแต่อย่างใด” ๒ –	หม่อมเจ้าภีศเดช	รัชนี

	 โดยทีท่รงทราบว่าสถานทีดลองดอยปยุ	ซ่ึงเป็นสถานทีดลองพืชเมอืงหนาวของมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	ได้น�ากิ่งพันธุ์ท้อลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอท้อพื้นเมืองได้	จึงมีพระราชด�าริให้ค้นคว้าหา
พนัธุท้์อทีเ่หมาะสมส�าหรับบ้านเรา	เพ่ือให้ได้ท้อผลใหญ่	หวาน	เพ่ือให้สามารถขายได้ราคาสงูไม่แพ้ฝ่ิน	
ได้พระราชทานเงนิจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	ให้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ส�าหรบัจดัหาทีด่นิส�าหรบั
ด�าเนินงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานีวิจัยดอยปุยซึ่งมีพื้นที่คับแคบ	 	 จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า	 
“สวนสองแสน”	ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตัง้โครงการหลวงขึน้	การด�าเนนิงานในช่วงแรก
ของโครงการหลวงจงึเป็นไปในลกัษณะโครงการส่วนพระองค์		มหีม่อมเจ้าภศีเดช	รชัน	ีด�ารงต�าแหน่ง
ผูอ้�านวยการโครงการ	ใช้ชือ่เรยีกในระยะแรกว่า	“โครงการหลวงพระบรมราชานเุคราะห์ชาวเขา”
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	 ในช่วงแรกเริ่มนั้น	 จะไม่มีการบังคับให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น	 แต่จะน�าพืชเมืองหนาวไปให้ 
ชาวเขาทดลองปลกู	หากเหน็ว่าได้ผลด	ีในปีต่อ	ๆ 	ไป	กค่็อยขยายพืน้ทีป่ลกูต่อไปจนท�าให้คนในชมุชน
เห็นว่าให้ผลตอบแทนที่ดี	และเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ	จนในที่สุดกลายเป็นชาวเขาในหมู่บ้าน
เสียเองที่ตัดต้นฝิ่นทิ้ง	แล้วหันมาปลูกพืชเมืองหนาว
	 หม่อมเจ้าภศีเดช	รชัน	ีประธานมลูนธิโิครงการหลวง	อธบิายถึงวธิกีารท�างานของโครงการหลวง 
ใว้ในหนงัสอืประพาสต้นบนดอยว่า	โครงการหลวงท�างานครบวงจร	ประกอบด้วย	การวางแผนการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ เพือ่ให้เกดิความชดัเจนของพืน้ทีป่่า	พืน้ทีเ่กษตร	และพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์อืน่	ๆ 	การปลกูป่า 
ในพืน้ท่ีส่วนทีค่วรเป็นป่า	เช่น	การปลกูป่าชาวบ้าน	ตามแนวพระราชด�าริป่า	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง	 
การท�าการเกษตรภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน�้า	 รวมท้ังการพัฒนาพื้นฐาน	 ได้แก่	 ระบบ
ชลประทาน	การปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้านส�าหรับการขนส่งผลผลิตต่าง	ๆ	ไปสู่ตลาด	การวิจัย 
ซึง่ต้องท�าอย่างต่อเนือ่ง	เพราะการปลกูพืชเขตหนาวทกุชนดิเป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับประเทศไทย	ผลจาก 
การวิจัยได้น�าไปส่งเสริมต่อเกษตรกร	 รวมถึงการพัฒนาคนด้านการศึกษาและสาธารณสุข	 และ
การขนส่ง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด	เพื่อน�าผลผลิตของเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค
	 นอกจากความส�าเร็จในการวิจัยหาสายพันธุ ์พืชท่ีสามารถเติบโตได้ดีในภูมิอากาศ 
บนดอยสูงของภาคเหนอืและให้ผลผลติตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภค	น�าไปสูก่ารพัฒนาอาชีพ 
ทีม่ัน่คงของชาวเขาแล้ว	ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้โครงการหลวงก่อให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืในพ้ืนท่ีอันเป็น
ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวเขาคอื	การตลาดทีเ่ข้มแขง็	มลูนธิโิครงการหลวงได้มกีารวจิยัเพือ่แปรรปูผลติภณัฑ์
ของชาวเขาและงานวจิยัด้านการตลาด	เพือ่ให้เกษตรกรมช่ีองทางจ�าหน่ายผลผลติ	สามารถวางแผน
การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 หลักการตลาดที่ถือปฏิบัติคือ	 โครงการหลวง 
ท�าหน้าทีร่บัซือ้สนิค้าจากเกษตรกรตามราคาและภาวะตลาดทัว่ไป	น�าไปจ�าหน่ายโดยไม่หวงัผลก�าไร	
โดยส่วนต่างที่ได้น�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่าง	ๆ

	 ในช่วงแรกเริ่มนั้น จะไม่มีการบังคับให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น แต่จะน�าพืชเมืองหนาวไปให้
ชาวเขาทดลองปลกู หากเหน็ว่าได้ผลดี ในปีต่อ ๆ ไป กค่็อยขยายพืน้ทีป่ลกูต่อไปจนท�

จะไม่มีการบังคับให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น
กค่็อยขยายพืน้ทีป่ลกูต่อไปจนท�

จะไม่มีการบังคับให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น
าให้คนในชมุชน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร พระราชทานพันธ์ุผัก และทรงแนะน�า
ให้บรรดาชาวเขาเผ่าแม้วเพาะปลูกและแพร่พันธ์ุ
 เพื่อประโยชน์แก่หมู่บ้านช่างเคี่ยน และหมู่บ้าน 
ห้วยขุนนาค บนดอยปุย ต�าบลแม่ริม อ�าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒



3๔ นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 โครงการหลวงมนีโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลาย	ๆ ชนดิ	เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
เลือกปลูกตามความเหมาะสมกับความถนัดและสภาพภูมิสังคมของตน	 มีการตัดสินใจร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ	ทั้งฝ่ายตลาด	เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมที่อยู่ตามดอยต่าง	ๆ	และฝ่ายผู้ปลูกคือ
เกษตรกร	สนิค้าส่วนใหญ่ของโครงการหลวงจงึเป็นผลผลิตทีม่าจากเกษตรกรท่ีอาศยัอยูต่ามพืน้ทีส่งู
ของจังหวัดต่าง	ๆ	มากกว่า	๒๕,๐๐๐	ครัวเรือน	ทั้งผัก	ผลไม้	ดอกไม้	ไม้ประดับ	สมุนไพร	ชา	กาแฟ
อราบิก้า	 เห็ด	 พืชไร่ชนิดต่าง	 ๆ	 และผลิตภัณฑ์แปรรูป	 รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของ
แม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่าง	ๆ 	ในโครงการหลวง	ปัจจุบนัโครงการหลวงจึงมสิีนค้า	“ตราโครงการหลวง
และตราดอยค�า”	มากกว่า	๑,๗๐๐	รายการ	วางจ�าหน่ายในจังหวัดต่าง	ๆ	ทุกภาคของประเทศไทย
	 ความส�าเร็จของโครงการหลวง	 ไม่เพียงแต่เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวไทย	 แต่ยังเป็น 
ทีย่อมรับในประชาคมโลกใน	พ.ศ.	๒๕๑๕	องค์การสหประชาชาติได้เหน็ความส�าคญัของการปลกูพชื 
ทดแทนฝิ่น	 จึงให้การสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ	 UN/Thai	 Program	 for	 Drug	 Abuse	
Control	 โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช	 รัชนี	 เป็นผู้อ�านวยการโครงการ	 เป็นโครงการท่ีให้การสนับสนุน 
งบประมาณและส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเป็นครั้งคราวแก่โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา	 
ซึ่งในตอนนั้นได้ส่งเสริมและพัฒนาชาวบ้านที่แม่โถ	อ�าเภอฮอด	บ้านพุย	อ�าเภอแม่แจ่ม	บ้านขุนวาง	 
อ�าเภอสนัป่าตอง	บ้านขุนช่างเคีย่น	อ�าเภอเมอืง	ดอยสามหมืน่	อ�าเภอเชียงดาว	และบ้านคุม้	อ�าเภอฝาง	
	 และใน	พ.ศ.	๒๕๓๗	โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติ	(UNDCP)	ได้ทูลเกล้าฯ	
ถวายเหรียญทองเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	 ในการแก้ปัญหายาเสพติด	 โดยส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น	 แต่ปลูกพืชอื่นแทน	 
จงึกล่าวได้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลกูพชืทดแทนฝ่ินแห่งแรกของโลก๓	และอาจนบัเป็นการ
เริม่ต้นของแนวคิดการพฒันาทางเลอืก	(Alternative	Development)	ของส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิ 
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNODC)	ในปัจจุบัน	
	 นอกจากผลงานวจิยัทีน่�าไปสูก่ารพฒันาอาชีพของชาวเขา	โครงการหลวงยังให้ความส�าคัญ
กบังานพฒันาสงัคม	การศกึษาและสาธารณสุข	โดยอาศยัความร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงานของ
รัฐและภาคเอกชน	และที่ส�าคัญคือกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวชาวเขาเอง	ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติให้มีความเป็นอยูด่ขีึน้	มคีวามเข้มแข็งสามารถพึง่ตนเอง	สอดคล้องกบัวิถีชีวติและวฒันธรรมของ
แต่ละชมุชนโดยอนรุกัษ์ไว้ซึง่ภมูปัิญญาท้องถิน่และเอกลกัษณ์ของตน	ตามแนวพระราชด�าร	ิ“ช่วยเขา 
เพือ่ให้ช่วยตนเอง”	ซึง่อยูบ่นหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอนัเป็นแนวทางส�าคญัในการด�าเนนิงาน	



3๕นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม 3๕นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 ปัจจบุนัโครงการหลวงได้ส่งเสรมิและพัฒนาในพ้ืนท่ีชมุชนชาวเขาซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีสูง	เรียกว่าศนูย์พัฒนาโครงการหลวง	มจี�านวน	 
๓๘	แห่ง	แต่ละศนูย์ฯ	ครอบคลมุพืน้ทีแ่ห่งละ	๕	-	๒๐	หมูบ้่าน	ในพืน้ที	่๕	จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน	ได้แก่	เชยีงใหม่	เชยีงราย	แม่ฮ่องสอน	
ล�าพูน	และพะเยา	มีประชากรชาวเขาเผ่าต่าง	ๆ 	๑๓	เผ่าและชาวไทยที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ภูเขาได้รับประโยชน์	รวม	๓๗,๕๖๑	ครัวเรือน	 
จ�านวนประชากร	 ๑๗๒,๓๐๙	 คน	 พื้นท่ีป่าที่เคยถูกบุกรุกท�าลายกลับกลายมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์	 ไร่ฝิ่นท่ีเคยมีถูกทดแทนด้วย 
พืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาอย่างมั่นคง
	 ในวนันัน้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เสด็จฯ	เยีย่มราษฎรชาวไทยภเูขา	นบัเป็นจุดเริม่ต้น 
งานพฒันาทีก่่อให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง	แต่ในอกีมติหินึง่	นบัเป็นเวลาท่ีพระองค์ทรงเริม่กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเป็นธรรม	พระองค์ทรงเหน็ว่าการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือห้ามการปลูกฝ่ินในเวลานัน้	ไม่ใช่หนทางทีด่ทีีส่ดุ	และอาจน�าไปสู่ 
ความไม่ยุติธรรมได้	 งานของโครงการหลวง	คืองานพัฒนาที่เน้นการให้ความรู้	 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างการยอมรับของ
คนในชุมชน	 โดยที่ไม่ละเลยต่อความเป็นสูงสุดของกฎหมาย	 แต่ใช้ความอะลุ้มอล่วยสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของสังคม 
โดยตั้งอยู่บนความสุจริต	 สิ่งนี้เองคือหลักนิติธรรมโดยแท้จริง	 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	
ทรงยึดเป็นหลักในการทรงงานเสมอมา	
 ความส�าเร็จของโครงการหลวงคือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความมั่นคงและสงบสุขของชาติ ผ่านการสร้าง 
ความมัน่คงของมนษุย์ จากกระบวนการพฒันาในหลายๆ ด้าน ด้วยวิธีทีเ่ป็นธรรมต่อคนในชุมชน โดยมหีลกันติธิรรมข้างต้น เป็นปัจจยั 
ที่เชื่อมโยงให้ทั้งสามสิ่งเกิดขึ้นและด�ารงอยู่อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ความงดงามอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สูง
ดอยอ่างขางอย่างยั่งยืน



เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

36 นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 การสร้างเขือ่นนัน้แม้จะยงัประโยชน์มาสู่คนจ�านวนมาก	แต่ย่อมมปีระชาชนส่วนหนึง่ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบท้ังต่อชวีติและทรพัย์สนิของตน	วถิชีวีติทีต้่องปรบัเปลีย่นไปเช่นนีอ้าจเป็นต้นทุนทีมี่ราคาสงู
ไม่น้อยส�าหรับหลายคน	ซึง่แปลว่ามคีนจ�านวนหนึง่ท่ีต้องยอมเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่ประโยชน์
ของส่วนรวมเสมอ
	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทรงให้ความสนพระราช
หฤทัยในประเด็นดังกล่าวทุกครั้งที่มีโครงการสร้างเขื่อนด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก	 เห็นได้จากแนวพระราชด�าริที่ว่า	 การสร้างเขื่อนนั้นแม้จะนับเป็นการพัฒนา
คณุภาพชวีติของประชาชนทีส่�าคญั	แต่จ�าเป็นต้องด�าเนนิไปด้วยกระบวนการทีส่ร้างความเป็นธรรม 
ให้กับทุกฝ่าย	การพัฒนานั้นจึงจะยั่งยืน	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ด�าเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาอันสัน้และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที	่ถอืเป็นตวัอย่างหนึง่ทีแ่สดงถงึน�า้พระราช
หฤทัยในข้อนี้ได้ดี	 โดยมีปัจจัยหนึ่งท่ีอาจเรียกได้ว่าเป็นกุญแจดอกส�าคัญอันน�าไปสู่ความส�าเร็จ
ดังกล่าว	คือความเป็นธรรมที่ประชาชนได้รับจากทุกข้ันตอนของการด�าเนินโครงการดังกล่าว 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นว่า หลักนิติธรรมนั้น
สอดแทรกอยู่ในหลักการทรงงานอยู่เสมอมา 
	 บรเิวณลุม่แม่น�า้ป่าสกัซึง่ครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ	๙	ล้าน	๑	แสนไร่	ในช่วงเดือนสงิหาคมถงึ
เดอืนตลุาคมของทุกปี	มกัเกดิน�า้ท่วมฉับพลนัในพืน้ทีห่ลายต�าบลของจงัหวดัลพบรุ	ีรวมไปถงึจงัหวัด
สระบรุ	ีจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	แต่ในช่วงเดอืนมกราคมถงึเดอืน
พฤษภาคม	พืน้ทีด่งักล่าวจะประสบภาวะแห้งแล้ง	ขาดแคลนน�า้ใช้เพ่ือการเกษตรและอปุโภคบรโิภค
อุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าเกือบจะทุกปีตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา
ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในบริเวณดังกล่าวซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงยังเป็นท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม
จ�านวนมากด้วย



3๗นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บ้านแก่งเสือเต้น 
ต�าบลหนองบัว อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



3๘ นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังประโยชน์ให้ส่วนรวมอย่างยั่งยืน



39นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เสด็จฯ
เยี่ยมราษฎรในพื้นท่ีดังกล่าว	 ทรงทราบถึงปัญหาและความทุกข์ร้อนของราษฎร	 จนเมื่อวันท่ี	 ๑๙	
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๓๒	ได้พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของ
การด�าเนินโครงการสร้างเข่ือนเก็บกักน�้าแม่น�้าป่าสัก	 และศึกษาผลกระทบของโครงการดังกล่าว 
ที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนแผนพัฒนาแก้ไขและพัฒนาส่ิงแวดล้อม	 วัตถุประสงค์หลักของ 
การสร้างเขื่อนก็เพื่อให้มีแหล่งต้นทุนน�้าชลประทานส�าหรับบรรเทาภาวะขาดแคลนน�้าในช่วงแล้ง	
และบรรเทาอุทกภยัในเขตพืน้ทีลุ่ม่น�า้ป่าสกั	พืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง	รวมทัง้กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล	หลังจากนั้น	เมื่อวันที่	๓	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๗	คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน�้าแม่น�้าป่าสัก	มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินการก่อสร้าง
ซึ่งด�าเนินการได้ตามแผนและบรรลุผลเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 โดยใช้เวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น	 ๕	 ปี		
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานชื่อเข่ือนแห่งนี้ว่า	 “เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์”	 อันหมายถึง	 “เขื่อนแม่น�้าป่าสักที่เก็บกักน�้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”	 และเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์
เมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 การด�าเนนิโครงการพฒันาแหล่งน�า้ทุกแห่ง	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 
บรมนาถบพติร	ทรงใช้หลกัและวิธีการท่ีส�าคัญคอื	การมส่ีวนร่วม	 ทรงน�าวธิกีาร	 “ประชาพจิารณ์”	 
มาใช้ในการบรหิารจดัการโครงการ	ซึง่เป็นวธิกีารทีเ่รยีบง่ายตรงไปตรงมา	ก่อนจะเริม่ท�าโครงการใด 
จะทรงอธิบายถึงความจ�าเป็นและผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนทุกฝ่าย	 รวมทั้งผู้น�าชุมชนใน
ท้องถิ่น	 หลังจากน้ันจะทรงถามความสมัครใจ	 และให้ตกลงกันเองในกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์และ
กลุม่ทีจ่ะต้องเสยีสละ	เมือ่ทกุฝ่ายตกลงร่วมกันโดยฉันทามติเหน็ว่าควรจะด�าเนนิการโครงการนัน้	ๆ 	 
แล้ว	ประกอบกบัหน่วยราชการต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องและต้องเข้ามาร่วมด�าเนนิการมคีวามพร้อม	จึงจะ
ด�าเนินโครงการนั้น	ๆ	ต่อไป๔	พระราชด�าริเช่นนี้	นอกจากจะช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 
ได้แล้ว	ยงัทรงมุง่หวงัให้ราษฎรได้มส่ีวนร่วมกบัรฐับาลเพือ่ให้เกดิการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัภายในสงัคม	
และเป็นการสร้างความรู้สึกหวงแหนที่จะบ�ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างนั้น	 ๆ	 ให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้ตราบนานเท่านานด้วย
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	 ในระยะเริม่ต้นของโครงการก่อสร้างเข่ือนป่าสกัชลสทิธิน์ัน้	ราษฎรบางส่วนในพืน้ท่ีซึง่จะใช้
ก่อสร้างเขื่อนหัวงานทราบว่าตนเองจะได้รับประโยชน์จากโครงการไม่มากนัก	 ได้เรียกร้องขอให้
แบ่งปันน�้าสู่บริเวณพ้ืนที่การเกษตรของต�าบลหนองบัวให้มากที่สุด	 และให้จ่ายค่าทดแทนที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง	 และต้นไม้	 ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและทันตามความต้องการ	 	 ค�าร้องขอจาก
ฝ่ายประชาชนได้รับการพิจารณาตอบรับจากทางการด้วยดีทุกประการ	แม้กระนั้นในขั้นตอนของ
การปฏบิตักิมี็อปุสรรคบ้าง		ด้วยในระยะแรก	ประชาชนบางส่วนยงัไม่ให้ความร่วมมือในการรงัวดัท่ีดนิ
เน่ืองจากเกิดความสับสนในข้ันตอน	 กฎระเบียบ	 ที่ส�าคัญคือประชาชนต้องการทราบราคาก่อนจะ 
ยนิยอมให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปรังวดัได้	ส่วนทางราชการกต้็องท�าตามขัน้ตอนตามระเบยีบของทางราชการ
ในช่วงน้ีเองมีกลุ่มบุคคลซ่ึงเสียผลประโยชน์	 เข้าพูดชักจูงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจไขว้เขว
ในประเด็นต่าง	ๆ	ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินงานไปไม่น้อย๕  
	 เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว	ทางการได้จัดให้มีการประชุมในระดับต่าง	ๆ 	และจัดการพูดคุย 
กับประชาชนเพื่อหาทางประนีประนอมจนเป็นผลส�าเร็จ	ในที่สุด	มีประชาชนยินยอมยื่นค�าขอรังวัด 
ถึงร้อยละ	 ๙๙	 อีกทั้งยินยอมให้ใช้ที่ดินก่อนทราบราคาและรับเงิน	 จึงท�าให้สามารถเร่ิมด�าเนิน
โครงการได้	 การประชาสัมพันธ์และชี้แจงท�าความเข้าใจกับประชาชนจึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก
และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง
	 สิง่ส�าคญัทีท่รงเน้นย�า้อยูเ่สมอในการท�างานพัฒนาคอื	การด�าเนนิโครงการพฒันาใด	ๆ 	ก็ตาม	
ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่คนกลุ่มหนึ่ง	 โดยสร้างประโยชน์ให้แก่ 
คนอกีกลุ่มหนึง่	ไม่ว่าโครงการนัน้จะสามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้เพยีงใดกต็าม	กจ็�าเป็นทีจ่ะต้อง 
ค�านึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ	เห็นได้จากการสร้างเขื่อนแต่ละครั้ง	จะทรงให้ความส�าคัญกับเรื่องการ
ย้ายชาวบ้าน	ทรงก�าชับว่าต้องหางบประมาณเพื่อจ่ายค่าตอบแทนแก่ชาวบ้านอย่างเป็นธรรม
	 พืน้ทีท่ี่ได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างเขือ่นป่าสกัชลสทิธิม์ทีัง้สิน้	๑๐๘,๕๐๐	ไร่	และมีพืน้ที่
ที่จะต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดิน	๙๖,๗๐๐	ไร่		ในการก�าหนดค่าชดเชยที่ต้องจ่ายให้ส�าหรับที่ดินที่ทาง
ราชการจะจัดซื้อนั้น	หากยึดตามมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	
พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ก็ต้องจัดซ้ือตามราคาประเมินของกรมท่ีดิน	 ซ่ึงจะมีราคาเร่ิมต้นที่ประมาณไร่ละ	
๔๐,๐๐๐	บาท		แต่เพื่อความเป็นธรรมอย่างสูงสุดต่อราษฎร	ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
ในโครงการ	จงึเหน็ชอบตามข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวดัลพบรีุ	ให้ปรับราคาซ้ือทีดิ่นของราษฎร
จากราคาประเมนิขัน้ต�า่	ไร่ละ	๔๐,๐๐๐	บาท	เป็นไร่ละ	๗๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรับทีดิ่นทีมี่เอกสารสทิธิ	 
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เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างคุณค่า 
ด้านการท่องเที่ยว

และไร่ละ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 ส�าหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิไม่ว่าจะในรูปแบบใด	 ยกเว้นกรณีที่ดิน 
ทีเ่จ้าของไม่ได้ท�าประโยชน์อย่างแท้จรงิมาแล้วไม่ต�า่กว่า	๕	ปี		นอกจากนี	้ยงัได้ก�าหนดให้มกีารจ่าย 
ค่าชดเชยส�าหรบัสิง่ปลกูสร้างและไม้ยืนต้น	ซึง่ด�าเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน	โดยใช้ 
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักฐาน	มีผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบมูลค่าของต้นไม้	รวมถึงก�าหนด 
ค่าเสือ่มราคาของสิง่ปลกูสร้าง	นบัได้ว่าเป็นการท�างานทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้ จงึสามารถสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะได้รับค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมที่สุด 
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	 นอกจากเงินชดเชยท่ีประชาชนได้รับจะมีมูลค่ามากกว่าที่ราคาอาจจะได้จากนายทุน
นอกพื้นที่ซ่ึงต้องการเข้ามากว้านซ้ือแล้ว	 ประชาชนยังมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรท่ีดินแปลงอพยพ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก�าหนดในลักษณะเอกสารสิทธิ	 ส.ป.ก.	 ที่มีการจัดสรรสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการต่าง	 ๆ	 หากไม่ต้องการ	 ก็สามารถเลือกรับเงินชดเชยพิเศษขั้นต�่าครอบครัวละ
๑๗๐,๐๐๐	บาท	เพือ่น�าไปจดัซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่�ากินด้วยตนเอง	และทางเลอืกทีส่าม	หากต้องการ
รวมกลุม่กนัไปซือ้ทีด่นิแปลงใหม่	ทางราชการกจ็ะจัดซ้ือท่ีดินแปลงดังกล่าวมาจดัสรรให้ตามต้องการ	
	 ราษฎรรายหนึง่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสระบรุ	ีได้ลงช่ืออนญุาตให้ทางราชการเข้าใช้พืน้ทีข่องตนได้	
แต่เมื่อถึงเวลาท่ีทางการจะเข้าใช้พื้นท่ีจริง	 กลับเปลี่ยนใจไม่ยอมให้กรมชลประทานเข้าไปใช้พ้ืนท่ี	
และไม่ยินยอมรับค่าทดแทนที่ดินตามที่คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินฯ	ก�าหนด	 ในขณะที่คนส่วนใหญ่
ในพื้นที่เดียวกันต่างยินดีรับค่าทดแทนจากทางราชการ	 ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
โครงการในระยะแรกอยู่มาก	 เพราะไม่สามารถเข้าไปด�าเนินการก่อสร้างบางส่วนของตัวเขื่อนได้		 
ในทีส่ดุ	จงึต้องเสนอให้ตราพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตท่ีดินเวนคนืท่ีดินของประชนชนรายดงักล่าว		

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างคุณค่า
ให้แก่พื้นที่โดยรอบ
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ในกรณีนี้จ�าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษากติกาให้ด�าเนินไปด้วยความสอดคล้องกับ 
คนหมู่มากของสังคม	และเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม	เพราะข้อนี้ก็เป็นหัวใจของหลักนิติธรรม 
ในแง่ท่ีการบริหารปกครองทีท่กุภาคส่วนของสังคม ต้องยอมผกูพนัปฏบิติัตามกฎหมายหรือกติกา
ที่ประกาศใช้เป็นการทั่วไป 
	 จากการด�าเนินโครงการซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน	๒	จังหวัด	๔	อ�าเภอ	๑๕	ต�าบล	๖๕	หมู่บ้าน	
ส่งผลให้มีราษฎรที่ต้องอพยพรวมทั้งสิ้น	๑๓,๑๔๑	คน	คิดเป็น	๓,๔๕๒	ครัวเรือน		การที่จะให้ชุมชน
ซึ่งเคยอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคนโยกย้ายออกจากถิ่นฐานเดิม	ไม่ใช่ 
สิง่ทีท่�าได้ง่ายนัก	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	ทรงมคีวามห่วงใย 
ราษฎรในประเด็นดังกล่าวนี้	 ด้วยทรงตระหนักดีกว่าการเปล่ียนแปลงใดที่ด�าเนินการโดยฉับพลัน 
เกินไป	อาจส่งผลกระทบต่อค่านยิม	ความคุน้เคย	และการด�ารงชพีในวถิปีระชาเหล่านัน้เป็นอย่างมาก	 
ดังค�าสัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในเวลานั้น	

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างคุณค่า
ให้แก่พื้นที่โดยรอบ
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 “ผมมาหนักใจเรื่องแปลงอพยพ เพราะเท่าที่ฟังดู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
มพีระราชปรารภกบัผูใ้กล้ชิด ผมได้ข่าวผ่านมาทาง ดร. สเุมธ บอกว่า ราษฎรเข้ารบัเงนิค่าอพยพแล้ว
เขาจะไปอยู่ที่ไหนกัน จะไปท�าอะไรกัน ผู้ว่าฯ ช่วยดูแลเขาหน่อยนะ...” ๖ 
	 ด้วยแนวพระราชด�าริดังกล่าว	 ท�าให้ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 เข้ามาร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นระบบ	เพื่อให้ราษฎรที่รวมกลุ่มไปจัดตั้งชุมชนใหม่	มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม	มีการจัดท�า
แปลงอพยพทัง้หมด	๒๒	แปลง	ซ่ึงหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้เข้ามาจัดสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ	
ทัง้ไฟฟ้า	ถนน	น�า้ประปา	ตลอดจนได้สร้าง	วดั	โรงเรยีน	สถานอีนามัย	สถานตี�ารวจ	ทดแทนของเดมิ 
ให้กบัชมุชนใหม่	พร้อมกันนัน้	ยงัได้จัดการส่งเสริมพฒันาอาชพี	ทัง้การเกษตร	การประมง	การปศุสัตว์	 
และอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย	
	 เข่ือนป่าสกัชลสิทธิ	์สามารถเกบ็กกัน�า้ได้	๙๖๐	ล้านลูกบาศก์เมตร		อ�านวยประโยชน์ในด้าน 
การชลประทาน	 ให้ได้ใช้เป็นแหล่งน�้าต้นทุนส่งไปช่วยโครงการชลประทานชนาดใหญ่ที่ได้ก่อสร้าง
ไว้แล้ว	 รวมพื้นที่ชลประทานประมาณ	๒.๒	 ล้านไร่่	 ตลอดจนใช้เป็นแหล่งน�้าต้นทุนของโครงการ
ชลประทานในจังหวัดลพบุรี	 และสระบุรี	 เพื่อส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรรวม	๑๗๔,๕๐๐	 ไร	่ 
มีการน�าระบบโทรมาตรมาใช้ในการค�านวณพยากรณ์และคาดการณ์สถานการณ์น�้าในบริเวณ
ลุม่น�า้ป่าสกั	ตลอดจนการเก็บข้อมลูสถิติน�า้ฝนอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบ	ท�าให้สามารถควบคุมปรมิาณน�า้ 
ในแม่น�้าป่าสัก	 ลดผลกระทบที่มีต่อปริมาณน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา	 ช่วยป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน�้าป่าสักและพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน	เช่น	จังหวัดสระบุรี	พระนครศรีอยุธยา	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ซึ่งช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย 
ได้อย่างมหาศาล	 การก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น	 ๒๓,๓๓๖	 ล้านบาท	 
เป็นค่าก่อสร้างด้านชลประทาน	๗,๘๓๑	ล้านบาท		งบประมาณเพ่ือการแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม	
๑๕,๕๐๕	ล้านบาท๗

	 ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากโครงการนัน้	นอกจากประโยชน์โดยตรงจากการใช้น�า้ท่ีมีเสถยีรภาพ
มากขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าใหม่ที่ปลูกทดแทน	ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ	์
สร้างความหลากหลายให้แก่ระบบนิเวศภายในอ่างเก็บน�้า		กลายเป็นแหล่งประมงที่ส�าคัญแห่งใหม่
ของประเทศที่สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี	 อีกท้ังยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้นิยม
มาเยือนเพื่อจะได้เห็นทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบที่มีเส้นทางรถไฟผ่านบริเวณเขื่อน	 ตลอด
สองข้างทางแวดล้อมไปด้วยทุ่งดอกทานตะวันยามบานสะพรั่งพร้อมเพรียงกัน	ที่ส�าคัญยังเป็น 
ภาพแห่งความส�าเร็จในด้านการจัดการทรัพยากรน�้าที่ยั่งยืนของประเทศไทยด้วยพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร



๔๕นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร มเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่



๔6 นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 หลงัการสิน้สดุของสงครามโลกครัง้ทีส่องใน	พ.ศ.	๒๔๘๘	โลกได้เข้าสูย่คุทีเ่รียกว่า	“สงครามเยน็”	 
ซึง่เป็นการต่อสูท้างอดุมการณ์ระหว่างกลุม่ประเทศเสรีประชาธปิไตย	น�าโดยสหรัฐอเมรกิา	และกลุม่
ประเทศคอมมวินสิต์	น�าโดยสหภาพโซเวยีต	รปูแบบการท�าสงครามได้เปลีย่นไป	เป็นการต่อสูโ้ดยใช้ 
จิตวิทยา	 การโฆษณาชวนเชื่อ	 การแทรกซึมบ่อนท�าลาย	 และการประณามระบอบการเมืองของ
ฝ่ายตรงข้าม	 ส�าหรับประเทศไทยในเวลานั้น	 คอมมิวนิสต์	 มิได้เป็นเพียงแค่รูปแบบการปกครอง 
ทีแ่ตกต่างออกไป	แต่เป็นภาพท่ีถูกสร้างข้ึนเสมอืน	“ปีศาจ”	ทางการเมอืง	เป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติ		 
ดังข้อความที่ปรากฏในค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่	๖๖/๒๕๒๓	เรื่องนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสต์๘	

 “พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทยยังด�ารงเจตนาอนัแน่วแน่ ในการท�าสงครามปฏวัิติ
เพื่อยึดอ�านาจรัฐ โดยใช้เงื่อนไขประชาชาติประชาธิปไตยเป็นหลักและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เปิด
ให้สนับสนุน ได้พลิกแพลงสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นประโยชนต่อตน โดย
ให้ความส�าคัญอย่างท่ีสุดต่อการสร้างแนวร่วมทุกระดับเพื่อสร้างสถานการณ์ปฏิวัติและสร้าง
สถานการณ์สงครามต่างลัทธิโดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญในการเปลี่ยนความขัดแย้งภายในให้เป็น
สงครามประชาชาติ...”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี 
ตามพระราชด�าริ ณ บ้านคลองทราย  
ต�าบลโนนหมากเค็ง อ�าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี 
ตามพระราชด�
ต�าต�าต� บลโนนหมากเค็ง อ�
จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว



๔๗นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 ความส�าเร็จของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีชัยชนะในประเทศในอินโดจีน	ทั้งเวียดนาม	ลาว	และ
กมัพชูา	ในปีเดียวกนัคอื	พ.ศ.	๒๕๑๘	สร้างความหวาดวติกให้กบัไทย		หลายฝ่ายมองว่าไทย	มาเลเซีย	และ
พม่าจะต้องถกูเปลีย่นการปกครองเป็นระบอบคอมมวินสิต์ตาม	“ทฤษฎีโดมโิน”	คอืเมือ่ประเทศหนึง่ 
ล้มลงแล้ว	ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศรอบข้างซึ่งจะล้มต่อ	ๆ	กันไปเป็นลูกโซ่	
	 ในช่วงก่อน	พ.ศ.	๒๕๒๑	พืน้ทีร่าบเชงิเขาบรรทดัในเขตอ�าเภอนาดี	จงัหวดัปราจีนบรีุ	อ�าเภอ
เมืองสระแก้ว	 อ�าเภอวัฒนานคร	 และอ�าเภอตาพระยา	 จังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้น	 หรือจังหวัด
สระแก้วในปัจจุบัน	 เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์	 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการแทรกซึม
และใช้เป็นฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งได้บีบบังคับราษฎรในท้องที่ให้ส่งเสบียง	 
ยารกัษาโรค	และอาวธุให้	ตลอดจนใช้เป็นฐานในการปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วมขบวนการ	ราษฎร
ทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนีเ้ป็นผูท้ีอ่พยพมาจากทีอ่ืน่	ส่วนใหญ่ถกูมองว่าเป็นผู้บกุรุกเข้าไปท�ากนิในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาต	ิ	อย่างไรกด็	ีเมือ่พืน้ทีส่่วนใหญ่อยูใ่นสภาพเส่ือมโทรม	ผืนป่าขาดความอดุมสมบรูณ์	
ไม่มีน�า้ส�าหรบัการเพาะปลกู	กท็�าให้ราษฎรตกอยูใ่นภาวะยากจน	บางส่วนต้องกลายเป็นผูส้นบัสนนุ
ผู้ก่อการร้ายโดยจ�าใจเพื่อความอยู่รอด	 ความพยายามของทางการที่จะป้องกันและปราบปราม 
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นไปด้วยความยากล�าบาก	 ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่
เพราะประชาชนเหล่านั้นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์		
	 ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีบ้านเมืองตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามด้านความม่ันคง	 เป็นช่วงเวลาที่
ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบญัญตัป้ิองกันการกระท�าอนัเป็นคอมมวินสิต์	พ.ศ.	๒๔๙๕	หากแต่ 
ในเวลานั้น	อาศัยเพียงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	ยังไม่อาจป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าเป็น 
แนวร่วมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้	 จริงอยู่ว่ากฎหมายฉบับนี้ตราข้ึนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
คือความมั่นคงและความสงบสุขของบ้านเมือง	 แต่ทว่าหากบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด โดยไม่ได้พิจารณาสภาพการณ์ที่ประชาชนก�าลังเผชิญอยู่ ก็อาจจะไม่เป็นธรรมนัก  
สิง่ส�าคญัคอืการมองหาทางเลอืกท่ีจะด�าเนนิการควบคูกั่นไปได้ เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายเดียวกันนัน้ 
ด้วยวธิกีารท่ีเป็นธรรม โดยทีก่ฎหมายกย็งัเป็นใหญ่ในบ้านเมอืง	ข้อนีค้งจะไม่แตกต่างไปจากส่ิงที ่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงตระหนักดีเสมอมาว่า	 
ความมั่นคงของประเทศขึ้นอยู่กับความมั่นคงของชาวบ้าน	ดังที่เคยมีพระราชด�ารัสว่า	

“….หากปากท้องเขาอิ่ม เขาก็จะไม่เป็นคอมมิวนิสต์…..”



๔๘ นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม	(Holistic)	และทรงมองปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นโดยเห็นว่ามีปัจจัย
เกี่ยวข้องหลายประการ	เมื่อจะพระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับโครงการใด	จะทรงมองเหตุการณ์
และวิเคราะห์จากรากของปัญหาไปสู่แนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง	ดังเช่นกรณีของการพัฒนาที่ราบ
เชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี	-	สระแก้ว	ที่ใช้แนวทางการสร้างความมั่นคงโดยใช้การพัฒนาเป็นตัวน�า  
ทรงทราบดีถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในบริเวณนี	้ จึงได้มีพระราชด�าริให้มีการพัฒนา 
พื้นที่บริเวณที่ราบเชิงเขาบรรทัดขึ้น	 โดยพระราชทานแนวทางเพื่อการพัฒนาไว้	 ๓	 ด้านคือ  
(๑) การพฒันาด้านจติใจของราษฎร	เพือ่ให้ประชาชนยดึมัน่และภาคภมูใิจในสถาบนัชาต	ิศาสนาและ 
พระมหากษตัรย์ิ	ให้อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านอย่างมคีวามสขุ	มเีกยีรต	ิมคีวามหวังและมคีวามรกัในถิน่ทีอ่ยู่
ของตน	เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของตนให้เจริญมั่นคงถาวรต่อไป	(๒) การพัฒนาความรู้ 
เพ่ือการประกอบอาชีพ	 เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มข้ึนสามารถด�ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพและ
มีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ	และ (๓) การจัดสรรที่ดินท�ากินให้แก่ราษฎรให้ถูกต้อง เพื่อเป็น
ท่ีอยู่อาศัยและท่ีท�ากินส�าหรับราษฎรที่กระจัดกระจายอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้มีที่อยู่อาศัย
เป็นหลักแหล่งถาวร	ถูกต้องตามกฎหมาย	อันจะช่วยป้องกันการบุกรุกป่าสงวนและเพื่อเสริมสร้าง
พื้นที่ป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้โปรดเกล้าฯ	 ให้ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 องคมนตรี	 (หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 
จักรพันธุ์	 ในครั้งน้ัน)	 ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงกลาโหม	 และ
กระทรวง	 ทบวง	 กรมต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามพระราชด�าริ	 ด�าเนินการร่างโครงการ
พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี	 ตามพระราชด�าริขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม	 พ.ศ.	
๒๕๒๑	 เป็นต้นมา	 และได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัด
ปราจีนบุรีตามพระราชด�าริขึ้น	 แบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น	๗	พื้นที่	 รวม	๔๐๔,๗๓๐	 ไร	่ ต่อมา 
เมื่อเสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการฯ	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๕	ได้มีพระราชด�าริให้พิจารณา
ด�าเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณเทือกเขาสามสิบเพิ่มเติม	 รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ	๔๓๗,๓๐๐	 ไร	่ 
โดยการด�าเนนิงานในระยะแรกมุง่พฒันาแหล่งน�า้เพือ่การเกษตรและอปุโภคบรโิภค	จดัสรรทีอ่ยูอ่าศยั 
ท�ากนิในรปูหมู่บ้าน	สหกรณ์นคิม	พฒันาการเกษตร	และอาชพีการเลีย้งสตัว์และประมง	ธนาคารข้าว 
และการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้สัตว์ป่า๙	นอกจากนัน้	ยงัทรงให้ความส�าคัญกบัการศกึษาของเยาวชน
ในพืน้ท่ีดงักล่าว	ได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ส�าหรบัก่อสร้างโรงเรยีนร่มเกล้า	จงัหวดั
สระแก้ว	ซึ่งเปิดท�าการสอนครั้งแรกใน	พ.ศ.	๒๕๒๒



๔9นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

ความงดงามอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปางสีดาที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว
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	 นบัตัง้แต่เริม่ด�าเนนิการใน	พ.ศ.	๒๕๒๑	ถงึปัจจบุนั	โครงการพฒันาทีร่าบเชงิเขาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าร	ิจงัหวดัปราจีนบรุ	ี-	สระแก้ว	มคีวามก้าวหน้าในด้านต่าง	ๆ 	สามารถพัฒนาและปรบัปรงุ
แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	 โดยก่อสร้างและซ่อมแซมอ่างเก็บน�้า	 ท�าฝายน�้าล้น	 คลองซอย	 ขุดสระ 
เก็บกักน�้า	รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้า	
	 นอกจากนี้	 ยังสามารถจัดสรรที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ไม่มีที่ดินท�ากิน	 
โดยศนูย์ศกึษาและพฒันาวนศาสตร์ชมุชนที	่๒	กรมป่าไม้	ได้มอบให้หน่วยจดัทีด่นิ	ใช้พืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม
จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นในโครงการจ�านวน	๑๔	หมู่บ้าน	และจัดสรรที่ดินให้บ้านละ	๑๕	ไร	่แบ่งเป็นที่ดิน 
อยู่อาศัย	 ๑	 ไร่	 และที่ดินท�ากิน	 ๑๔	 ไร่	 และยังมีการด�าเนินงานในลักษณะสหกรณ์นิคมต่อเนื่อง	
จ�านวน	๕	แห่ง	ซึ่งมีสมาชิกกว่า	๓,๐๐๐	คน	
	 ในด้านการพฒันาอาชพีเกษตรกรรมให้แก่ราษฎรนัน้	ปัจจบุนัมุง่เน้นการเกษตรแบบครบวงจร	 
โดยการปรับปรงุบ�ารงุดนิเพือ่การท�าเกษตรอนิทรย์ีและเกษตรผสมผสานทัง้พชืไร่	ไม้ผล	พชืผกั	และ
ปลูกข้าวพันธุ์ดี	 มีการจัดตั้งโรงสีข้าวขนาด	 ๒๔	 ตันต่อวัน	 โดยรับซื้อข้าวจากราษฎร	 เพื่อแปรรูป
และจ�าหน่ายในราคายุติธรรม	 นอกจากนั้นยังส่งเสริมการท�าประมงน�้าจืดและปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า 
ในอ่างเก็บน�้าและแหล่งน�้าธรรมชาติเพื่อการบริโภคและเพิ่มรายได้	 รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพ
หัตถกรรมในครัวเรือน
	 ด้านการป้องกนัการบกุรุกท�าลายป่า	เพ่ือเป็นแหล่งต้นน�า้	ล�าธาร	ส�านกังานอทุยานแห่งชาต ิ
ปางสีดา	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	ได้ด�าเนินการฟื้นฟูและรักษาสภาพป่า	ตลอดจน 
ฝึกอบรมราษฎรในพ้ืนท่ีให้มีจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า	 ไม่บุกรุกและท�าลายป่า	
และร่วมกันปลูกป่าไม้เศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่	 จัดชุดร่วมตรวจ	 และฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ราษฎรเกี่ยวกับการดับไฟป่า		
	 ทัง้หมดนีเ้ป็นภาพสะท้อนความงอกงามของเมลด็พนัธุแ์ห่งหลกันติธิรรมทีค่่อย ๆ  เตบิโตข้ึน  
จากการท่ีประชาชนได้เรียนรู้และซึมซับแนวคิดดังกล่าวจากโครงการที่เกิดขึ้นตามแนว 
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น�ามาซึ่ง 
การอยูร่่วมกนัของสมาชกิในชมุชนด้วยการเคารพกฎกติกาท่ีทกุคนร่วมกนัสร้างขึน้และสอดคล้อง
กับกฎหมายของบ้านเมือง 
	 โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดปราจีนบุรี	-	สระแก้ว	ได้
ด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่งด้วยความมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างชมุชนท่ีเข้มแขง็สู่วถิกีารพฒันาทีย่ัง่ยนื		โดยในช่วง	
พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	ได้มีการจัดท�าแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี	-	
สระแก้ว	ตามพระราชด�าริ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	และเพื่อให้แนวทางในการด�าเนินงาน 
สอดคล้องกับสถานการณ์	รวมถึงโครงสร้างสังคมและวิถีชีวิตในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป	จึงได้จัดท�า 
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แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔)	 โดยครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายท้ัง	 ๒	 จังหวัด	
รวม	๙	พื้นที่	๑๐๖	หมู่บ้าน	๑๐,๑๕๔	หลังคาเรือน	ครอบคลุมพื้นที่	๔๐๗,	๕๔๓	ไร่	มุ่งเน้นการ 
ยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	เพือ่เป้าหมายสงูสดุคอืประชาชนสามารถพึง่พาตนเองได้ มคีณุภาพชีวติทีดี่ และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
	 แนวทางเพื่อการแก้ปัญหาท่ีพระราชทานให้แก่พื้นที่แห่งนี้	 สะท้อนให้เห็นยุทธศาสตร ์
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง	 โดยค�านึงถึงบริบทและความต้องการของชุมชน	 ช่วยให้ชุมชนในพื้นที่
เปราะบางที่เคยถูกเรียกขานว่าเป็นพื้นที่สีแดงของกลุ่มคอมมิวนิสต์	รอดพ้นจากภัยคุกคามดังกล่าว 
ด้วยการสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ราษฎรในพื้นที่	 ในสถานการณ์ที่การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย 
ภัยคอมมิวนิสต์	 หรือแม้กระท่ังกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติอย่างเข้มงวดอาจไม่เป็นธรรม 
สักเท่าไรนัก	 แนวทางท่ียืดหยุ่นและเหมาะกับสภาพการณ์มากกว่า	 คือการสร้างเงื่อนไขเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียม		
	 ถึงแม้ในวันนี้จะไม่มีภัยคอมมิวนิสต์หลงเหลืออีกต่อไปแล้ว	 แต่แนวพระราชด�าริของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้ช่วยวางรากฐานการพัฒนา 
มาอย่างต่อเนื่อง	และช่วยสร้างวิถีชุมชนที่ยั่งยืนตราบจนทุกวันนี้

อ่างเก็บน�้าพระปรง 
หนึ่งในความอุดมสมบูรณ์ 
จากโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว
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๒๔๙๕

๒๕๑๘

๒๕๓๒

๒๕๑๒

๒๕๓๗

๒๕๒๑

	 ประเทศไทยประกาศใช	้
พระราชบัญญัติป้องกันการ 
กระท�าอันเป็นคอมมิวนิสต	์
พ.ศ.	๒๔๙๕

	 เวี ยดนาม	 ลาว 	 และ
กัมพูชา	 เปลี่ยนการปกครอง
เป ็นระบอบคอมมิวนิสต 	์
สร้างความหวาดกลัวว่าไทย
จะเปล่ียนการปกครองเป็น
ระบอบคอมมิ วนิสต ์ตาม	
“ทฤษฎีโดมิโน”

	 พระราชทานพระราชด�าริ	 
ให ้กรมชลประทานศึกษา 
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ 
ผลกระทบของการด�าเนิน
โครงการสร้างเขือ่นเกบ็กักน�า้
แม่น�้าป่าสัก

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของ
ชาวเขาที่บ้านดอยปุยและทรงทราบว่าชาวเขา 
ปลูกฝิ่นแต่ยากจน
	 เริม่ต้นโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์	 
“โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา”

	 พื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัดในปราจีนบุรี	-	สระแก้ว	 
มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์	
	 มพีระราชด�ารใิห้ด�าเนนิโครงการพฒันาพืน้ทีร่าบ
เชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี	

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของ

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว

โครงการหลวง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
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๒๕๓๗

๒๕๖๐

๒๕๔๒

๒๕๓๗

๒๕๕๙

	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ
ก่อสร้างเขื่อน	 มีกรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบด�าเนนิการ
ก่อสร้าง

	 เสด็จฯ	 ไปทรงประกอบพิธีเปิด
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

	 คณะท�างานโครงการพัฒนาพื้นที่ ราบ
เชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี	 -	 สระแก้ว	 จัดท�า
แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	
๒๕๖๔)	ครอบคลมุพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้	๒	จงัหวดั	
๔๐๗,๕๔๓	ไร่	มุง่เน้นการยกระดบัความเป็นอยู ่
ของประชาชนและการสร้างความม่ันคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ

	 ในปีพ.ศ.	 ๒๕๓๗	 โครงการ
ค ว บ คุ ม ย า เ ส พ ติ ด ข อ ง
สหประช าช าติ ทู ล เ ก ล ้ า ฯ	 
ถวาย เหรี ยญทอง เ พ่ือสดุ ดี 
พระเกียรติคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร  
ในการแก้ปัญหายาเสพติด

๒๕๔๒

	 ปัจจบุนัโครงการหลวงเพือ่พฒันาพืน้ท่ีชมุชนชาว
เขา	มีจ�านวน	๓๘	แห่ง	มีประชากรได้รับประโยชน์	
๑๗๒,๓๐๙	คน



กรณีศึกษ�
กิจกรรมโครงก�ร

ที่ได้รับแรงบันด�ลใจ
จ�กแนวพระร�ชดำ�ริฯ

๓
ภาค
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
และทอดพระเนตรโครงการพัฒนาดอยตุง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖



โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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	 โครงการพฒันาดอยตงุฯ	เป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนท่ีีสอดคล้องเป็นแนวทางเดยีวกนักบัแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
กว่า	๔๐	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชด�าเนินเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรก 
เมื่อเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๐	ณ	เวลานั้น	ชาวบ้านบนดอยตุงไม่มีสัญชาติ	มีสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจนแร้นแค้น	โดยทีไ่ม่มโีครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานและการสนบัสนนุใด	ๆ 	จากภาครฐั	ชาวบ้าน 
พึง่พาฝนเพือ่ปลกูข้าวไร่	ซึง่ไม่พอกนิตลอดปี	การตัดไม้ท�าลายป่าเพ่ือเปิดพ้ืนทีท่�ากนิจึงเหน็ได้ทัว่ไป	
ทั้งยังมีกลุ่มติดอาวุธครอบครองพื้นที่บางส่วนท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	
การปลูกพืชเสพติดจึงกลายเป็นหนทางหาเลี้ยงชีพ๑๐ 
	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพิจารณาเห็นว่ารากเหง้าของปัญหาเศรษฐกิจ	
สงัคม	และสิง่แวดล้อมบนดอยตงุ	คอื	ความยากจนและการขาดโอกาสในการด�ารงชีวติ	และการกระท�า 
ผดิกฎหมายเป็นปลายเหตขุองปัญหา ตามทีม่กีระแสพระราชด�ารัสว่า “ไม่มใีครอยากเป็นคนไม่ดี  
แต่ที่เขาไม่ดีเพราะขาดโอกาสและทางเลือก” และพระราชปรัชญาในการทรงงานว่าต้องช่วยเขา 
ให้เขาช่วยตัวเขาเอง	 โดยทรงกล่าวว่า	“ถ้าจะช่วยคน เรื่องฝึกอาชีพต้องท�าให้ได้มาตรฐาน และ
ไม่ให้ขาดทุน”	 ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง	 (พื้นที่ทรงงาน)	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 
บนเทือกเขานางนอน	 จังหวัดเชียงราย	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่	 รวมทั้ง
พลกิผนืป่า	และฟ้ืนฟสูภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในพ้ืนทีท่กุเชือ้ชาติ	ศาสนา	ด้วยการพฒันา
คุณภาพชีวิต	 และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีส�านึกและพ่ึงพาอาศัยกัน	นับว่าเป็น
แนวทางการพัฒนาคนอย่างบูรณาการ	 ควบคู่ไปกับด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และสร้าง 
สภาพแวดล้อมทีอ่ดุมสมบูรณ์	โครงการพฒันาดอยตงุ	(พืน้ทีท่รงงาน)	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงึได้ 
ก่อตัง้ขึน้ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	บนพืน้ทีด่�าเนนิงาน	๙๓,๕๑๕	ไร่	ในเขตอ�าเภอแม่จนั	(ในสมยันัน้)	อ�าเภอ
แม่ฟ้าหลวง	 และอ�าเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 ครอบคลุม	 ๒๙	 หมู่บ้านของชนเผ่าอาข่า	 ลาหู่	 
จีนก๊กมินตั๋ง	ไทใหญ่	ไทลื้อ	และไทลัวะ	ประมาณ	๑๑,๐๐๐	คน๑๑
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	 พระราชปณธิานดังกล่าวสอดคล้องกบัแนวพระราชด�ารด้ิานการพฒันาของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ว่า

“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และต้ังตัวให้มีความพอกินพอใช้
ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานส�าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงในล�าดับต่อไปโดยแน่นอน...”๑๒  

	 นอกจากนี้	 ยังปรากฏในพระราชกรณียกิจหลายโครงการที่มีสภาพปัญหาใกล้เคียงกันกับ
พื้นที่ดอยตุง	 ที่ทรงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 การส่งเสริม
ประกอบอาชีพที่สุจริตโดยให้ราษฎรสามารถมีรายได้ท่ีทัดเทียมกับการปลูกฝิ่นจากการทดแทน 
ด้วยการปลูกพืชผลเมืองหนาว	 การพัฒนาระบบชลประทาน	 และการส่งเสริมการพัฒนากลไก 
การตลาด	การวิจัยและพัฒนา	ควบคู่ไปกับสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างทางสังคม	ได้แก่	บริการ 
การศกึษาและสขุภาพ	เพือ่ให้ชาวบ้านสามารถพึง่พาตนเองได้	มรีายได้ทีแ่น่นอน	มคีณุภาพชีวติท่ีดขีึน้	 
เป็นการยกระดับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม	

“เจ้าพ่อหลวงให้ชาวเขาลดการปลูกฝิ่นลง ไม่ได้ไม่ให้ปลูก แต่พยายามจะให้ลดทีละขั้นตอน 
คือ ปีนึงก็อาจจะลดไปนิดนึง แต่ละปีก็จะลดไปเร่ือย ๆ จนสุดท้ายชาวบ้านก็มีความรู้สึกว่า 
ไม่จ�าเป็นต้องปลูกฝ่ินแล้ว ปลกูพชืเมอืงหนาวทดแทนกไ็ด้ ในท่ีสดุเราเลกิปลกูฝ่ินได้ ดใีจทีสุ่ดเลย  
เรามีอาชีพสุจริตมีรายได้เป็นกอบเป็นก�าและยั่งยืน ชาวบ้านภูมิใจในอาชีพของตัวเองและ 
เป็นอาชพีทีเ่ชดิหน้าชูตาของระดับประเทศได้เลย เร่ืองของการท่องเทีย่วทีน่ี่ก็เป็นทีย่อมรบัของ
ต่างประเทศด้วย”๑๓

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ได้สนับสนุนการด�าเนินโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 ตามพระบรมราช
ปณิธานเรื่อยมาเป็นล�าดับ	ดังนี้
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๓๓	หลงัจากส�ารวจทกุหลงัคาเรอืนและส�ารวจพืน้ทีร่่วมกบัผูน้�าชุมชนและหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้อง	จงึด�าเนนิการออกบตัรประจ�าตัว	(บตัร	คพต.พ.)	ให้แก่ผูอ้าศยัในเขตโครงการพฒันา
ดอยตุงฯ	 และออกหนังสือรับรองโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการอยู่
อาศัยและการเกษตรได้ในระยะยาวและตกทอดได้ในครอบครัว	 ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่ามีถ่ินฐาน
เป็นหลักแหล่ง	พร้อมกันนั้นยังท�าให้โครงการฯ	รู้จ�านวนประชากร	สภาพความเป็นอยู่	ปัญหา	และ
และศักยภาพที่แท้จริงของพื้นที่ด้วย
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	 ใน	พ.ศ.	๒๕๓๕	จดัตัง้ศนูย์บ�าบดัและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ	ทีห่มูบ้่านผาหม	ีเพือ่รกัษา	ฟ้ืนฟ	ู 
และเตรียมความพร้อมให้ผู้ติดยาเป็นระยะเวลา	๑,๐๐๐	วัน	 โดยหลังจากการอดยาแล้ว	ผู้เข้ารับ 
การบ�าบัดได้รับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพต่อเนื่อง	 และโครงการยังเตรียมความพร้อมชุมชน 
ให้ต้อนรับผู้ผ่านการบ�าบัดแล้วอย่างมีศักดิศรี	 เพื่อสร้างโอกาสกลับเข้าสู่สังคม	และใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น	สามารถประกอบอาชีพ	มีรายได้	และไม่เป็นภาระสังคม
	 โครงการพฒันาดอยตงุฯ	วางกรอบการด�าเนินงานไว้	๓๐	ปี	และแบ่งแผนงานออกเป็น	๓	ระยะ
									 ระยะที่	๑:	(พ.ศ.	๒๕๓๑	-	พ.ศ.	๒๕๓๖)	ปัญหาด้านสาธารณสุขได้รับการตอบสนองอย่าง 
เร่งด่วน	โดยการก�าหนดมาตรการป้องกนัโรค	ให้ความรูด้้านสาธารณสขุ	นอกจากนี	้ยงัมีการฝึกอบรม 
การรักษาและป้องกันโรค	และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อม	ๆ	กัน
								 ระยะที่	๒:	(พ.ศ.	๒๕๓๗	-	พ.ศ.	๒๕๔๕)	การสร้างรายได้เป็นประเด็นส�าคัญในช่วงระยะ 
ที	่๒	โครงการพัฒนาดอยตงุฯ	ส่งเสรมิการพฒันาเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ	ด้วยการหาวิธเีพ่ิมมลูค่า
ผลิตภัณฑ์	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ได้สร้างแบรนด์ดอยตุงขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางหลักในการหารายได้
สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 แบรนด์ดอยตุงประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ	 
๔	หน่วย	ได้แก่	อาหาร	หตัถกรรม	การเกษตร	และการท่องเทีย่ว	โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	สามารถ
เลี้ยงตนเองได้ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔๓	เป็นต้นมา
									 ระยะที	่๓:	(พ.ศ.	๒๕๔๖	-	พ.ศ.	๒๕๖๐)	ระยะนีใ้ห้ความส�าคญักบัการสร้างความแขง็แกร่ง
ให้กับหน่วยธุรกิจของแบรนด์ดอยตุง	 เพื่อน�ารายได้กลับคืนสู่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 และชุมชน
ดอยตุงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป	 นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของคน 
ในชมุชนเพือ่เตรยีมความพร้อมในการสานต่อการพฒันาด้วยตนเอง	โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	อยูใ่น
ระยะสุดท้ายของกรอบการด�าเนนิงาน	๓๐	ปีแรก	ชมุชนดอยตงุสามารถพึง่พาตนเองได้	มภีมูคิุม้กนั	
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	คิดเป็น	ท�าเป็น	และสามารถต่อยอดการพัฒนาของชุมชนตนเองได้	 
พวกเขามีอาชีพท่ีมั่นคงและหลากหลาย	 มีศักดิ์ศรี	 และความภาคภูมิใจ	 สามารถอยู่ในโลก 
ยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างยั่งยืน	 ปัจจุบัน	 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 จึงร่วมกับชุมชนวางกรอบ 
การด�าเนนิงานในระยะต่อไป	เพือ่ยกระดบัชมุชนดอยตุงให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	และ
ส่งเสริมศักยภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนสู่ชุมชนอื่น	ๆ
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	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ส�านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม	(UNODC)	
ได้ยกย่องให้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 เป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน	
และใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	ม.ร.ว.	ดิศนัดดา	ดิศกุล	ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	ได้รับเลือกโดย 
มูลนิธิชวาบ	 (The	 Schwab	 Foundation)	 ให้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการทางสังคมดีเด่นส�าหรับ
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อแสดงถึงความพยายามขององค์กรในการ
แก้ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม๑๔ 

พื้นที่ดอยตุงในอดีต

พื้นที่ดอยตุงในอดีต พื้นที่ดอยตุงในปัจจุบัน

พื้นที่ดอยตุงในปัจจุบัน
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จึงกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าพระราชหฤทัยในความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่าง
การพฒันาและหลกันติธิรรมอย่างลกึซึง้ ทรงใช้วธิกีารแก้ปัญหาทีต้่นเหต ุใช้การพฒันาทางเลอืก
อย่างค่อยเป็นค่อยไป มุง่เน้นการพฒันาคนให้มคีวามเข้มแข็ง มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรอย่าง
สมดุลยั่งยืน และการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายและการ
ส่งเสริมความสงบสุขในสังคมได้อย่างยืนยาว	แทนที่จะปราบปรามการปลูกพืชเสพติดหรือจับกุม
การบุกรุกท�าลายป่าผิดกฎหมายโดยเข้มงวดเด็ดขาดแต่ไม่ได้ค�านึงถึงสาเหตุของปัญหา	 และบริบท
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในการบังคับใช้กฎหมาย	 ซึ่งอาจแก้ปัญหาได้เพียงระยะสั้น	 แต่ไม่ได้
สนบัสนนุให้ชมุชนมีสภาพความเป็นอยูที่ด่ขีึน้	ท�าให้ความเสีย่งในการกลบัมากระท�าความผดิไม่ลดลง	 
และยังมีผลท�าให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างกันเพ่ิมขึ้น	 อาจน�าไปสู่ภัยต่อความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงของประเทศ	การด�าเนินโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�ารินี้จึงเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาส�าคัญส�าหรับแนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมควบคู่
ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนน�าหน้า
	 ปัจจุบัน	 หลายประเทศน�าแนวทางการพัฒนาตามโครงการดอยตุงฯ	 ไปขยายผล	 อาทิ	
โครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	ธนาคารแกะ	ครอบคลุม	๕๐๐	ครัวเรือน	ใน	๑๕	
หมู่บ้าน	 จังหวัดบัลห์	 สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน	 โครงการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิต 
ทีย่ัง่ยนื	จงัหวดัอาเจะห์	สาธารณรฐัอินโดนีเซีย	และโครงการพฒันาทางเลือกในการด�ารงชวีติทีย่ัง่ยนื	
อ�าเภอเยนันชอง	ภาคมะกวย	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	เป็นต้น

กาแฟอาราบิกา พืชเศรษฐกิจส�าคัญทดแทนฝิ่น



การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลไร้สัญชาติ
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 สิง่ส�าคญัอย่างหน่ึงของการส่งเสริมหลักนิติธรรม คอื การเคารพสิทธเิสรีภาพขัน้พืน้ฐาน
อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุเช้ือชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม	 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้ทรงปฏิบัติต่อพสกนิกรทุกคนอย่าง
เสมอเหมือนกัน	 และทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่และธรรมเนียมประเพณีของประชาชน 
ในพืน้ทีห่่างไกลในทุกภาคของประเทศ	รวมท้ังชาวไทยภเูขา	ชาวไทยมสุลิม	หรือชาวไทยอพยพอืน่	ๆ 	 
เสมอเหมือนกัน
	 ผูเ้ฒ่าแห่งชมุชนบ้านยาง	ต�าบลแม่งอน	อ�าเภอฝาง	จังหวดัเชียงใหม่	นายซุย	ยุง่โก่ว	ได้บอกเล่า 
ผ่านล่ามว่า	เคยใช้ชวีติอยูใ่นประเทศจีนและพม่ามาก่อนทีจ่ะมาปักหลกัอยูใ่นประเทศไทย	ท่ีอยูเ่มืองไทย 
นาน	 เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงรักประชาชน
เท่า	 ๆ	 กัน	 ไม่มีแบ่งชนชั้น	 การท�ามาหากินก็ไม่มีการแบ่งแยก	 เช่นเดียวกับยุวมัคคุเทศก์อาสา 
บ้านยางทีก่ล่าวว่า	“แม้จะเป็นคนจีน	แต่ได้อยูอ่าศัยบนผืนแผ่นดินไทย	กรั็กแผ่นดินไทยท่ีให้เราอยูอ่าศัย
พระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ทรงคิดว่าพวกเราเป็นคนจีน	 แต่พระเจ้าอยู่หัวทรงมองว่าชาวจีนยูนนานเป็น
คนไทยทั้งหมด”		ในอดีตผู้ที่อพยพเข้ามาในไทยจะมีสถานะเป็นคนต่างด้าว	ไม่สามารถท�างานนอก
พืน้ทีไ่ด้	จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ต้ังโรงงานหลวงขึน้ท่ีอ�าเภอฝาง	ถือเป็นโรงงานแห่งแรกของ
โครงการหลวง	โปรดให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังน�า้	และสถานอีนามยัพระราชทาน	ท�าให้ผูอ้พยพโยกย้าย
ถิ่นฐานเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๑๕

 ทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการรับรองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของประชาชน
คนไทยอย่างเสมอภาค	 และมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่ได้เกิดและอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นเวลานานแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย	 ว่าควรเอาใจใส่ให้บุคคลเหล่านี้ได้รับสิทธิและ
การปฎิบัติอย่างเสมอภาคตามกฎหมาย	 และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมอันพึงได้รับเช่นเดียวกับประชาชนไทยอื่น	 ๆ	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี	 สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข	 รวมท้ังป้องกันผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจ 
เกิดขึ้นด้วย	โดยมีพระราชด�ารัสในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีน�าคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯ	ถวายสัตย์ปฎิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าท่ี	ณ	 ศาลาเริง	 วังไกลกังวล	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ความส�าคัญ 
ตอนหนึ่งว่า	
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การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ

 “...ประเทศชาติประกอบด้วยประชาชน ประกอบด้วยคนทั่วประเทศ ซึ่งมีความคิด
มีความเป็นอยู่แตกต่างกัน แม้แต่ในถิ่นที่อยู่ของราษฎรก็แตกต่างกันฐานะแตกต่างกัน จะยก
ตัวอย่างบางอย่าง ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะเผชิญ คือ ประชาชนท่ีอยู่ในประเทศ อยู่มานาน
แล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย เขาไม่ถือว่าเป็นคนไทย แท้จริงแล้วเขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่
ได้รบั เรยีกว่าประโยชน์ของความเป็นไทย น้ีกเ็ป็นสิง่ทีจ่ะต้องปฏบัิติเหมอืนกัน เพราะถ้าหากว่า
มคีนทีอ่ยูใ่นเมอืงไทย แล้วกมี็ความน้อยใจว่าไม่มใีครเอาใจใส่ ก็จะท�าให้ความมัน่คงของประเทศ 
ด้อยไป...” 



6๔ นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 รฐับาลได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริเกีย่วกบัการช่วยเหลอืบคุคลทีไ่ม่ได้สญัชาตไิทยมาจดัท�า
เป็นนโยบายความมัน่คงท่ีค�านงึถงึการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน	ซึง่มุง่แก้ไขปัญหาในภาพรวม
ท้ังระบบเกีย่วกบัสญัชาติของบคุคลต่างด้าวและบุตร	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย
มาเป็นเวลานาน	ประกอบอาชีพสุจริต	และประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี		
	 ในยทุธศาสตร์ว่าด้วยการจดัการปัญหาสถานะและสทิธขิองบคุคล	ได้วางหลกัเกณฑ์ในการ
ก�าหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว	โดยมีแนวคิดที่ส�าคัญคือ	การให้ความส�าคัญกับคุณค่า
ความหลากหลายของวถิชีวีติและวฒันธรรม	ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธขิัน้พืน้ฐาน	ทศันคตทิีด่ต่ีอกนั	 
รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิมนุษยชน	ความมั่นคงของมนุษย์	และความมั่นคงของชาติ
	 ท่ีผ่านมาแนวคิดพ้ืนฐานในการแก้ไขปัญหาจะมุ่งเน้นมิติด้านความมั่นคงของชาติ	 มีการใช้
ดลุยพนิจิมาก	และมีมาตรการแบบเฉพาะคราว	มากกว่าจะเป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนและ
ครอบคลมุ		ส่งผลให้การพจิารณาให้สญัชาตเิป็นไปอย่างเข้มงวด	ใช้เวลาด�าเนนิการมาก	และกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้สุจริตที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน	
	 ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแบบเน้นภาพรวมนี้	 ปรากฏในค�าแถลงนโยบายของ 
คณะรฐัมนตร	ีซึง่ได้แถลงต่อรัฐสภา	เมือ่วนัที	่๒๓	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	เรือ่งนโยบายรกัษาความม่ันคง 
แห่งรัฐ๑๖	 นอกจากนี้	 รัฐบาลยังรับรองและให้หลักประกันสิทธิในเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดย
ในปีเดียวกันคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบยีนราษฎร	หรอืไม่มสีญัชาตไิทย	โดยให้จดัการศกึษาให้แก่ทกุคน	ไม่จ�ากดัระดบั	ประเภท	หรอื
พืน้ทีก่ารศกึษา	ยกเว้นเฉพาะการจัดการศกึษาภายในศนูย์พกัพิงส�าหรับผู้หนภียัจากการสูร้บ	รวมทัง้
การจัดท�าฐานข้อมูลเลขประจ�าตัว	๑๓	หลัก	และรัฐบาลยังอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราเท่ากับ
เด็กที่มีสัญชาติไทย	ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย๑๗  
	 ปัจจุบันรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 โดยมอบหมายให้
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	และกระทรวงมหาดไทย	ส�ารวจสถานะบุคคล	และท�าทะเบียน
ประวัติเพื่อให้เข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรและก�าหนดเลขประจ�าตัวส�าหรับคนต่างด้าว	 ภายใต้
โครงการก�าหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๘	
	 ในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 เด็กและเยาวชนที่ก�าลังเรียนอยู่ในระบบการ
ศกึษาของประเทศ	ถอืเป็นกลุม่เป้าหมายส�าคญั	โดยกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ได้ประสาน
ขอข้อมลูจากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	กระทรวงศกึษาธกิาร	เพ่ือน�ามาประมวล
และตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	 จึงพบว่านักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี 
เลขประจ�าตัว	๑๓	หลัก	และยังไม่มีสัญชาติไทยทั่วประเทศ	มีจ�านวนประมาณ	๗๐,๐๐๐	คน	จึงได้



6๕นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

จัดท�าบัญชีรายชือ่ส่งให้ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ	และส�านกัทะเบยีนท้องถิน่ทัว่ประเทศ	เพือ่ด�าเนนิการ
ให้ได้รบัสญัชาตไิทย	โดยมกีารตรวจสอบคณุสมบตัแิละแจ้งกลุม่เป้าหมายให้มายืน่ค�าร้องต่อพนกังาน 
เจ้าหน้าท่ี๑๘	 พร้อมทั้งได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการวินิจฉัยข้อกฎหมายและการแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคล		
	 นอกจากนี้	ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บรรดาผู้เกี่ยวข้อง	
โดยได้จัดท�าสรุปสาระส�าคัญของข้อกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและข้อแนะน�าในการวินิจฉัยสัญชาติ
บคุคลและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสญัชาตแิละกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้ 
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้	และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นธรรม	
รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์หรือการทุจริตทาง
ทะเบียนได้๑๙	

กล่าวได้ว่านโยบายดังกล่าวได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลัก
ความชดัเจนแน่นอนของกฎหมาย ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการให้การศกึษาแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องให้รูร้ะเบยีบกฎหมายถูกต้องตรงกัน เพือ่ให้การบริการประชาชนเป็นไป
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักนิติธรรมด้วย
	 เป็นที่น่ายินดีว่า	ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย	วันที่	๑๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	เรื่องการ 
สั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	 โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว	
ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป	 และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	 ตามหลักเกณฑ์การให้
สัญชาติไทยที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี	 ทั้งนี้	 โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๗	 ทวิ	 
วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ	 
(ฉบับที่	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งมีผลท�าให้บุตรของคนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศไทย 
โดยบิดามารดาเป็นผู้เข้าเมืองมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 อยู่ในประเทศไทยเกินกว่า	 ๑๕	 ปี	
และมีประวัติอยู่ในระบบทะเบียน	 จะได้รับสัญชาติไทย	 ทั้งนี้	 ครอบคลุมกลุ่มชนกลุ่มน้อยและ 
กลุ่มชาติพันธุ์ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรมาแต่เดิม	 เช่น	 กลุ่ม
เวียดนามอพยพ	 อดีตทหารจีนคณะชาติ	 จีนฮ่อ	 ไทยลื้อ	 ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง	 
ประเทศกัมพูชา	 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย	 ผู้พลัดถ่ินสัญชาติพม่า	 เนปาลอพยพ	 ชาวเขา	
บุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนบนพื้นที่สูง	ลาวภูเขาอพยพ	ม้งถ�้ากระบอก	ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า	
อดตีโจรจนีคอมมวินสิต์มาลายา	ผูห้ลบหนเีข้าเมอืงชาวกมัพูชา	ชาวมอร์แกน	และคนทีอ่พยพเข้ามา
ในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานานที่ได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนด้วย
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกต้นสนพันธุ์สองใบ  
ในการเสด็จฯ เยือนอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗



การพัฒนาพื้นที่บ้านห้วยปลาหลด 
ตําบลด่านแม่ละเมา 

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

6๗นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 บ้านห้วยปลาหลดครอบคลุมพื้นท่ี	 ๒๓,๑๖๒	 ไร่	 หรือ	 ๓๗.๐๖	 ตารางกิโลเมตร	 ในช่วง
ประมาณ	๖๐	ปีที่ผ่านมา	ได้มีชาวเขาเผ่าลาหู่หรือมูเซอด�าเข้ามาอาศัยอยู่	ชาวมูเซอด�ามีการตัดไม้
เพือ่ท�าเกษตรเชิงเดีย่วและท�าไร่เลือ่นลอยปลกูฝ่ิน	ท�าให้ป่าถกูท�าลายไปกว่า	๔,๐๐๐	ไร่	ส่งผลให้ดนิ
เสื่อมสภาพ	เกิดความแห้งแล้ง	น�าไปสู่การพิพาทระหว่างกันในเรื่องน�้าเพื่ออุปโภคและการเกษตร		
	 นายจักรพงศ์	 มงคลคีรี	 อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยปลาหลด	 ได้เล่าถึงสภาพปัญหาจาก 
มุมมองของผู้อยู่ในพื้นท่ีและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยตรงว่า	 ชุมชนห้วยปลาหลดในอดีต 
เคยเป็นพืน้ทีป่่าทีช่าวบ้านเข้าไปปลกูฝ่ินจนพืน้ทีป่่าเสียหายและลดน้อยลงไปมาก		จนกระทัง่	พ.ศ.	๒๕๑๗	 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้เสด็จฯ	 ทรงเยี่ยมเยียน 
ราษฎร	 ได้มีพระราชปฏิสันถารสอบถามถึงความเป็นอยู่และปัญหาในพื้นที่	 ได้ทอดพระเนตรเห็น
สภาพแวดล้อมของหมูบ้่านซึง่เป็นเขาหัวโล้นและหญ้าคาขึน้รก	ไม่สามารถท�าการเกษตรได้	นอกจากนี้ 
ยังมีชาวบ้านจ�านวนหนึ่งติดฝิ่นจนสุขภาพทรุดโทรม	 ไม่สามารถท�างานและดูแลครอบครัว	 จึงได ้
พระราชทานแนวทางให้สมาชกิในชมุชนช่วยกนัปลกูพชืหลายประเภททีม่ปีระโยชน์ในการช่วยรักษาน�า้ 
และปรับปรุงดิน	 ซึ่งชาวบ้านห้วยปลาหลดได้น้อมน�ามาปรับใช้	 ในช่วงแรกชาวบ้านไม่เข้าใจว่าการ
ปลูกพืชหลายอย่างจะช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างไร	 แต่เมื่อเริ่มลงมือท�าและมีเจ้าหน้าท่ี 
เข้ามาช่วย	โดยเฉพาะอย่างยิง่	จากศนูย์พฒันาหมูบ้่านชาวเขา	ในการน�าต้นกล้าไม้ชนดิต่าง	ๆ 	มาเพาะ
เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน	เช่น	กาแฟ	อโวคาโด	แมคคาเดเมยี	และผกัเมอืงหนาว	มาทดแทนการปลกูพชื 
เชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดและฝิ่น	 จึงเริ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได	้
ทั้งปัญหาสภาพแวดล้อม	ปัญหาทรัพยากร	ปัญหาสุขภาพ	รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจชุมชน๒๐ 
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	 อย่างไรกต็าม	การประกาศให้พ้ืนทีบ้่านห้วยปลาหลดและชมุชนใกล้เคยีงรวม	๖	ชมุชนเป็น
เขตพื้นที่ป่าสงวนในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๔	ได้ท�าให้เกิดปัญหาส�าคัญ
ประการต่อมา	คอืท�าให้ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณดังกล่าวมาแต่ด้ังเดิมกลายเป็นผูบ้กุรกุป่าสงวนไป	 
โดยที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ	 ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่และขอคืนพื้นที่ทั้งหมดเพื่อ
ด�าเนินการอนุรกัษ์ตามพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	พร้อมทัง้ให้ชาวบ้านห้วยปลาหลด 
อพยพออกจากพืน้ที	่โดยให้สญัญาว่าจะจดัเตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัการอพยพของชาวบ้านท้ังหมดให้	แต่
ในท่ีสุดชาวบ้านพบว่าพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไว้ส�าหรับการอพยพไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิต	 จึงได้ตกลงกันที่จะ
ไม่ย้ายออกจากพื้นที่	แต่จะพิสูจน์ให้ทางการเห็นให้ได้ว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้	นอกจากจะไม่
ท�าให้พื้นที่ป่าลดลงแล้ว	ยังจะช่วยกันฟื้นฟูป่าให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วย๒๑	 

ราษฎรเผ่ามูเซอ ท�าพิธีรดน�้าด�าหัว น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านห้วยปลาหลด อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
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	 ในเรื่องการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ราษฎรทีย่งัไม่สามารถเข้าถงึความรูท้างกฎหมายและอาศยัอยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลนี	้พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพจิารณาถงึความสอดคล้องกบัหลักนติธิรรม
ในแง่ของการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการรักษากฎหมายของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย และ 
ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมที่ไม่ใช้อ�านาจบังคับเป็นหลัก แต่โดยค�านึงถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง  
ความจ�าเป็น ผลกระทบของการบังคับใช้ต่อชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยเยียวยาปัญหาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ 
ด้วย๒๒	 โดยสะท้อนอยู่ในพระราชด�ารัสองค์ต่าง	 ๆ	 รวมท้ัง	 พระราชด�ารัสเมื่อคร้ังพระราชทานแก่
คณะกรรมการจดังานวนันติศิาสตร์จฬุา	ณ	พระต�าหนกัจิตรลดารโหฐาน	วนัพฤหสับดี	ที	่๑๓	มนีาคม	
พ.ศ.	๒๕๑๒	ความส�าคัญตอนหนึ่งว่า

 “...ป่าสงวนนั้นเราขีดเส้นบนแผนที่ เจ้าหน้าที่จะไปถึงได้หรือไม่ได้ก็ช่าง และส่วนมาก
ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไป ดังนั้น ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าที่ที่เขาเข้ามาอาศัยอยู่เป็นป่า
สงวน และเมื่อเราถือว่าเขาเป็นชาวบ้าน ก็ไปกดหัวเขาว่าเขาต้องทราบกฎหมาย แต่กฎหมาย
อย่างนี้เป็นแค่เพียงขีดเส้นทับเขาไม่ใช่กฎหมายแท้ ที่เป็นกฎหมายก็เพราะพระราชบัญญัติป่า
สงวนเป็นกฎหมาย ซ่ึงจะให้เขาทราบเองเป็นไปไม่ได้เพราะทางฝ่ายปกครอง ไม่ได้น�าเอากฎหมาย
นั้นไปแจ้งแก่เขา สมัยโบราณจะให้ทราบเรื่องอันใดเขาต้องตีกลอง มาสมัยผู้ใหญ่ลีก็ยังตีกลอง 
แต่ว่านีไ่ม่มผีูใ้หญ่ลีจะตีกลองประกาศด้วยปากหน่อยเดียวก็เหมอืนยงัไม่มกีฎหมาย จงึไม่ใช่เรือ่ง
ที่จะไปว่าเขาว่าไม่ทราบกฎหมาย ประชาชนย่อมทราบแต่ว่าการปกครองไม่ดี และโดยประการ
นี้จึงท�าให้เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่กฎหมายเพราะต่างคนต่างมีผิดมีถูก
ด้วยกันอยู่ ทางกฎหมายก็ว่ามีกฎหมาย แล้วก็มีอ�านาจเจ้าหน้าที่ทางประชาชนก็ว่าการเข้ามา
ท�ากินเป็นกฎหมาย ทีนี้เมื่อขัดกันก็เกิดความเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายจึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้กฎหมาย
ท่ีจะต้องไปท�าความเข้าใจ คอืไม่ใช่ไปกดขีใ่ห้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด แต่ไปท�าให้ต่างฝ่ายเข้าใจ
ว่าเราอยู่ร่วมประเทศเดยีวกนัต้องอยูด้่วยกนัด้วยความอะลุ้มอล่วยไม่ใช่กดข่ีซึง่กันและกัน...” ๒๓
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	 ชาวบ้านห้วยปลาหลดได้มีการเจรจากับทางการขอให้สามารถอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าได้
โดยตกลงทีจ่ะช่วยกนัอนรัุกษ์ฟ้ืนฟูและรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์	ซ่ึงในความเป็นจริงกเ็ป็นการต่อยอด
จากภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่อยู่มาก่อนแล้วบางส่วน	เช่น	การหมุนเวียนใช้ที่ดินแบบ
ไร่หมุนเวียน	การไม่เข้าไปตัดต้นไม้ในบางพื้นที่	เช่น	ป่าศาลเจ้า	ป่าช้า	และป่าต้นน�้า	และได้เริ่มลด
การปลูกฝิ่นซึ่งชาวบ้านได้วิเคราะห์ร่วมกันว่าเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้พื้นที่ป่าลดลงมาก๒๔  
	 ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๕๕๑	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	
และมลูนิธอุิทกพฒัน์	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ได้น�าเเนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 เรื่องการฟื้นฟูป่าต้นน�้า	 และการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ชุมชน	 มาใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยปลาหลดให้ประชาชนมีชีวิต 
ความเป็นอยูท่ี่ดข้ึีน	และสามารถอยูร่่วมกนักบัป่าได้อย่างกลมกลนื*		โดยใช้แนวทางตามพระราชด�าร	ิ
คือเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ	 ท�าความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุของ
ปัญหา	แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับการจดัการพืน้ทีป่่าและทรพัยากรน�า้	ท�าให้คนในชมุชนเริม่ส�ารวจ
และจดัท�าแผนทีท่รพัยากร	และได้พฒันาขดีความสามารถในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีหม่	ๆ 	ร่วมกับ 
การใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่เพ่ือบรหิารจดัการทรัพยากรของชมุชน		มกีารริเริม่กลไกการท�างานร่วมกัน	
มกีารตัง้กลุ่มการจดัการป่าต้นน�า้โดยมกีารก�าหนดบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนให้กบั
สมาชิกเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า	 พร้อมกับการก�าหนดกติการ่วมกันเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถ 
ใช้ทรพัยากรร่วมกนัได้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	สืบเนือ่งมาจากการบริหารจัดการพืน้ทีด่งักล่าว	
จึงท�าให้ชุมชนห้วยปลาหลดตกลงแบ่งขอบเขตการจัดการพื้นที่ได้	ดังนี้
	 ๑.	 ป ่าอนุ รักษ ์ต ้องปฏิบั ติตามข ้อก�าหนดของพระราชบัญญัติอุทยานแห ่งชาติ	 
พระราชบัญญัติสัตว์ป่า	และพระราชบัญญัติป่าไม้	
	 ๒.	 ป่าทีช่มุชนสามารถใช้ประโยชน์ได้	หรือป่า	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง	ต้องปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการชมุชนและกฎชมุชน		โดยห้ามตัดไม้ยนืต้นทุกชนดิ	การห้ามเผาป่า	ห้าม
ล่าสัตว์ทุกชนิด	

เมื่อมีฝายคอนกรีตที่สร้างเป็นระยะเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นของผืนป่า ท�าให้ในปัจจุบัน  
คนและป่า ณ บ้านห้วยปลาหลด อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
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	 ๓.	 ที่อยู่อาศัย	 ต้องไม่ขยายขอบเขตที่อยู่อาศัยรุกล�า้พื้นที่ป่า	 การสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติม
ต้องมีการขออนุญาตไปยังอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช	 และการออกบ้านเลขที่ต้องแจ้งไปยัง
ผู้ใหญ่บ้านและนายอ�าเภอ
	 ๔.	 พื้นที่ปลูกข้าวดอย	ต้องไม่ขยายพื้นที่ปลูกข้าวดอยหรือพื้นที่ปลูกผักตามร่องน�้า	
	 ๕.	 พื้นที่ปลูกผักร่องน�้า	ต้องไม่ใช้สารเคมีเพื่อรักษาคุณภาพดิน	น�้า	ป่า	ร่วมกัน	
	 ๖.	 ป่าประเพณีวัฒนธรรมชุมชน	ใช้ส�าหรับประกอบประเพณีวัฒนธรรมชุมชนเท่านั้น
	 ๗.	 ป่าชุมชน	ชุมชนต้องร่วมกันดูแลป่าโดยก�าหนดกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
	 ๘.	 พื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรชุมชน	ด�าเนินการได้ตามกติกาตลาดชุมชน
	 ๙.	 พืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ของหมูบ้่าน	ก�าหนดให้เป็นพืน้ทีส่�าหรบักจิกรรมเพือ่ส่วนรวม	
โดยห้ามรุกล�้าพื้นที่ส่วนกลาง
	 ทัง้นี	้หากพบว่ามผีูก้ระท�าผดิ	ชมุชนต้องร่วมกนัด�าเนินการบงัคบัใช้กฎของชมุชนท่ีก�าหนดข้ึน 
และตามกฎหมาย	นอกจากน้ี	มกีารก�าหนดระยะเวลาในการเก็บเกีย่วผลผลติในพ้ืนทีป่่า	เพือ่เว้นระยะ 
ให้ป่าได้ฟ้ืนฟูตวัเอง	น�าไปสูก่ารวางแผนการผลติและปฏทินิการเกบ็เกีย่วของชมุชน		นอกจากนี	้ยงัได้
เสรมิสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐั	และภาคเอกชน	โดยชมุชนร่วมมอืกบัส�านกังานอทุยาน
แห่งชาติตากสินมหาราช	องค์การบริหารส่วนต�าบล	และภาคเอกชน	เพาะพันธุ์กล้าไม้และปลูกป่า
เสริมทุกปี	มีการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน	น�้า	ป่า	ด้วยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น	
	 ผลจากการด�าเนินงานได้ท�าให้พืน้ท่ีป่าต้นน�า้ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสนิมหาราชได้รบัการ
ฟ้ืนฟกูว่า	๕๐๐	ไร่	จากท่ีมสีภาพเป็นป่าเสือ่มโทรม	รวมทัง้มป่ีาชุมชนได้รบัการฟ้ืนฟรูวม	๑๓,๗๗๕	ไร่	 
มีการสร้างฝายชะลอน�้ากว่า	 ๔๐๐	 ฝาย	 นอกจากนี้	 ป่าชุมชนห้วยปลาหลดท่ีได้รับการฟื้นฟู 
ระบบนิเวศถือเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก	 สามารถส�ารองน�้าที่ป่าต้นน�้าและ
ฝายชะลอน�้าเพื่อน�ามาใช้ในพื้นที่การเกษตรได้	๕๒,๗๕๐	ไร่	พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของชุมชน	ได้แก่	
กาแฟ	 หน่อไม้	 ลูกเนียง	 มะขามป้อม	 ฟักแม้ว	 อะโวคาโด	 รวมทั้งผักผลไม้ตามฤดูกาลซ่ึงสามารถ 
ท�ารายได้ตลอดท้ังปี	มตีลาดสนิค้าเกษตรชมุชนหรอืตลาดมเูซอเป็นแหล่งรองรบัการผลติโดยไม่ต้อง 
ผ่านพ่อค้าคนกลาง	 ท�าให้มีรายได้มากขึ้น	 ปัจจุบันมีรายได้ต่อครัวเรือนประมาณ	 ๒๐,๐๐๐	 ถึง	
๓๕,๐๐๐	บาทต่อเดือน	โดยมีชาวบ้านได้รับประโยชน์จ�านวน	๑๙๕	ครัวเรือน	๘๖๓	คนในชุมชน๒๕

บ้านห้วยปลาหลดจึงนบัได้ว่าเป็นตวัอย่างของชุมชนทีอ่าศยัอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างผาสกุ 
และมีบทบาทส�าคัญในการอนุรักษ์และดูแลรักษาป่า รวมทั้งการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่
ภายใต้กฎกติกาของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการก�าหนดโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ  
เป็นความก้าวหน้าท่ีส�าคญัของการส่งเสรมิวฒันธรรมการเคารพกฎกติกาภายใต้หลักความเป็นธรรม 
จากระดับพื้นที่ และโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
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๒๕๑๗

๒๕๓๑

	 ก่อตั้งโครงการพัฒนาดอยตุง	
(พื้นที่ทรงงาน)	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 UNODC	ยกย่องให้โครงการ
พัฒนาดอยตุงฯ	 เป็นต้นแบบ 
การพัฒนาทางเลือกในการ
ด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน

	 ก่อตั้งโครงการพัฒนาดอยตุง

๒๕๔๘

	 เ สด็ จฯ 	 เยี่ ยมชาวบ ้ านห ้ วยปลาหลด	
พระราชทานแนวทางให้ช่วยกนัปลกูรกัษาน�า้	และ
ปรับปรุงดิน	เพื่อให้สามารถท�าการเกษตรได้

	 ประกาศให้พื้นที่บ้านห้วยปลาหลดและชุมชนใกล้เคียง
เป็นเขตอทุยานแห่งชาต	ิชาวบ้านเจรจาขออาศยัอยูใ่นพืน้ที่
และเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่า

๒๕๒๔

	 เ สด็ จฯ เยี่ ยมชาวบ ้ านห ้ วยปลาหลด

๒๕๔๔
	 มีพระราชด�ารัสกับคณะรัฐมนตรีและ 
ผู ้เข้าเฝ้าฯ	 เกี่ยวกับปัญหาบุคคลผู ้ไม่ได้รับ
สัญชาติไทย

๒๕๔๕

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

การแก้ไขปัญหาสถานะบุคลไร้สัญชาติ

การพัฒนาพื้นที่บ้านห้วยปลาหลด
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๒๕๔๘

๒๕๕๘

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการ
ป ัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล

	 รเิริม่โครงการก�าหนดสถานะ
ให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ

๒๕๖๐
	 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เรื่อง	
การส่ังให้คนท่ีเกิดในราชอาณาจักรและ 
ไม่ได้รับสัญชาติไทย	 โดยมีบิดาและมารดา
เป็นคนต่างด้าว	ได้สญัชาตไิทยเป็นการทัว่ไป	
และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ าและ

การเกษตรและมูลนิธิอุทกพัฒน์	 ได้น�าแนว
พระราชด�าริมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

๒๕๕๑



๔
ภาค

ประมวลพระบรมร�โชว�ท  
พระร�โชว�ท
พระร�ชดำ�รัส 
และพระดำ�รัส

ที่มีใจคว�มเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรม
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พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร
พระราชดํารัส

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันนิติศาสตร์จุฬา๒๖ 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒

	 ได้ทราบว่ามีรายได้จากการจัดงานได้น�าไปใช้เป็นประโยชน์	 นอกจากนั้นก็ได้น�ามาใช้ส�าหรับช่วย
ครอบครัว	 เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในการป้องกันประเทศ	 การที่ได้น�าเงินไปใช้ในการช่วยเหลือต่างๆ	 นี้ก็เป็น
ประโยชน์อย่างยิง่	เพราะในเมอืงไทยนีม้คีวามรูใ้นด้านกฎหมายของประชาชนทัว่ไปยงัมน้ีอยเกินไป	หลักของ 
ต่างประเทศท่ีว่าประชาชนทุกคนย่อมทราบกฎหมายนัน้	เรารบัมาเป็นหลกัปฏบิตัใินการปกครองของบ้านเมอืง	 
แต่ถ้าจะถือหลักนี้โดยอาศัยความรู้ของประชาชน	ก็เป็นไปไม่ได้

	 กฎหมายกับความเป็นอยู่ท่ีเป็นจริงอาจขัดกัน	 และในกฎหมาย	 ก็มีช่องโหว่มิใช่น้อย	 เพราะเรา
ปรับปรุงกฎหมายและการปกครองอย่างโดยอาศัยหลักการของต่างประเทศโดยมิได้ค�านึงถึงความเป็นอยู่
ของประชาชนว่าในที่ใดเป็นอย่างไร	 ร้ายกว่านั้นก็ไม่ค�านึงถึงว่าการปกครองของทางราชการบางทีไปไม่ถึง
ประชาชนด้วยซ�้า	จึงท�าให้ประชาชนต้องตั้งกฎหมายของตนเอง	ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเลว	เป็นแต่มีบางสิ่ง
บางอย่างขัดกับกฎหมายของทางบ้านเมือง	เช่นอย่างทางแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีสองปีมานี้	มีเจ้า
หน้าท่ีเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ที่อพยพย้ายมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาต้ังหมู่บ้าน
อยูใ่กล้ขอบป่าสงวน	คอืเรยีกว่าล�า้เข้าไปในป่าสงวนบ้าง	คนเหล่านัน้เข้ามาท�ามาหากนิและอยูก่นัด้วยความ
เรยีบร้อย	หมายความว่าได้มกีารปกครองหมูบ้่านของตนเอง	ไม่มโีจรไม่มผีูร้้าย	มกีารท�ามาหากนิท่ีเรยีบร้อย	
ขาดแต่อย่างเดยีวคอืนายอ�าเภอหรอืเจ้าหน้าทีก่จ็ะเป็นประชาธปิไตย	ซ่ึงแท้จริงเขาเป็นประชาธปิไตยย่ิงกว่าที่
จะเอานายอ�าเภอมาปกครองเขาเสยีอกี	แต่ว่าเมือ่ขาดนายอ�าเภอหรอืเจ้าหน้าทีเ่ขาก็เลยไม่เป็นประชาธปิไตย	
และปรากฏว่าเขากลายเป็นผู้ร้ายจวน	ๆ	จะเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมูนิสต์
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	 เราไม่ได้ปรารถนาเลยที่จะให้มีผู้ก่อการร้ายคอมมูนิสต์ในประเทศไทย	 แต่เราก็สร้างข้ึนมาเองโดย
ไปช้ีหน้าชาวบ้านทีเ่ขาปกครองตวัเองดแีล้ว	เรยีบร้อยแล้ว	เป็นประชาธปิไตยอย่างดอีย่างชอบแล้ว	ว่าบุกรกุ
เข้ามาอยู่ในป่าสงวน	 และขับไล่ให้เขาย้ายออกไป	 คนเหล่านั้นเขาท�าการงานเข้มแข็ง	 ท�างานดีตลอดเวลา
หลายปีมาแล้ว	 จากนครศรีธรรมราช	 ไม่เคยท�าลายป่า	 แต่บังเอิญกฎหมายบอกว่าป่าสงวนนั้นใครบุกรุก
ไม่ได้	 เขาจึงเดือดร้อน	 ป่าสงวนนั้นเราขีดเส้นบนแผนที่	 เจ้าหน้าที่จะไปถึงได้หรือไม่ได้ก็ช่าง	 และส่วนมาก 
กป็รากฏว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ไป	ดงัน้ัน	ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าทีท่ีเ่ขาเข้ามาอาศยัอยูเ่ป็นป่าสงวน	และเมือ่เรา
ถอืว่าเขาเป็นชาวบ้าน	กไ็ปกดหวัเขาว่าเขาต้องทราบกฎหมาย	แต่กฎหมายอย่างนีเ้ป็นแค่เพยีงขดีเส้นทับเขา
ไม่ใช่กฎหมายแท้	ทีเ่ป็นกฎหมายก็เพราะพระราชบญัญตัป่ิาสงวนเป็นกฎหมาย	ซึง่จะให้เขาทราบเองเป็นไป
ไม่ได้	เพราะทางฝ่ายปกครองไม่ได้น�าเอากฎหมายนัน้ไปแจ้งแก่เขา	สมยัโบราณจะให้ทราบเร่ืองอนัใดเขาต้อง
ตีกลอง	 มาสมัยผู้ใหญ่ลีก็ยังตีกลอง	 แต่ว่านี่ไม่มีผู้ใหญ่ลีจะตีกลอง	 ประกาศด้วยปากหน่อยเดียว	 ก็เหมือน
ยังไม่มีกฎหมาย	จึงไม่ใช่เรื่องที่จะไปว่าเขาว่าไม่ทราบกฎหมาย	ประชาชนย่อมทราบแต่ว่าการปกครองไม่ดี	
และโดยประการนี้จึงท�าให้เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่กฎหมายเพราะต่างคนต่างมีผิด 
มถีกูด้วยกนัอยู	่ทางกฎหมายกว่็ามกีฎหมายแล้วกมี็อ�านาจ	เจ้าหน้าที	่ทางประชาชนก็ว่าการเข้ามาท�ากนิเป็น
กฎหมาย	ทีนี้เมื่อขัดกันก็เกิดความเดือดร้อนทั้งสองฝ่าย	จึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้กฎหมายที่จะต้องไปท�าความ
เข้าใจ	 คือไม่ใช่ไปกดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด	 แต่ไปท�าให้ต่างฝ่ายเข้าใจว่าเราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน 
ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ้มอล่วยไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน	 เมื่อไม่กี่วันมานี้ไปท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ไปพูดถึงค�าพอสมควรว่าเป็นหัวใจของประชาธิปไตย	อธิบายว่าคนเรามีสิทธิเสรีภาพ	 แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพ
ของแต่ละคนเตม็ร้อยเปอร์เซน็ต์	เชือ่ว่าจะต้องไปละเมดิสทิธเิสรภีาพของคนอืน่ด้วย	คนเราจงึมสีทิธเิสรภีาพ
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้	 ต้องมีพอสมควร	 เสรีภาพต้องมีจ�ากัดจะว่าไม่จ�ากัดไม่ได้	 ในสังคมหรือในประเทศ	
เสรีภาพของแต่ละคนจะต้องถูกจ�ากัดด้วยเสรีภาพของผู้อื่น	จึงเห็นได้ว่า	“พอสมควร”	เป็นสิ่งที่ส�าคัญ	

	 ส�าหรับนิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	“พอสมควร”	ก็เป็นสิ่งส�าคัญ	ถ้าเราจะปกครองหรือช่วยให้บ้านเมือง 
มขีือ่มแีป	เราจะปฏบัิตติรงตามกฎหมายทัง้หมดไม่ได้	เพราะถ้าเราดกูฎหมายอย่างเช่นเมือ่วานนีไ้ด้ดกูฎหมาย
การพิมพ์	มาตรา	๓๖	ที่ว่า	เมื่อมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์	ซึ่งเจ้าพนักงานการพิมพ์เห็นว่าอาจขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นต้น	 เจ้าพนักงานการพิมพ์มีอ�านาจเรียกตัวผู้โฆษณามา 
ตักเตือน	 สั่งให้เสนอเรื่องท่ีจะพิมพ์ให้ตรวจก่อนหรือกระท�าอย่างอื่นต่อไปอีกจนถึงลงโทษจ�าคุก	 ทั้งนี้แล้ว
แต่จะตีความว่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เพียงไร	 ดังนี้เราจึงเห็นได้ว่า	 เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ที่ตรา
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ขึ้นเพื่อให้การพิมพ์ข้อความต่าง	 ๆ	 เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่เบียดเบียนศีลธรรมของประชาชนไม่เบียดเบียน 
ความมั่นคงของประเทศนั้น	เมื่อน�ามาปฏิบัติ	ย่อมขึ้นอยู่กับการตีความทั้งสิ้น

	 นักกฎหมายท้ังหลายรวมท้ังนักกฎหมายในอนาคตด้วย	 จะต้องทราบว่ากฎหมายนั้นมีไว้ส�าหรับ 
ให้มช่ีองโหว่ในทางปฏบัิต	ิไม่ใช่ว่าจะท�าได้ตรงไปตรงมาตามตวับท	จ�าต้องใช้ความพนิจิพจิารณาอยูเ่สมอ	จงึต้อง 
มีศาลไว้ถึงสามศาล	 ตั้งแต่ศาลชั้นต้น	 ศาลอุทธรณ์ไปจนศาลฎีกา	 และแม้ถึงศาลฎีกาแล้วก็ยังถวายฎีกา 
ได้อีก	ถ้ากฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์	ปฏิบัติได้เหมือนกดปุ่มเครื่องจักร	เราก็ไม่ต้องมีศาลฎีกาไม่ต้องถวายฎีกา	
เพราะว่าทุกสิง่เรยีบร้อยและยตุธิรรม	อนันีเ้ป็นข้อสนับสนุนว่าการทีไ่ด้ตัง้ศนูย์การให้ความรูใ้นต�ารากฎหมาย
ให้ค�าแนะน�าในทางกฎหมายเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง	 แต่เพื่อให้บรรลุผลจริง	ๆ	ทุกคนจะต้องคิดพิจารณาและต้อง
ส�านึกว่า	 กฎหมายไม่ใช่เครื่องจักรแท้	 ที่เรียกว่ากลไกของกระบวนการยุติธรรม	 ไม่ใช่กลไกแต่เป็นสิ่งที่ต้อง 
ใช้สมองคดิ	และสมองนีอ้อกจะยืดหยุ่นได้มาก	จงึต้องพจิารณาให้รอบคอบและพยายามถ่ายทอดการพจิารณา
อนัรอบคอบนัน้ให้เป็นหลกัวชิาท่ีเป็นทีเ่ข้าใจแก่ประชาชนและแก่ตนเอง	ในด้านกฎหมายกข็อฝากความคิดนีไ้ว้

	 ในด้านอืน่	ๆ 	นัน้	ผูศ้กึษาในทางนติิศาสตร์และรฐัศาสตร์กจ็ะมีหน้าทีต่่าง	ๆ 	ต่อไป	ในด้านการศาลและ
ในทางการปกครอง	หมายความว่าถ้าไม่นับผู้ที่จะไปท�าอาชีพอิสระนับเฉพาะผู้ที่จะท�าราชการ	ก็จะมีหน้าที่ 
ราชการ	ทีจ่ะต้องปฏบิตัเิกีย่วข้องกบัประชาชนในด้านตลุาการและด้านการปกครอง	ในด้านการปกครองนัน้ 
กส็�าคญัทีจ่ะใช้หลกักฎหมาย	ข้อนีจ้ะต้องใช้ค�าทีไ่ม่ค่อยด	ีคอืความยดืหยุน่	ต้องขอให้พจิารณาค�านีใ้ห้รอบคอบ
สกัหน่อย	ได้เหน็มามากเหมอืนกนัว่าถ้าปกครองด้วยหลักท่ีแขง็แกร่งแล้ว	แม้ว่าจะสุจริตเท่าไร	ๆ 	ทุกส่ิงทกุอย่าง 
ก็พังหมด	 จึงต้องมีความยืดหยุ่น	 คือยืดหยุ่นในทางที่ดี	 เพราะความยืดหยุ่นนี้ถ้าใช้ในทางดีก็ดี	 แต่ถ้าใช้ 
ในทางยืดหยุ่นตามใจตัวก็อาจกลายเป็นทุจริตไป	จึงใช้ล�าบากยิ่งนัก	ยิ่งตัวมีความกดดันต่าง	ๆ	อยู่ก็จะเป็น 
ความทจุรติไปได้ง่าย	ๆ 	เมือ่สามวนัมานีไ้ปจังหวดัน่าน	ได้เหน็ความล�าบากในการปกครอง	เพราะท่ีจงัหวัดน่าน 
การคมนาคมยงัไม่สะดวก	ท้องทีบ่างส่วนเจ้าหน้าทีเ่ข้าไปไม่ถงึ	อย่างอ�าเภอทุง่ช้าง	อ�าเภอเชยีงกลาง	อ�าเภอปัว	 
ซึง่เตม็ไปด้วยภเูขา	เวลาทีบ่นิผ่านไปทีห่บุเขาข้างล่าง	กก็�าลังมกีารปะทะกนัอย่างรุนแรงระหว่างต�ารวจพลร่ม
จากค่ายนเรศวรและต�ารวจจากบ้านด่านกบัผู้รกุรานทีเ่ขาเรียกว่าพวกก่อการแม้ว	ซ่ึงรุกเข้ามาจากทางด้านเหนอื
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ในเขตประเทศลาวใกล้แม่น�า้งมึ	หมายความว่าแถวนัน้พวกทีม่าจากต่างประเทศซึง่ไม่ได้มาด้วยความเป็นมติร
แต่เข้ามารุกรานน้ันเดินเข้าเดินออกได้ง่าย	 ๆ	 อย่างสบาย	 กฎหมายส�าหรับประชาชนที่อยู่แถบนั้นจะถือ
กฎหมายไทยได้อย่างไรเพราะเจ้าหน้าทีข่องเราไม่กล้าไป	ไปอยูก็่โดนตีโดนยงิ	โดนยงิกไ็ม่ใช่ยงิด้วยปืนลกูซอง	
แต่เป็นปืนกล	ปืนครก	รวมท้ังปืนท่ีร้ายแรงต่าง	ๆ 	อย่างทีใ่ช้ในสงคราม	เมือ่เจ้าหน้าทีข่องเราไม่สามารถเข้าไปถงึ
เช่นนั้นจะมีการปกครองได้อย่างไร	 จะเรียกว่าเป็นป่าสงวนได้อย่างไร	 ดูจะไม่มีทางและก็พวกแม้วหรือ
พวกชาวเขาที่นั่น	เราจะให้เขาท�าตามกฎหมายของไทยเราได้อย่างไร	เป็นปัญหาอยู่	

	 ในด้านการปกครอง	 สิ่งเหล่านี้จะพาไปสู่ปัญหาท่ียุ่งยากยิ่งขึ้น	 ขอให้ทุกคนเรียนให้ส�าเร็จแล้วมา
พิจารณาว่าต่อไปควรจะท�าอะไรอย่างไร	 แต่หลักใหญ่ที่ได้ท�ากันมาแล้วจนถึงวันนี้ก็คือรวมกลุ่มกันขึ้นมา
แล้วจัดให้มีงานโดยมีอาจารย์ที่หวังดีที่เข้าใจกันมาช่วยจัดงานสร้างศูนย์	ศูนย์กลางที่ช่วยให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกที่ดีในการติดต่อกับประชาชนก็ขอให้เป็นการช่วยส่วนตัว	 และเมื่อพูดถึงหน้าที่ของตนก็ไม่ใช่
ในทางรับหน้าที่ราชการ	 เพราะหน้าท่ีราชการจะต้องไปสังกัดโน่นสังกัดนี่	 มีผู้บังคับบัญชา	 มีผู้อยู่เหนือตัว	
แล้วต่อไปกมี็ผูท้ีอ่ยูใ่ต้ตวั	ขอให้พูดในฐานะทีเ่ป็นนกัศกึษา	ในฐานะทีต่วัเป็นคนไทยทีเ่ป็นผูใ้หญ่แล้ว	ช่วยกัน 
ให้ความรูแ้ก่ผูท้ีม่คีวามรูน้้อยกว่า	ให้ความสะดวกเพือ่ให้อยูเ่ยน็เป็นสุขกนัได้		ซ่ึงจะเป็นการดีมากและต่อไป
ก็จะต้องใช้สิ่งนี้รักษาสิ่งนี้ไว้เท่าท่ีจะท�าได้	 เพื่อท่ีบ้านเมืองของเราอยู่ด้วยการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย
โดยแท้ตามจุดประสงค์	ตามหัวใจของประชาชนทั่วไป	ไม่ใช่ตามตัวหนังสือ	

	 เมือ่มโีอกาสช่วยได้ดงันีก้ข็อให้ท�าต่อไป	ขอให้รกัษาอดุมคตริกัษาความตัง้ใจไว้ให้ตลอด	ขอขอบใจท่ีได้มี	 
เจตนาที่ดีในการท�างานนี้	 แล้วก็เป็นที่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อท�าประโยชน์ในฐานะ
พลเมอืงด	ีและในฐานะทีเ่ป็นพลเมืองท่ีแสวงหาความรูเ้พือ่ความเจริญของตนเองและของประเทศชาต	ิกข็อให้ 
ส�าเร็จกิจ	ให้มี	น�้าใจบริสุทธิ์	ตัดสินปัญหาชีวิตถูก	รักษาตัวเองไว้ตลอดไปในชีวิตด้วยความดี
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พระราชดํารัส
พระราชทานแก่เนติบัณฑิตซึ่งสําเร็จการศึกษาทางกฎหมาย 

จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๒๐๒๗ 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๒

	 ขอขอบใจเหล่าเนติบัณฑิตท่ีมีงานและก็จัดหารายได้มาเพื่อการกุศล	 เงินจ�านวนนี้ก็จะได้ใช้ในทาง 
การศึกษาต่อไป

	 เมื่อเนติบัณฑิตส�าเร็จการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา	 ก็ถือได้ว่าได้ผ่านการอบรมที่ต้องใช้ปัญญา	
ใช้หลักวิชา	 ใช้ความพยายาม	 เพื่อจะได้ศึกษาหาความรู้มาประกอบอาชีพต่อไป	 ก็นับว่าได้ผ่านการศึกษา 
ที่หนักมาแล้ว	ต่อไปก็จะได้ท�าหน้าที่ในทางกฎหมายโดยตรงและจะเป็นผู้ที่เป็นหลักส�าหรับประเทศ	ในการ
บรหิารงานในทางรกัษาความสงบ	ประเทศแต่ละประเทศ	ต้องมหีลักกฎหมายเพ่ือทีจ่ะรักษาไว้ซ่ึงความสงบ
เรียบร้อย	 เป็นขื่อเป็นแปของบ้านเมือง	 การจัดงานน้ีเป็นงานที่ล�าบาก	 และบางทีถ้าไปนึกในแง่นี้แง่เดียว 
ก็อาจท�าไม่ส�าเร็จ	อย่างที่เมื่อเร็ว	ๆ	นี้มีการประชุมว่า	จะให้มีสันติภาพในโลกโดยที่ใช้กฎหมาย	ก็ท�าให้เกิด
ความคิดในทางที่อาจไม่ดีนักในใจว่า	พวกนักกฎหมายทั้งหลายนึกว่า	น�าเอากฎหมายมาใช้อย่างเดียว	ก็จะ
ท�าให้เกิดมีสันติภาพในโลกได้จริง	 ถ้าทุกคนท�าตามกฎหมาย	 และถ้ามีกฎหมายท่ีเรียบร้อยแล้ว	 คนในโลก
ก็มีความสงบได้	 เพราะว่าถ้ากฎหมายท่ีต้ังข้ึนมาเป็นกฎหมายท่ีเหมาะสม	 ท�าตามกฎหมายเหล่านั้นแล้ว 
ก็ย่อมเกดิความสงบ	แต่ปัญหาทีส่�าคญัคอืว่ากฎหมายจะแก้ปัญหาทกุอย่างได้หรือเปล่า	เพราะว่าคนเราท่ีอยู่
ในโลก	หรืออย่าพูดว่าในโลกเลย	เพียงแต่ว่าในประเทศต่างคนก็มีผลประโยชน์ต่างกัน	ผลประโยชน์ต่างกัน
นี่แหละท�าให้ต้องกระทบกัน	 ถ้าผลประโยชน์กระทบกันแล้ว	 คนที่เป็นผู้พิพากษาก็จะต้องปวดหัวอย่างยิ่ง 
ที่จะเข้าตามเหตุผลได้	เพราะบางทีในชีวิตของเราต้องการเหตุผล	ทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลที่ดี	เพราะว่าคนเรา
กม็คีวามต้องการเหมอืนกนั	เท่ากนั	ถ้าฝ่ายหนึง่ต้องการทีจ่ะอยู่ในทีแ่ห่งหนึง่	อกีฝ่ายกอ็ยากอยูใ่นทีเ่ดยีวกัน
นั้น	 แม้จะเรียกว่ามีเสรีภาพที่จะอยู่ในท่ีเดียวกันก็อยู่กันไม่ได้	 เพราะว่า	 ตามหลักของธรรมชาติ	 คนจะอยู่
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ในที่เดียวกันพร้อมกันในเวลาเดียวกันไม่ได้	นอกจากเป็นผี	เป็นผีจึงจะรวมกันเข้าไปได้	แต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์	
อยู่ที่เดียวกันไม่ได้	 ก็ต้องตั้งหลักกฎหมายว่าต้องปรองดองกัน	 ต้องหลีกทางให้แก่กัน	 ซึ่งบางทีอาจท�าให้
ทัง้สองฝ่ายไม่พอใจ	และลงท้ายอาจบอกว่ากฎหมายนีไ่ม่ด	ีเพราะว่าไม่เข้าข้างตวักจ็ะต้องล้มลงไป	รวมความแล้ว
จะแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยกฎหมาย	ก็รู้สึกว่าไม่ได้	พวกที่เรียนในทางกฎหมายโดยตรง	แล้วจะมาปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยตรง	โดยความบรสิทุธิใ์จ	กต้็องยอมรับว่า	ต้องมอีย่างอืน่นอกเหนอืจากกฎหมาย	ต้องนบัถอืกฎ
เกณฑ์ของธรรมชาติ	ต้องนับถือกฎเกณฑ์ของวิชาอื่น	เช่น	จิตวิทยา	หรือแม้แต่วิชาการเมือง	ก็จะต้องน�ามา 
ประกอบด้วย	 ฉะนั้น	 ผู้ที่มีหน้าที่ในทางกฎหมาย	 มีอาชีพในทางกฎหมาย	 ต้องพยายามที่จะหาความรู้ 
ในทางอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ใช่ในทางกฎหมายด้วย	เพ่ือท่ีจะให้อาชพีท่ีตนเลือกได้ผลมากท่ีสุด	ท่ีพูดเช่นนีเ้พราะว่าเคยเหน็ 
ท่านนักกฎหมายใหญ่	ๆ 	ที่มีอายุแล้ว	ที่ได้ผ่านงานในทางกฎหมายมาดีแล้วท่านไม่ได้คิดอะไรนอกเหนือจาก
เรื่องกฎหมาย	เพราะไม่ว่างานจะเป็นทางพิพากษาหรือทางกฎหมาย	ก็เป็นงานหนักงานใหญ่	เลยไม่มีเวลา
ที่จะพิจารณาดูทั่ว	ๆ	ไปในด้านอื่น

	 ส�าหรบัผูท่ี้เพิง่ส�าเรจ็การอบรมจากเนตบิณัฑติยสภา	กจ็ะเท่ากบัเริม่ชวีติในทางปฏบิตั	ิขอให้พยายาม	
ปฏบัิตใิห้ตรงตามหลกัวิชาท่ีได้เรยีนมา	แต่ว่าให้นกึถงึว่าชวีติในโลกนีป้ระกอบด้วยวชิาอ่ืน	ๆ 	ด้วย	ถ้าสามารถ
ทีจ่ะค้นคว้าขวนขวายหาความรูใ้นทางอืน่มาช่วยด้วยแล้ว	จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิติังานของตน	ในวนัที่ 
ส�าเร็จที่ไปในงานที่เนติบัณฑิตยสภาน้ันไม่ได้พูดเช่นน้ี	 เพราะรู้สึกว่าถ้าพูดเช่นน้ีจะกลายเป็นการกระทบ
กระเทอืนท่านผูใ้หญ่มากเกนิไป	เพราะท่านไม่รู	้ไม่ใช่ว่าท่านไม่รูเ้รือ่ง	แต่ว่ามานกึดใูนสมยันีแ้ละในสมยัทีจ่ะมา
ต่อไปในอนาคต	ทกุคนจะต้องมคีวามรูร้อบตวัมากขึน้	เพราะว่าในสมยันีแ้ต่ละคนแต่ละบคุคลทีม่วีชิาความรู	้ 
ออกจะมีความรู้จ�ากัดลงไปทุกทีเพราะว่าต้องรู้สูงมาก	 จึงต้องจ�ากัดไม่ให้รู้มากจนเกินไป	 เลยเป็นห่วงว่า 
อนาคตจะไม่แจ่มใสส�าหรับทั้งประเทศไทย	ส�าหรับโลก	ถ้าเราจะมุ่งในทางหนึ่ง	จะเป็นคนฉลาดมากเกินไป	
จึงต้องมีคนที่มีความรู้รอบตัวเพื่อที่จะประสานให้งานเฉพาะต่าง	ๆ 	นี้ไปได้	ให้มีเหตุผล	แต่ว่าการที่จะไปพูด
ในงานมันยาก	 คนมากประเดี๋ยวจะไม่เข้าใจ	 มาพูดเฉพาะกับกรรมการก็อาจพอที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ว่า	 
มีปัญหานี้เอาไว้เตือน	 เพราะว่าถ้าเราอยากให้มีประโยชน์แก่ชีวิตต่อไป	 เราจะต้องคิดถึงว่า	 งานที่เราท�านี ้
คนอื่นเขาทราบหรือเปล่า	 งานท่ีเราท�านี่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเปล่า	 สอดคล้องกับชีวิตที่มีอยู่ใน 
สมยัปัจจบุนัหรอืเปล่า	ถ้าคดิจะท�า	แค่นีก้เ็ป็นการดีอยูแ่ล้ว	นีเ่ป็นข้อคดิหวัข้อหนึง่ท่ีขอให้ไปช่วยกันพิจารณา
ต่อไป	 เพราะว่าอยากจะให้ผู้ที่มีหน้าท่ีส�าคัญ	 ๆ	 ต่อไปได้สามารถระลึกในทางนี้	 เพ่ือท่ีจะเข้าไปพร้อมกับ 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
นายประภาสน์ อวยชัย เลขาธิการส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา น�าเนติบัณฑิตสมัยที่ ๒๐ 
จ�านวน ๒๑ คน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคในโอกาสที่ได้จัดให้มีการ
ฉลองประกาศนียบัตร เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
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ด้านอื่นด้วย	เพราะว่าพูดกันว่าส่วนตุลาการก็ตุลาการ	ไม่เห็นใจฝ่ายอื่น	ๆ 	ส่วนปกครองก็ไม่เห็นใจทางอื่น	ๆ 	
ด้วย	 ฝ่ายทหารเขาก็จะให้ทหารเป็นใหญ่	 ฝ่ายการเมืองเขาก็อยากให้พรรคเป็นใหญ่	 ฝ่ายค้นคว้าในทาง
วิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าต้องการห้องทดลอง	 ท�าไมเอางบประมาณไปให้ทางโน้นทางนี้ยุ่งกันใหญ่	 ซึ่งเป็น
ของธรรมดา	แต่ถ้าเราสามารถที่จะคิดให้ออก	เราอาจไปมีเพื่อนที่มีวิชาในสาขาอื่น	ๆ	ไปพูดกับเขาในฐานะ
บคุคลแล้ว	กอ็าจท�าให้ส่วนรวมมคีวามสงบเรยีบร้อย	ดกีว่าทีเ่ป็นอยูเ่ดีย๋วนี	้แล้วกด็กีว่าทีจ่ะเป็นอยูต่่อไป	ก็เคย 
พดูอยูกั่บท่านผูใ้หญ่ทางตลุาการเมือ่หลายปีมาแล้วว่า	ถ้างานบางอย่างไม่เรยีบร้อยแม้จะในทางตลุาการ	ในทาง 
ผู้พิพากษา	ควรที่จะพูดคุยกันในฐานะผู้มีความรู้	ท่านผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้	พูดอย่างนี้ก็ต้องขออภัยต่อท่านว่า
ท่านผูใ้หญ่ผูน้ัน้ท่านเป็นคนดมีาก	แต่ว่าท่านเหน็	แต่เพียงหน้าทีใ่นทางตุลาการของท่าน	เลยบอกท่านว่าขอให้ 
พิจารณาในฐานะคนมีความรู้ดี	 เป็นผู้เชี่ยวชาญในทางกฎหมาย	พบเพื่อนฝูงที่เป็นผู้พิพากษาด้วยกันหรือ 
นกักฎหมายช้ันสงูด้วยกนั	กค็ยุกนัว่าวธิพีจิารณาคดีในศาลจะท�าอย่างไรส�าหรบัให้เรยีบร้อย	เราน่าจะเปลีย่น
กฎหมายหรือน่าจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์วิธีการด�าเนินการอย่างไรบ้าง	 แล้วก็ในฐานะท่ีเป็นคนไม่ใช่ผู้แทนหรือ
เป็นผู้อยู่ในสภานิติบัญญัติ	 แต่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้	 เป็นพลเมืองดีอาจมาพูด	 หรือเรียกว่าปาฐกถาให้ 
คนอ่ืนฟังว่า	กฎหมายจะแก้ไขได้ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญกฎหมาย	นีเ่หมอืนกนั	ทกุคนกเ็รยีนมาด	ีถ้ามอีะไรทีน่่าจะ 
แก้ไขได้	พจิารณาดแูล้วกค็ยุกนั	ถกเถียงกนั	แล้วอาจเสนอในฐานะไม่ใช่ผูพิ้พากษาหรอืในทางตลุาการ	แต่ในฐานะ 
เป็นพลเมืองดีผู้มีความรู้สูง	อาจเสนอให้ประชาชนทราบ	ให้ทางผู้ใหญ่ทราบ	ให้ทางนิติบัญญัติหรือทางกรม
กฤษฎกีา	ท่านกอ็าจรบัเอาไว้พจิารณาเข้าสภานติบัิญญตั	ิแล้วกด็ดัแปลงกฎเกณฑ์ในกฎหมายได้เป็นผลส�าเร็จ 
จะท�าให้การด�าเนินคดีเรียบร้อยขึ้น	 มีความยุติธรรมมากขึ้น	 นี่ยกเป็นตัวอย่างให้คิดว่าตัวเป็นผู้มีความรู้ 
ในทางกฎหมายส่วนหนึง่	มหีน้าทีใ่นทางนีส่้วนหนึง่	แต่ว่าการมหีน้าทีใ่นทางเป็นพลเมอืงซ่ึงเป็นส่วนยิง่ใหญ่
กว่าด้วย	อันนี้ก็ขอให้ไปพิจารณา	แล้วก็อาจเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม

	 ขอให้ทุกคนมีความส�าเร็จในอาชีพการงานต่อไป	ให้มีก�าลัง	มีจิตใจแข็งแรง	สามารถพิจารณาสิ่งที่ดี	 
ทีช่อบ	แยกจากสิง่ทีไ่ม่ชอบไม่ดี	แล้วกป็ฏิบัติในทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด	ให้มพีลังกายท่ีแข็งแรง	เพ่ือท่ีจะปฏบิตังิาน 
ให้เหมาะสม	และมีความเจริญทั่วทุกคน
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พระราชดํารัส
พระราชทานแก่คณะกรรมการเนติบัณฑิต รุ่นที่ ๒๑๒๘ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔

	 ขอขอบใจท่ีเนตบัิณฑิตรุน่ท่ี	๒๑	ได้น�าเงนิเพือ่การกศุลมาให้	และได้มาให้พรในวนันี	้ขอน�าเอาความคดิ	 
ซึง่ในปัจจบัุนนีก้�าลงัเป็นปัญหาและเป็นเรือ่งของผูท้ีส่นใจในทางกฎหมายและมอีาชพีในทางกฎหมายขึน้มาว่า
คอือาชญากรรมในปัจจบัุนนีม้มีาก	และกม็ผีูเ้สนอให้แก้กฎหมายในด้านการปราบปรามในขัน้ศาล	ซ่ึงกเ็ข้าใจว่า 
มีผู้ทีไ่ม่เหน็ด้วยในการปรบัปรงุมากหลาย	โดยเฉพาะเกีย่วข้องกบัการลดโทษเมือ่ผูต้้องหาสารภาพ	ข้อนีท้าง
ตลุาการกค็งแก้ไขได้โดยใช้ดุลยพนิจิทีม่อียู่ตามกฎหมาย	เพราะว่าการรบัสารภาพน้ันกเ็ป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาคดีอย่างมาก	ถ้าจะลด	ถ้าจะตัดการลดโทษเพราะสารภาพ	ก็จะท�าให้การด�าเนินคดีต่าง	ๆ	ยุ่งยาก	
และการปราบปรามอาชญากรรมกอ็าจล�าบาก	เพราะว่าจะท�าให้ยดืเย้ือ	หรอืจะท�าให้หาผูต้้องหาท่ีเป็นผู้ท�าผิด 
ไม่ได้	 อาจได้ผลตรงข้ามกับที่ผู้ที่เสนอให้ตัดหรือล้มมาตราที่จะท�าให้มีการลดหย่อนในกรณีสารภาพ	 แต่ว่า
ส�าคัญที่สุด	ก็อยู่ที่การปฏิบัติถ้าในด้านศาล	ก็จะต้องมีใช้ดุลยพินิจว่าการสารภาพนั้นท�าเมื่อไร	เพราะเหตุใด	
แล้วกม็าพจิารณา	เพราะว่ากฎหมายให้ไว้ว่าให้ลดโทษได้ถึงกึง่	แต่ว่าไม่ได้บอกว่าลดโทษน้อยกว่ากึง่หนึง่ไม่ได้	 
นั่นก็จะต้องให้	การลดโทษนี้อาจลดโทษส่วนหนึง่	แต่ว่าไม่ถึงครึ่งก็ยังได้	ข้อนี้จะปฏิบัติและท�าให้เกิดผลดีได้
โดยที่ไม่ต้องแก้กฎหมาย	ที่มีกฎหมายก็มีอยู่ส่วนดีแล้ว	แต่ว่าอาจไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายให้ไว้	จึงท�าให้
คนเข้าใจผิดว่าการรับสารภาพจะได้ลดโทษไปกึ่งหนึ่งเป็นอัตโนมัติ	 จนกระท่ังท�าให้ดูเหมือนว่าศาลเข้าข้าง
ผู้ที่กระท�าผิด	 ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าศาลไม่ได้เข้าข้างผู้กระท�าผิด	 แต่ว่าปรารถนาท่ีจะให้ผู้กระท�าผิดได้ถูก
ลงโทษเพือ่ให้เป็นผลดแีก่สงัคม	คอืท�าให้เหน็ว่าผูท้ีก่ระท�าความผดินัน้จะต้องถกูลงโทษ	ข้อส�าคญักจ็ะต้องใช้ 
กฎหมายให้ถกูต้องและมคีวามรบัผดิชอบ	ฉะนัน้การทีม่กีารติเตียนผู้ปฏิบติัทางกฎหมายก็อาจท�าให้เกดิความ
ล�าบากใจ	แต่ทุกคนกจ็ะต้องพยายามหาทางแก้ไข	ซึง่มดีงัทีก่ล่าวไว้ว่าดิน้ได้	อนันีก้เ็ป็นผลจากผูท้ีส่นใจในทาง
กฎหมายและปฏบิตัใินด้านกฎหมาย	ทุกคนท่ีจะสนใจและแก้ไขในขอบเขตของอ�านาจท่ีมอียูใ่นด้านอืน่	ๆ 	กม็ี 
อีกมากหลาย	 เช่นการปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้ท่ีไม่รู้กฎหมาย	 ความจริงตามหลักใหญ่ของความยุติธรรม
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และของกฎหมายนั้นมีหลักไว้ว่า	 ประชาชนทุกคนต้องทราบถึงกฎหมาย	 ใครที่จะอ้างว่าท�าผิดเพราะไม่รู้
กฎหมายนั้นไม่รับรู้	หลักนี้ก็ถูกต้องเหมือนกัน	เพราะว่าก็ต้องถือว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่ตั้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์
ของการปฏิบัติของประชาชนทั่วไป	ก็ต้องอาศัยหลักธรรมะที่ถูกต้อง	การท�าดีก็ดี	การท�าไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ต้อง
ปราบปราม	 แต่กฎหมายย่อมเป็นลายลักษณ์อักษรและตีความได้	 การตีความน้ีจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะว่า
บางทีอาจเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยหรือท้อใจ	 จึงไม่ตีความหมายให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และปฏิบัติไปโดยท่ีไม่รอบคอบเต็มที่	 ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่สนใจเรื่องกฎหมายและปฏิบัติเรื่องกฎหมาย 
อย่าได้ท้อใจ	ขอให้มกี�าลงัใจอยูต่ลอดเวลา	เพือ่ทีจ่ะให้กระบวนการยติุธรรมของเมืองไทยตัง้ขึน้มาบนรากฐาน
ความมั่นคง	 และมีผู้ที่มีความสามารถมีผู้ท่ีมีความรู้ก็ขอให้ไปปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพสูง	
เพื่อความผาสุกของบ้านเมือง	ให้สมกับได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายนี้	

	 ขอทุกท่านรวมท้ังสมาชกิรุน่ทัง้หลาย	ตลอดจนเพือ่นฝงูท้ังหลายในรุน่อ่ืนด้วยอย่าท้อใจ	ท�างานด้วย
ความเข้มแขง็	เพือ่ให้อดุมคตขิองความยตุธิรรมส�าเรจ็ผลเป็นก�าลงัของบ้านเมอืง	เพือ่รกัษาความมัน่คง	และ
ความผาสกุของประชาชนทัว่ไป	เพราะงานนีก้ส็�าคญัมากและจะท�าให้บ้านเมอืงมคีวามก้าวหน้า	ความเจรญิ
โดยปลอดภัยได้ขอทุกท่านจงมพีลงักายพลงัใจเข้มแขง็เพือ่ปฏบิติัตามหน้าท่ี	ขอทกุท่านจงประสบความเจรญิ
รุ่งเรือง
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พระราชดํารัส
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี”๒๙ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๕

	 ขอขอบใจท่านท้ังหลายที่ได ้จัดงานวันรพี	 และน�ารายได้มาสมทบเพ่ือการกุศลเป็นเวลา
หลายครั้งแล้ว	ก็นับว่าเป็นประโยชน์ส�าหรับการกุศล	

	 การจดังานวันรพีน้ี	กเ็ป็นประโยชน์ในทางวชิาการทกุครัง้	ในเร่ืองของประโยชน์ทีผู่ท้ีก่�าลงัศกึษาวชิา
นติศิาสตร์นีท้�าได้	กค็อืการค้นคว้าและแลกเปล่ียนความคิด	เพ่ือให้พร้อมทีจ่ะปฏบิติัหน้าทีต่่อไปในเรือ่งของ	
กฎหมายและโดยเฉพาะอย่างปีนี้ได้มีการอภิปรายในเรื่องท่ีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เสมอ	และผลเป็น
ประการใดก็ไม่ทราบ	แต่ว่าตามหัวข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแก่ประชาชนทั่ว	ๆ	ไป	คือคนเราสงสัยอยู่เสมอ
ในปัจจุบันนี้ว่า	ท�าไมอาชญากรรมได้เพิ่มขึ้น	อย่างน้อยได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในข่าวทั่ว	ๆ	ไป	ว่ามี
อาชญากรรมสงูมาก	มากข้ึนทกุท	ีและมกีารวพิากษ์วิจารณ์ว่าผูท้ีท่�าอาชญากรรมนัน้ถกูจบัมากไ็ม่เขด็หลาบ	
ไม่สามารถที่จะลงโทษให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้ผู้ที่จะเป็นอาชญากรต่อไปได้เข็ดหลาบและเกรงกลัวต่ออาญา
บ้านเมอืง	ข้อนีก็้เป็นข้อท่ีหนกัใจแก่ประชาชนทัง้หลาย	เพราะอาชญากรรมนัน้ย่อมท�าให้เกดิความเดือดร้อน
แก่ผู้ท่ีบริสุทธิ	์ และท�าให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปราบปรามทั้งฝ่ายปกครองด้วย	 เพราะว่า
สะท้อนไปถึงบ้านเมอืงเป็นส่วนรวม	ท�าให้บ้านเมอืงก้าวหน้าพฒันาไม่ได้ตามความประสงค์	ปัญหานีก้ร็ูส้กึว่า
จะเป็นปัญหาทีล่�าบากมาก	เพราะโดยมากลมืไปว่าการปราบปรามอาชญากรรมเพือ่มใิห้ผิดกฎหมายเท่านัน้	
กฎหมายเป็นระเบยีบการทีว่างเอาไว้เพ่ือให้บ้านเมอืงมขีือ่มแีป	หมายถงึบ้านเมอืงมีกฎเกณฑ์ทีจ่ะปฏบิติัตน
เป็นวนัิยประจ�าบ้านเมือง	และเป็นทางทีจ่ะท�าให้บ้านเมืองอยูเ่ยน็เป็นสขุโดยทีป่ระชาชนท่ีร่วมอยูใ่นแผ่นดนิ
เดียวกันไม่เบียดเบียนกันและกัน	 ที่จะบอกว่ากฎหมายชราภาพในโอกาสวันรพี	 ก็อาจเป็นการลบหลู่
พระเกยีรตขิององค์ผูไ้ด้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมาย	เพราะว่าทรงเป็นผูว้างรากฐาน	ดูเผนิ	ๆ 	กอ็าจจริง	เป็นเช่นนี้
แต่ในความจริงก็นับว่าอาจอยู่ท่ีว่าค�าชราภาพนั้นเองที่ท�าให้รู้สึกเช่นนั้น	 แต่ว่าตามหลักของกฎหมายเอง
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กฎหมายกจ็ะมคีวามเปลีย่นแปลงได้	ไม่ใช่ว่าเพราะชราภาพ	แต่เพราะว่าคนท่ีปฏบิติัตามกฎหมายน้ันเปลีย่นไป
และสงัคมของโลกเปลีย่นไป	จงึท�าให้ดูเหมอืนกฎหมายชราภาพ	การทีไ่ด้บอกว่ากฎหมายชราภาพ	จงึเหน็ว่า
อาจมีมูลความจริง	เพราะว่าเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในสังคม	ก็จะต้องเปลี่ยนค�า	เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่าง
หรือบทลงโทษ	แต่ว่าถ้าพูดถึงหลักทั่ว	ๆ 	ไปของกฎหมาย	กฎหมายนั้นก็เป็นสิ่งที่จะบังคับให้คนที่อยู่เป็นหมู่
เป็นคณะ	ทีอ่ยูเ่ป็นบ้านเมอืง	เป็นสงัคม	ให้อยูเ่ยน็เป็นสขุโดยทีไ่ม่เบยีดเบยีนกนั	ข้อนีไ้ม่ได้เปลีย่นแปลง	อยูท่ี่ 
วิธีการเท่านั้นเอง	นี่ข้อหนึ่ง	อีกข้อหนึ่ง	กฎหมายที่วางเป็นรากฐานที่วางเป็นกฎเกณฑ์นั้น	กฎเกณฑ์อาจไม่
เปลี่ยนแปลง	แต่การปฏิบัติเปลี่ยนแปลง	แต่ถ้าเคร่งครัดในวิชากฎหมายอย่างส�าหรับในด้านตุลาการ	ก็ต้อง
บอกว่ากฎหมายไม่มีหน้าที่จับ	มีแต่หน้าที่ที่จะพิจารณาว่าถูกหรือผิด	 และเมื่อพิจารณาว่าถูกหรือผิดแล้วก็
ให้วางลงโทษ	ฉะนัน้ท่ีจะชราภาพ	กอ็ยูท่ี่การลงโทษเท่านัน้เอง	การลงโทษอาจไม่สอดคล้องกบัอาชญากรรม
ที่ได้ประกอบขึ้นมา	 โดยเฉพาะเช่นการลงโทษโดยการปรับเงิน	 ค่าของเงินก็เปลี่ยนแปลง	 ถ้าเวลาล่วงไป 
เงนิตรากอ็าจเปลีย่นราคาไป	แต่ก่อนนีม้	ี๕	สตางค์กร็ูส้กึว่ารวยแล้ว	เด๋ียวนีม้	ี๑๐	บาท	กย็งัท�าอะไรไม่ค่อยได้	 
อันนี้ก็เป็นสภาพ	 ไม่ใช่เรื่องของกฎหมาย	 แต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือการคลัง	 อันนี้ในด้านการลงโทษ 
แต่ในด้านปราบปรามอย่างอ่ืนให้อาชญากรรมลดลงไป	กอ็ยูท่ีค่วามสามารถของฝ่ายปราบปรามคอืฝ่ายต�ารวจ	
การที่จะให้สามารถที่จะจับผู้ร้ายมาลงโทษก็อยู่ที่ต�ารวจไม่ได้อยู่ที่คณะตุลาการหรือทางกฎหมาย	ถ้าพูดถึง
ต�ารวจ	กย็งัมเีรือ่งราวของทางการเมอืงหรอืทางสภาพของสังคม	ซ่ึงกไ็ม่ได้อยูเ่รือ่งนติิศาสตร์เลย	ฉะนัน้การที่ 
ได้อภิปรายว่ากฎหมายชราภาพนั้นก็เป็นครบถ้วนแล้วก็ความคิดท่ีวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
เพราะว่ากฎหมายชราภาพจึงเป็นปัญหาที่ไม่ครบถ้วนและไม่สามารถที่จะปฏิบัติเป็นผลใด	ๆ	เลย	เพราะว่า
คดีไม่ครบ	จึงต้องถือว่าคดีนี้หรือการอภิปรายนี้ก็ไม่เกิดผลใด	ๆ	
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	 พูดถึงในด้านกฎหมายว่าชราภาพหรือไม่ชราภาพ	 ก็สรุปดูว่าพูดไม่ได้ว่าชราหรือไม่ชรา	 ในด้าน
อาชญากรรม	 อาชญากรนั้นก้าวหน้าหรือไม่	 ก็คงก้าวหน้าไปตามสภาพของวิทยาศาสตร์และความรู้สึกที่
ได้ถ่ายทอดมาในหมู่อาชญากร	 ซึ่งก็เข้าใจว่าพัฒนาขึ้น	 เพราะว่าแต่ก่อนนี้ใช้ก�าลังกายของตัวหรือใช้อาวุธ 
ทีไ่ม่ทนัสมยั	มาเดีย๋วนีอ้าวธุทันสมยัมาก	และอาวธุในทางทีป่ระกอบด้วยตนเอง	ด้วยวตัถทุีม่อียูใ่นท้องตลาด
ก็สะดวกขึน้มาก	จงึเหน็ว่า	วชิาการของอาชญากรรมหรอืฝ่ายอาชญากรกค็งก้าวหน้าจรงิ	ๆ 	เพราะว่ามคีวาม
สะดวกสบาย	วัสดุก่อสร้าง	วัตถุระเบิดต่าง	ๆ	ก็มีมากขึ้น	ทั้งมีสื่อมวลชน	มีวิทยาทานทางวิทยุและโทรทัศน์ 
อย่างมากมาย	ทีจ่ะแสดงวทิยาการอาชญากรได้มากขึน้	จึงสรุปได้เหมอืนกนัว่าอาชญากรเขาก้าวหน้า	แต่ถ้า 
บอกว่าอาชญากรเขาก้าวหน้า	 ในเวลาเดยีวกนักพ็ดูได้ว่ากฎหมายล้าหลงัลงไป	หรอืตามศพัท์ว่าชราภาพลงไปได้	 
รวมความแล้วก็ที่อภิปรายน้ัน	 ก็ขอให้ถือว่าเป็นความรู้และเป็นความสนุกสนานในการลับสมอง	 แต่ว่า 
ถ้าดใูนด้านวชิาทีท่่านทัง้หลายเรยีนอยูก่อ็อกจะข้างคมูาก	เป็นเรือ่งของความสนกุสนานและเป็นเรือ่งของการ
เอาใจการวพิากษ์วจิารณ์ของประชาชนทัว่	ๆ 	ไปเท่านัน้เอง	มไิด้เป็นการอภิปรายหรอืการค้นคว้าในหลักวชิา
แท้	ๆ 	อย่างไรก็ตาม	ที่ได้ตั้งได้ท�าการอภิปรายก็คงได้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดส�าหรับลับสมองแก่ผู้ที่
ได้ไปฟังและผู้ที่ได้ปฏิบัติ	ในการอภิปราย	ก็ขอให้ได้รับประโยชน์ที่สูงที่สุดในการจัดงานนี้	ว่าความรู้สิ่งใหม่
ที่ได้จากอภิปรายนั้น	 ก็รับมาไว้พิจารณาได้	 และขอให้พิจารณาในเร่ืองว่า	 เมื่อศึกษาเมื่อร่วมเป็นผู้ที่ศึกษา 
ในวิชานี้	 ให้เห็นความครบถ้วนของการอภิปราย	 และขอให้เกิดอภิปรายในสมองของแต่ละคนว่าปัญหานี้ 
มีจริง	 เพียงแต่อาจไม่ได้แสดงออกมาด้วยค�าพูดที่ถูกต้อง	 แต่ปัญหาส�าคัญมีอยู่ว่ากฎหมายมีความส�าคัญ
ส�าหรับบ้านเมือง	 เพื่อท่ีจะรักษาความมีระเบียบเรียบร้อย	 และเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ส�าเร็จผลตาม 
จุดประสงค์น้ีคือจุดประสงค์ของวิชากฎหมาย	 ในเวลาท่ีเรียนอยู่ก็ต้องสนใจในข้อนี้อย่างเป็นเป้าหมาย 
อันส�าคัญ	สิ่งที่ได้ฟังมาเห็นว่าเป็นหลักวิชา	ก็ขอให้มาพิจารณาดูว่าเป็นประโยชน์อย่างไร	

	 ขอให้ทกุคนขะมกัเขม้นในการค้นหาความรูใ้นเม่ือมโีอกาสท่ีได้เรยีน	และเป็นทางทีจ่ะเพิม่เสรมิสร้าง	
ความรู้ให้แก่ตวัเป็นพลงัอนัส�าคญั	และขอให้ใช้ความพจิารณาทีร่อบคอบในการปฏบัิตวิางตัวในปัจจบัุน	เม่ือได้	 
ส�าเร็จการศึกษาออกท�าหน้าที่ตามวิชาท่ีได้เรียนรู้มา	 ก็ขอให้รักษาจิตใจท่ีจะชอบค้นคว้า	 จิตใจท่ีจะชอบ
พิจารณา	วิจารณ์	วิจัยในตัวเองว่าจุดหมายของชีวิตมีอะไร	จะท�าให้บ้านเมืองและส่วนรวมได้รับประโยชน์
อย่างยิ่งจากแต่ละคน	 ซึ่งเป็นก�าลังแท้	 ๆ	 เพื่อน�าพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีขื่อมีแป	 มีความ
เรยีบร้อยมัน่คง	กข็อให้ทกุคนประสบแต่ความส�าเรจ็ทีด่	ีและสิง่ใดทีป่ระสงค์ทีดี่ทีเ่หมาะทีส่มทีพั่ฒนา	ขอจง 
ประสบแต่ความส�าเร็จในสิ่งนั้น	ขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๒๔
ปีการศึกษา ๒๕๑๔
ณ เนติบัณฑิตยสภา 

วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยอย่างมากกับผู้ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จในการศึกษาทุกคน	
	 ข้าพเจ้าใคร่ถือโอกาสอันพิเศษนี้	 แสดงความคิดเห็นฝากไว้แก่ท่านท้ังหลายซึ่งส่วนใหญ่จะได้มี
ต�าแหน่ง	และหน้าท่ี	ท่ีต้องใช้กฎหมายเพ่ือธ�ารงความยุติธรรมในบ้านเมอืงว่ากฎหมายทัง้ปวงนัน้	เราบญัญัตขิึน้ 
เพื่อใช้เป็นปัจจัยส�าหรับรักษาความยุติธรรม	กล่าวโดยสรุปคือ	 ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติ
ของมหาชนสถานหนึ่ง	 กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้น	 ๆ	 ให้เป็นไปโดย 
ถูกต้องเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง	
	 โดยทีก่ฎหมายเป็นแต่เครือ่งมอืในการรกัษาความยตุธิรรมดงักล่าว	จงึไม่ควรจะถอืว่ามคีวามส�าคัญ
ยิ่งไปกว่าความยุติธรรม	 หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย	 และอยู่เหนือกฎหมาย	 การ
พิจารณา	พิพากษาอรรถคดีใด	ๆ	โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น	ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ	
จ�าต้องค�านึงถึง	 ความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ	 การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมาย	 และได้ผล 
ที่ควรจะได้	
	 จงึใคร่ขอให้ทกุท่านเตรยีมกายเตรยีมใจพร้อมทัง้สตแิละปัญญาไว้ให้ม่ันคงเพือ่ปฏบิตังิานอนัส�าคัญ
ของแผ่นดิน	ร่วมกันปกปักรักษาปวงชนให้ได้รับความเที่ยงธรรมและอยู่ได้โดยปรกติสุข	ระมัดระวังป้องกัน
อย่าให้ช่องโหว่ของกฎหมายกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน�ามาใช้เพ่ือเบียดเบียนกันและกัน	 ขอทุกท่านจงหมั่น
ตรวจตราสอดส่องในการบริหารงานด้านกฎหมาย	ให้มีผลใช้บังคับตรงตามสภาพชีวิตที่แท้จริงของพลเมือง
และประเทศชาติอย่างแท้จริง	
	 ข้าพเจ้าขออวยพรให้เนตบัิณฑติใหม่ประสบความสขุ	ความส�าเรจ็	และความเจรญิรุ่งเรอืงทัง้ในชีวิต
และการงาน	ขอให้ท่านทั้งปวงที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสวัสดีโดยทั่วกัน
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พระราชดํารัส 
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี”๓๐ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖

	 ขอแสดงความยนิดทีีค่ณะนติิศาสตร์ได้สามารถท่ีให้จัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	และได้ท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม
ซึง่ประโยชน์นีจ้ะมปีระโยชน์โดยตรงแก่ประชาชน	และเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีก่�าลังศกึษาอยูโ่ดยตรงเป็นอย่าง
ยิ่ง	

	 อันกฎหมายนี้ก็เป็นส่ิงท่ีส�าคัญมากส�าหรับบ้านเมือง	 เพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยู่ร่วมกัน
ในชาติ	 บ้านเมือง	 เพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบเรียบร้อย	 และให้ทุกคนท่ีอยู่ในชาติได้สามารถท่ีจะมีชีวิตที่
รุง่เรืองโดยไม่เบียดเบียนกนั	หน้าท่ีของผูท้ีร่กัษากฎหมายและผู้ท่ีปฏิบติักฎหมายกมี็หลายด้าน	ด้านแรกกค็อื 
ทีจ่ะให้บคุคลต่าง	ๆ 	สามารถทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย	และถ้ามีเหตุใดกท็�าให้ปฏิบัติการในทางกฎหมายเป็นไป
โดยยตุธิรรม	ไม่ท�าให้ผูใ้ดเสยีเปรยีบได้เปรยีบกนัมากเกนิไป	ในด้านนีก้จ็ะต้องให้ประชาชนทัง้หลายมีความรู ้
ในข้อกฎหมายต่าง	ๆ	ซึ่งท่านได้ท�าบริการชี้แจงเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนอยู่แล้ว	นอกจากนี้จะต้องศึกษา
กฎหมายให้สามารถท่ีจะบริการประชาชนได้ดทีีส่ดุ	คอืถ้ามช่ีองโหว่หรอืมกีฎหมายทีไ่ม่เหมาะสมแก่เหตกุารณ์	
ก็จะต้องพยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะให้ปรับปรุงให้ดี	 เราจะต้องพิจารณาในหลักว่า	 กฎหมายมีไว้ส�าหรับ 
ให้มีความสงบสุขในบ้านเมือง	มิใช่ว่ากฎหมายมีไว้ส�าหรับบังคับประชาชน	ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชน
ก็กลายเป็นเผด็จการ	กลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้องบังคับบุคคลหมู่มาก	ในทางตรงข้าม	กฎหมายมีไว้
ส�าหรบัให้บคุคลส่วนมากมเีสรแีละอยูไ่ด้ด้วยความสงบ	บางทีเราต้ังกฎหมายข้ึนมากด้็วยวชิาการซ่ึงได้มาจาก
ต่างประเทศ	เพราะว่าวชิากฎหมายนีก้เ็ป็นวชิาทีก่ว้างขวาง	จึงต้องมหีลักอะไรอย่างหนึง่	แต่วชิาการนัน้อาจ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือท้องที่ของเราอย่างท่ีเคยยกตัวอย่างมาเกี่ยวข้องกับท่ีดิน	 เกี่ยวข้องกับการ
ท�ามาหากินของประชาชนที่อยู่ห่างไกล	ซึ่งเราเอากฎหมายไปบังคับประชาชนเหล่านั้นก็ไม่ได้	เพราะว่าเป็น
ความผดิของเราเอง	เพราะการปกครองไม่ถงึประชาชนทีอ่ยูใ่นท่ีห่างไกล	จงึไม่สามารถทีจ่ะทราบถงึกฎหมาย 
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ความบกพร่องก็อยู่ทางฝ่ายที่บังคับกฎหมายมากกว่าฝ่ายท่ีจะถูกบังคับ	ข้อนี้ควรจะถือเป็นหลักเหมือนกัน
ฉะนั้นต้องหาวิธีที่จะปฏิบัติกฎหมายให้ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติ	มีข้อกฎหมายเฉพาะอย่างหนึ่งที่ได้
เคยประสบ	อันนี้ก็เป็นกรณีเฉพาะ	แต่ก็ขอมาเล่าให้ฟัง	และถือว่าเป็นข้ออย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่ง	ก็
เก่ียวข้องกับทีด่นิอีก	และเกีย่วข้องกบัผูท้ีอ่ยูห่่างไกล	เช่นในป่าสงวนซึง่ทางราชการได้ขดีเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวน 
หรือป่าจ�าแนก	แต่ว่าเราขีดเส้นไว้	ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้ว	เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ 
ในป่าทีย่งัไม่ได้สงวน	แล้วเพิง่ไปสงวนทหีลงัโดยขดีเส้นบนเศษกระดาษกด็ชูอบกลอยู	่แต่มปัีญหาเกดิขึน้	ทีเ่มือ่
ขดีเส้นแล้วประชาชนท่ีอยูใ่นน้ันกก็ลายเป็นผูฝ่้าฝืนกฎหมายไป	ถ้าดใูนทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืน	เพราะว่าตรามา
เป็นกฎหมายโดยชอบธรรม	แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ	 ใครเป็นผู้ท�าผิดกฎหมาย	ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง	เพราะว่า
บคุคลท่ีอยูใ่นป่านัน้เขาอยูก่่อน	เขามสีทิธใินทางเป็นมนษุย์	หมายความว่าทางราชการบกุรกุบคุคล	ไม่ใช่บุคคล 
บุกรุก	 กฎหมายบ้านเมืองข้อนี้ก็เป็นปัญหาและเกิดวุ่นวายข้ึนมาหลายครั้ง	 เมื่อได้ด�าเนินคดีกับผู้ที่บุกรุก 
ในป่าสงวน	และข้อนีก้เ็คยพดูมาแล้ว	อาจฉงนว่าท�าไมมาพดูอกี	กเ็พราะว่ามคีวามคดิไปอกีข้ันหนึง่	บคุคลเหล่านัน้ 
ผดิกฎหมายบ้านเมอืงเมือ่ป่าสงวนนัน้ทางราชการเปิดให้เป็นป่าเปิดจับจองได้	แต่บคุคลทีอ่ยูใ่นนัน้กลบัเป็น 
ผู้บุกรุกท่ีเจ้าของ	 อันนี้ก็เป็นส่ิงที่มหัศจรรย์อยู่	 เพราะว่าเมื่อเปิดแล้ว	 ผู้ที่อยู่ในป่าและปฏิบัติด�าเนินชีวิต 
อย่างธรรมดาควรจะมสีทิธิใ์นทีน่ัน้	แต่กลบัมาเป็นผูบ้กุรกุ	บกุรกุทีด่นิทีม่เีจ้าของ	นีก่เ็พราะเหตวุ่าเมือ่ป่าสงวน
นั้นเปิดออกมาเป็นป่าเปิด	ก็มีผู้ไปจับจองท�ากิน	ผู้ที่ไปจับจองก็ถูกต้องตามกฎหมาย	เพราะไปที่อ�าเภอแล้ว
ก็ไปขอจอง	ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ไปจับจองไว้ก็ถูกต้องตามกฎหมาย	ก็ไปขับไล่คนที่อยู่ในนั้น	คนที่อยู่ในนั้นเดิม
ก็กลับเป็นจ�าเลยอีก	 เป็นจ�าเลยในกรณีว่าบุกรุกที่ของคนอื่น	อันนี้เห็นว่าไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง	และกฎหมาย
ที่มีอยู่เรื่องการจองที่ก็มีว่า	ทุกคนสามารถที่จะไปจองที่ที่ว่างเปล่าหรือที่ว่างเปล่าที่ไม่หวงห้าม	แต่ว่าความ
ยตุธิรรมอยูท่ี่ไหน	เรือ่งน้ีกพ็ยายามท่ีจะบอกให้เจ้าหน้าท่ีทราบ	หมายถงึเจ้าหน้าทีป่กครองว่าน่าจะมทีางหนึง่	
ถ้าเราเปิดป่าที่เป็นป่าสงวนหรือป่าจ�าแนก	ป่าอะไรที่ไม่ให้ประชาชนเข้าไป	ควรที่จะห้ามไม่ให้จับจอง	หรือ
ห้ามไม่ให้จับจองเป็นระยะเวลา	๑	ปี	มีก�าหนดบ้าง	นี่ก็เป็นเพราะกฎหมายซึ่งต้องปรับปรุง	ถ้าเราท�าเช่นนั้น
ก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้พวกที่ไปจดชื่อเอาไว้จัดการเปิด	คล้าย	ๆ 	ไปตั้งคิวอยู่ก่อนที่จะเปิด	ผู้ที่ไปจับจอง 
ในลกัษณะนัน้โดยมากกร็ูล่้วงหน้า	ซึง่กไ็ม่ยตุธิรรมอยูแ่ล้ว	รูล่้วงหน้าว่าจะเปิดป่านัน้ไม่ให้เป็นป่าสงวน	กไ็ปเซน็ช่ือ 
หรือไปจองท่ีจะจอง	 ควรจะห้ามไม่ให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ถ้าเปิดออกมาก็น่าจะเป็นที่ท่ีทางราชการหรือทาง
จงัหวดั	ข้ึนจงัหวดักไ็ด้	เป็นผูท่ี้จะจดัสรรทีดิ่นให้แก่ประชาชนทีไ่ม่มทีีดิ่นอยู่	หรอืแก่ประชาชนทีอ่ยูใ่นนัน้แล้ว	 
แล้วจัดสรรที่ดินให้ท�ามาหากินโดยสุจริต	 จะแก้ปัญหาความวุ่นวาย	 แม้ปัญหาก่อการร้ายก็จะขจัดไปด้วย	
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ฉะนั้นก็ต้องมีการวิจัยหรือมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วน	 ซ่ึงอาจบอกว่าไม่ใช่หน้าท่ีของคณะนิติศาสตร์ที่จะ
แก้ไขกฎหมายว่าถูกต้อง	 ต้องเป็นเรื่องของทางสภานิติบัญญัติที่จะแก้กฎหมาย	 แต่ว่าถ้าสภานิติบัญญัติ
ซึง่ถ้าตามปรกตจิะประกอบด้วยผูแ้ทนราษฎร	ผูแ้ทนราษฎรนัน้อาจมนีกักฎหมายบ้าง	แต่ส่วนมากกเ็ป็นผูท้ีเ่ป็น
ผูแ้ทนราษฎรอาชพี	คอืเป็นผูท้ีไ่ปลงหาเสียง	แล้วกไ็ปเข้าในสภาสังกดัพรรคการเมอืง	ไม่ได้เป็นนกัวชิาการแท้ 
จะต้องอาศัยนักวิชาการ	หมายถึงผู้ที่ศึกษากฎหมายโดยแท้	ถ้านักกฎหมายที่ศึกษาในทางกฎหมายโดยแท้ 
ไม่ได้สนใจในปัญหาท่ีแท้จริง	 มัวแต่มาดูเพียงทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไม่เกิดประโยชน์ได้	 แต่ถ้า 
นกักฎหมายหรอืท่ีสนใจกฎหมายได้ไปดูข้อเทจ็จรงิต่าง	ๆ 	กฎหมายจะช่วยให้บ้านเมอืงมคีวามเรยีบร้อย	กจ็ะ 
ท�าให้ช่วยทางสภานิติบัญญัติชี้ทางให้สภานิติบัญญัติว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายที่ตรงไหน	

	 ท่ีเล่าให้ฟังเพราะว่าได้ไปประสบปัญหานี	้มคีวามเดือดร้อนอย่างยิง่ว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ทีด่นิ	 
และถ้าไร้ที่ดินแล้วก็จะท�างานเป็นทาสเขา	ซึ่งเราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนเป็นทาสคนอื่น	ในเมืองไทย
นี้ที่ผ่านมาประชาชนแต่ละคนเป็นไทแท้	 คือมีที่อยู่อาศัย	 มีอาชีพที่เป็นเอกเทศที่จะเล้ียงตัวได้	 แต่เวลานี้
ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ากลัว	 คือประชาชนก�าลังจะเป็นทาสที่ดิน	 ให้มีนายทุนมากด	 กดหัว	 ซ่ึงข้อนี้ 
กน่็าคดิอยู	่เพราะว่าเมอืงไทยซึง่เคยโดนประณามจากคนบางส่วนว่าเป็นระบบศกัดินาจกัรวรรด์ินยิม	แท้จรงิ
ไทยแท้ของเราอาจมีศักดินา	 แต่ศักดินาไม่ได้หมายถึงอย่างที่เขาตีความหมาย	 คือการกดหัว	 เรามีระบบว่า
แต่ละคนมีที่ดินของตัว	แต่ละคนมีที่อยู่อาศัยของตัว	มาเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นระบบที่เขาประณาม	คือระบบ
แบบสมยักลางในยโุรป	ซึง่เป็นระบบทีก่ดหวัต่อ	ๆ 	กนัมา จนกระทัง่ใครทีจ่ะแย่	กค็อืคนทีอ่ยูต่ดิแผ่นดนิ	ทีไ่ด้ 
บัญญัติศัพท์ไว้ว่าเป็นหนอนแผ่นดินได้เห็นมาว่า	 คนที่เคยท�างานในที่ที่ตัวเห็นเป็นของตัวกลายเป็น 
หนอนตดิแผ่นดนิ	เพราะว่าความคบัแค้น	ความล�าบาก	แท้จรงิตวัเคยท�างานในทีท่ีเ่ป็นของตวั	หรอืเป็นของตวัได้	 
แต่ว่ามีนายทุนมาขอซื้อที่ดินจึงขาย	 เพราะว่านึกว่าเงินนั้นจะดีเงินนั้นจะน�าความสุขมาให้แก่ตัว	 แท้จริง 
เมือ่เงนิหมดไปแล้วกต้็องรบัจ้างเขา	รบัจ้างเขาในราคาถกู	และกลายเป็นทาสเขาในทีส่ดุ	แต่ถ้าเราสามารถทีจ่ะ 
ขจัดปัญหานี้	 โดยเอาที่ดินจ�าแนกนี้มาจัดสรรอย่างยุติธรรมอย่างท่ีมีการตั้งจะเรียกว่านิคม	 หรือจะเรียกว่า 
หมู่หรือกลุ่มหรือสหกรณ์ก็ตาม	ก็จะท�าให้คนที่มีชีวิตที่แร้นแค้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้	 แต่ต้อง
อาศัยกฎหมาย	อาศัยระเบียบการที่เหมาะสม	และอาจต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการให้ดี	ฉะนั้นก็
ขอฝากความคิดแก่ท่านทั้งหลายทั้งอาจารย์	ทั้งนิสิตว่ามีปัญหาในทางกฎหมายหลายด้าน	ทั้งในด้านปฏิบัติ
กฎหมายซึ่งจ�าเป็นต้องบริการประชาชน	 ชี้แจงให้ทราบถึงกฎหมาย	 แล้วก็ชี้แจงให้บริการในทางช่วยเหลือ	 
ทัง้มปัีญหาทีจ่ะปรบัปรงุกฎหมาย	ไม่ใช่ปฏวิตั	ิแต่ปรับปรงุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	กบัท้องที	่กบับ้านเมอืง 
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ของเรา	 สมมุติว่าถ้าเราเริ่มย้ายคน	 ถึงเวลาเริ่มย้ายคน	 ก็บอกว่าครอบครัวที่อยู่ในเขตที่เราก�าลังท�างานนี้
มีเท่าน้ีครอบครัว	 แล้วก็คนที่อยู่ในเขตนี้ไปอยู่ไหน	 แล้วให้หนังสือพิมพ์เห็นว่าไปอยู่ที่ไหน	 อยู่ที่เขาหาให้
ทีท่ีท่�าให้คนอืน่เขาอยูต่ลอดได้...	จะท�าให้บ้านเมืองของเรามคีวามสามารถทีจ่ะรกัษาความดี	รกัษาความเป็น 
ปึกแผ่น	รกัษาความเป็นเองของประชาชนกไ็ม่จ�าเป็นท่ีจะเป็นทาสของความคิด	ซ่ึงเราอาจนกึว่าสมยัใหม่	ถ้าเรา 
คิดอะไรออกให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วนั่นน่ะสมัยใหม่พอแล้วก็ขอฝากความคิดเหล่าน้ี	 แล้วก็จะเป็นประโยชน์	
อย่างไรก็ตาม	 ก็ขอให้ประสบความส�าเร็จในความคิดต่าง	 ๆ	 ที่มี	 ที่ดีที่งาม	 และผู้ท่ีศึกษาก็ขอให้ส�าเร็จ
การศกึษาโดยดทีีส่ดุ	เพือ่ทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง	เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและส่วนรวม	ขอจงประสบแต่ 
ความดีความงาม	ความเจริญทุกประการ

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก พื้นที่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดสกลนคร  
ตัวอย่างของการจัดสรรพื้นที่ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๒๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๑๙

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 
วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐

	 ข้าพเจ้ามคีวามยนิด	ีท่ีได้มาท�าพธิมีอบประกาศนยีบตัรแก่เนตบิณัฑติในโอกาสนี	้และขอแสดงความ
ชื่นชมด้วย	ที่ทุกคนได้รับเกียรติและความส�าเร็จครั้งส�าคัญยิ่ง	

	 ท่านทั้งหลายศึกษาวิชากฎหมายก้าวหน้ามาได้ถึงเพียงนี้	 ย่อมเข้าใจได้ว่าต่างมีความต้ังใจที่จะ
ประกอบการงานด้านกฎหมายเป็นหลักต่อไป	 กฎหมายไทยนั้นได้รับความเช่ือถือยกย่องท่ัวไปในนานา
ประเทศ	ว่าเป็น	กฎหมายทีม่มีาตรฐานสงู	อ�านวยความยตุธิรรมและความเทีย่งตรงถกูต้องได้เป็นอย่างเยีย่ม	
ข้อนี	้นกักฎหมายไทย	ย่อมทราบและภาคภมูใิจอยูด้่วยกนัแล้ว	แต่มข้ีอเท็จจริงอยูข้่อหนึง่ว่า	กฎหมายทัง้ปวง 
จะธ�ารงความยุติธรรมและถูกต้องเที่ยงตรง	 หรือจะธ�ารงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได ้
หรือไม่เพียงไรนั้น	 ขึ้นอยู่กับการใช้	 คือถ้าใช้ให้ได้ถูกวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น	ๆ	 จริง
แล้ว	 ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได	้ แต่ถ้าหากน�าไปใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์	โดยการพลกิแพลง	บิดพลิว้ให้ผนัผวนไปด้วยความหลงผดิ	ด้วยอคต	ิหรอืด้วยเจตนาอนัไม่บรสิทุธิ์
ต่าง	ๆ 	กฎหมายกเ็สือ่มความศกัดิส์ทิธิแ์ละประสทิธภิาพลงทนัที	และกลบักลายเป็นพษิเป็นภยัแก่ประชาชน
อย่างใหญ่หลวง	 ผู้ที่ต้องการจะใช้กฎหมายสร้างสรรค์ความผาสุกสงบและความเป็นปึกแผ่นก้าวหน้าของ
ประชาชนและบ้านเมอืง	จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องรักษาวตัถปุระสงค์อนัจริงแท้ของกฎหมายแต่ละฉบบัไว้ให้
แน่วแน่เสมอไป	อย่างไม่มีข้อแม้ประการใด	ๆ 	พร้อมทั้งต้องรักษาอุดมคติ	จรรยา	ความสุจริต	และมโนธรรม
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ของนักกฎหมายไว้	 โดยรอบคอบเคร่งครัด	 เสมอด้วยรักษาชีวิตของตนเอง	 กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณค่า
อนัสมบูรณ์บรบูิรณ์	เป็นท่ีเชือ่ถือยกย่องอยูโ่ดยตลอดได้	ไม่ต้องกลายเป็นกฎหมายโบราณล้าสมยั	ดังท่ีมเีสยีง
วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในบางครั้งบางคราว	

	 ขออวยพรให้เนตบิณัฑติใหม่ประสบความสุข	ความส�าเรจ็	และความเจริญรุ่งเรืองในชวีติและการงาน	 
ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้	มีความสวัสดีทุกเมื่อจงทั่วกัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
สมัยที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๑๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
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พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๓๑
ปีการศึกษา ๒๕๒๑

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 
วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒

	 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิตรุ ่นที่	 ๓๑	 ณ	 โอกาสนี้	 และ 
มีความพอใจที่นายกเนติบัณฑิตยสภาได้กล่าวยืนยันต่อที่ประชุมนี้ว่า	เนติบัณฑิตผู้ผ่านการศึกษาอบรมจาก
ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภาแห่งนีแ้ล้ว	ต่างมคีวามส�านึกตระหนกัว่าจะต้องใช้กฎหมาย 
ให้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์	 โดยปราศจากอคติ	 ด้วยความสุขุมรอบคอบกอร์ปด้วยมโนธรรม	 เพื่อรักษา 
ความยุติธรรมเที่ยงตรงไว้ให้ด�ารงมั่นคงอยู่ในแผ่นดิน	
	 ขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่เป็นอย่างมาก	 ที่ได้รับเกียรติ	 ความส�าเร็จ	 รวมทั้งโอกาส 
อันงดงาม	ที่จะได้ประกอบการงานด้านกฎหมาย	ซึ่งเป็นงานที่ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งให้แก่บ้านเมืองต่อไป	
	 ผู ้ที่ได้ผ่านส�านักอบรมศึกษากฎหมายทุกคน	 ควรจะได้รับการชี้แจงเน้นหนักให้ทราบชัดว่า	
กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม	 หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัย	 ที่ตราไว้เพ่ือรักษาความยุติธรรม	
ผู้ใดก็ตาม	 แม้ไม่รู้กฎหมาย	 แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้ว	 ควรจะได้รับความคุ้มครองจาก
กฎหมายเต็มที่	 ตรงกันข้ามคนที่รู ้กฎหมาย	 แต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริต	 ควรต้องถือว่าทุจริต	 และ
กฎหมายไม่ควรคุ้มครองจนเกินเลยไป	 เพราะฉะนั้น	 จึงไม่สมควรจะถือว่า	 การรักษาความยุติธรรมในแผ่น
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ดินมีวงกว้างอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย	 จ�าเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา	 ตลอดจน 
เหตุและผลตามเป็นจริงด้วย	 ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง	 ที่จะเห็นท่านทั้งหลายฝึกหัดตนให้เป็นคนกล้า	
คอืกล้าทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามความถกูต้อง	เทีย่งตรง	ทัง้ตามกฎหมายและศีลธรรม	โดยไม่หวัน่ไหว
ต่ออิทธิพลหรืออคติใด	 ๆ	 ทั้งหมดให้เป็นคนที่มั่นคงในสัตย์สุจริตและความถูกต้องตามท�านองคลองธรรม
ไม่ปล่อยให้ความสุจริตยุติธรรมถูกข่มยีให้มัวหมองได้	ทั้งนี้เพื่อท่านจักได้สามารถก�าจัดสิ่งที่เรียกว่าช่องโหว่
ในกฎหมาย	 ให้บรรเทาเบาบางและหมดส้ินไป	 และท�าให้การใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันสูงส่ง
ตามที่มุ่งหมายไว้	
	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข	 ความส�าเร็จในชีวิต	 มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน
จงทุกเมื่อ	ตลอดไป
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๓๓
ปีการศึกษา ๒๕๒๓ 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ที่ได้มาท�าพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส�านักอบรม
ศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา	รุน่ท่ี	๓๓	และขอแสดงความชืน่ชมกบัเนติบณัฑิตใหม่ทุกคน	ท่ีได้รบัเกยีรติ
และความส�าเร็จ	 พร้อมทั้งโอกาสอันงดงามที่จะได้ประกอบการงานทางด้านกฎหมาย	ซึ่งเป็นงานส�าคัญที่สุด 
ส่วนหนึ่งของบ้านเมือง	
	 มีค�าพูดที่พูดถึงนักกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งว่า	 “คนท่ีท�างานกับกฎหมายมาก	 ๆ	 มักจะติดอยู่กับตัวบท	
กฎหมาย”	ค�าพูดอย่างนี้ดูจะไม่ใช่ค�าชม	หากเป็นค�าติติงนักกฎหมายบางคน	ที่ถือแต่ตัวกฎหมายเป็นหลักการ
ในการธ�ารงรกัษาความยตุธิรรม	ซึง่ดจูะเป็นการคบัแคบเกนิไป	และอาจท�าให้รกัษาความยตุธิรรมไว้ได้ไม่เตม็ที่	
ผูท้�าหน้าทีพิ่ทกัษ์ความยตุธิรรมหรอืความเป็นธรรมจึงควรระมดัระวงัให้มาก	คอืควรจะได้ท�าความเข้าใจให้แน่ชดั
ว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม	 เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งส�าหรับใช้ในการรักษาและอ�านวยความ
ยตุธิรรมเท่านัน้	การใช้กฎหมายจงึต้องมุง่หมายใช้เพือ่รกัษาความยตุธิรรม	ไม่ใช่เพือ่รกัษาตวับทของกฎหมายเอง	 
และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย	 หากต้องขยายออกไป 
ให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย	 ท่านทั้งหลายชอบท่ีจะต้ังความคิดจิตใจไว้ให ้
ถกูต้องเป็นอิสระ	ท้ังเพยีรพยายามท่ีจะฝึกหดัตนให้เป็นคนกล้า	หมายถงึกล้าทีจ่ะท�าตามความถกูต้อง	เป็นธรรม	
ไม่ยอมตัวให้ติดอยู่กับความคิดและแบบวิธีอันคับแคบ	เพื่อช่วยกันต่อสู้ป้องกันมิให้ความสุจริตยุติธรรมต้องถูก
ข่มยใีห้เศร้าหมอง	และก�าจดัสิง่ทีเ่รยีกว่าช่องโหว่ในกฎหมาย	ให้ลดน้อยหมดสิน้ไป	การใช้กฎหมายของเราก็จะ
บรรลุถึงจุดหมายอันสูงส่งที่มุ่งประสงค์ได้ในที่สุด	
	 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสขุ	ความเจรญิ	ความส�าเรจ็ในชวีติและการงานพร้อมถ้วนทกุประการ
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พระบรมราโชวาท
ในโอกาสประธานศาลฎีกา๓๑ นําผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ 

ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๘

	 การที่ผู้พิพากษาท่ีจะออกไปปฏิบัติงานในแง่นี้ต้องกล่าววาจานี้ก็นับว่ามีประโยชน์เพราะว่าท่าน
ทัง้หลาย	ได้รบัการศกึษาทัง้ได้รับการอบรมมาด้วยดี	นบัว่ามคีวามสามารถความรูท้ัง้ในด้านวชิาการ	ทัง้ในด้าน 
ปฏิบัติมาพอควรแล้ว	ก็พร้อมที่จะออกปฏิบัติงานที่ส�าคัญของผู้พิพากษา	

	 การที่มีความรู้ดีมีความช�านาญแล้วพอสมควรก็จะต้องมีการต้ังจิตให้ดี	 และท่ีได้ปฏิญาณตน 
มคี�าส�าคญัข้ึนมาในค�าปฏิญาณน้ีสองครัง้	คอืค�าว่า	บรสิทุธิใ์จ	หมายความว่าท�าทกุอย่างเตม็ความสามารถ	โดยที่
ค�านี้อยู่ในค�าปฏิญาณเหมือนกัน	โดยไม่มีอคติ	ก็หมายความว่าจะต้องท�าให้ถูกตรงตามหลักวิชาและถูกต้อง 
ตามศีลธรรมตามสิ่งท่ีดีท่ีงาม	 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยาก	 เพราะว่าเรียนรู้เท่าไหร่	 ๆ	 ถ้าไม่มีอยู่ในตัวหรือไม่เพาะ 
อยู่ในตัวก็ไม่สามารถที่จะเรียน	 ฉะน้ันการเปล่งค�าปฏิญาณนี้เป็นการเตือนและเป็นการช่วยให้ท่านได้ 
ตัง้สตใินความบริสทุธิแ์ละความปราศจากอคติ	งานของผู้พิพากษาน้ันเป็นงานท่ียากล�าบากและซับซ้อน	ไม่ได้เป็น 
งานที่เฉพาะ	ต้องรู้จักจิตใจของคนและรู้จักชีวิตของคน	ซึ่งถ้ามาพิจารณาดูว่าท�าไมต้องมีผู้พิพากษา	ท�าไม
จึงต้องมีกระบวนการยุติธรรม	 ก็เพราะว่ามีการเบียดเบียนกัน	 ซึ่งไม่มีใครชอบเบียดเบียนกัน	 แต่ก็อดไม่ได้ 
ทีจ่ะเบียดเบียนกัน	เพราะว่ามคีวามต้องการทีจ่ะเอาเปรยีบกนับ้าง	มคีวามต้องการทีจ่ะตามใจตนเองบ้าง	ซึง่เป็น 
ธรรมดาซ่ึงมีอยู่ท่ัวไปทุกหนทุกแห่ง	 งานของผู้พิพากษานี้ก็เป็นการท�าหรือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
ที่มีข้อพิพาทต่าง	 ๆ	 มีเบียดเบียนต่าง	 ๆ	 ด้วยการให้	 ปรองดองกันบ้าง	 ปรามกันบ้าง	 หน้าที่ปราบปราม 
เป็นหน้าที่ของต�ารวจ	 แต่หน้าที่จะให้ความยุติธรรมเป็นหน้าท่ีของผู้พิพากษา	 หน้าท่ีนี้ยากเพราะว่า 
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ความเดอืดร้อน	ความยุง่ยากทีเ่กดิขึน้มาก็เกดิมาจากความอคตขิองผู้อ่ืนนัน่เอง	ฉะนัน้ทีผู่พิ้พากษาจะต้องมี 
ความบริสุทธ์ิใจอย่างแท้จริงและความปราศจากอคตินั้น	 ก็เพราะว่าเราจะต้องมีหน้าท่ีไปดับอคติ 
ดับความไม่บริสุทธิ์นั่นเอง	ถ้าเราไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ใจ	ไม่ตั้งอยู่ในความปราศจากอคตินั้นก็จะดับไม่ได้
ไม่มีทาง	ที่ใช้ค�าว่าดับนั้นเพราะว่านึกถึงว่าความวุ่นวายเดือดร้อนต่าง	ๆ	มันก็เหมือนไฟ	ก็ใช้ค�าว่าเดือดร้อน	
ไฟมันร้อน	 เวลาร้อนร้อนรน	ค�านี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดี	 ในที่นี้ถ้าดับไฟมันก็ต้องใช้ความเยือกเย็น	แล้วก็ใช้ความ
นิ่มนวลที่จะสามารถบรรเทาลงไป	แต่ไฟนั้นมันมีอยู่เสมอ	แล้วก็ถ้าหากว่าใส่ไฟหมายความว่าเติมเชื้อเพลิง
ไปเรื่อย	ๆ	ไฟนี่ก็มีต่อไปเรื่อย	ๆ	ไฟนั้นจะไม่หยุดไม่มีทางหยุด	เพราะว่าเชื้อเพลิงมีอยู่ตลอดเวลา	เชื้อเพลิง 
ก็อยู่ที่อคติ	อยู่ที่ความไม่บริสุทธิ์นั่นเอง	

	 ฉะนั้น	ที่ท่านกล่าวถึงความบริสุทธิ์ใจและความปราศจากอคตินี้	จึงเป็นข้อที่ส�าคัญมากและเป็นข้อ 
ที่ยาก	 เห็นใจท่านท้ังหลายท่ีจะต้องไปท�าหน้าที่ในการเป็นผู้พิพากษาที่เป็นงานที่หนัก	 เป็นงานที่เหนื่อย	
และเป็นงานทีจ่ะต้องเสยีสละอย่างมาก	แต่ถ้าไม่มคีวามเสียสละไม่มคีวามเพียรพยายามฟันฝ่าความเหนือ่ย
นั้น	 ก็ป่วยการที่จะเป็นผู้พิพากษา	 จะเป็นผู้ที่สุมไฟเพิ่มเติม	 ผู้พิพากษานั้นถ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้พิพากษาแล้วก็
รกัษาสตัย์ปฏญิาณไว้กเ็ป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ	เป็นการท�าหน้าทีโ่ดยตรง	ถ้าผิดพลาดไปกเ็ท่ากบัเป็นการใส่เชือ้เพลงิ 
ทีร่นุแรงมาก	เหมอืนฉดีน�า้มนัเข้าไปในกองไฟ	ท�าให้ลกุโชนขึน้ไปแล้วกด็บัยาก	ฉะนัน้กต้็องมัน่อยูใ่นค�าปฏญิาณ	 
การนีก้จ็ะต้องใช้การพจิารณาทีร่อบคอบ	การพจิารณานีก้มี็เป็นกฎหมายว่าหลายบท	แล้วแต่วจิารณญาณของ
ผู้พิพากษาจะก�าหนดโทษหรือพิพากษาอย่างไร	มีขอบเขต	ฉะนั้นก็ต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้	
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	 นอกจากนั้น	 นอกจากงานของผู้พิพากษาก็จะต้องเป็นผู้ใหญ่	 เป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งของประชาชน
ทัว่ไปด้วย	เพราะว่าคนทีเ่กิดท�าไม่ดีขึน้มากเ็พราะว่ามคีวามเดือดร้อน	ความเดือดร้อนนีเ้พราะปากไม่ดี	เพราะ
บรรยากาศ	 เพราะสิ่งที่มีไม่ปรารถนา	คนที่หิวโหยย่อมขวนขวายหาทางที่จะหาอาหารใส่ท้อง	 ก็มีบ่อยครั้ง 
ที่เกิดเรื่องว่าเกิด	 อาชญากรรมเพราะว่าความจนมีมาก	 อย่างนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเราสามารถที่จะบรรเทาได	้ 
ต่อวงการเดยีวกนั	แต่ว่า	ถ้าเราบรรเทานอกวงการกเ็ป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ	เพราะว่างานของศาลยตุธิรรมนีมี้มากมาย
เหลือเกินจนกระทั่งล้น	 ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ	 ฉะนั้น	 ถ้าสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก่อนก็จะดี	 ส่วน
อาชญากรรมที่มาจากความร้อนในใจเป็นประจ�า	อาชญากรนั้นเราก็บรรเทายาก	แต่อาจจะท�าได้เหมือนกัน
โดยที่ไม่ให้เขาไปทางที่ผิด	ฉะนั้น	หน้าที่ของผู้พิพากษาในโรงศาลเวลาขึ้นบัลลังก์	ก็ต้องมีความตรงมีความ
บริสุทธิใ์จปราศจากอคตโิดยแท้	ให้ปฏบิตัโิดยทีอ่าศยัระเบยีบและกฎหมาย	แต่นอกโรงศาลกม็หีน้าทีเ่หมือน
กนัทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่ของประชาชนทัว่ไปให้ประชาชนทีม่คีวามเดือดร้อนในกายหรือใจได้อาศยัได้	ดังนีท่้านก็จะ
ได้ปฏิบัติงานโดยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง	และข้อนี้ก็สมกับที่เป็นผู้ใหญ่	ทั้งนี้เป็นความพอใจสูงสุดส�าหรับ 
ผูท้ีป่ฏบิตังิาน	คอืได้รบัความนบัถอืจากประชาชนทัว่ไป	ว่าเป็นผู้ท่ีไว้ใจได้	ซ่ือสัตย์	ท้ังนอกวงการ	ท้ังในวงการ	 
ฉะน้ัน	ท่านผูม้หีน้าทีส่�าคญัและมเีกยีรต	ิคนข้างนอกอาจจะไม่ค่อยได้เหน็	คอืความหมายว่าไม่ทราบ	แต่ท่าน 
ทราบเองแล้วก็จะภูมิใจได้	

	 ฉะนั้น	ก็ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะปฏิบัติงานได้โดยครบถ้วนสมบูรณ์	และโอกาสนี้ก็ขอให้มี
ก�าลังกาย	 ก�าลังกายนี่เป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะว่าถ้าเราไม่แข็งแรงก็จิตใจเปลี่ยนไปด้วย	 แต่ว่าข้อส�าคัญก็ขอให้ 
ท่านมีก�าลังใจ	 เพราะว่าก�าลังใจนี้จะท�าให้สามารถปฏิบัติงานอย่างตรงดีที่สุด	 และท�าให้มีความส�าเร็จคือ 
ความดขีึน้	จนในทีส่ดุ	กจ็ะมคีวามสขุความภมูใิจได้	กข็อให้มีก�าลังกายก�าลังใจสมบรูณ์ทกุคน	สามารถปฏบัิตงิาน 
ครบถ้วนด้วย
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พระบรมราโชวาท
ในโอกาสที่อัยการสูงสุด๓๒ นําอัยการจังหวัดผู้ช่วย สํานักงานอัยการสูงสุด 

เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

	 ตามทีท่่านทัง้หลายได้กล่าวค�าปฏญิาณ	ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	ว่าจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความตั้งใจดี	ในการรักษาความยุติธรรม	ในฐานะอัยการนั้น	ท่านต้องนึกถึงว่าจะต้อง
รักษาค�าปฏิญาณนี้ด้วยความเคร่งครัด	ซึ่งจะท�าให้	ท่านมีส่วนส�าคัญในการรักษาความสงบ	ความยุติธรรม
ในประเทศ	อันเรามีความต้องการดังนั้น	เพราะว่าประเทศชาติจะอยู่เย็นเป็นสุข	ก็ต้องรักษาความยุติธรรม	 
ในหมูช่น	ทกุหมู	่ทุกเหล่า	ถ้าท่านท�าตามสตัย์ปฏญิาณนีด้้วยความเคร่งครดั	หมายความว่าท่านได้ปฏบิตัหิน้าที่ 
ของท่าน	 ในฐานะข้าราชการชั้นสูงในประเทศ	 และมีส่วนในการรักษาความเจริญ	 ความสุขของประเทศ	 
ในประเทศที่ต้องมีความขัดแย้งอยู่บ้าง	มากหรือน้อย	ก็แล้วแต่สถานการณ์	มีอยู่เสมอไม่ใช่ไม่มี	แต่ว่าถ้ามี 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรกัษาความยุตธิรรม	รกัษาความสงบได้อย่างเคร่งครดั	กจ็ะท�าให้ประเทศชาต	ิอยูไ่ด้	อยูเ่ยน็เป็นสขุได้	 
ท่านก็มีหน้าท่ีท่ีส�าคัญ	 จึงต้องรักษาความในค�าปฏิญาณอย่างเคร่งครัด	 ตลอดชีวิต	 และท่านจะได้ชื่อว่า 
ได้ช่วยประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุข

	 ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่	ด้วยความเคร่งครัด	เพื่อเป็นผู้ที่รักษา	ความสงบร่มเย็นของ
ประเทศชาต	ิในเวลาเดยีวกนักข็อให้ท่านสามารถปฏบิตัหิน้าท่ี	ด้วยความร่าเรงิ	ด้วยความซือ่สตัย์	ด้วยความ 
เข้มแข็ง	ดงัน้ันท่านกจ็ะได้ท�าหน้าท่ี	และเมือ่ท�าหน้าทีแ่ล้ว	ท่านกจ็ะมคีวามสขุ	ความเจรญิในส่วนตวัด้วย	กข็อให้ 
ท่านได้ส�าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทุกคน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราโชวาท ในโอกาสที่
อัยการสูงสุด น�าอัยการจังหวัดผู้ช่วย ส�านักงานอัยการสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
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พระราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๖๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 
วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม	ให้ข้าพเจ้ามามอบประกาศนยีบตัรแก่เนตบิณัฑติ	สมยัที	่๖๘	ก่อนแต่จะมเีหตทุีย่งัความโศกเศร้า 
อาลยัให้เกดิแก่คนไทยทัง้ชาต	ิขอแสดงความชืน่ชมกบัเนตบิณัฑติใหม่ทกุคน	ทีไ่ด้รับเกยีรตแิละความส�าเรจ็	
พร้อมทั้งโอกาสอันงดงามที่จะได้ประกอบงานด้านกฎหมายเป็นหลักต่อไป

	 กฎหมายบ้านเมืองนั้น	 โดยหลักการ	 มีไว้ส�าหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อย 
ในแผ่นดนิ	กล่าวโดยสรปุคอื	ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤตปิฏบิตัขิองมหาชนสถานหนึง่	กบัใช้เป็นแม่บท
ในการพจิารณาตดัสนิความประพฤตปิฏบิติันัน้ๆ	ให้เป็นไปโดยถกูต้องเทีย่งตรงสถานหนึง่	ด้วยเหตุนี	้เนติบัณฑติ 
ซึ่งเป็นผู้รู้กฎหมาย	 และเป็นผู้ท่ีจะน�ากฎหมายที่ตราไว้ไปสู่การปฏิบัติ	 จึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องธ�ารงไว้ซึ่ง
ความถกูต้องเป็นธรรม	โดยมกีฎหมายและระเบยีบแบบแผนเป็นหนทางทีจ่ะน�าไปสู่ความเป็นธรรมนัน้	ทกุคน 
จึงต้องยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดไว้ซ่ึงความถูกต้องเป็นธรรม	 และต้อง
ตั้งตนตั้งใจให้มั่นอยู่ในอุดมคติและจรรยาบรรณของนักกฎหมายโดยเคร่งครัด	 หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
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ปฏบิตัใิห้ได้ดงัน้ี	กฎหมายกจ็ะทรงคณุค่าอนัสมบรูณ์	และบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์	คอืประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมอันเที่ยงแท้ถ้วนหน้า	และบ้านเมืองมีความผาสุกสงบอย่างแท้จริงและยั่งยืน	

	 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 จงคุ้มครอง
รักษาเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน	และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน	ให้ประสบแต่ความสุข	ความเจริญจงทุกเมื่อทั่วกัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สอบไล่ได้ 
ของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร  
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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พระราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

	 ข้าพเจ้ามคีวามยนิด	ีท่ีได้มาร่วมในพธิมีอบประกาศนยีบตัรแก่เนติบณัฑติ	สมยัที	่๖๙	ในวนันี	้ขอแสดง
ความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน	ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จ	

	 เนตบิณัฑิตทุกคน	ถือได้ว่าเป็นผูรู้้กฎหมาย	และได้รบัการยอมรบัให้ประกอบวชิาชพีทางกฎหมายได้
แต่การประกอบวิชาชีพนั้น	นอกจากความรู้แล้ว	ยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	ก็คือ
จรยิธรรมในวชิาชพีนี	้จะท�าให้ผูป้ฏิบัติได้รบัความศรทัธาเชือ่ถอืจากบคุคลท่ัวไป		และจากผูร่้วมวชิาชพีด้วยกัน	 
เป็นปัจจัยอุดหนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานทุกอย่าง	 ให้ด�าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ	 ด้วยเหตุนี้	 การจะ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้ส�าเร็จผลที่ดี	 จึงไม่ได้อยู่ที่ความรู้เพียงอย่างเดียว	 จ�าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติ
ตามวิชาชีพอย่างเคร่งครัด	ก็จะเป็นการเชิดชูเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ	อันเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของ 
นักกฎหมายทัง้ปวง	จงึขอให้ทกุคนเอาใจใส่ยดึมัน่ในจรยิธรรมแห่งวชิาชพีกฎหมาย	พร้อมทัง้ช่วยกนัส่งเสรมิ 
และสอดส่องให้ผูร่้วมวชิาชพีเดยีวกันยดึถอืปฏบิตัด้ิวยความตัง้ใจและเตม็ใจ	เพือ่ให้งานด้านกฎหมายทีแ่ต่ละคน 
มีส่วนร่วมอยู่	 ด�าเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรง	 สามารถอ�านวยความผาสุกยุติธรรมได้อย่างแท้จริง	 และ
เป็นศรัทธาเชื่อถือในเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดไป

	 ขออวยพรให้เนตบิณัฑติใหม่ทุกท่าน	ประสบความสุขความส�าเร็จในชีวติและหน้าทีก่ารงาน	ทัง้ขอให้ 
ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้	มีความผาสุกสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได ้
ของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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Mr. Luc Stevens, United Nations Resident Coordinator and UNDP Resident  
Representative
	 Mr.	Jeremy	Douglas,	the	Regional	Representative	of	the	United	Nations	Office	on	Drugs	
and	Crime	(UNODC)	for	Southeast	Asia	and	the	Pacific
 Dr. Kittipong Kittayarak, Executive Director of Thailand Institute of Justice,
 Distinguished Speakers, 
 Ladies and Gentlemen,

 It gives me a great honor to speak at the TIJ Public Forum on the Rule of Law and 
Sustainable Development. This event is both timely and important as we undertake to 
implement	the	Sustainable	Development	Agenda.	It	also	gives	me	an	opportunity	to	fulfill	my	
new role as the UNODC Goodwill Ambassador for Southeast Asia by addressing the topic of 
the rule of law and its connection with a broader issue of sustainable development.

พระดํารัสในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

Keynote Address by Her Royal Highness 
Princess BajrakÃiyabha Mahidol 
Given at the 2nd TIJ Public Forum 

on the Rule of Law and SuÒainable Development
Õe UnÃed Nations Conference Centre, 

Bangkok, 22 February 2017
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	 The	 world	 has	 learned	 many	 good	 lessons	 in	 finding	 the	 path	 toward	 sustainable	
development. The Millennium Development Goals provide powerful framework for the 
international community by setting clear targets to guide our efforts in tackling extreme poverty, 
hunger, and disease while ensuring environmental sustainability. The MDGs were successful 
in many aspects. But there were also some setbacks. Many believe our efforts would have 
been better paid off, if more attention were given to issues such as justice and the rule of law, 
as they are important underpinnings of sustainable development.

 The international community has now agreed to do things differently when it comes to 
the SDGs. We recognize that the rule of law, peace, justice and security are part of our jobs to 
realize sustainable development. The rule of law has become one of the clear targets to guide 
our efforts to transform the world we live in. 

 As other distinguished speakers have already pointed out, the rule of law does not only 
stand as a goal, in and for itself. It also provides enabling environment for the achievement of 
other goals. When effective, the rule of law provides a society with a clear sense of assurance 
that the use of coercive power by the government, the utilization of natural resources, and the 
promotion	of	economic	development,	to	name	but	a	few,	will	be	for	the	benefit	of	everyone.	

 In the broad sense, the rule of law also provides a condition in which the citizens 
enjoy their fundamental rights without fear of discrimination. Indeed, the rule of law forms an 
indispensable part of our endeavor to achieve sustainable development. 

	 While	 its	 significance	 is	 broadly	 accepted,	 when	 it	 comes	 to	 the	meaning,	 or	 rather	
meanings, of the rule of law, the consensus is clearly lacking. Most of us subscribe to the 
notion that for the rule of law to exist, there must be certain elements, such as the supremacy 
of law and due process. Some prefer to extend its scope to encompass the protection of 
fundamental rights. And the list can go on.
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We should not allow the somewhat disputed nature of the concept of the rule of law, 
to	discourage	us.	After	all,	 the	debate	over	 the	definition	of	a	complex	 idea	 like	 the	rule	of	
law	can	be	a	normal	and	healthy	process.	While	we	can	benefit	from	engaging	in	theoretical	
discussion,	we	can	also	be	pragmatic.	We	can	attempt	to	find	linkage	between	the	rule	of	law	
and concrete endeavors that we undertake. We can connect and anchor the concept with 
specific	spheres	of	what	we	do,	and	thus	gradually	deepening	its	root	within	our	society.	

 In my line of work as a public prosecutor and in my duty to uphold the law, I come across, 
almost on a daily basis, stories of those who come into contact with the justice system. Each 
story is unique, but they also testify to the fact that knowledge of the law is important. But 
perhaps more important is the attitude and awareness of the people. They need to regard the 
law as something that should be respected. A society where its members share this kind of 
awareness	is	a	society	that	firmly	adheres	to	the	rule	of	law,	and	this	is	a	solid	ground	upon	
which we should build our development efforts. 

 Ladies and Gentlemen,
 I believe we can all agree that a shared belief among people that the law should be 
respected, is a crucial requirement for robust rule of law, and also for development. But such 
an attitude does not come by easily.  In some cases, it takes generations, with constant efforts, 
for such an attitude to take root. But it is possible. 

 The story about how constant efforts can help bring communities previously faced with 
tremendous challenges, to build such a robust culture of lawfulness, may be useful as an 
illustration here. 
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This story has often been told as the story of alternative development, pioneered and 
championed by many, including His Majesty King Bhumibol Adulyadej. To me, it is also a 
story about how the rule of law helped bring about sustainable development, and vice-versa. 
Alternative development may be unique in that it is a development-led approach to deal with 
illicit crop cultivation. But at its core, it also illustrates how development initiatives need to be 
based on clear understanding of the needs of the people and helping the disempowered to 
gradually re-build their community and strengthen the rule of law. 

For how is the law to be enforced, when faced with the stories of these hill-tribe villagers 
whose lives had long depended on illicit crop cultivation, and whose lives clearly lacked basic 
necessities? 

Clearly, the answer was not simple. But what was crucial is the recognition that it made 
no sense to demand strict adherence to the formal legal rules from these people when they 
were still lacking almost all fundamental means for livelihoods. Only when these basic needs 
were met, can there be a proper place for law and order consideration. With a clear focus on 
helping these people regain their ability to earn ‘licit’ livelihoods, the initiatives by His Majesty 
the late King provided basic underpinnings for the rule of law to take root.  

I have visited these villages on several occasions, and what I saw convinced me that 
these people have truly transformed. The process may be slow, lasting over forty-something-
years	after	His	Majesty	the	late	King	first	set	foot	in	those	areas,	but	the	kind	of	awareness	I	
mentioned earlier has clearly taken deep root in the communities. When I talked to the village 
leaders and the younger members of the community, I saw their pride. While listening to 
these villagers, I came to recognize that they have already promoted among themselves a 
culture of lawfulness. They do not wait for the laws to be enforced. They rediscover the power 
of traditions and other norms to keep community members in check to ensure that law is 
respected. 
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Ladies and Gentlemen,
Through this concrete example, I hope to convince you that the issue of the rule of law 

and sustainable development can and should be addressed at all levels. As the Goodwill 
Ambassador, I look forward to working with the UNODC to bring about such recognition and to 
assist	in	the	efforts	by	the	Office	to	enhance	the	rule	of	law	in	Southeast	Asia.	The	collaboration	
among nations in this region have been progressively strengthened in most sectors, thanks to 
joint commitments to build the strong and resilient ASEAN Community. As such, I believe there 
are plenty of potentials and opportunities to work closely with stakeholders and to address the 
issue of common interest within the ASEAN framework and among its member countries.

 In moving forward, please allow me to summarize a few lessons learned from the 
example that I have shared with you on the alternative development initiatives.
 Firstly, the rule of law is not only for lawyers. Nor should it be limited to the purview of the 
judiciary or the justice system. As we have seen, the rule of law is an essential part of people’s lives. 
It can be felt and realized by the people in the far-reaching places, regardless of their stance with  
respect to access to economic opportunities, public services or legal identity. The linkage 
between the rule of law and sustainable development may be complex or interlinked in various 
ways. But, for this very reason, it is crucial that we ourselves to appreciate such interplay at 
work.

 I am very glad that today we will have a chance to learn from distinguished speakers on 
the linkage between the rule of law and sustainable development from various perspectives, 
from the international development, to the human rights and community development. I hope 
that this type of inter-disciplinary discussion and exchange of ideas will continue, as we build 
this important body of knowledge from broad perspectives. 
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การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ “หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ 
สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐
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Under the framework of the rule of law and sustainable development, there remain 
a	number	of	cross-cutting	 issues	that	we	can	discuss,	such	as	 the	fight	against	corruption,	
or mutual assistance in addressing transnational crimes, for example. Wider discussion in 
Thailand and in the region will help to strategize our plans to overcome challenges in attaining 
the Sustainable Development Goals. 

 Secondly, as the rule of law and sustainable development are inter-disciplinary in nature, 
the involvement from people of all sectors is needed. In this regard, I would like to congratulate 
the network of emerging leaders from public and private sectors who have come together in 
the TIJ Executive Programme of the Rule of Law and Development. This type of network will 
allow exchange of views and ideas and will help us translate those ideas into actions.  I am 
looking forward to seeing more networks of actors join hands and work together.
 Lastly, as an individual, I believe there is no standard to-do-list in strengthening the rule of 
law	for	sustainable	development.	Our	focus	and	efforts	should	also	reflect	the	specific	contexts	
and situations where we work. Different areas of interest also lead to different perspectives. 
Mine	was	in	the	area	of	criminal	justice,	but	others	may	find	that	they	can	contribute	more	on	
health, employment, anti-corruption, environmental protection or poverty reduction. 
 Although our perspectives may be different, I believe we all share the common values. 
Everyone knows that the rule of law is about lawfulness, fairness, equality, non-discrimination, 
non-violence, and respect for human rights. Any action we take to uphold these values would 
already serve as our contribution - as an individual - to achieve the sustainable development. 
 On that note, I conclude my remarks, and I thank you all very much for your kind attention.
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คําแปล
พระดํารัสในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ประทานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ ๒ 

ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 
วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คณุลคุ สตเีฟน ผูป้ระสานงานองค์การสหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทยและผูแ้ทนส�านกังานโครงการพฒันา
แห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย
คุณเจเรมี ดักลาส ผู้แทนส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจ�าภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

	 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มาร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน	 การประชุมในวันนี้ทั้งมีความส�าคัญและเหมาะแก่สมัยเพราะเราต่างก�าลังมุ่งมั่นด�าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงความส�าคัญของ
หลักนิติธรรมซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นส�าคัญได้แก่หัวข้อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ใน
บทบาทใหม่ในฐานะทตูสนัถวไมตรสี�าหรับภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตามทีไ่ด้รับแต่งตัง้จากส�านกังาน
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้วย
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	 ประชาคมนานาชาติได้รับบทเรียนที่ดีหลายประการในการแสวงหาหนทางเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	 เราได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษคือกรอบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	ท�าให้เรา
เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการด�าเนินความพยายามเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนแร้นแค้น	 ความหิวโหย
และโรคภยัไข้เจบ็	ในขณะทีพ่ยายามรกัษาความยัง่ยนืของส่ิงแวดล้อม	เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสัวรรษนัน้ 
บรรลุผลส�าเร็จด้วยดีในหลายด้าน	 แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บางประการ	 	 หลายคนยังเชื่อว่าเราน่าจะบรรล ุ
ผลส�าเรจ็ได้มากกว่านี	้หากเราให้ความส�าคญักบัประเดน็เรือ่งความยตุธิรรมและหลกันติธิรรมมากขึน้ในฐานะ
ที่เป็นรากฐานอันส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
	 มาถึงวันนี้เมื่อเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาแทนที่แล้ว	 ประชาคมนานาชาติจึงเห็นพ้องกัน
แล้วว่าเราจะต้องใช้แนวทางท่ีดีกว่าเดิม	 เราได้ตระหนักแล้วว่าหลักนิติธรรม	 ความสงบสุข	 ความยุติธรรม	
และความมั่นคง	 เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเราทุกคนในการท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 หลักนิติธรรม 
ได้กลายมาเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจนและช่วยก�าหนดทิศทางให้เราด�าเนินความพยายามเพื่อเปลี่ยนแปลง 
โลกของเราให้ดีขึ้น

	 ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น	 ๆ	 ได้กล่าวไปบ้างแล้ว	 หลักนิติธรรมนั้นไม่ได้เพียงแต่เป็นเป้าหมาย 
การพฒันาในตวัของมนัเอง	แต่ยงัเป็นปัจจัยสนบัสนนุเพ่ือให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอืน่	ๆ 	ได้ดี 
อกีด้วย	หลกันิตธิรรมท่ีท�าหน้าท่ีได้อย่างมปีระสิทธผิลจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในหลกัประกนัอย่างชดัเจนว่า 
การใช้อ�านาจบังคับของรัฐก็ดี	การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติก็ดี	รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจก็ดี	จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคนในสังคม

	 หลกันติธิรรมในความหมายอย่างกว้างช่วยให้เกดิสภาพทีป่ระชาชนพลเมอืงได้รบัการคุม้ครองสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั	ิด้วยเหตนุี	้หลกันติธิรรมจงึเป็นองค์ประกอบส่วนส�าคญัในความพยายาม
ของเราทุกคนที่จะท�าให้การพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผล
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	 ถึงแม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าหลักนิติธรรมนั้นมีความส�าคัญ	 แต่เรายังคงไม่สามารถจะมีฉันทามติ
ร่วมกนัได้ว่าหลกันติธิรรมหมายถงึอะไร	เราท่านส่วนใหญ่เหน็ว่าการท่ีหลักนติิธรรมจะด�ารงอยูไ่ด้นัน้จ�าต้องมี
องค์ประกอบพื้นฐานบางประการ	เช่น	หลักกฎหมายเป็นใหญ่	หรือกระบวนการที่ชอบด้วยครรลอง	บางคน
เลือกที่จะขยายขอบเขตนิยามออกไปให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานด้วย	 องค์ประกอบที่อาจ
เพิ่มเติมเข้ามาได้นี้ยังมีอีกมาก

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าถึงแม้จะยังมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอยู่พอสมควรในการมองหลักนิติธรรมในแง่ 
แนวความคดิ	แต่เรากไ็ม่ควรปล่อยให้ธรรมชาติของหลักนติิธรรมในข้อนีท้�าให้ความมุง่มัน่ของเราต้องลดน้อย
ถอยลงไป	อนัทีจ่ริงแล้วการถกแถลงในเร่ืองนยิามของแนวความคดิท่ีมีความซับซ้อนอย่างเช่น	หลักนติิธรรมนัน้	 
ย่อมเป็นเรือ่งปกตธิรรมดาแถมยงัมคีณุค่าในเชงิทฤษฎเีสยีด้วยซ�า้	แต่ในบางกรณีเรากอ็าจใช้ประสบการณ์ตรง 
ของเราเป็นแนวทางในการท�าความเข้าใจกับหลักนิติธรรมนี้ได้

	 ส�าหรับข้าพเจ้าผูม้หีน้าทีผ่ดงุไว้ซ่ึงกฎหมายในฐานะพนกังานอยัการนัน้	ข้าพเจ้าได้พบเรือ่งราวและ
ชวิีตของคนท่ีต้องเข้าสูก่ระบวนการยติุธรรมอยูเ่ป็นประจ�าแทบจะทกุวนั	แต่ละคนก็มเีรือ่งราวแตกต่างกนัไป
ไม่ซ�้ากัน			แต่เรื่องราวเหล่านี้ต่างก็ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ว่าความรู้ความเข้าใจในกฎหมายนั้น
เป็นสิง่ส�าคญั		แต่สิง่ทีอ่าจส�าคญัยิง่ไปกว่านัน้คือทศันคตแิละความตระหนกัรูข้องประชาชน	กล่าวคอืคนทัว่ไป
ในสังคมควรต้องมคีวามเห็นร่วมกันว่ากฎหมายเป็นสิง่อนัพงึปฏบิตัติาม	สงัคมใดท่ีประชาชนมคีวามตระหนกั
ร่วมกันเช่นว่านี้	 สังคมนั้นย่อมมีหลักนิติธรรมด�ารงอยู่อย่างแน่นแฟ้น	 และสังคมเช่นนี้ย่อมเป็นรากฐาน
อันมั่นคงส�าหรับที่เราจะได้ต่อยอดการพัฒนาให้งอกงาม

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราน่าจะเห็นตรงกันแล้วว่าความเชื่อมั่นร่วมกันของประชาชนว่ากฎหมายคือสิ่งที่
ควรปฏบิตัติามนีเ้ป็นเงือ่นไขส�าคญัทีจ่ะท�าให้หลกันติธิรรมมคีวามเข้มแขง็	อกีทัง้ยงัเป็นเงือ่นไขส�าคญัต่อการ
พัฒนาด้วย	 	 	 แต่ทัศนคติร่วมกันเช่นว่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดได้โดยง่าย	 ในบางกรณีเราต้องทุ่มเทความพยายาม
อย่างต่อเนื่องและใช้เวลาหลายชั่วอายุคน	กว่าทัศนคติเช่นว่านี้จะลงหลักปักฐานได้มั่นคง	ถึงแม้จะยากเย็น
แต่ก็อยู่ในวิสัยที่ท�าให้เป็นจริงขึ้นได้
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	 ส�าหรับเราท่านในท่ีน้ีเราอาจมองเห็นตัวอย่างที่ดีได้จากอุทธาหรณ์สักเรื่องหนึ่ง	 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการ
ด�าเนินความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคอันท้าทายมากมาย
ให้สามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพกฎกติกาขึ้นได้อย่างมั่นคง

	 เรือ่งราวทีข้่าพเจ้าจะขอกล่าวถงึนี	้บ่อยครัง้มผีูเ้รยีกขานว่าเป็นเรือ่งราวของการพฒันาทางเลอืก	ซึง่
เป็นความพยายามร่วมกันของหลายฝ่ายเพ่ือสนองพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ส�าหรบัข้าพเจ้าเรือ่งราวนีย้งัเป็นอทุธาหรณ์ทีช่่วยเตอืนใจให้ระลกึว่าหลกันติธิรรม
ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และการพัฒนาที่ยั่งยืนมีส่วนช่วยจรรโลงหลักนิติธรรมให้มั่นคงได้อย่างไร 
อีกด้วย	 การพัฒนาทางเลือกเป็นแนวทางที่เน้นการใช้การพัฒนาน�าการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด 
ที่ผิดกฎหมาย	 แม้จะอยู่ในบริบทอันเฉพาะเจาะจง	 แต่โดยเนื้อแท้แล้วการพัฒนาทางเลือกเป็นตัวอย่างท่ีดี 
ที่ชี้ให้เห็นว่าความริเริ่มด้านการพัฒนาต่างๆ	 นั้นจ�าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่าง	 ๆ	 
โดยเฉพาะอย่างยิง่	การค�านงึถึงความต้องการของประชาชน	และการให้ความช่วยเหลอืเพือ่ให้ผูท้ีข่าดแคลน
โอกาส	มีพลังที่จะค่อย	ๆ	พลิกฟื้นให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็งและช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรมให้มั่นคง

	 ท่ีกล่าวเช่นนี้ก็เพราะในบริบทเช่นว่านั้น	 ค�าถามส�าคัญคือการบังคับใช้กฎหมายเพียงล�าพังจะเป็น
หลกัประกนัว่าจะสามารถอ�านวยความยตุธิรรมได้อย่างแท้จรงิหรอืไม่	เมือ่ค�านงึว่าชวีติของชาวเขาในหมูบ้่าน
อันห่างไกลเช่นนั้นยังขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานต่าง	 ๆ	 อยู่อีกมากซ่ึงท�าให้จ�าเป็นต้องไปพ่ึงพาการปลูกพืช 
ผิดกฎหมายมาเป็นเวลาช้านาน?

	 แน่นอนว่าค�าถามเช่นนีไ้ม่อาจหาค�าตอบได้โดยง่าย	แต่สิง่ส�าคญัก็คือความตระหนกัรูว่้าการเรียกร้อง 
ให้คนที่ยังขาดแคลนแม้กระทั่งปัจจัยพื้นฐานในการท�ามาหาเลี้ยงชีวิต	 ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรโดยเคร่งครัดน้ัน	 อาจจะไม่ได้เป็นหนทางแก้ไขปัญหาท่ีดีนัก	 เราสามารถหยิบยกประเด็น
ว่าด้วยกฎหมายและความสงบเรียบร้อยมาพิจารณากันได้จริง	 ๆ	 หรือ	 ในเมื่อความจ�าเป็นพื้นฐานในชีวิต
ของบคุคลในสภาวะเช่นนัน้ยงัไม่ได้รบัการดูแลช่วยเหลอืเลยแม้แต่น้อย	โครงการในพระราชด�ารใินพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วรชักาลท่ี	๙	นัน้มจุีดเน้นทีช่ดัเจนท่ีจะมุง่ช่วยเหลือให้ชาวเขาเหล่านัน้สามารถกลับมายนื 
บนล�าแข้งของตัวเองเพื่อประกอบสัมมาชีพท่ีชอบได้อีกคร้ังหนึ่ง	 ด้วยเหตุนี้โครงการต่างๆ	 ท่ีได้ทรงริเริ่ม 
จึงมีส่วนช่วยท�าให้เงื่อนไขอันเป็นรากฐานของหลักนิติธรรมสามารถหยั่งรากลงไปในส�านึกของคนในชุมชน
ดังกล่าวได้
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	 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเหล่านี้ในหลายโอกาส	 สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบท�าให้
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของจริง	 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดข้ึนได้ช้า	 และใช้เวลากว่าสี่สิบปีนับต้ังแต่คราวแรกท่ีรอยพระบาทได้ประทับลงบน 
ผนืดนิของหมูบ้่านเหล่าน้ัน	แต่กเ็ห็นได้ชัดเจนว่าส�านกึร่วมในแบบทีข้่าพเจ้าได้กล่าวถงึแล้วนัน้ได้ฝังรากลกึลง 
ในชุมชนเหล่านี	้เมือ่ข้าพเจ้าได้พดูคยุกบัผูห้ลกัผูใ้หญ่และคนรุน่ใหม่ในหมูบ้่านชาวเขา	ข้าพเจ้าจงึได้ทราบว่า 
คนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้าง	วฒันธรรมแห่งการเคารพกฎกติกา	ข้ึนด้วยมอืของพวกเขาเอง	โดยไม่ต้อง 
รอให้ทางการเข้ามาบังคับใช้กฎหมายเสียด้วยซ�้า	 คนในหมู่บ้านค้นพบว่าขนบธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 รวมไปถึง 
บรรทัดฐานในรูปแบบอ่ืน	 สามารถน�าไปใช้ก�ากับพฤติกรรมของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้มี 
หลักประกันว่าคนจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
	 ข้าพเจ้าหวงัว่าตวัอย่างอนัเป็นรปูธรรมทีไ่ด้ยกมาเล่าให้ท่านทัง้หลายฟังนี	้จะช่วยให้ท่านเหน็คล้อยตาม 
ข้าพเจ้าว่าประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น	 เป็นสิ่งท่ีเราสามารถหยิบยกมาพิจารณา
ด�าเนินการได้ในทุกระดับ	 และควรอย่างยิ่งที่เราจะด�าเนินการเช่นนั้น	 ในฐานะทูตสันถวไมตรี	 ข้าพเจ้า 
มีความยินดีที่จะท�างานร่วมกับส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	เพื่อช่วยกัน
ปลกูฝังความตระหนกัรูเ้ช่นว่าน้ีให้เกดิขึน้	และยนิดทีีจ่ะสนบัสนนุความพยายามของสหประชาชาตใินอนัทีจ่ะ 
ส่งเสรมิให้หลกันติธิรรมมคีวามมัน่คงยิง่ขึน้ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคนี้ได้ด�าเนินไปด้วยดีอยู่แล้วในหลายสาขา	 เพราะแต่ละประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะ
สร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ได้ดี	 ด้วยเหตุนี	้
ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่ายังมีช่องทางและโอกาสอีกมากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	ๆ	จะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	อันเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งภายใต้กรอบของอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกันเอง

	 เพ่ือให้พอมองเหน็แนวทางทีเ่ราจะด�าเนนิการร่วมกนัในอนาคตข้างหน้า	ข้าพเจ้าจะขอสรปุประเด็น
ส�าคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันจากตัวอย่างเร่ืองการพัฒนาทางเลือกที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงแล้ว	 สักสองสาม
ประเด็นดังนี้
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	 แง่คิดประการแรกคือ	หลักนิติธรรมมีความส�าคัญไม่เพียงเฉพาะส�าหรับนักกฎหมาย	อีกทั้งไม่ควร 
จ�ากัดอยู่เพียงแค่แวดวงตุลาการหรือกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น	 เราได้เห็นแล้วว่าหลักนิติธรรมเป็น 
ส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในชีวิตของคน	หลักนิติธรรมสามารถสัมผัสได้แม้กระทั่งในกลุ่มคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ห่างไกล	ไม่ว่าคนเหล่านัน้จะอยูใ่นสถานะใดในแง่การเข้าถงึโอกาสทางเศรษฐกจิ	การเข้าถงึบริการสาธารณะ
หรืออัตลักษณ์ในทางกฎหมาย	 	 ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืนอาจจะมีความ
ละเอยีดอ่อน	ซบัซ้อน	และสมัพนัธ์กันได้หลายแง่มมุ	แต่ด้วยเหตผุลข้อนีเ้องทีเ่ราควรต้องพยายามศกึษาเพ่ือให้ 
เข้าใจความสัมพันธ์อันซับซ้อนเช่นว่านั้น

	 ข้าพเจ้ารูส้กึยนิดยีิง่ทีใ่นวนันีเ้ราจะได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากผูท้รงคณุวฒุหิลายท่านเกีย่วกบัความเชือ่มโยง 
ระหว่างหลกันติธิรรมกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนืจากหลากหลายมมุมอง	ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในกรอบระหว่าง
ประเทศ	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ไปจนถึงการพัฒนาชุมชน	ข้าพเจ้าหวังว่าการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นในลกัษณะสหสาขาเช่นนีจ้ะด�าเนนิต่อไป	พร้อม	ๆ 	กบัทีเ่ราท่านท้ังหลายช่วยกนัสร้างองค์ความรู้ 
ในสาขานี้ให้งอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นโดยอาศัยมุมมองที่หลากหลายเช่นนี้ต่อไป

	 ในกรอบว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ย่ังยืนนี้	 ยังคงมีประเด็นอันคาบเกี่ยวหลายสาขา 
อีกมากมายให้เราได้ปรึกษาหารือกัน	 ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอร์รัปชัน	 หรือการช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ	 การอภิปรายในวงกว้างเช่นนี้	 ท้ังในประเทศไทยเองและ
ในภูมิภาคจะช่วยให้เราสามารถก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรับมือกับความท้าทายต่าง	ๆ 	ในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  
	 แง่คิดประการท่ีสองคือ	 ด้วยเหตุที่หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีธรรมชาติเหมือนกัน 
ประการหนึง่คอืความเป็นสหวทิยาการ	ในการท�างานเราจงึต้องอาศัยการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน	ด้วยเหตุนี	้ 
ข้าพเจ้าจงึขอแสดงความยนิดกีบัเครือข่ายผูน้�ารุน่ใหม่จากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีไ่ด้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
ของหลักสูตรอบรมผู้บริหารเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนา	 ซึ่งจัดโดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย	 เครือข่ายเช่นนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนมุมมองและความคิดเห็นและจะช่วยให้เรา
แปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติได้จริง	 ข้าพเจ้าหวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นผู้แทนจากหลากหลายวงการ 
มารวมกลุ่มกันมากขึ้นเพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้ขยายวงออกไปในอนาคต
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	 ประการสุดท้ายคือ	ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่ง	ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีแบบแผนตายตัวว่าเราควรต้อง
ท�าอะไรกันบ้างในการส่งเสริมหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 จุดเน้นของเราก็ดี	 แนวทางการท�างาน
ก็ดี	 ย่อมต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์อันมีลักษณะเฉพาะในแวดวงท่ีเราท�างานอยู่	 
ความสนใจในกรอบงานท่ีแตกต่างกันย่อมน�าไปสู่มุมมองท่ีแตกต่างกันได้	 	 มุมมองของข้าพเจ้าอาจจะเน้น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 แต่ผู้อื่นอาจมีความสนใจและความถนัดที่จะท�างานในสาขาอื่น	 ๆ	 เช่น
การสาธารณสุข	 การจ้างงาน	 การปราบปรามคอร์รัปชัน	 การสงวนรักษาส่ิงแวดล้อม	 หรือการขจัดความ
ยากจนก็ได้

	 เราอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันได้	แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะมีคุณค่าร่วมกันได้		เราทุกคน 
ทราบดีว่าหลักนิติธรรมเป็นเรื่องการเคารพกฎกติกา	 เป็นเรื่องของความเป็นธรรม	 ความเท่าเทียมกัน	 
การไม่เลือกปฏิบัติ	 การไม่ใช้ความรุนแรง	 และการเคารพในสิทธิมนุษยชน	 ไม่ว่าเราจะท�าอะไรก็ตาม	 
หากเราท�าไปเพ่ือจรรโลงคุณค่าเหล่านี้แล้ว	 ในฐานะธรรมดาคนหนึ่งก็เท่ากับว่าเราได้มีส่วนในการช่วย 
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วในทางหนึ่งเหมือนกัน

	 ข้าพเจ้าขอฝากประเด็นเหล่านี้ไว้	 และขอจบค�ากล่าวของข้าพเจ้าแต่เพียงเท่านี้	 ขอขอบใจทุกท่าน
ที่สนใจติดตามรับฟัง
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Video-Message by Her Royal Highness Princess BajrakÃiyabha
Given at the 3rd TIJ Public Forum 

on the Rule of Law and SuÒainable Development
DusÃ Õani Hotel, Bangkok, 17 July 2017

It is my privilege to serve as the UNODC Goodwill Ambassador on the Rule of Law for 
Southeast Asia.  In that capacity, I have had the opportunity to meet many persons. 

The concerns, hopes and dreams that they have shared with me are familiar to us all. 
We all want a good education, a good job, and an affordable and comfortable home, and we 
all	want	to	safeguard	the	health	of	our	family.	And	yet,	many	persons	have	met	with	difficulties	
in securing these and other basic needs. 

 Against this backdrop, I have become increasingly convinced of the importance of 
the rule of law in the development of our societies. To some persons whom I have met, the 
concept of the “rule of law” may seem something distant from their everyday life. I have sought 
to explain to them that the rule of law is much more than court cases and lawyers. The rule of 
law is needed to make our educational system, our working life, our housing and our health 
care institutions more effective, accountable and inclusive.

 For example, our right to own land and a home depends on a fair and clear system 
of ownership. When ownership is based on law – and on the rule of law – it is predictable. 
It can be registered and recognized by the local community and the state. Education and 
employment are other examples where elements of the rule of law such as access, fairness 
and equality play a crucial role.
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In 2015, the United Nations General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. This Agenda recognizes the importance of many different sectors, such as 
those that I have mentioned. It also recognizes the overarching importance of the rule of law, 
together with the importance of a peaceful and stable society that responds effectively to 
crime.
In my work as a prosecutor, I often meet persons who have chosen the wrong path in life, 
and committed crime. It is important to bring offenders to justice, but we should ensure that 
the justice system itself follows the rule of law, by full application of such principles as gender 
sensitivity,	 and	 by	 finding	 an	 outcome	 that	 best	 ensures	 reintegration	 of	 the	 offender	 into	
society. 

 In the longer term, we should tackle the factors that may lead to crime. For example, in 
remote areas of Thailand, we have had success in reducing illegal opium poppy cultivation. 
Under the guidance of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej, we adopted a people-
centered “alternative development” approach to support persons and communities facing 
difficulties	in	obtaining	ordinary	livelihoods.	We	were	able	to	show	them	that,	when	given	the	
opportunity, they can choose to turn away from opium, and produce and market legal crops 
such as coffee - that they can help strengthen peaceful and just communities where the rule of 
law helps them achieve their goals, not work against them.

 The Sustainable Development Goals extend to 2030. Achieving these goals requires 
trust	and	confidence	in	the	law	that	is	not	so	different	from	the	trust	and	confidence	felt	by	the	
local communities in the context of alternative development. It also requires that we all work 
together	–	as	citizens,	as	public	officials,	as	people	in	the	private	sector.	We	need	to	foster	that	
trust in many sectors, which are interrelated with one another and which rest on the foundation 
of the rule of law. 

	 It	is	in	this	spirit	that	we	should	continue	to	work	together,	for	the	benefit	of	all.
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คําแปล 
ความจากวีดิทัศน์

พระดํารัสในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ประทานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ

ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๓
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

	 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมส�าหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ของส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	 ซึ่งเปิดโอกาสให้
ข้าพเจ้าได้พบเจอบุคคลจากหลากหลายภาคส่วน

	 ข้าพเจ้าได้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นต่างก็มีความวิตกกังวล	 มีความหวังหรือความฝันในสิ่งต่าง	 ๆ	 
ไม่แตกต่างไปจากพวกเรา	เราทุกคนล้วนปรารถนาจะได้รับการศึกษาที่ดี	มีอาชีพที่ดี	มีบ้านอันอบอุ่นน่าอยู่	
อีกทั้งยังต้องการดูแลให้สมาชิกในครอบครัวของเรามีสุขภาพที่ดี	แต่ก็ยังมีคนจ�านวนไม่น้อยที่ประสบความ
ยากล�าบากในการเข้าถึงสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานเหล่านี้และสิ่งจ�าเป็นอื่น	ๆ	อีกมาก

	 เมื่อค�านึงถึงปัญหาข้อนี้	 ข้าพเจ้าจึงยิ่งเชื่อมั่นโดยแน่นแฟ้นมากขึ้นว่า	 หลักนิติธรรมมีความส�าคัญ
อย่างยิง่ต่อการพฒันาสงัคมของเรา		ส�าหรับบางคนทีข้่าพเจ้าได้พบเจอ	“หลักนิติธรรม”	อาจดูเป็นเร่ืองไกลตวั 
จากชวีติประจ�าวัน		เมือ่มโีอกาสข้าพเจ้าจะพยายามอธิบายให้บคุคลเหล่านัน้เห็นว่าหลักนติิธรรมเป็นมากกว่า
แค่เรื่องของศาลและนักกฎหมาย		หลักนิติธรรมเป็นสิ่งจ�าเป็นหากเราต้องการให้สถาบันหลักต่าง	ๆ	ที่ดูแล
ระบบการศึกษา	 ระบบการท�างาน	 การจัดหาที่อยู่อาศัย	 และระบบสาธารณสุข	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 
เข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น	และเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการท�างานได้มากขึ้น
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	 ยกตัวอย่างเช่น	 สิทธิของเราในการแสดงความเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน	 ย่อมต้องอาศัยระบบ
กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ท่ีเป็นธรรมและชัดเจน	 เมื่อระบบกรรมสิทธ์ิตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย
และหลักนิติธรรม	 ก็จะท�าให้ระบบนั้นมีความแน่นอนและคาดเดาล่วงหน้าได้	 เปิดโอกาสให้มีจดทะเบียน 
กรรมสิทธิเพื่อให้มีการรับรองโดยชุมชนและรัฐ	 การศึกษาและการจ้างงานก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดง 
ให้เห็นว่าองค์ประกอบของหลักนิติธรรม	ไม่ว่าจะเป็น	การเข้าถึง	ความเป็นธรรม	และความเท่าเทียม	ต่างมี 
บทบาทส�าคัญ

	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 
แสดงให้เหน็ว่านานาชาตต่ิางตระหนกัถงึความส�าคญัของทกุภาคส่วน	ดงัเช่น	ระบบสถาบนัต่าง	ๆ 	ทีข้่าพเจ้า
ได้กล่าวถึงแล้ว	 อีกทั้งยังตระหนักถึงความส�าคัญของหลักนิติธรรม	 ควบคู่ไปกับความส�าคัญของสังคม 
ที่สงบสุขและปลอดภัยซึ่งสามารถจัดการกับปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ด้วยหน้าทีก่ารงานในต�าแหน่งอยัการ	มบ่ีอยคร้ังท่ีข้าพเจ้าได้พบเจอคนท่ีเลือกเดินทางชวีติผิดพลาด
จนน�าไปสู่การกระท�าความผิด	 สิ่งส�าคัญคือเราต้องน�าตัวคนท�าผิดมารับผิดชอบตามกระบวนการยุติธรรม	 
แต่เราก็ควรดูแลให้มั่นใจด้วยว่ากระบวนการยุติธรรมเช่นว่านั้นมีหลักนิติธรรมเป็นพื้นฐาน	 มีการปฏิบัติ
ตามหลักการส�าคัญ	 เช่น	 การค�านึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ	และพยายามค้นหาแนวทางที่จะช่วย
ให้ผูก้ระท�าผดิสามารถแก้ไขฟ้ืนฟพูฤตกิรรมของตนและสามารถกลับคนืสู่สงัคมได้อย่างมปีระสิทธภิาพทีส่ดุ
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	 ในระยะยาวนั้น	เราควรมุ่งแก้ไขที่ปัจจัยต่าง	ๆ	อันน�าไปสู่การกระท�าความผิดด้วย	ยกตัวอย่างเช่น	 
ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทางภาคเหนือของประเทศไทย	 ได้มีโครงการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น 
ได้ส�าเร็จ	 โดยอาศัยแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
เราได้น�าแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางมาช่วยเหลือคนและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว 
ซึง่แต่เดมิมาขาดโอกาสทีจ่ะมวิีถีชีวิตตามครรลองปกตไิด้		เราสามารถแสดงให้เหน็ว่า	เม่ือได้รบัทางเลอืกและ
โอกาส	ประชาชนเหล่านี้ย่อมเลือกที่จะหันหลังให้กับการปลูกฝิ่นและหันมาปลูกและค้าขายพืชถูกกฎหมาย	
เช่น	กาแฟ		เราสามารถแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านีส้ามารถร่วมสร้างชมุชนอนัสงบสขุยติุธรรมขึน้ได้	เป็นชมุชน
ที่มีหลักนิติธรรมเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้คนในชุมชนบรรลุเป้าหมายในชีวิต	มิใช่เป็นอุปสรรคขัดขวาง

	 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนจะครบก�าหนดในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 ในการบรรลุผลตามเป้าหมายเหล่านี ้
ต้องอาศัยความเชื่อม่ันในกฎหมายจากประชาชน	 ในลักษณะท่ีไม่แตกต่างไปจากบริบทของการพัฒนา 
ทางเลือก	 นอกจากนี้	 พวกเราทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นประชาชน	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และภาคเอกชน	 ต่างก็ต้อง 
ร่วมมือกนั		เราต้องสร้างความไว้เน้ือเชือ่ใจกนัในระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ 	ซึง่ล้วนความมีเชือ่มโยงกนัและตัง้อยู่ 
บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม

	 ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเช่นนี้	 เราทุกคนจึงควรร่วมแรงร่วมใจกันท�างานต่อไป	 เพื่อประโยชน์สุข 
ของเราทุกคน



๕
ภาค

ป�ฐกถ�และ
บทคว�มพิเศษ

เกี่ยวกับ
แนวพระร�ชดำ�ริ

ในด้�น
หลักนิติธรรม
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 *หมายเหตุ ถอดความจากปาฐกถาพิเศษที่แสดงในการประชุมเวทีสาธารณะจัดโดยส�านักงานศาล

ยุติธรรมร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๒๑ เมื่อวันศุกร์

ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

	 เมื่อปี	 ๒๕๔๙	 ในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	 ปี	 ในวโรกาสที่พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	พระราชทานเล้ียงพระกระยาหารค�า่แด่สมเดจ็ 
พระราชาธิบดี	สมเด็จพระราชินีและผู้แทนพระประมุข	ณ	พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร	สมเด็จ
พระราชาธิบดีสุลต่านโบลเกียห์แห่งบรูไน	 ได้ทรงเป็นตัวแทนถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	มตีอนหนึง่ซ่ึงมใีจความส�าคญัว่า	การทีท่รงด�ารงอยูใ่น 
สิริราชสมบัติเป็นเวลายาวนานที่สุดในโลก	ในเรื่องระยะเวลาอันยาวนานนั้น	อันที่จริงอาจมองได้ว่า
เป็นเพยีงตวัเลข	ซึง่แม้จะน่าภาคภมูใิจอยู่ชัว่ขณะหนึ่ง	แต่ในวนัข้างหน้าตวัเลขกย่็อมเคลื่อนไปทกุปี	
แต่สิง่ท่ีมคีวามส�าคญัยิง่กว่าคอืการทีบ่คุคลหนึง่จะสามารถอยูใ่นต�าแหน่งหน้าทีย่าวนานและคนยงัรกั 
โดยไม่รูส้กึเบือ่หน่าย	ส่ิงนีต่้างหากคือความอัศจรรย์	สมควรสมโภชและยกย่อง	เชือ่ว่าค�าถวายพระพรนี ้
สะท้อนความรูส้กึของคนไทยทัง้ชาติได้เป็นอย่างดี	ไม่แตกต่างไปจากพระราชอาคนัตกุะจากทัว่โลก
ที่มาร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีอันส�าคัญยิ่งในคราวนั้น

	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทรงเป็นทีย่กย่องในหลาย	ๆ 	
ด้าน	และหนึ่งในนั้นคือการที่ทรงเป็นนักนิติศาสตร์	(Jurist)	ถึงแม้จะมิได้ทรงตัดสินคดีหรือว่าความ
ด้วยพระองค์เอง	แต่ทรงเป็นผูท้ีใ่ช้ศาสตร์และความรูใ้นด้านนีเ้พือ่ประโยชน์ในด้านอืน่	ๆ 	จงึกล่าวได้ว่า 
ทรงเป็นนักนิติศาสตร์อย่างแท้จริง	 	 เราอาจพิจารณาได้จากประจักษ์พยานและเหตุการณ์ส�าคัญ 
ต่าง	ๆ	โดยใช้หลัก	“๓	ป.”	ซึ่งเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าในการที่เราจะตัดสินเรื่องใด
หรือประเมินบุคคลใดนั้น	ให้เราพิจารณาจาก	ปริยัติ	ปฏิบัติ	และปฏิเวธ

แนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร ด้านหลักนิติธรรม*

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี



131นิ ติ ธ ร ร ม พ ร ะ ท ร ง ธ ร ร ม

	 ในแง่ปรยิตัซิึง่หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนแสวงหาความรู้นัน้		เมือ่คร้ังยงัทรงด�ารงพระสถานะ 
เป็นสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอฯ	เดมิทพีระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
ทรงศกึษาในสาขาวทิยาศาสตร์	แต่ด้วยเหตกุารณ์ท่ีท�าให้ต้องทรงรับราชสมบติั	ท�าให้ต้องทรงเปล่ียน
มาศกึษาวชิากฎหมาย		แต่กม็ไิด้ทรงศกึษาตามหลกัสตูรนติศิาสตร์ตามปกต	ิเนือ่งจากระยะเวลาทีม่ี
จ�ากดั	อกีทัง้มไิด้ทรงเริม่ต้นศกึษามาทางศาสตร์ด้านนีอ้ย่างจริงจังมาต้ังแต่แรก	มหาวทิยาลัยโลซาน
ได้ถวายค�าแนะน�าว่าน่าจะได้ทรงศึกษาเฉพาะบางวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการทรงรับพระราชภาระ 
ในฐานะพระมหากษัตริย์	 จึงได้ทรงเลือกศึกษาวิชาปรัชญากฎหมาย	 กฎหมายอาญา	 กฎหมาย
ปกครอง	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 และอาชญาวิทยา	 ยังเคยรับส่ังว่าทรงเสียดายท่ีไม่ได้ทรงเรียนวิชา
กฎหมายล้มละลาย	ครอบครวั	มรดก	ครัน้เมือ่ส�าเรจ็การศกึษากไ็ด้เสดจ็นวิตัปิระเทศไทย	แต่กย็งัทรง
ด�ารงอยู่ในกระบวนการปริยัติต่อมาอีกหลายปี	ดังที่เคยมีรับสั่งว่าทรงเรียนรู้จากบรรดาความเห็นที่ 
คณะองคมนตรไีด้ถวายขึน้ไป	คณะองคมนตรใีนยคุหนึง่มทีัง้พระบรมวงศานวุงศ์	ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่
ทีท่รงไว้วางพระราชหฤทยัและปรชีาสามารถ	เช่น	เจ้าพระยาศรธีรรมาธเิบศร์	พระยามานวรราชเสวี	 
ซึง่ได้รบัยกย่องว่าเป็นหน่ึงในสดุยอดของนักกฎหมายไทยในยคุนัน้	ท�าให้ได้ทรงเรยีนรูท้ัง้วธิคีดิ	วธิเีขยีน	 
วิธีตีความ	 และโต้แย้งแบบนักกฎหมาย	 เคยรับส่ังว่า	 คนที่ไม่ใช่นักกฎหมาย	 เมื่อเถียงนั้นก็จะฟังดู 
ข้าง	ๆ	คู	ๆ	แต่คนที่เป็นนักกฎหมาย	เวลาเถียงก็อาจลงไป	“ในคู”	ได้เหมือนกัน
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	 เหตุการณ์คราวหนึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการ	“โต้เถียง”	แบบนักกฎหมาย
อย่างแจ้งชัด	ทรงเล่าพระราชทานแก่ผู้เขียนซึ่งได้กราบบังคมทูลถามในประเด็นที่เคยได้ยินได้ฟังมา	
แต่ไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัด	คือเหตุการณ์ในช่วง	พ.ศ.	๒๕๐๐	ทราบเพียงว่าเคยทรง	“โต้เถียง”	
ประเด็นกฎหมายกับ	 ดร.หยุด	 แสงอุทัย	 ที่ปรึกษากฎหมายของจอมพล	ป.	 พิบูลสงคราม	 นายก
รัฐมนตรีในสมัยนั้น	 แต่ผู้เขียนไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัด	 	 เมื่อสบโอกาสได้กราบบังคมทูลถามขึ้น 
ในคราวหน่ึง	 ก็ทรงพระกรุณาเล่าพระราชทานว่า	 คราวนั้นรัฐบาลได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายร่างกฎหมาย 
ฉบับหนึง่	เม่ือทรงพจิารณาแล้วเหน็ว่ากฎหมายดงักล่าวไม่น่าจะถกูต้องและเป็นธรรม	จึงพระราชทาน
คืนกลับไปยังรัฐบาลเพื่อให้น�าไปปรับปรุงแก้ไข	แต่รัฐบาลมิได้ท�าเช่นนั้น	 	หากแต่มอบให้	ดร.หยุด	 
มาเข้าเฝ้าฯ	 เพื่อกราบบังคมทูลถวายค�าอธิบาย	 	 มีรับส่ังเล่าว่า	 “ท่ีจริงแล้วส่งมาให้มาเถียงกับฉัน	
และดร.หยุดน้ันเตรียมตัวมาอย่างดี	 แต่ฉันไม่ได้เตรียมตัว	 ฟังแล้วเถียงไม่ทันก็เลยนิ่ง	 แต่ก็คิดว่า 
วนัหลงัจะต้องเถยีง”	หลงัจากนัน้	กไ็ด้ทรงค้นคว้าจากต�ารบัต�าราทีเ่คยทรงศกึษาเล่าเรยีน	ก็ทรงพบว่า 
ในประเดน็โต้เถยีงกันนัน้แนวพระราชด�ารเิป็นฝ่ายทีถ่กูต้อง	จงึโปรดเกล้าฯ	ให้	“นดั”	ดร.หยดุ	มาเฝ้าฯ	
ใหม่อกีครัง้	คราวนีท้รงเปิดต�าราเล่มนัน้อธบิาย	ส่วน	ดร.	หยดุ	กต็ืน่เต้นตกใจ	แต่กย็งัไม่ยอมรบั	กบัทัง้ขอ 
พระราชทานหนงัสอืเล่มนัน้มาพลกิมาพลกิไปเพราะเป็นภาษาเยอรมัน	ไปสะดดุทีห่น้าหนึง่และอุทาน
ออกมาว่า	“ทีข้่าพระพทุธเจ้าถวายค�าอธบิายมาทัง้หมด	กอ้็างองิความเหน็ของโปรเฟสเซอร์คนนี	้แต่
เค้ากลับเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งในหนังสือเล่มนี้	 บัดนี้ชัดเจนแล้วว่าต�าราที่ข้าพระพุทธเจ้าใช้นั้น	 เป็น
สมยัก่อนสงครามโลกคร้ังทีส่อง	เล่มนีพิ้มพ์ใหม่ล่าสุดเมือ่ไม่ก่ีปีนีเ้อง	แล้วเขาเขยีนไว้เองในบรรทดันีว่้า	 
ข้าพเจ้าเคยเห็นแบบนั้น	 แต่บัดน้ีข้าพเจ้าเปล่ียนความเห็นแล้ว”	 ดร.หยุด	 จึงปิดหนังสือแล้วก้มลง
กราบพระบาท	ทูลว่า	“ข้าพระพุทธเจ้ายอมแพ้”	จึงมีพระราชกระแสว่า	“ลุกขึ้นจากคลองได้”

	 ในแง่ปฏบิตัคิอืการลงมอืท�านัน้	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	 
น่าจะได้ทรงลงพระปรมาภไิธยในร่างพระราชบัญญติัมาแล้วมากกว่า	๔,๐๐๐	ฉบบั	หากรวมพระราช 
กฤษฎกีาเข้าไว้ด้วยกเ็หน็จะหลายหมืน่ฉบบั		นอกจากนี	้ยงัทรงวนิจิฉัยฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษ
อีกปีละกว่า	 ๓๐๐	 เรื่อง	 รวมถึงและฎีกาที่ประชาชนท่ัวไปทูลเกล้าถวายเพื่อขอพระราชทาน 
ความช่วยเหลอือกีปีละกว่า	๑๐,๐๐๐	เร่ือง		ซ่ึงในการทีจ่ะทรงลงพระปรมาภไิธยในแต่ละครัง้นัน้	จะทรง 
ศกึษาอย่างละเอยีดถีถ้่วน		การทีรั่ฐธรรมนญูก�าหนดระยะเวลาไว้ถึง	๙๐	วนัหลังจากทลูเกล้าฯ	ถวาย
ร่างกฎหมาย	 ซึ่งอาจจะดูว่าเป็นเวลาที่นาน	 แต่แท้จริงแล้วไม่นานเลย	 เพราะทรงใช้เวลาดังกล่าว 
ไปส�าหรบัการพจิารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบบัอย่างละเอยีดถีถ้่วน	มพีระราชประสงค์ทีจ่ะทรงข้อมลู
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ที่ชัดเจน	 แม้โดยปกติส�านักราชเลขาธิการหรือองคมนตรีจะรวบรวมข้อมูลข้ึนทูลเกล้าฯ	 ถวายเพ่ือ 
ทรงใช้ประกอบพระบรมราชวินิจฉัยอยู่แล้ว	 มีบ่อยครั้งที่ทรงมีพระราชกระแสซักถามกลับมายัง
รัฐบาล	หรือโปรดให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ	

	 คราวหน่ึงโปรดเกล้าฯ	ให้นายกรฐัมนตรอีานันท์	ปันยารชนุ	เข้าเฝ้าฯ	เพือ่ทรงซกัถามเก่ียวกบั 
ร่างกฎหมายทีรั่ฐบาลเสนอขึน้มา	รบัสัง่ถามว่าถ้าหากมปัีญหาเกดิขึน้มาจากการบงัคบัใช้กฎหมายนี้	 
ซึง่ได้ทรงมองเห็นแล้วว่าจะเกดิปัญหาต่าง	ๆ 	ตามมาอย่างไรบ้าง	รบัสัง่ถามว่ารฐับาลเตรยีมการแก้ไข
ไว้อย่างไร	นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลตอบไปตามตรงว่า	รัฐบาลไม่ได้เตรียมการอะไรไว้	เพราะ
ไม่ได้คาดคดิว่าจะเกิดปัญหา		รบัส่ังว่าปัญหาจะเกดิแน่	เพราะจากประสบการณ์ของพระองค์ทีเ่สด็จฯ	
ไปเยอืนจังหวดัต่าง	ๆ 	นัน้	ท�าให้ทรงรูว่้าปัญหามอียู	่และกฎหมายทีก่�าลงัจะออกนีจ้ะยิง่ท�าให้ปัญหา
หนักขึ้น	 จากนั้นรับสั่งถามว่าจะให้ทรงท�าอย่างไร	 นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลว่า	 ทางแก้ไขมีอยู ่
สองแนวทางคือ	พระราชทานคืนมาซึง่หมายถงึท�าให้ร่างกฎหมายฉบบัน้ีตกไปซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่เคยเกดิขึน้ 
มาก่อน	หรอือกีทางหนึง่หนึง่คอื	รฐับาลขอพระราชทานพระมหากรุณา	ทรงลงพระปรมาภไิธยไปก่อน	 
แล้วรฐับาลจะไปด�าเนนิการแก้ไขโดยเรว็ทีส่ดุ		ในทีส่ดุ	ทรงเลือกแนวทางทีส่อง	โดยทีรั่ฐบาลถวายค�ามัน่ 
ว่าจะยังไม่บังคับใช้กฎหมายในทันที		หลังจากนั้น		๗	วัน	รัฐบาลก็ได้เสนอร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายทีเ่พิง่ประกาศใช้นัน้	แม้จะมผีูอ้ภปิรายโจมตรีฐับาลท่ีเสนอแก้กฎหมายทีย่งัมไิด้
มีการบงัคับใช้	แต่ในทีส่ดุ	เมือ่ผูเ้กีย่วข้องได้รับทราบข้อเทจ็จรงิ	รวมถงึข้อท่ีทรงห่วงกงัวล	รฐัสภากม็ี 
มติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้น		

	 เช่นเดียวกับอีกเหตุการณ์หนึ่ง	 คือร่างรัฐธรรมนูญ	 ฉบับปี	 ๒๕๑๗	 หลังจากทรงลง 
พระปรมาภิไธยแล้ว	ได้มพีระราชบันทกึพระราชทานข้อสงัเกต	๓	ข้อ	และต่อมาไม่นาน	รฐับาลนายสญัญา	 
ธรรมศักดิ	์ก็ได้เสนอให้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูให้เป็นไปตามแนวทางทีพ่ระราชทานข้อสังเกตมา 

	 ตวัอย่างข้างต้น	คอืเรือ่งการปฏิบัตใินมติขิองกฎหมาย	ทีท่รงน�าเอาความรูแ้ละประสบการณ์
มาปรับใช้
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	 ในแง่ปฏเิวธ	คอืการน�าเอาผลออกมาแสดงนัน้	ข้อนีไ้ด้มาจากการทีเ่สดจ็ฯ	ทรงเยีย่มราษฎร
ในต่างจงัหวดั	แม้กระท่ังในถ่ินทุรกนัดาร	การท่ีทรงท�าโครงการในพระราชด�าริกว่า	๔,๐๐๐	โครงการ	
การทีท่รงรบัฎกีาร้องทุกข์ท่ีชาวบ้านถวายเข้ามา	แล้วต้องทรงปลดเปล้ืองความทุกข์	นีค่อืหลกัปฏเิวธ	
ทรงน�าความจริงที่ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและทรงแก้ไขปัญหานั้นไปซ�้าแล้วซ�้าเล่า	 คร้ังแล้วครั้งเล่า	 
ปีแล้วปีเล่า	กว่า	๗๐	ปี	

	 ทั้งหมดนี้จึงประมวลออกมาเป็นพระราชประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์	 หรือในการเป็น 
นักนิติศาสตร์ได้ว่า	ทรงใช้หลักนิติธรรมผ่านแนวคิดซึ่งพอประมวลได้	๓	ประการ	ดังต่อไปนี้	

	 ประการแรกคอื	การใช้กฎหมายหรือกฎระเบยีบเป็นใหญ่และเคารพกฎหมาย	ถ้ามกีฎหมาย	
ให้ถือกฎหมายเป็นใหญ่	 ให้เคารพกฎหมาย	 (respect	 for	 law)	 ยึดกฎหมาย	 ถือเป็นหัวใจของ 
หลักนิติธรรม	และเป็นพระบรมราโชบายด้วย
	 ประการท่ีสอง	 ในการใช้กฎหมายเป็นใหญ่นั้น	 ต้องเข้าใจว่ากฎหมายนั้นต้องเป็นธรรม	
ไม่ใช่กฎหมายอะไรก็ได้	 เพราะกฎหมายนั้นมีทั้งกฎหมายดี	 กฎหมายไม่ดี	 กฎหมายเลว	 กฎหมาย
เผด็จการ	กฎหมายทรราชย์	เพราะฉะนั้นหลักคือต้องใช้กฎหมายที่ดี	ที่เป็นธรรม	กล่าวคือหัวใจของ 
หลกันติธิรรมนัน้คอื	ถ้าสิง่	ๆ 	หนึง่	ยงัไม่เป็นกฎหมาย	หากแก้ไขอะไรได้กด็�าเนินการเสยี	หากป้องกัน
อะไรได้	ให้ป้องกนัเสยี	แต่ถ้าหากสิง่นัน้กลายเป็นกฎหมายแล้วและพบว่าไม่เป็นธรรม	กต้็องปฏบิตัติาม	 
แต่หากเยยีวยาได้ก็ให้เยยีวยาเสีย	และถ้าต่อไปในอนาคต	มโีอกาสจะแก้ไขได้กใ็ห้แก้ไขเสยี	หรอืหาก
ยกเลิกได้ก็ยกเลิกเสีย	นี่เป็นข้อที่สองของหลักนิติธรรมที่ทรงยึดถืออย่างแน่วแน่มั่นคง

	 ประการสุดท้าย	 ซึ่งถือว่าเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพติร	โดยเฉพาะ	คอืในข้อทีว่่าบางครัง้กฎหมายอาจขดักบัความเป็นธรรม	แล้วจะเลอืกอะไร	 
แน่นอนว่าต้องเลอืกกฎหมายเพราะส่ิงท่ีเราคดิว่าเป็นธรรมนัน้เราอาจนึกคดิเอาเอง	คนอืน่มไิด้เหน็ด้วย	 
หากผู้พิพากษายึดความเป็นธรรมโดยละเลยกฎหมาย	 คงเป็นเรื่องยุ่งยาก	 เพราะความเป็นธรรม
ของศาลแต่ละชั้นอาจต่างกันได้	แต่ถ้าใช้กฎหมาย	กฎหมายนั้นย่อมเป็นฉบับเดียวกัน	รับสั่งว่าให้ใช้
กฎหมาย	แต่ในการใช้กฎหมายนั้นก็ย่อมต้องใช้อย่างเป็นธรรม	คือถ้ากฎหมายเปิดโอกาสให้ตีความ
อย่างเป็นธรรมกท็�าเสยี	หากสามารถก�าหนดโทษให้เป็นธรรมได้ก็ก�าหนดเสยี	ทรงใช้ค�าว่าก�าหนดโทษ 
อย่างพอเพียง	หากมีช่องว่างของตัวกฎหมายให้สามารถใส่ความเป็นธรรมและยืดหยุ่นได้ก็ควรท�า
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	 ในประเดน็นี	้เคยมพีระราชด�ารสัใจความว่า	ผู้พิพากษาซ่ึงเป็นนกักฎหมาย	อยูก่บักฎหมาย
มานาน	อาจจะเผลอนกึไปว่ากฎหมายนัน้คอืความยตุธิรรม	แท้ทีจ่รงิแล้วไม่ใช่	กฎหมายนัน้อาจไม่ได้ 
เป็นอย่างเดียวกับความยุติธรรม	 กฎหมายเป็นเพียงเส้นทางหน่ึงท่ีน�าไปสู่ความยุติธรรม	 แต่ยังมี
หนทางอ่ืนที่สามารถน�ามาซึ่งความยุติธรรม	 เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว	 ก็ไม่ได้ให้ทิ้งกฎหมาย	 แต่ส�าคัญคือ 
ท�าอย่างไรให้หลายวิธีด�าเนินไปได้พร้อม	ๆ	กัน

	 ครัง้หนึง่เคยรบัสัง่กบันายกรฐัมนตรท่ีานหนึง่ทีว่่าส่ิงท่ีท�านัน้มนัไม่น่าจะเป็นธรรม	แต่นายกฯ	 
ก็กราบบงัคมทลูว่า	ข้าพระพทุธเจ้าท�าตามกฎหมาย		รบัสัง่ต่อว่า	กฎหมายกบัความยตุธิรรมนัน้ไม่ใช่
เรือ่งเดยีวกนั	และไม่ได้หมายความว่าให้นายกฯ	ทิง้กฎหมายไปใช้อย่างอืน่		แต่หากใช้อย่างอืน่ร่วมกนั 
ได้หรือไม่	 ถ้าหากการใช้กฎหมายเป็นวิถีทางที่จะไปสู่จุดหมาย	 ให้ลองไปคิดหาวิธีการอื่นมาใช้ 
ร่วมกันด้วยโดยไม่ทิ้งกฎหมาย

	 รับสั่งเช่นเดียวกันนี้กับผู้พิพากษาและได้ทรงขยายความว่า	ใช้กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกแล้ว	
แต่จะท�าอย่างไรให้การตีความกฎหมายนั้นเป็นธรรม	 การไกล่เกลี่ยประนีประนอมอาจจะถือเป็น 
อีกวิถีทางหนึ่งท่ีน�าไปสู่ความยุติธรรม	 หรือแม้กระทั่งการป้องกันไม่ให้มีคดีมาสู่ศาล	 ด้วยการไป
แนะน�ากฎหมายแก่ชาวบ้านประชาชน	ทรงใช้ค�าว่า	เมือ่ว่างจากบัลลงัก์	ว่างจากคดี	หรอืเวลาราชการ	
ก็อาจไปแนะน�ากฎหมายกับชาวบ้านป้องกันไม่ให้มีคดีเข้ามา	 	 ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่ 
น�าไปสู่ความยุติธรรมทั้งสิ้น

	 และทั้งหมดนี้คือหลักนิติธรรมตามแนวพระราชด�าริ

	 เมื่อครั้งผู้เขียนยังอยู่ท�างานอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เคยได้รับทุนรัชดาภิเษกฯ	ให้ท�า
วจิยัเรือ่งแนวพระราชด�ารทิางกฎหมายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	และได้รับรางวัลผลงานวจัิย
ดเีด่นของสภาวจิยัแห่งชาต	ิจงึมโีอกาสเข้ารบัพระราชทานรางวลั		ในครัง้นัน้	ทรงรบัสัง่ถามว่า	“แล้ว
รู้ได้อย่างไรว่าฉันคิดยังไง”	จึงได้กราบบังคมทูลไปว่า	ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทางทราบเกล้าฯ	ได้เลยว่า
ทรงคิดหรอืมีแนวพระราชด�ารอิย่างไร	แต่ถงึแม้จะไม่ทราบในสิง่ทีท่รงคดิ	กท็ราบได้จากกจิทีท่รงท�า	 
และค�าทีไ่ด้ตรสั	ตลอดจนการปฏบัิตทิีไ่ด้ทรงแสดง”	กท็รงพระสรวล	มไิด้รบัสัง่อะไร		ในเรือ่งนีเ้หน็จะ
ไม่แตกต่างจากการทีค่นรุ่นปัจจุบนัไม่มีทางรูว่้าอริสโตเติลคิดอย่างไร	แต่ก็สามารถศกึษาแนวความคดิ 
ของปรัชญาเมธีผู้นั้นได้	จากค�าพูด	ข้อเขียน	ผลงาน	วิธีการปฏิบัตินั่นเอง	
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	 จากการทีไ่ด้ศกึษา	จงึย้อนกลบัยนืยนัได้ว่า	กจิทีท่รงท�า	ค�าทีไ่ด้ตรสั	ตลอดจนการปฏบัิติทีไ่ด้
ทรงแสดงนั้น	ล้วนแล้วแต่แสดงออกถึงหลักนิติธรรมทั้งนั้น	

	 ยกตัวอย่างเช่น	รัฐบาลในสมัยหนึ่งเคยเสนอกฎหมาย	ตัวบทกฎหมายนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เหรยีญเฉลมิพระเกยีรตแิละอธิบายลักษณะของเหรียญ	แต่มข้ีอความทีมุ่ง่หมายจะเฉลมิพระเกียรติ
ให้เป็นถ้อยค�าปรากฏอยู่ในกฎหมาย	 ในมาตราที่ก�าหนดข้อความจารึกในเหรียญ	 มีข้อความว่า	
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช”	 เมื่อทอดพระเนตรเห็นร่างกฎหมาย 
ที่เสนอมา	ก็โปรดให้ราชเลขาธิการเชิญพระราชกระแสมาว่า	จะไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย	เพราะถ้า
ทรงลงพระปรมาภไิธยกเ็ท่ากบัว่าทรงสถาปนาพระองค์เองเป็น	“มหาราช”	มพีระราชกระแสว่า	ค�าว่า	 
“มหาราช”	นั้น	ไว้ให้คนอื่นเรียก	จะไม่มีวันที่ทรงเรียกพระองค์เอง	และทรงจบพระราชกระแสด้วย
ประโยคสั้นๆ	เพียงสามค�าว่า	“นี่คือหลัก”
	 จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นหลักที่รัฐบาลในเวลาต่อมายึดถือกันเสมอมาว่าต้องใช้
ความระมัดระวังในเรื่องท�านองเดียวกันนี้

	 ร่างกฎหมายฉบบัหนึง่ทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีาได้ยกร่างและมีข้อความว่า	“กฎหมายฉบับนี ้
ไม่ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้...”	 ซึ่งรวมพระมหากษัตริย์ด้วย	 เม่ือความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท	 ก็
โปรดเกล้าฯ	 ให้องคมนตรีท่านหนึ่งมาแจ้งกับคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า	 ถ้าหากมีข้อความเช่นนี	้
อย่าได้ถวายขึน้ไป	เพราะจะไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยทัง้ฉบบั	จะยกเว้นให้ใครกย็กเว้น	แต่จะระบุว่า 
ยกเว้นการใช้กับพระมหากษัตริย์ไม่ได้	“นี่คือหลัก” 

	 คราวหนึง่	ในสมยัจอมพลถนอม	กติตขิจร	เป็นนายกรฐัมนตร	ีมนีายทหารท่านหนึง่ท่ีได้ร่วม 
โต๊ะเสวยกลบัมาเล่าให้รฐับาลฟังว่า	บนโต๊ะเสวยคราวนัน้มนีายทหารโต้แย้งกนั	มรัีบสัง่ว่า	“เป็นเรือ่ง 
พลตรีกับพลโทเถียงกัน ฉันไม่มีความเห็น เพราะฉันเป็นร้อยเอก” นายทหารผู้ใหญ่ท่านนั้นจึง
กลับมาสืบเสาะว่า	ด้วยเหตุใดจึงทรงด�ารงพระยศเพียงร้อยเอก	จึงพบว่าเมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จ
พระอนุชา	 ได้รับการถวายยศร้อยเอก	แต่ยังไม่มีการปรับเลื่อนยศ	ก็มีเหตุให้ทรงรับราชสมบัติเป็น
พระมหากษัตริย์เสียก่อน	จึงติดพระยศร้อยเอกนับแต่นั้นมา	นายทหารผู้นั้นจึงแจ้งต่อรัฐบาลว่าควร
ถวายพระยศให้สูงขึ้น	 	 รัฐบาลจึงหารือกันเห็นสมควรถวายยศสูงสุดของกองทัพ	 คือจอมพล	 แต่มี 
ผู้แย้งว่าก็ทรงเป็นจอมทัพไทยอยู่แล้ว		แต่	“จอมทัพไทย”	นั้น	เป็นต�าแหน่งมิใช่ยศ	รัฐบาลจึงคิดว่า	 
ถ้าไปถวายพระยศก็คงจะไม่ทรงรับ	 จึงมีผู้ออกความคิดว่าวิธีที่จะท�าให้ทรงรับ	 คือการเขียนไว้ใน
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กฎหมาย	 ในท่ีสุดจึงมีการเสนอร่างพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยศทหารเข้าสู่การ
พจิารณาของรฐัสภา	โดยระบุในมาตราหนึง่ว่า	พระมหากษตัริย์ทรงด�ารงพระยศจอมพล	และทรงด�ารง 
ต�าแหน่งจอมทพัไทย	เมือ่สภาผ่านร่างกฎหมายฉบบัน้ีด้วยมตเิอกฉันท์	ได้ทลูเกล้าฯ	ถวายร่างพระราช 
บญัญตัขิึน้ไป	ข่าวทีรู่ก้นัในเวลานัน้คอืใน	พ.ศ.	๒๕๑๑	คอืไม่ทรงลงพระปรมาภไิธยและไม่ได้ทรงท�าอะไร 
กับกฎหมายฉบับนั้น	เรื่องจึงหายเงียบไป

	 ทรงรบัสัง่เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวว่า	“มีคนหาว่าฉนัท�าผดิรฐัธรรมนญู ทีเ่ซน็กไ็ม่เซน็ หายเงยีบ 
ไปเฉยๆ ท่ีจริงแล้วฉันศึกษารัฐธรรมนูญแล้ว”	 ด้วยช่วง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 เป็นเวลาที่รัฐธรรมนูญ 
ฉบับเก่าก�าลังจะสิ้นสุดลง	 และก�าลังจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่	 ซ่ึงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ่
ก็ระบุไว้ว่า	 บรรดาร่างพระราชบัญญัติใดที่ยังตกค้างอยู่ที่พระมหากษัตริย์ก่อนการประกาศใช้
รฐัธรรมนญูนี	้เมือ่ประกาศใช้รฐัธรรมนูญนีแ้ล้ว	หากยงัไม่ลงพระปรมาภไิธยให้เป็นอนัตกไป	เมือ่เหน็ 
เช่นนั้นจึงทรงเก็บร่างพระราชบัญญัติยศทหารนั้นเอาไว้	ท�าให้ร่างนั้นตกไป

	 ถ้าเป็นร่างกฎหมายท่ีทรงพระราชด�าริว่าอาจจะเบ่ียงเบนออกไปจากความเป็นธรรม	จะมี
พระราชกระแสมาถึงรัฐบาลหรือรับสั่งให้รัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ	 เสมอ	จนเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขในเวลาต่อมา	และทกุเรือ่งเมือ่น�ามาทบทวนด	ูรฐับาลกจ็ะพบเสมอว่าเป็นไปตามทีร่บัสัง่	ในส่วน 
ที่เป็นเรื่องฎีกาที่มีผู้ทูลเกล้าถวายมากมายหลายเรื่อง	ก็จะทรงวินิจฉัยทุกเรื่องอย่างละเอียด

	 ดงัทีศ่าสตราจารย์สญัญา	ธรรมศักดิ	์เคยเล่าว่า	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพติร	เคยมรีบัสัง่ว่า	ศาลนัน้เมือ่พจิารณาคดี	จะยดึถือตัวบทกฎหมายกส็มควรอยู	่แต่กต้็องใช้ 
กฎหมายให้เป็นธรรมด้วย	 และเมื่อศาลตัดสินคดีนั้น	 ๆ	 แล้ว	 ก็ถือว่าจบในชั้นศาล	 ในแง่ของความ
ยุติธรรม	 คือยุติแล้ว	 แต่ถ้าหากมีการถวายฎีกาข้ึนมา	 ชั้นต่อจากนั้นเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย ์
ที่จะทรงใช้พระราชอ�านาจ	 เพราะพระมหากษัตริย์มิได้เป็น	 “ศาลดีแก”	 คือไม่ได้เป็นศาลที่	 ๔	 จึง 
ไม่ต้องใช้กระบวนการเช่นศาล	การท่ีจะพระราชทานอภยัโทษ	ไม่ว่าจะปล่อยตัวหรอืลดโทษ		รบัสัง่ว่า 
พระองค์ท่านมิได้ทรงเป็นศาลอีกชั้นหนึ่ง	 แต่ทรงเป็นการให้ความเป็นธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง 
ในฐานะทีท่รงเป็นประมขุ	เพราะฉะน้ัน	ในการทีจ่ะทรงวนิจิฉยัฎกีานัน้	จะทรงใช้กฎหมายหรอืไม่กไ็ด้	
แต่สิ่งที่แน่นอนคือ	ทรงใช้ความเป็นธรรม	ดังนั้น	ความยุติธรรมกับความเป็นธรรมนั้นจึงแตกต่างกัน	
“ยุติธรรม”	นั้นยังไงก็ต้อง	“ยุติ”	ดิ้นก็ไม่รอด	ไปต่อก็ไม่ได้	แต่การวินิจฉัยฎีกานั้น	ไม่ต้องทรงแสดง
เหตผุล	เราจะไม่มทีางรู้เลยว่าท่ีพระราชทานอภัยโทษปล่อยตวันัน้	ปล่อยเพราะอะไร	เพราะเป็นการใช้ 
พระราชอ�านาจในฐานะประมุข
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	 ในการพระราชทานพระบรมราชวินจิฉยัฎกีานัน้	แม้จะมต้ิองทรงแสดงเหตผุลหรืออ้างมาตรา
แต่การจะได้มาซึง่ค�าวนิจิฉัยฎกีาของพระองค์ท่าน	จะทรงมกีระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจรงิและ
ข้อกฎหมายอย่างแยบยล	บางครั้งโปรดให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับผู้ต้องขังในเรือนจ�า	ไปสอบถาม
ต�ารวจที่จับกุม	 อัยการท่ีส่ังฟ้อง	 และศาลท่ีตัดสิน	 ว่ามีเหตุผลอะไรท่ีท�าให้เกิดการตัดสินเช่นนั้น	
และมอีะไรทีค่ดิว่าทีไ่ม่เหมาะสมหรือยงัไม่เป็นธรรมอยูอ่กีบ้างหรือไม่	และน�าข้อมลูมาประกอบเป็น 
ค�าวินิจฉัยฎีกา	 	 ทรงรับส่ังว่า	 ขั้นตอนดังกล่าวนี้	 ทรงใช้ความเป็นธรรมโดยไม่จ�าต้องค�านึงว่า 
ต้องอ้างอิงกฎหมายมาตราใด

	 ครัง้หนึง่ทีผู้่ถวายฎกีาร้องทุกข์ขอพระราชทานความเป็นธรรม	ผู้ร้องเป็นหญงิทีส่ามเีสยีชวีติ	
และบุตรชายไปบวชหน้าไฟแต่ไม่ยอมสึก	 จึงถวายฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาช่วยสึกพระ 
ทีเ่ป็นบุตรชายของตน	เพราะไม่มคีนเลีย้งด	ู	ได้โปรดให้เจ้าหน้าทีไ่ปสบืและพบว่า	ผูเ้ป็นแม่นัน้ยากจน	
ไม่มบุีตรดแูล	เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ปถามพระผูเ้ป็นบุตร	กไ็ด้รบัค�าตอบว่า	ตนด่ืมด�า่ในรสพระธรรม	มคีวาม
สงบสขุ	จงึตัง้ใจจะบวชไปโดยไม่สึก	จงึมพีระราชกระแสว่า	แม่เดอืดร้อนจรงิ	ลกูกม็คีวามสขุแล้วจรงิ	
ถ้าสึกลูกมา	ก็จะเสียความตั้งใจ	แม่ก็จะได้บาป	แม่คงไม่ได้เดือดร้อนเพราะลูกไปบวช	แต่เดือดร้อน 
เพราะไม่มีคนเลี้ยงดู	 ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะไม่เดือดร้อน	 จึงให้กรมประชาสงเคราะห์ไป 
ฝึกอาชพีทีพ่อท�าได้	แล้วหาเคร่ืองมอืพอประกอบอาชพีไปมอบให้		ผู้เป็นแม่ได้ฝึกท�าผัดไทจน	สามารถใช้ 
เป็นอาชพีมรีายได้	ต่อมาภายหลงั	ผู้เป็นแม่ถวายฎกีาฉบบัท่ีสอง	กราบทูลว่า	บดันีเ้กล้ากระหม่อมฉนั 
มคีวามสขุเป็นเพราะพระมหากรุณา	ขอพระราชทานทีพ่ึ่งอกีหนึง่เร่ือง	ขอให้ช่วยแจ้งลกูชายหม่อมฉนั 
ด้วยว่าอย่าสึกเลย	ถ้าสึกแล้วรายได้จากการขายผัดไทก็คงต้องหารสอง	ก็จะเป็นการล�าบาก

	 มอีกีตวัอย่างหนึง่เมือ่	พ.ศ.	๒๕๔๕	ซึง่อาจจะเป็นทีร่บัรูแ้พร่หลายกนัอยูบ้่างแล้ว	แต่ขอน�ามา 
กล่าวซ�้าอีกครั้งในที่นี้	 เป็นเร่ืองของนักศึกษาวิชาแพทย์ทหารบกที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษาก�าลังจะ 
รบัปรญิญา	ได้เกดิเหตกุารณ์หยอกเย้ากบัเพือ่นคนหนึง่	มนียักนัมาก่อนด้วยเคยชอบผูห้ญงิคนเดยีวกนั		 
นักศึกษาแพทย์คนนี้ได้น�าโทรศัพท์มือถือของเพื่อนไปซ่อน	 และเพื่อนก็ได้ไปแจ้งความว่าถูกขโมย
โทรศัพท์	ต�ารวจไปค้นจึงพบว่านักศึกษาคนดังกล่าวน�าโทรศัพท์ไปซ่อนจริง	ๆ	โดยซ่อนไว้ในลิ้นชัก 
ของตน	 แต่มิได้ตั้งใจน�าไปขาย	 	 นักศึกษาผู้นั้นถูกต้ังข้อหาลักทรัพย์	 ระหว่างท่ีสืบพยานอยู่นั้น	 
เรื่องได้ไปถึงสภามหาวิทยาลัยซ่ึงมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายกสภา	 สภาฯ	 ได้พิจารณามีมติ 
เป็นเอกฉนัท์ว่าเป็นเร่ืองความประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง	แม้ในทางคดียงัฟังความไม่ได้ชดัเจน	แต่ถอืเป็น 
พฤติการณ์ท่ีไม่ควรจะเกิด	 เพราะแพทย์นั้นต้องมีวินัย	 แต่แพทย์ทหารนั้นวินัยต้องมีมากเป็นสอง
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เท่า		จึงได้มีมติไล่นักศึกษาคนดังกล่าวออก	ผู้เป็นแม่ของนักศึกษาคนดังกล่าว	จึงทูลเกล้าถวายฎีกา 
ขอความเป็นธรรม	 	 ทรงมีพระราชวินิจฉัยในอันดับแรกให้ไปสอบถามว่า	 ถ้าเร่ืองดังกล่าวนี้เกิดขึ้น
กับคณะแพทย์ฯ	 ของมหาวิทยาลัยอื่น	 จะมีการด�าเนินการอย่างไร	 	 ได้ค�าตอบว่า	 ถ้ายังไม่มีความ
ชัดเจน	ศาลยังไม่ได้ตัดสิน	และหากเป็นเรื่องหยอกเย้ากัน	ก็จะยังไม่ลงโทษ	ไม่มีสถาบันใดเห็นควร 
ไล่ออก	ในทีส่ดุ	มพีระราชวนิจิฉยัลงมาว่า	เมือ่กฎกตกิาได้วางหลกัไว้แบบนัน้	กต้็องยดึหลกันัน้	นัน่คอื 
เรื่องยุติธรรม	แต่เพื่อความเป็นธรรม	มีพระราชด�าริว่า	การจะไล่ออกนั้น	จะท�าให้เสียอนาคต	ดูจะ
รุนแรงเกินไปกว่าเจตนาซึ่งเป็นเพียงการหยอกเย้า	 เล่นกันฉันเพื่อน	 โทรศัพท์ก็ไม่ได้น�าไปขาย	 ทั้ง 
ข้อเท็จจรงิกย็งัฟังไม่เป็นสตัย์ว่าเกดิอะไรข้ึนกนัแน่	ฉะนัน้	จงึให้งดการเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร 
ในปีน้ัน	แต่ยงัไม่ไล่ออก	และให้ไปเป็นแพทย์ฝึกหดั	โดยให้ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลรายงานพฤตกิรรม
ของแพทย์ฝึกหดัรายนีถ้วายขึน้ไปทกุเดอืน	หากพบว่ามคีวามประพฤติเรียบร้อยดีแล้วจงึจะพิจารณา
ให้เข้ารับปริญญาบัตรในปีถัดไป	ปรากฏว่านักศึกษาผู้นี้มีความประพฤติเรียบร้อยและขยันขันแข็ง		
ในที่สุด	ก็ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดมา	เรื่องจบลงโดยกฎระเบียบก็ไม่ได้ถูกท�าลาย	
เด็กก็ได้รับโทษ	แต่โทษนั้นมีความเป็นธรรม

	 บรรดาตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงใช้หลักนิติธรรมอย่างไร		หลักนิติธรรมนั้นมิได้แตกต่างไปจาก
ทศพิธราชธรรม	 ซึ่งทรงรักษาไว้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วนท้ัง	๑๐	ประการตลอดมา	 โดยเฉพาะ 
ข้อที่	๑๐	คือ	อวิโรธนะ	แปลว่า	การไม่ประพฤติปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากกฎกติกาที่มีอยู่	ซึ่งตรงกับ 
หลักนิติธรรมในการใช้กฎหมายเป็นใหญ่	 คือไม่ทรงประพฤติปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากกฎกติกา 
ที่วางไว้	แต่ทรงใช้กฎกติกาเหล่านั้นอย่างเป็นธรรม	ทั้งต่อพสกนิกรโดยทั่วไป	(General)	และต่อผู้ที่ 
ขอรับพระมหากรุณาเป็นการเฉพาะตัว	 (personal)	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นประจักษ์ชัดว่าทรงเป็น 
นักนิติศาสตร์อย่างแท้จริง
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หลักนิติธรรม กฎหมาย และแนวคิดการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC)
อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
และอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ ถอดความจากปาฐกถาพิเศษที่แสดงในการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและ 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืครัง้ท่ี ๓“หลักนิตธิรรมกับการพฒันาโดยศึกษาแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่ ๙” จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

	 พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	เคยรบัสัง่ไว้ว่า	ถ้าดูจากพระราชกรณกีจิทีผ่่านมา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	จะเห็นได้ว่าทรงสอดแทรก
เรื่องหลักนิติธรรม	 ความเป็นธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ด้วยกัน	 จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้
โครงการพัฒนาต่าง	ๆ	ประสบผลส�าเร็จ	ซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะหลักนิติธรรมหรือธรรมะ
ของกฎหมาย	 เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่คอยก�ากับกฎหมายในการท่ีจะแก้ไขปัญหาสังคม	 และน�าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน	จึงท�าให้พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ	ระหว่างประเทศ	
และจากองค์การสหประชาชาติ
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	 ประสบการณ์ที่ส�าคัญในชีวิตผมเกี่ยวกับแนวคิดการทรงงานด้วยหลักนิติธรรมที่จะขอ
ถ่ายทอดไว้คือ	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ	ของราช
อาณาจกัรภฏูาน	ได้เดินทางมาเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	ขณะนัน้ผมด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงต่างประเทศ	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	 ๙	 พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้	นาย	Jigmi	Thinley	รัฐมนตรีต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ		ท่านผู้นี้ต่อมาได้ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกท่ีมาจากการเลือกต้ัง	 เมื่อภูฏานเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้ว	 ในครั้งนั้นเป็นการ
เข้าเฝ้าที่ใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงกับ	๔๕	 นาที	 รัฐมนตรี	 Jigmi	 ได้กราบบังคมทูลว่าสมเด็จพระ
ราชาธบิดแีห่งภฏูานทรงมคีวามเคารพรกัในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่๙	เป็นอย่างมาก
และได้ทรงเฝ้าศึกษาพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนามาตลอด	 และได้ทรงด�าเนินการตามรอย
พระยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่๙	ของประเทศไทย		จากนัน้ได้กราบบงัคมทลูถาม 
เกีย่วกับโครงการส่งเสรมิให้มกีารปลกูพชืทดแทนยาเสพติด	ทีไ่ด้ทรงน�าไปใช้กบัชาวเขาอย่างประสบ
ความส�าเร็จ	 ซึ่งผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างท่ีแสดงแง่มุมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายได้เป็นอย่างด ี
  
	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่๙	ทรงเล่าพระราชทานให้รฐัมนตรต่ีางประเทศภฏูาน
ในเวลานัน้ฟังว่า	พระองค์ทรงใช้เวลาอยูน่านในการพบกบัชาวเขา	เพือ่อธบิายให้พวกเขาเข้าใจ	รบัสัง่ว่า 
ทัง้ทรงพระด�าเนนิ	ประทับเฮลิคอปเตอร์ไป	ประทับรถและทรงพระด�าเนินข้ามเขา	พระองค์ได้ตรสัถาม 
ชาวเขาว่า	 ท�าไมจึงปลูกฝิ่น	 ก็ทรงได้รับค�าตอบว่า	 เพราะชาวบ้านใช้ฝิ่นเป็นยาระงับความปวด 
หรอืยาชา	และยังทรงถามเร่ืองรายได้ทีพ่วกเขาได้รับว่ามากน้อยแค่ไหน	ทัง้ทีท่รงทราบมาก่อนแล้วว่า	 
รายได้จากการปลกูฝ่ินนัน้ไปอยูท่ีพ่่อค้าคนกลาง	ซึง่ค�าตอบจากชาวเขานัน้	ท�าให้ทรงทราบว่า	รายได้ 
ไม่ได้มากกว่าการปลูกพืชเกษตรอย่างอื่นเท่าไร	 พระองค์ทรงถามต่อไปอีกว่า	 แล้วถ้ามีสิ่งอื่นท่ีใช้
บรรเทาอาการปวดได้เช่นเดียวกัน	 และถ้าปลูกพืชอื่นแล้วรายได้เท่ากันหรือมากกว่าการปลูกฝิ่น	 
จะลองปลูกหรือไม่	ชาวเขาก็ทูลตอบว่าพวกเขาก็จะลองดู
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	 พระองค์ทรงกลับมาศึกษาว่า	 มียาอะไรท่ีจะช่วยบรรเทาอาการปวดทดแทนฝิ่นได้	 ใช้เป็น
ยาชาได้เช่นเดียวกัน	และมีพืชชนิดใดเหมาะสมที่จะน�าไปปลูกในพื้นที่ดังกล่าว	นอกจากนั้น	ยังทรง
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของตลาดผู้บริโภคเพื่อท่ีจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน	 จากนั้น	
จึงเสดจ็ฯ	กลบัไปพบกบัชาวเขา	ทรงอธบิายกบัชาวเขาถงึยาทีจ่ะใช้เป็นยาระงบัความปวดหรอืยาชา	 
และพืชที่จะสามารถปลูกทดแทนฝิ่นท่ีจะช่วยสร้างรายได้ให้กับพวกเขา	 	 รับสั่งว่าเสด็จไปพบกับ 
ชาวบ้านหลายครั้ง	 ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง	 แตไปหลายคร้ัง	 เพ่ือค่อย	 ๆ	 อธิบายว่าการปลูกฝิ่นเป็น 
สิ่งผิดกฏหมายอย่างไร	ซึ่งใช้เวลากว่าสิบปี	และสิ่งนี้คือกระบวนบังคับใช้กฎหมายที่ใช้เวลายาวนาน

	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่๙	ทรงอธบิายต่อรฐัมนตรต่ีางประเทศภฏูานว่า	ในอดตี 
เราเคยบอกว่าการปลูกฝิ่นนั้นผิดกฏหมาย	และได้สั่งให้ทหารเข้าไปตัดต้นฝิ่น	ประกาศว่าสิ่งที่ท�านั้น 
ผดิกฏหมาย	รบัสัง่เล่าต่อไปว่า	พอท�าเช่นนัน้แล้ว	“Hill	tribes	became	terrorists.”	ท�าให้ชาวเขานัน้ 
กลายเป็นผูก่้อการร้าย	เพราะพวกเขาไม่เข้าใจและรูส้กึว่าถกูรังแก	ถกูบงัคบั	แต่เมือ่ใช้เวลาเป็นสบิปี 
ในการท�าให้เขาเหล่านั้นเข้าใจ	กลับกลายเป็นชาวเขานั้นเองที่เป็นคนตัดต้นฝิ่น	(“It	was	the	hill	
tribes	who	cut	down	poppies.”)

	 สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า	 ถ้ากฎหมายระบุว่าการปลูกฝิ่นผิดกฎหมาย	 และใช้กฎหมาย
บังคับลงโทษจับชาวเขาที่ปลูกฝิ่นโดยที่เขาไม่รู้ว่าส่ิงที่ท�านั้นผิดกฎหมาย	 ส่ิงที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้
คงไม่เป็นธรรมและไม่น�ามาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนจนกระทั่งปัจจุบันนี้	 พระองค์ทรงมีหลักความเป็น
ธรรมของการใช้กฎหมาย	 นั่นคือหลักนิติธรรม	 อันหมายถึงกฎหมายนั้น	 จะต้องใช้อย่างไรท่ีจะไม ่
ก่อให้เกดิการกดข่ี	มคีวามยดืหยุน่	วางอยูบ่นความซือ่สตัย์สจุรติ	มไิด้วางอยูบ่นผลประโยชน์แอบแฝง		
ท�าอย่างไรที่จะใช้กฎหมายอย่างอะลุ้มอล่วยถึงจะแก้ปัญหาได้	และน�าไปสูการแก้ปัญหาที่เป็นธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน	ท�าอย่างไรที่จะใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุข	ไม่กดขี่
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	 พระองค์ทรงแยก	เรื่องของ	rule	by	law	ออกจาก	rule	of	law	แยกจากสิ่งที่คนเรียกกัน 
เสมอว่า	 legal	 state	 ที่รัฐควรเป็นนิติรัฐกับนิติธรรมเพราะนิติรัฐอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	หากทว่า	จ�าเป็นที่จะต้องมีนิติธรรมด้วย	ทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่า 
การบังคับใช้กฎหมายนั้น	 หากบังคับมากเกินไป	 ย่อมจะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันและสร้างความ
เป็นศตัรรูะหว่างกนั	ทรงเหน็ว่ากระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายในบางกรณนีัน้ต้องใช้เวลา	และทรงมี
ความอดทน	พระวิริยะอุตสาหะอย่างมาก	ทรงเห็นว่า	สิ่งส�าคัญคือการท�าให้คนเข้าใจกฎหมายและ
รู้ว่ากฎหมายคืออะไร	มิใช่เข้าใจไปก่อนว่าประชาชนนั้นรู้กฏหมายอยู่ก่อนแล้ว	การท�าให้ประชาชน
เข้าใจกฏหมายจงึเป็นความเป็นธรรมอย่างหนึง่ภายใต้กฎหมาย	และการทีท่รงใช้หลกันติธิรรมนีเ้อง
ท�าให้ชาวเขากลายเป็นผู้ร่วมใช้บังคับกฎหมายด้วยตนเอง	

	 ท่ีผมได้กล่าวเช่นนี้	 เพราะได้เห็นว่าหลักการใช้บังคับกฎหมายในกรณีการปลูกพืชทดแทน 
ยาเสพตดิสะท้อนอยูใ่นพระราชด�าริในหลายเรือ่งและพระราชด�ารสัหลายองค์	สามารถน�ามาถอดรหสั
และตีความได้ว่า	หลักนิติธรรมในประเทศไทยในกฎหมายไทยควรจะเป็นอย่างไร	ดังพระราชด�ารัส
ที่ได้พระราชทานต่อเนติบัณฑิตไทย	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๔	ที่ว่า

 “...ผู้ท�าหน้าที่พิทักษ์ความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม จึงควรระมัดระวังไว้ให้มาก 
คือควรท�าความเข้าใจให้แน่ชัดว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมือ
อย่างหนึ่งส�าหรับใช้ในการรักษาและอ�านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้อง
มุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่ใช้เพื่อรักษาตัวบทกฎหมายเองและการรักษาความ
ยุติธรรมในแผ่นดินก็มิใช่มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึง 
ศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุผลตามเป็นจริงด้วย...”
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	 ในเร่ืองของประชาชนทีไ่ม่รูก้ฎหมาย	การใช้กฎหมายก่อให้เกดิการกดขี	่ประชาชนกลายเป็น 
ผู้ก่อร้าย	เคยมีพระราชด�ารัสพระราชทาน	เมื่อวันที่	๑๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๑๒	ความว่า

 “...เราไม่ได้ปรารถนาเลยที่จะให้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศ แต่เราก็สร้าง 
ขึ้นมาเอง โดยไปชี้หน้าชาวบ้านที่เขาปกครองตัวเองดีแล้ว เรียบร้อยแล้ว เป็นประชาธิปไตย
อย่างดีอย่างชอบแล้วว่าบุกรุกเข้ามาอยู่ในป่าสงวนฯ และขับไล่ให้เขาย้ายออกไป คนเหล่านั้น
เขาท�าการงานเข้มแขง็ ท�างานดตีลอดเวลาหลายปีมาแล้วจากนครศรธีรรมราช ไม่เคยท�าลายป่า  
แต่บังเอญิกฎหมายบอกว่าป่าสงวนฯ นัน้ใครบกุรุกไม่ได้ เขาจงึเดือดร้อน ป่าสงวนฯ นัน้เราขีดเส้น 
บนแผนท่ี เจ้าหน้าทีจ่ะไปถงึได้หรือไม่ได้ก็ช่าง และส่วนมากกป็รากฏว่าเจ้าหน้าทีไ่ม่ได้ไป ดงันัน้
ราษฎรจะทราบได้อย่างไร ว่าพื้นที่ที่เขามาอาศัยอยู่เป็นป่าสงวน เมื่อเราถือว่าเขาเป็นชาวบ้าน 
เราก็ไปกดหัวเขา ว่าเขาต้องทราบกฎหมาย...”

	 สิง่เหล่านีค้ล้ายคลงึกบัการท่ีทรงประยกุต์ไปใช้ในการโน้มน้าวชาวเขาท่ีปลกูฝ่ิน	ซึง่ไม่เข้าใจว่า 
สิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมาย	และความจ�าเป็นบางอย่างที่ท�าให้เลือกกระท�าสิ่งเหล่านี้	

	 นอกจากนี้	 ยังเคยมีพระราชด�ารัสในเรื่องของความยืดหยุ่น	 (flexibility)	 เมื่อวันที่	 ๑๓	
มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๑๒	เช่นกัน	ซึ่งน่าสนใจมาก
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  “...ในด้านการปกครองน้ันก็ส�าคัญที่จะใช้หลักกฎหมายข้อน้ีจะต้องใช้ค�าที่ไม่ค่อยดี 
คือ “ความยืดหยุ่น” ต้องขอให้พิจารณาค�านี้ให้รอบคอบสักหน่อย ได้เห็นมามากเหมือนกันว่า 
ถ้าปกครองด้วยหลักที่แข็งแกร่งแล้ว แม้ว่าจะสุจริตเท่าไร ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างก็พังหมด จึงต้อง
มีความยืดหยุ่น คือ ยืดหยุ่นในทางที่ดี เพราะความยืดหยุ่นนี้ถ้าใช้ในทางท่ีดีก็ดี แต่ถ้าใช้
ในทางยืดหยุ่นตามใจตัวก็อาจกลายเป็นทุจริตไป จึงใช้ล�าบากยิ่งนัก ยิ่งตัวมีความกดดันต่าง ๆ 
อยู่ ก็จะเป็นความทุจริตไปได้ง่าย ๆ...”

	 ทรงเตือนสติในเรื่องของความอะลุ้มอล่วย	 พระราชทานแนวคิด	 ดังพระราชด�ารัสในวันที่
๑๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๑๒	เช่นกัน	ความว่า

 “...ทางกฎหมายก็ว่ามีกฎหมายแล้วก็มีอ�านาจเจ้าหน้าที่ ทางประชาชนก็ว่าการเข้ามา 
ท�ากนิเป็นกฎหมาย ทนีีเ้มือ่ขดักนัก็เกดิความเดอืดร้อนทัง้สองฝ่าย จงึเป็นหน้าทีข่องผู้รูก้ฎหมาย
ที่จะต้องไปท�าความเข้าใจคือ ไม่ใช่ไปกดขี่ให้ ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด แต่ไปท�าให้ต่างฝ่าย
เข้าใจเราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ้มอล่วย ไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและ
กัน…”

	 ความยืดหยุ่นและความอะลุ้มอล่วยที่ทรงใช้ในกรณีของการโน้มน้าวชาวเขาให้เลิกปลูกฝิ่น	
ทรงใช้ความความยดืหยุน่บนความสจุรติทีอ่ยู่ในพระราชหฤทยั	ทีต้่องการให้เกดิความเป็นธรรมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน	ไม่ได้ทรงมีกิเลสในเรื่องส่วนพระองค์ใด	ๆ	ทั้งสิ้น		นอกจากนั้น	ยังทรงรับสั่งถึง 
ความยุติธรรมที่อาจก่อให้เกิดความอยุติธรรม	 ดังพระราชด�ารัสพระราชทานเเก่คณะกรรมการ 
จัดงาน	“นิติศาสตร์ร�าลึก”	ครั้งที่	๒	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๓
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“...ที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะนึกถึงปัญหาเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดินว่า กฎเกณฑ์ใดจะท�าให้ผู้ใด
จะมีกรรมสิทธิ์ แล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน และกฎหมายจะเข้าไปตัดสินอย่างไรว่าใครมีสิทธิ์ก็ตาม 
หลักนั้นว่า ผู้ที่มีใบส�าคัญจึงจะเป็นเจ้าของที่ดินได้ แต่ตามความจริงเดี๋ยวนี้คนที่ท�างานในที่ดิน
เป็นเวลาเป็นสิบ ๆ ปี ได้ท�าให้ดินนั้นเป็นประโยชน์ขึ้นมาโดยไม่ได้เบียดเบียนคนอ่ืน เป็นคน 
ไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่มีใบอะไรอย่างหนึ่งที่แสดงกรรมสิทธ์ิ ส่วนผู้ที่ไปที่อ�าเภอแล้วไปขอใบส�าคัญ 
ในเรือ่งท่ีดิน แล้วนายอ�าเภอบอกว่าทีด่นิว่างเปล่า จองได้ เป็นผูไ้ด้กรรมสทิธิ ์หรอืถ้ายงัจองไม่ได้
เพราะว่าเป็นป่าสงวน เมื่อป่าสงวนยกเลิกไปก็ผู้นั้นมีสิทธิ์ก่อน ไม่ได้นึกถึงคนที่อยู่ข้างในเพราะ
ไม่เคยเห็น อย่างนี้ใครจะเป็นผู้คุ้มครองประชาชนที่ท�างาน ที่เชื่อได้ว่าเป็นคนมีความสุจริตที่ไป
บุกเบิกที่โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นป่าสงวน หรือไปบุกเบิกก่อนที่ป่านั้นถูกสงวนไว้ตามกฎหมาย จึง
เป็นปัญหาส�าคญัว่าความยตุธิรรมนัน่เองจะเป็นต้นเหตุท่ีท�าให้เกิดความอยติุธรรมข้ึนมาได้ ท�าให้
เกดิความเข้าใจผดิและเกดิตรีนัฟันแทงกัน ลงท้ายกต้็องข้ึนโรงศาล ต้องลงโทษกันโดยมเิป็นธรรม 
แต่พวกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็บอกว่า “ต้องท�าตามตัวบทกฎหมาย ตามตัวหนังสือ...” 

	 ดังสุภาษิตทางกฎหมายที่กล่าวไว้ว่า	summum	jus	summa	injuria	แปลได้ว่า	extreme	
justice	is	extreme	injustice	นัน่คอื	การบงัคบัใช้กฎหมายมากเกนิไป	เคร่งครดักฎหมายมากเกนิไป	 
ไม่มีความอะลุ้มอล่วย	 อาจก่อให้เกิดความอยุติธรรม	 การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องพิจารณาจาก
สถานการณ์ด้วย	จงึจะยงัความยตุธิรรมได้อย่างแท้จรงิ	สภุาษติดงักล่าวตรงกบัหลกัท่ีพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	ทรงรับสั่งในเรื่องความอะลุ้มอล่วยตลอดเวลา	
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	 โดยทรงรับสั่งที่สะท้อนถึงความยืดหยุ่น	 ความอะลุ้มอล่วยระหว่างหลักนิติศาสตร์กับ
รัฐศาสตร์		ดังพระราชด�ารัสที่ได้พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน	“นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย”	เมื่อวันที่	๑๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๑๒	ความว่า

 “...ส�าหรับนติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ ค�าว่า พอสมควร เป็นสิง่ส�าคญั ถ้าจะปกครองให้บ้านเมอืง
มีขื่อมีแป เราจะปฏิบัติตรงตามกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ นักกฎหมายรวมท้ังนักกฎหมาย
ในอนาคต จะต้องทราบว่ากฎหมายนั้นมีไว้ส�าหรับเพื่อมีช่องโหว่ในการปฏิบัติ ไม่ใช่จะท�าได้
ตรงไปตรงมาตามตัวบท ต้องใช้การพินิจพิจารณาเสมอ...”

	 ส�าหรับเรื่องกฎหมายเป็นใหญ่ในบ้านเมืองกับกฎหมายแท้	 อันเป็นความแตกต่างระหว่าง
positive	law	กับ	rule	of	 law	หรือความแตกต่างระหว่างนิติรัฐ	 legal	sate	กับนิติธรรม	rule	
of	 law	 มีพระราชด�ารัสแก่คณะกรรมการจัดงานวันรพี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อในวันท่ี	 ๔	
กุมภาพันธ์	พ.ศ	๒๕๑๔	ที่สะท้อนดังความว่า		

 “...ทัง้เวลาเป็นนกัศกึษา ทัง้เวลาส�าเร็จการศกึษาไปแล้ว จะไปเป็นอาจารย์ หรอืจะไปเป็น
ทนาย จะไปเป็นผู้พิพากษา หรือเป็นอะไรก็ตามในทางอาชีพที่เลือกแล้ว ก็ให้พิจารณาดู จะท�า 
อย่างไรเพื่อให้มีระเบียบเรียบร้อย และกฎหมายเป็นใหญ่ในบ้านเมือง...”

	 แต่ทว่า	ทรงมีข้อสังเกตว่ากฎหมายที่จะเป็นใหญ่ในบ้านเมือง	ต้องเป็นกฎหมายแท้	เพราะ
กฎหมายที่ข่มเหงรังแกประชาชน	ย่อมไม่ใช่กฎหมายแท้	ดังพระราชด�ารัสในวันที่	๑๓	มีนาคม	พ.ศ.	
๒๕๑๒	ว่า

 “...แต่กฎหมายอย่างนี้เป็นแต่เพียงขีดเส้นทับเขาไม่ใช่กฎหมายแท้ ที่เป็นกฎหมาย
ก็เพราะพระราชบัญญัติป่าสงวนเป็นกฎหมาย...” 
 “...กฎหมายกับความเป็นอยู่ที่เป็นจริงอาจขัดกัน และในกฎหมายก็มีช่องโหว่มิใช่น้อย 
เพราะเราปรับปรุงกฎหมายและการปกครองอย่างโดยอาศัยหลักการของต่างประเทศ โดยมิได้
ค�านึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนว่าในที่ใดเป็นอย่างไร...”
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	 และในวันที่	 ๗	 สิงหาคม	พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 ได้พระราชทานพระราชด�ารัสในงานพระราชทาน
ประกาศนียบัตรของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาว่า	

“...โดยที่กฎหมายเป็นแต่เคร่ืองมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควร
จะถือว่ามีความส�าคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อน
กฎหมาย และอยูเ่หนอืกฎหมาย การพิจารณาพพิากษาอรรถคดใีด ๆ  โดยค�านึงถงึแต่ความถกูผดิ 
ตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จ�าต้องค�านึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเป็นจุดประสงค์
ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้ผลที่ควรจะได้...”

	 สิง่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่๙	ทรงเล่าพระราชทานรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ต่างประเทศภฏูาน	ณ	วนันัน้	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๔๔	ถงึวธิกีารท�าให้ชาวเขาเลกิปลูกฝ่ินและหนัมาปลกูพชื 
ทดแทนยาเสพติด	และได้น�ามาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน	สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์มิได้ทรงเห็นว่าการ
บงัคบัใช้กฎหมายต้องท�าอย่างเต็มท่ีตลอดเวลา	นัน่เพราะว่า	extreme	justice	อาจจะเป็น	extreme	
injustice	ได้	การบังคบัใช้กฎหมายหรอืความยตุธิรรมอย่างตงึเกินไป	อาจน�ามาสูค่วามไม่เป็นธรรมได้
ต้องมีความยดืหยุน่	มคีวามอะลุม้อล่วย	มคีวามเป็นนติศิาสตร์และรฐัศาสตร์	“พอสมควร”	พระองค์
จงึค่อย	ๆ 	ใช้เวลา	ทรงรบัสัง่ว่าการทีก่ฎหมายไปกดหัวเขา	ถอืว่าเขาไม่รูก้ฎหมายแต่เขาต้องรูก้ฎหมาย	
ท�าให้ฝ่ายทีถ่กูกฎหมายใช้บงัคบักลายเป็นผูก่้อการร้าย	ซ่ึงส่ิงนีไ้ด้สะท้อนทีไ่ด้รับส่ังถงึในอกีหลาย	ๆ 	 
เหตุการณ์ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๑๒	เป็นต้นมาถึง	พ.ศ.	๒๕๒๐	ที่เกี่ยวกับกับกฎหมาย	นอกจากนี้ส�าหรับ
พระองค์ท่านนั้น	“กฎหมายแท้	คือหลักนิติธรรม	คือธรรมะของกฎหมาย”	โดยมีเครื่องพิสูจน์ที่เป็น 
ที่ยอมรับกันว่าโครงการในพระราชด�าริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	เป็นโครงการที่แฝงไปด้วย 
หลักนิติธรรม	 ที่สร้างความเป็นธรรม	ที่สร้างการยอมรับ	 และไม่ละเลยต่อความเป็นกฎหมายหรือ
ความเป็นสูงสุดของกฎหมาย	 แต่หากเป็นโครงการที่เข้าใจว่าการจะน�ากฎหมายมาใช้ให้เกิดความ
เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับในสังคมได้นั้น	 ต้องมีความยืดหยุ่น	 ซ่ึงทรงใช้ค�าว่า	 อะลุ้มอล่วย	 แต่ 
ต้องเป็นความอะลุ้มอล่วยที่ตั้งอยู ่บนความสุจริต	 จึงจะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ถือเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ากระหม่อมหาท่ีสุดไม่ได้	 ซึ่งเราชาวไทยทุกคนควรที่จะน้อมร�าลึกเอาไว้
และสานต่อแนวพระราชด�ารินี้ต่อไปตราบนานเท่านาน			
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หลักนิติธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง*

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 *หมายเหตุ ถอดความจากปาฐกถาพิเศษที่แสดงในการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและ 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืคร้ังที ่๓“หลักนิตธิรรมกับการพฒันาโดยศึกษาแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

รัชกาลท่ี ๙” จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

	 ปัจจบัุนนกัวชิาการและผูบ้รหิารในหลายประเทศทัว่โลกยอมรบัว่าหลกันติธิรรมเป็นรากฐาน
ในการสร้างความสงบและความเป็นธรรม	หรอื	peace	and	justice	ซึง่ไม่เพยีงเป็น	๑	ใน	๑๗	เป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	ของสหประชาชาติ	แต่
ยังเป็น	“เครื่องมือ”	หรือ	“enabling	factor”	ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอื่นด้วย	

	 หากเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ	 เราจะพบว่ามนุษย์พยายามหาวิธีท่ีจะอยู่
ร่วมกัน	เช่น	ในอารยธรรมตะวันตกที่เคยให้ผู้น�าเป็นผู้ก�าหนดกติกา	หรือ	“Rule	by	Men”	สุดท้าย
ต้องเผชิญกับปัญหาดังที่	Lord	Acton	นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวว่า	“Power	tends	to	
corrupt,	 and	 absolute	 power	 corrupts	 absolutely.”	 หรือ	 “อ�านาจฉ้อฉลฉันใด	 อ�านาจ
เบ็ดเสร็จย่อมน�ามาซึ่งความฉ้อฉลสุดประมาณฉันนั้น”	เพราะไม่มีใครควบคุม	
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	 ต่อมาจงึก�าหนดกฎหมายขึน้มาเป็นกติกาส�าหรับอยูร่่วมกัน	แต่ตัวบทกฎหมาย	หรอื	“rule
by	law”	เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ	เพราะผู้สร้างกฎเป็นเพียงปุถุชนธรรมดา	ย่อมมีทั้งดีและไม่ดี	 
อาจมีอคติ	 หรือฉ้อฉล	 จึงเกิดการพัฒนาหลักคิดที่ว่า	 “กฎหมายที่จะน�าพาสังคมไปสู่สันติสุขนั้น”
กฎหมายต้องอยู่ภายใต้หลักความถูกต้องหรือ	 “ธรรมะของกฎหมาย”	 ซึ่งก็คือ	 “หลักนิติธรรม”	
หรือ	“rule	of	law”	และมองกลับเข้ามาในอารยธรรมตะวันออกที่การปกครองได้รับอิทธิพลจาก 
พทุธศาสนามาก	ดงัท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกตอนหนึง่ว่า	พระพทุธเจ้าทรงสอน	“พระเจ้าปเสนทโิกศล”	 
ว่า	 “วิสัยพระราชาต้องไม่ประมาทในราชกิจทั้งหลาย ด�ารงพระองค์เสมอด้วยมารดาบิดาของ 
ชาวแว่นแคว้น ละอคติเสีย ครองราชย์สมบัติโดยทศพิธราชธรรม”	และหลักทศพิธราชธรรมได้เป็น
แนวการปกครองที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดถือตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 ทรงเป็น	 “พระราชาผู้ทรงธรรม”	 ซึ่งสะท้อน 
พระราชปณิธานตั้งแต่พระปฐมบรมราชโองการที่ว่า	 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”	 ซึ่งไม่ใช่โดย
อ�านาจตามอ�าเภอใจ	 ไม่ใช่โดยกฎหมาย	 และไม่ใช่เพื่อพระองค์เอง	 แต่	 “เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม”	ตลอด	๗๐	ปีในรัชสมัย	พระองค์ทรงงานพัฒนา	ด้วยหลักทศพิธราชธรรมด้วย
ความเมตตา	ความจริงใจ	ความเพียร	อดทน	อดกลั้น	และเที่ยงธรรม	เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 เมื่อได้ศึกษาพระราชด�ารัส	องค์ความรู้	หลักคิด	หลักการทรงงาน	และพระจริยวัตรในการ
ประกอบพระราชกรณยีกจิ	จะเหน็ว่าพระองค์ทรงให้ความส�าคญักบัหลกันติิธรรมมาก	ในฐานะทีเ่ป็น 
ปัจจัยรากฐานของการพัฒนาประเทศ	 สะท้อนจากพระราชด�ารัสจ�านวนมากที่มีต่อบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา	อัยการ	ทนายความ	นักกฎหมาย	ต�ารวจ	
และอาจจะกล่าวได้ว่า	เป็นหนึ่งในกลุ่มที่พระองค์ทรงมีพระราชด�ารัสด้วยมากที่สุด	พระองค์ทรงให้
ความส�าคัญกับกฎหมาย	โดยทรงเห็นว่า

 “...กฎหมายนี้ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับบ้านเมือง เพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยู่
ร่วมกนัในชาตบ้ิานเมอืง เพือ่ให้การเป็นอยู่มีระเบียบเรียบร้อย และให้ทกุคนท่ีอยู่ในชาตสิามารถ
ที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรือง...”
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	 ในหลายวาระพระองค์มีพระราชด�ารัสถึงลักษณะกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
หลายประการที่จะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในลักษณะต่าง	 ๆ	 โดยมีประเด็นตัวอย่างส�าคัญ	๓	
เรื่อง	ประกอบด้วย

 กฎหมายนั้นต้องใช้โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริง และบริบทของสังคม กล่าวคือ 
กฎหมายเป็นแค่ “เครือ่งมือ”	หรอื	“มรรคา” ทีจ่ะน�าพาสังคมไปสู่ความถกูต้องและความยติุธรรม	
โดยมีเป้าหมายเพื่อ	

 “... สร้างสรรค์ ความผาสุกและความเป็นปึกแผ่นก้าวหน้าของประชาชน และ 
บ้านเมือง...”
 “...กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติ...ที่ตราไว้...” 
 “...การใช้...ต้องมุง่หมายใช้เพือ่รกัษาความยตุธิรรม ไม่ใช่เพือ่รกัษาตวับทของกฎหมาย
เอง และการรักษาความยตุธิรรมในแผ่นดนิ...ต้องขยายออกไปให้ถึงศลีธรรมจรรยาตลอดจนเหตุ
และผลตามความเป็นจริงด้วย...” 

	 ที่ส�าคัญ	พระองค์ทรงยกตัวอย่างการวินิจฉัยกฎหมายตามหลักนิติธรรม	เช่น	

 “...กฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่า...กลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย...” 

	 หรือ	“คนรุกป่า” พระองค์ไมีพระราชวินิจฉัยว่า 

 “...ป่าสงวนนัน้เราขีดเส้นบนแผนท่ี...ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าทีท่ีเ่ขาเข้ามาอาศยัอยู่
เป็นป่าสงวน ... เป็นหน้าทีข่องผูรู้ก้ฎหมายท่ีจะต้องไปท�าความเข้าใจ ไม่ใช่ไปกดข่ีให้ใช้กฎหมาย
โดยเข้มงวด...” 
 “...กฎหมายมไีว้ส�าหรบัให้มคีวามสงบสุขในบ้านเมอืง มใิช่ว่า กฎหมายมไีว้ส�าหรบับงัคบั
ประชาชน...”
 
	 พระราชวนิิจฉยัช่วยช้ีแนะทางออกแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง	และช่วยให้ประชาชนท่ีสจุรติได้รบัความ
เป็นธรรม	
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	 ในประเดน็ทีส่อง	กฎหมายต้องเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและเศรษฐกจิ	ทรงมอง
กฎหมายอย่างมี	“พลวัต”	หรือ	“มีชีวิต” ดังพระราชด�ารัสที่ว่า

 “...ตามหลักของกฎหมายเอง กฎหมายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ว่าเพราะ
ชราภาพ แต่เพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปลี่ยนไป และสังคมของโลกเปลี่ยนไป...” 
 “...กฎหมายทีไ่ม่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ ก็จะต้องพยายามทีจ่ะศึกษาเพือ่ท่ีจะให้ปรบัปรุง
ให้ดี...” 
 “...เมือ่มคีวามเปลีย่นแปลงในสงัคม กจ็ะต้องเปลีย่นค�า เปลีย่นกฎเกณฑ์บางอย่าง หรอื
บทลงโทษ...การลงโทษอาจไม่สอดคล้องกับอาชญากรรมที่ได้ประกอบขึ้นมา...”

	 ประเดน็ทีส่าม	การตรากฎหมายต้องค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของคนในสงัคม	(Stakeholders
Participation)	เพราะเป็นกติกาส�าหรับอยู่ร่วมกันของคนในชาติบ้านเมือง	ดังพระราชด�ารัสที่ว่า

 “...สมัยโบราณจะให้ทราบเรื่องอันใดเขาต้องตีกลอง มาสมัยผู้ใหญ่ลีก็ยังตีกลอง แต่
วันนี้ไม่มีผู้ใหญ่ลีจะตีกลอง ประกาศด้วยปากหน่อยเดียวก็เหมือนยังไม่มีกฎหมาย จึงไม่ใช่เรื่อง
ที่จะไปว่าเขาว่าไม่ทราบกฎหมาย...และท�าให้เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่
กฎหมายเพราะต่างคนต่างมีผิด มีถูกด้วยกันอยู่...”
 “...ถ้ามีอะไรที่น่าจะแก้ไขได้ พิจารณาดู แล้วก็คุยกัน ถกเถียงกัน แล้วอาจเสนอให้ 
“ประชาชน” ทราบ ให้ทางผู้ใหญ่ทราบ...ท่านก็อาจรับเอาไว้พิจารณาเข้าสภานิติบัญญัติแล้วก็ 
ดัดแปลงกฎเกณฑ์ในกฎหมายได้เป็นผลส�าเร็จ จะท�าให้การด�าเนินคดีเรียบร้อยข้ึน มีความ
ยุติธรรมมากขึ้น...”

	 นอกจากนี้	พระองค์ยังทรงห่วงใยในเรื่องการท�างานร่วมกันของคนในชาติ	 ดังพระราช
ด�ารัสที่ว่า	

 “...พูดกันว่า ส่วนตุลาการก็ตุลาการ ไม่เห็นใจฝ่ายอื่น ๆ ส่วนปกครองก็ไม่เห็นใจ 
ทางอื่น ๆ ด้วย ฝ่ายทหารเขาก็จะให้ทหารเป็นใหญ่ ฝ่ายการเมืองเขาก็อยากให้พรรคเป็นใหญ่ 
ฝ่ายค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์...ก็ต้องการห้องทดลอง...” 
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	 ตัวอย่าง	การด�าเนินโครงการพระราชด�าริต่าง	ๆ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	 
ทรงเน้นให้ผูเ้กีย่วข้องเข้าใจว่าชวีติของประชาชนเป็นอย่างไร	กล่าวคอื “...การไปช่วยเหลือประชาชนนัน้  
ต้องรู้จกัประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร ต้องอาศัยความรู้ในการช่วยเหลอื...”	และทรง
น�าหลกั	“ประชาพจิารณ์”	มาใช้	หากจะท�าโครงการใดจะทรงอธบิายถงึความจ�าเป็นและผลกระทบ 
ทีเ่กดิขึน้	พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทัง้สาธารณชน	ประชาชน	หรอืเจ้าหน้าทีท่กุระดับได้เข้ามาร่วมกนั 
แสดงความคิดเห็น	 เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยแล้ว	 หน่วยราชการต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องและ 
ร่วมด�าเนนิการมคีวามพร้อม	จงึจะพระราชทานพระราชด�าริให้ด�าเนนิโครงการนัน้	ๆ 	ต่อไป	พระองค์
ทรงเคยมีพระราชด�ารัสแนะน�าวิธีท�างานร่วมกันว่า	

 “...ส�าคัญท่ีสุดจะต้องหัด ท�าใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู ้จักรับฟังความคิดเห็น  
แม้กระท่ังความวพิากษ์วจิารณ์จากผูอ้ืน่อย่างฉลาด เพราะการรู้จกัรับฟังอย่างฉลาดนัน้แท้จริง
คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอ�านวยการปฏิบัติบริหารงาน 
ให้ประสบความส�าเรจ็ทีส่มบรูณ์นัน่เอง...”

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 ไม่เพียงทรงมีความลึกซึ้งและแตกฉานในหลัก
นิติธรรม	 แต่ยังทรงสามารถประยุกต์หลักนิติธรรมกับการพัฒนาให้โครงการในพระราชด�าริต่าง	 ๆ	
จนเกิดผลสัมฤทธิ์	 และหลักคิดของพระองค์ยังคงทันสมัย	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิรูป
และแก้ปัญหาของประเทศในปัจจบุนั	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทับซ้อนในท่ีดินท�ากนิ	หนีท่ี้ไม่เป็นธรรม	
และการปรบัปรงุกฎหมายให้เท่ากนักบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย	ีซ่ึงล้วนมคีวามส�าคญัต่อประเทศ
ในอนาคต
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ทศพิธราชธรรม: ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ 
(Convention of the Con³itution) 

ในยุคประชาธิปไตยโลกาภิวัตน์*

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

 *หมายเหตุ คัดลอกจากบทความ”ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโน ในหนังสือ “สรรเสริญพระบารมี” จัดพิมพ์โดยกระทรวงยุติธรรม เพื่อเฉลิมฉลอง 

ในวโรกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

	 หากพิจารณาเผินๆ	 โดยไม่ไตร่ตรองให้ลึกซึ้ง	 เราอาจเข้าใจผิดไปได้ว่าทศพิธราชธรรมเป็น
ธรรมะโบราณท่ีมีก�าเนิดมากว่า	 ๒,๕๐๐	 ปี	 ไม่น่าจะเข้ากันได้กับยุคปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัตน ์
ซึ่งค่านิยมสากลท่ัวโลกเวลาน้ีเน้นประชาธิปไตยในทางการเมืองการปกครอง	 ธรรมาภิบาล	 (good	
governance)	ในทางบริหาร	และสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินการของรัฐต่อผู้อื่น

	 อันที่จริง	 คนที่คิดเช่นนั้นก็ไม่น่าจะผิดเสียทีเดียวเพราะถ้าพิจารณาค�าสอนทางศาสนา 
เกี่ยวกับทศพิธราชธรรม	 ก็มักยกตัวอย่างค่อนข้างจะโบราณ	 และยังใช้ศัพท์แบบโบราณด้วยแล้ว	 
ก็ชวนให้คิดไปเช่นนั้นได้	 แต่ถ้าพินิจพิจารณาให้รอบคอบลึกซึ้งโดยดูตัวอย่างปัจจุบันที่เห็นได้อยู ่
ทุกวันในยุคโลกาภิวัตน์	คนที่คิดเช่นนั้นอาจต้องทบทวนความคิดเสียใหม่	
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	 ค�าถามจึงมีว่า	 แล้วจะไปหาตัวอย่างของการถ่ายทอดหลักการทางศาสนาและศีลธรรม 
ซึง่เป็นนามธรรมไปสูก่ารปฏบัิติจรงิ	ๆ 	ทีเ่ป็นรปูธรรมจากทีใ่ด	เพือ่จะพสิจูน์ให้ได้ว่าหลกัทศพธิราชธรรม 
ยงัคงใช้ได้ในยคุปัจจบัุน	และจะยงัใช้ได้ต่อไปในสหสัวรรษ	ถ้าพสิจูน์ได้เรากต้็องจดัว่าทศพธิราชธรรมเอง 
เป็นหลักสากลท่ีเป็นนิจนิรันดร์ซ่ึงไม่ได้ถือก�าเนิดขึ้นในตะวันตก	 แต่เป็นหลักสากลที่ถือก�าเนิด 
ในตะวนัออก	ค�าตอบนีค้งหาไม่ได้จากทีใ่ดชดัเท่าการส�ารวจพระราชจริยวตัรและพระราชกรณยีกจิ
ที่พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 
ทรงบ�าเพ็ญมาตลอด	๖๐	ปีในรัชกาล

	 นักทฤษฎีในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นบรมครูอย่าง	 A.V.	 Dicey,	 Sir	 Ivor	 Jennings	
หรือชาวฝรั่งเศสอย่าง	 Pierre	 Avril	 ไปจนถึงศาลฎีกาแคนาดาในความเห็นท่ีให้เกี่ยวกับการแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแคนาดา	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 กันยายน	 ค.ศ.	 ๑๙๘๑	 ต่างก็ยอมรับว่า	 ในระบบ
รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสมัยใหม่นั้น	ไม่ได้มีแต่รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น	แต่ยังมี
ประเพณีการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาวิชาการว่า	“ธรรมเนียม
ปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ”	หรือ	Convention	of	the	Constitution	อยู่ด้วย	ธรรมเนียมปฏิบัติทาง
รัฐธรรมนูญเป็นทางปฏิบัติท่ีกระท�าสืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับ	 (consensus)	 จนมีความรู้สึกว่า 
ต้องปฏบิตัติาม	(ภาษาละตนิ	เรยีกว่า	opinio	juris)	หรอืมผีลผกูพนั	(binding)	แต่ฟ้องร้องกนัไม่ได้ในศาล

	 ดงัน้ัน	โดยปกตธิรรมเนยีมปฏบิตัจิะไม่มบีญัญตัไิว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	แต่ถ้าตกลงยอมรบั
กันว่าจะปฏิบตัติามนัน้อย่างชดัแจ้ง	จะท�าไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกไ็ด้	เช่น	Statute	of	Westminster	 
(๑๙๓๑)	 ซึ่งอังกฤษยอมรับในเอกราชของอาณานิคมที่ใช้ภาษาอังกฤษ	 (Dominion)	 ไว้เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร	ลกัษณะส�าคัญอกีประการหนึง่ของธรรมเนยีมปฏิบติัทางรฐัธรรมนญูกค็อื	สภาพบงัคบั	 
(sanction)	 ของการฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ	ก็คือ	 สภาพบังคับทางการเมืองไม่ใช่
สภาพบังคับทางกฎหมายที่ฟ้องร้องกันได้ในศาล	 ตัวอย่างท่ียกกันก็เช่น	 พระมหากษัตริย์อังกฤษมี 
พระราชอ�านาจทีจ่ะไม่ทรงเหน็ชอบในร่างพระราชบญัญติัทีร่ฐัสภาพิจารณามาแล้ว	(royal	prerogative	 
of	refusal	to	give	royal	assent)	อย่างไรก็ตาม	ตั้งแต่	ค.ศ.	๑๗๐๘	ซึ่งพระบรมราชินีนาถแอนน์	
(Queen	Anne)	ทรงปฏเิสธท่ีจะลงพระปรมาภไิธยในร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยอาสาสมคัรติดอาวุธ
ของสกอตแลนด์	(The	Scottish	Militia	Bill)	อันเป็นปีที่ทรงใช้พระราชอ�านาจยับยั้งร่างกฎหมาย
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ครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์อังกฤษ	พระมหากษัตริย์อังกฤษก็ไม่เคยทรงยับยั้งร่างกฎหมายอีกเลย	
จนเกดิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัทิีย่อมรบักันในอังกฤษว่า	พระมหากษตัรย์ิจะไม่ทรงยบัยัง้ร่างกฎหมาย
ที่ผ่านสภามาแล้ว	 ค�าถามก็คือ	 ถ้าทรงฝืนธรรมเนียมปฏิบัติโดยทรงยับยั้งร่างกฎหมายในเวลานี้
ทรงกระท�าได้ตามกฎหมายหรือไม่	ค�าตอบกค็อื	ทรงกระท�าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	(legal)	แต่การนัน้ 
เป็นฝ่าฝืนธรรมเนยีมปฏบิติั	(unconventional)	จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญู	(unconstitutional)	แต่
ไปฟ้องท่ีศาลไหนศาลก็จะไม่รับฟ้อง	 คงมีแต่สภาพบังคับทางการเมืองท่ีอาจทรงถูกวิพากษ์วิจารณ์
ทางการเมืองเท่านั้น

	 นี่เป็นตัวอย่างธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐธรรมนูญของอังกฤษไม่ใช่ของไทย	 เพราะ 
พระมหากษตัรย์ิไทยทรงไว้ซึง่พระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนญู	(มาตรา	๙๔	ของรัฐธรรมนญูแห่งราช
อาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐)	ท่ีจะทรงยบัยัง้ร่างกฎหมายและทรงใช้พระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนญูน้ัน 
โดยชอบด้วยรฐัธรรมนญูทุกประการ	เมือ่พระราชทานร่างพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา	และร่างพระราชบญัญตัเิหรยีญเฉลมิพระเกียรตฯิ	ทีม่คีวามผดิพลาดคนืมา	และ
รฐัสภากป็ระชมุร่วมกนัมมีตไิม่ยนืยนัร่างพระราชบัญญติัท้ังสอง	เป็นเหตใุห้ร่างกฎหมายทัง้สองตกไป	
ดังจะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้า	 ดังนั้นจะถือว่าในประเทศไทยมีธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐธรรมนูญว่า	 
พระมหากษัตริย์จะทรงไม่ยับยั้งร่างกฎหมายทุกกรณีอย่างในอังกฤษไม่ได้	 เพราะทางปฏิบัต	ิ 
(practices)	และการยอมรบั	(consensus)	ในเรือ่งนีต่้างกนั	แต่อาจต้องถอืในทางตรงกนัข้ามว่า	ถ้าทรง 
ยับยั้งร่างกฎหมายที่ผิดพลาด	รัฐสภาจะไม่ยืนยัน

	 ส�าหรับหน้าทีข่องธรรมเนยีมปฏิบติัทางรฐัธรรมนญูนัน้	Sir	Ivor	Jennings	เปรยีบเทยีบไว้ว่า	 
ถ้ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายเปรียบเหมือนโครงกระดูก	(skeleton)	ธรรมเนียมปฏิบัติทาง
รัฐธรรมนูญก็เปรียบเหมือนเลือดและเนื้อ	 (chairs	and	blood)	ที่ห่อหุ้มโครงกระดูกให้มีชีวิตชีวา	
ศาลฎีกาแคนาดาอธิบายเร่ืองนี้ต่อไปว่า	 “จุดประสงค์ใหญ่ของธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
ทั้งหลายก็คือการท�าให้กรอบกฎหมายของรัฐธรรมนูญ	 (ซึ่งอาจล้าสมัยไปแล้ว-ผู้เขียนเติมเอง)	อาจ
เดินไปตามหลักและระบบคุณค่าทางรัฐธรรมนูญของแต่ละยุค”	พูดง่าย	ๆ	ก็คือ	ธรรมเนียมปฏิบัติ
ทางรัฐธรรมนูญจะท�าให้รัฐธรรมนูญมีชีวิตได้โดยไม่ตกยุค	และโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อย่างเป็นทางการ
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	 ส�าหรับทศพิธราชธรรมนั้น	 เป็นท่ีแน่ชัดว่าจุดก�าเนิดอยู่ตรงที่ต้องการเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง
พระราชอ�านาจอันล้นพ้นของพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	แต่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงท�าให้หลักน้ีกลายเป็น	 “เลือดเนื้อที่ห่อหุ้มโครงกระดูก”	 ของ
รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะเจาะ

	 ความจรงิถ้าพจิารณาบทบัญญติัของรฐัธรรมนญูไทยในยคุประชาธปิไตยต้ังแต่	พ.ศ.	๒๔๗๕	
มาจนถึงปัจจุบัน	 ก็จะพบว่า	 “โครงกระดูก”	 ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกันคือ	 รัฐธรรมนูญยืนยันว่า	
อ�านาจอธปิไตยมาจากปวงชนชาวไทย	(แม้ว่าบางฉบบัจะใช้ค�าว่า	“เป็นของ”	กต็าม)	และรฐัธรรมนญู
ก็ถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจนั้นแทนปวงชนผ่านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 คือ	 รัฐสภา	
คณะรัฐมนตรี	และศาล	โดยต้องทรงใช้ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด	(ดูมาตรา	๓	ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐)	เราจึงเรียกระบอบการปกครองแบบนี้ว่า	“พระมหากษัตริย์ภายใต้ 
รัฐธรรมนูญ”	 (Constitutional	 Monarchy)	 เช่นทรงลงพระปรมาภิไธยตราพระราชบัญญัติท่ี 
ผ่านการพิจารณาของสภามาแล้ว	ทรงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต	ทรงตราพระราชกฤษฎีกา	
หรือทรงแต่งตั้งข้าราชการระดับ	 ๑๐	 ขึ้นไป	 ตามค�ากราบบังคมทูลฯ	 แนะน�าของคณะรัฐมนตรี	
เป็นต้น	 และต้องมีการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ	 (countersign)	 โดยรัฐมนตรีหรือผู้ท่ี
รัฐธรรมนูญก�าหนด	 เช่น	 ในการแต่งตั้งองค์กรอิสระประธานวุฒิสภาก็ถวายค�าแนะน�าและลงนาม 
รบัสนองพระบรมราชโองการ	เมือ่เป็นเช่นน้ี	กถ็อืว่าพระมหากษตัรย์ิไม่ได้มพีระราชด�าริทางการเมอืง 
แต่ประการใด	 ผู้กราบบังคมทูลฯ	 แนะน�าและลงนามรับสนอง	 พระบรมราชโองการต่างหากที่มี
เจตจ�านงและความรบัผดิทางการเมอืง	จงึกล่าวว่า	“พระมหากษตัรย์ิจะไม่ทรงกระท�าผดิเลย”	(The	
King	 can	 do	 no	wrong)	 ผู้กราบบังคมทูลฯ	 แนะน�าและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
ต่างหากที่มีความรับผิดทางการเมืองกฎหมาย	
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	 ด้วยเหตุนี้	 นาย	Walter	 Bagehot	 นักรัฐศาสตร์อังกฤษผู้เลื่องชื่อ	 ผู้เขียนหนังสือเรื่อง	 
The	 English	 Constitution	 ถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียง	 “ส่วนอันทรงเกียรติยศ”	
ของรัฐธรรมนูญ	 (dignified	part	of	 the	constitution)	 ในขณะที่รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเป็น	 
“ส่วนปฏิบัติการ”	 (efficient	 parts	 of	 the	 constitution)	 แต่	 Bagehot	 ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า	 
แม้กระนั้นก็ตาม	 “พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างของอังกฤษก็มีพระราชสิทธิที่จะทรง
ได้รับการปรึกษา	ทรงสนับสนุน	และทรงตักเตือน”	(The	right	to	be	consulted,	the	right	to	
encourage,	the	right	to	warn-Bagehot,	p.๖๗)	และเห็นว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์
มานานทรงมปีระสบการณ์มาก	จะทรงใช้พระราชสิทธธิรรมนีไ้ด้อย่างเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
อย่างยิ่ง	ยากที่สถาบันการเมืองอื่นจะท�าได้	

	 ถ้าพิเคราะห์ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามแบบอย่างของประเทศต้นฉบับน้ี	 ก็หมายความว่า	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญท้ังหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา	หรือคณะรัฐมนตรีที่เป็น	 “ส่วนปฏิบัติการ”	ย่อมมีอ�านาจตัดสินใจ	 (decision	
making	power)	ว่าจะท�าหรือไม่ท�าอะไร	เมื่อใด	และอย่างไร	แต่พระมหากษัตริย์จะไม่ทรงตัดสิน
พระทัยในการบริหารราชการแผ่นดินเอง	 แต่ทรงไว้ซึ่งพระราชสิทธิที่จะทรงแนะน�าหรือตักเตือน	
(advisory	power)	

	 หลกัการข้อนี	้ถ้าส�ารวจพระราชจรรยาตลอดรชัสมยั	๖๐	ปี	กจ็ะพบว่าทรงยดึม่ันอย่างดีเยีย่ม	 
ไม่เคยเลยที่จะทรงล่วงล�้าออกจากหลักดังกล่าว	ดังตัวอย่างต่าง	ๆ	ดังนี้

	 กรณแีรก	คอื	กรณท่ีีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้ากราบบังคมทูล 
ข้อราชการทุกครั้งที่ขอเฝ้าฯ	และสิ่งที่รับสั่งกับนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นความลับ	หากนายกรัฐมนตรี 
รับพระราชกระแสแล้วน�ามาปฏิบัติก็ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีเอง	 จะไป
อ้างอิงพระราชกระแสมิได้	อย่างไรก็ตาม	ในเรื่องนี้มีข้อยกเว้นที่เห็นชัดอยู่สองเรื่อง	
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	 เรือ่งแรก	เป็นกรณทีีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงมพีระราชปรารภเร่ือง	ผู้ว่าการตรวจ
เงนิแผ่นดนิต่อนายกรฐัมนตร	ี(พ.ต.ท.ทักษณิ	ชนิวตัร)	และนายกรฐัมนตรไีด้ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเชิญพระราชปรารภดังกล่าวท�าเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ 
ต่อมาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้ขอให้คุณหญิงจารุวรรณ	 	 เมณฑกา	 กลับเข้าท�าหน้าที่
ผู ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชปรารภนั้น	 เรื่องนี้ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าการน�า 
พระราชปรารภทีร่บัสัง่กับนายกรัฐมนตรมีากล่าวอ้างในหนงัสือได้	กเ็พราะมพีระบรมราชานญุาตแล้ว	
หากไม่มีพระบรมราชานุญาตดังกล่าวก็ต้องถือว่าผู้กระท�าละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ	
อย่างไรก็ตาม	แม้มพีระบรมราชานญุาตให้อ้างได้แต่ความรบัผดิชอบทางการเมอืง	และทางกฎหมาย
ทั้งปวงก็ยังคงอยู่ที่องค์กรท่ีเป็น	 “ส่วนปฏิบัติการ”กล่าวคือ	 นายกรัฐมนตรี	 และคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินอยู ่นั่นเอง	 เพราะ	 “พระราชปรารภ”	 ก็เป็นเพียงพระราชปรารภ	 แต่เมื่อ 
นายกรัฐมนตรีท�าหนังสือเชิญพระราชปรารภไปแจ้งกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ก็ต้อง
ถือว่า	นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในหนังสือดังกล่าวรับสนองพระราชปรารภแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	มาตรา	๒๓๑	ซึ่งบัญญัติว่า	“บทกฎหมาย	พระราชหัตถเลขา	และ
พระบรมราชโองการอนัเกีย่วกบัราชการแผ่นดนิ	ต้องมรัีฐมนตรลีงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ	
เว้นแต่ที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้”	 และเมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขอให ้
คุณหญิงจารุวรรณ	 กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี	 ก็ต้องถือว่าเป็นการใช้อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องรับผิดชอบเอง	 	

	 กรณทีีส่อง	กค็อืกรณีท่ีมพีระราชด�ารสัต่อประธานศาลปกครองสงูสดุ	และประธานศาลฎกีา	
ซึ่งน�าคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด	และผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๙	เองก็เช่นกัน	พระราชด�ารัสในกรณีนี้พระราชทานอย่างเปิดเผย	 
ในเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัการถวายสตัย์ปฏญิาณและสถานการณ์วกิฤตของบ้านเมอืง	ซึง่ปกตจิะไม่ทรงกระท�า
นอกจากในภาวะไม่ปกติจริง	 ๆ	 กรณีเช่นนั้น	 หลักเรื่องความลับ	 และการห้ามอ้างอิงก็คงจะได้รับ 
ยกเว้น	แต่หลักเรื่อง	The	King	can	do	no	wrong	ยังคงต้องถือว่าคงอยู่	ดังนั้นการด�าเนินการใด	ๆ 	
ตามพระราชด�ารสักต้็องเป็นไปตามอ�านาจหน้าที	่และความรับผิดชอบขององค์กรและบคุคลผู้ด�ารง
ต�าแหน่งอันเป็น	“ส่วนปฏิบัติการ”	ของรัฐธรรมนูญนั้นเอง
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	 เกีย่วกบัพระราชด�ารัสองค์นีน้ัน้	มนีกัวชิาการชาวต่างประเทศได้วเิคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า
การที่ทุกฝ่ายตั้งความหวังให้พระมหากษัตริย์ทรงแทรกแซง	 (intervene)	 ไกล่เกล่ียปัญหา 
ทางการเมือง	 ดังมีพระราชด�ารัสว่า	 “...จะมาขอให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ตัดสิน...”	 นั้น	 พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	กลับทรงชีใ้ห้ผูพิ้พากษาและตุลาการเหน็หัวใจของปัญหาว่า	ส่ิงทีข่าดอยูค่อืการ
ตรวจสอบจากฝ่ายศาล	ซึง่มอี�านาจหน้าทีต่ามรฐัธรรมนญูในการวนิจิฉัยข้อพพิาท	และผูเ้ขยีน	กส็รปุไว้ 
อย่างน่าฟังว่า	 ผู้วิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายอาจอ้างว่า	 ในวังมีอ�านาจสูงสุดแต่การที่ทรงชี้ไปท่ีศาล 
ให้ศาลท�าหน้าที่	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงสนับสนุนประชาธิปไตย
ในประเทศไทย	และทรงสนับสนุนพหุนิยม	 (pluralism)	 (จากบทความนาย	Michael	Vatikiotis,	
International	 Herald	 Tribune,	May	 ๑๙,๒๐๐๖,๗)	 บทวิเคราะห์นี้	 แสดงให้เห็นว่าพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงยดึมัน่อยูใ่นบทบาทของพระมหากษตัริย์ภายใต้รฐัธรรมนญู	คอืทรงแนะน�า
ให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญท�าหน้าที่ของตนเอง	ไม่ใช่ให้พระมหากษัตริย์มาทรงกระท�าสิ่งที่ผิดหน้าที่
ในรัฐธรรมนูญ

	 ความจรงิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ไม่ได้	“ทรงแนะน�า	ทรงสนบัสนนุ	และทรงตกัเตอืน”
เฉพาะองค์กรต่าง	ๆ 	ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น	แต่มีพระมหากรุณา	“แนะน�า	สนับสนุนและตักเตือน”	
บุคคลกลุ่มต่าง	ๆ 	และประชาชนโดยทั่วไปโดยผ่านพระบรมราโชวาท	พระราชด�ารัสในโอกาสต่าง	ๆ 	
ทั้งปี	ดังจะเห็นได้จากการที่ส�านักราชเลขาธิการได้จัดพิมพ์ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ด�ารัสดังกล่าวทุกป	ี หากพิเคราะห์ให้ดีจะเห็นได้ว่าพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสต่าง	 ๆ	 นั้น	
ได้ชีแ้นะแนวทางทีด่ทีีค่วรปฏบิตัหิรอืละเว้นทัง้ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละคน	และในการประพฤติ
ปฏิบัติในทางส่วนตัว	 ในฐานะพลเมืองที่ดี	 โดยเฉพาะทรงเน้นความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ความถูกต้อง	
ความมศีลีธรรม	จรยิธรรม	ดงันัน้	บคุคลทัง้หลายจงึนยิมอ้างองิพระบรมราโชวาท	และพระราชด�ารสั 
มาใช้เป็นแนวทางท่ีปฏบิติัตลอดมา	ซ่ึงนอกจากจะแสดงให้เหน็ถงึการทีท่รงยดึมัน่ในหลัก	“อวโิรธนะ”	 
อย่างเคร่งครัด	และทรงเผยแพร่ให้ผู้อื่นยึดมั่นด้วยแล้ว	ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็น	“ครู”	ผู้ชี้ทาง
ที่ถูกต้องให้ทุกฝ่าย	ทั้งฝ่ายองค์กรตามรัฐธรรมนูญและฝ่ายประชาชน	ส่วนผู้ที่รับพระบรมราโชวาท
หรือพระราชด�ารัสจะน�าไปปฏิบัติหรือไม่	 ก็ไม่มีกฎหมายบังคับ	 ผู้ปฏิบัติตามก็จะได้ผลกับตนเอง 
เหมือน	ๆ	กับผู้ไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่ได้รับผล
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	 พระราชจรรยาดังกล่าว	 นอกจากจะสอดคล้องกับทศพิธราชธรรมแล้ว	 ยังสอดคล้องกับ
หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบสมัยใหม่
ทุกประการ	 โดยนัยน้ี	 พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตยจึงทรงด�ารงสถานะ	“ศีลธรรม
ของสังคม”	ด้วย	(Bagehot	เรียก	Virtuous	Sovereign	ของอังกฤษว่าเป็น	The	Head	of	Our	
Morality,	Bagehot,	P.๔๗	)

	 ด้วยเหตุท่ีพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสทุกองค์เป็นไปตามหลักแห่งความถูกต้อง
เที่ยงธรรม	 (อวิโรธนะ)	 ในทศพิธราชธรรมโดยสม�่าเสมอนี้เอง	ที่ท�าให้เมื่อบ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤต
ขึ้นคราใด	และองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น	“ส่วนปฏิบัติการ”	ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ประชาชน
ชาวไทยทุกคนจึงรอคอยพระราชด�ารัสชี้น�าแนวทางท่ีถูกต้องตามหลักอวิโรธนะ	 เมื่อได้รับพระราช
ด�ารัสชี้น�าแนวทางแล้วทุกฝ่ายก็พร้อมปฏิบัติตามน้ันโดยสนิทใจ	ท�าให้บ้านเมืองที่ร้อนรุ่มสงบเย็น 
ลงได้อย่างมหัศจรรย์	ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	และเหตุการณ์เดือน
พฤษภาคม	๒๕๓๕	เรื่อยลงมาจนถึงพระราชด�ารัสเมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๙

	 ข้อน้ี	ท�าให้พระราชสถานะทางสงัคมของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิไทยมลีกัษณะเป็น	“องค์กร
รมการและผู้ประสาน	 (รอยร้าว)	 สูงสุดของชาติ”	 (Supreme	Arbritrator	 and	Conciliator	 of	
the	 Nation)	 ซึ่งประมุขของรัฐแบบประธานาธิบดียากนักที่จะเป็นได้	 เพราะเป็นนักการเมือง
และมีฝักฝ่ายในทางการเมือง	 ในขณะที่ประชาชนชาวไทยและองค์กรทางการเมืองไทยต่างยินด ี
ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสแนะน�าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสนิทใจ	เพราะว่าทรงไม่เป็น
ฝักฝ่ายทางการเมอืง	ทรงยดึประโยชน์ของบ้านเมอืงและประชาชนเป็นหลกั	และทรงแนะน�าแต่สิง่ที ่
ถูกต้องตามครรลองรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
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	 อนัท่ีจรงิ	ถ้าเราจะย้อนไปดพูระราชจรยิวตัรตามรฐัธรรมนญูทีผ่่านมาตลอดรชักาล	ก็จะเหน็ได้ว่า
ทรงยึดมั่นในรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด	 และทรงอนุโลมตามธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญใน
คติประชาธิปไตยมาโดยตลอดสม�่าเสมอ	 ดังพระราชด�ารัสที่ว่า	 “ไม่เคยสั่งการอะไรที่ไม่มีกฎเกณฑ์
ของบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย...”	ดงันัน้เมือ่เกดิความขดัแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่ม 
ทีไ่ม่พอใจรฐับาลของ	พ.ต.ท.ทกัษณิ	ชนิวตัร	และรัฐบาล	และมผู้ีเสนอให้นายกรฐัมนตรลีาออก	และ
ขอให้ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี	 โดยอ้างว่าเป็นพระราชอ�านาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี	 และ
เมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ก็เป็นพระราชอ�านาจสิทธิขาดที่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยเลือกผู้ใด 
มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้โดยผู้เสนออ้างมาตรา	 ๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	
๒๕๔๐	ซึ่งบัญญัติว่า

	 “ในเมือ่ไม่มบีทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนญูน้ีบงัคบัแก่กรณใีด	ให้วนิจิฉยักรณน้ัีนไปตามประเพณี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

	 ความจริง	ผู้เสนอข้อเสนอนี้ก็ทราบดีว่า	หากทรงใช้พระราชอ�านาจตามข้อเสนอนั้นจะต้อง
ยกเว้นการใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	หลายมาตราด้วยกนั	กล่าวคือ	ต้องยกเว้น 
มาตรา	๒๐๑	วรรคสอง	ทีว่่า	“นายกรฐัมนตรีต้องแต่งตัง้จากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืผูเ้คยเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แต่พ้นสมาชิกภาพตามมาตรา	๑๑๘	 (๗)	 ในอายุของสภาผู้แทนราษฎร
ชุดเดียวกัน”	รวมทั้งต้องยกเว้นมาตรา	๒๐๒	และ	๒๐๓	ซึ่งว่าด้วยการให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติ
ให้ความเห็นชอบแก่ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย	 นอกจากน้ันยังคงต้องยกเว้น
มาตรา	๒๐๑	วรรคสาม	เพื่อให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแทนประธาน
สภาผูแ้ทนราษฎรซึง่พ้นต�าแหน่งไปเพราะการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร	และท้ายทีส่ดุกต้็องยกเว้นมาตรา	
๒๑๕	 วรรคสอง	 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมพ้นต�าแหน่งทั้งหมดโดยไม่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี
รัฐธรรมนูญก�าหนด	รวมทั้งการยกเว้นมาตรา	๒๑๑	โดยให้คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินได้	
โดยไม่ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน	(เพราะไม่มีรัฐสภา)
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	 ทัง้หมดนีจ้งึเป็นท่ีมาของพระราชด�ารัสเมือ่วนัที	่๒๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๙	ทีว่่า	“...ข้าพเจ้า
มีความเดือดร้อนมากที่เอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทาน ซึ่งไม่ใช่การปกครอง
แบบประชาธปิไตย ถ้าไปอ้างมาตรา ๗ ของรฐัธรรมนญูเป็นการอ้างทีผิ่ด มันอ้างไม่ได้ มาตรา ๗  
มี ๒ บรรทัด ว่าอะไรที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญให้ปฏิบัติตามประเพณีหรือตามที่เคยมีมา...” และ	 
“...ยืนยันว่ามาตรา ๗ นั้น ไม่ได้หมายถึงการมอบให้พระมหากษัตริย์มีอ�านาจที่จะท�าอะไร 
ตามใจชอบ...” และทรงรับสั่งถึงกรณีการแต่งตั้งนายสัญญา	ธรรมศักดิ์	เป็นนายกรัฐมนตรีภายหลัง
เหตุการณ์	๑๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	ว่า “...เขาอ้างถึงเมือ่รัฐบาลของอาจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ์ 
ตอนนัน้ไม่ได้ท�าเกนิอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิ ตอนน้ันมสีภา ประธานสภา รองประธานสภามอียู ่
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ คอืรองประธานสภาสภานติบิญัญตั ิ นายทว ี แรงข�า...มกีฎเกณฑ์ 
รองรบั...สภาสนามม้า (สมัชชาแห่งชาติ	ผู้เขียนเติมความในวงเล็บเอง) กไ็ม่ผิดกฎหมาย เพราะว่า
นายกรฐัมนตรเีป็นผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตร ีคอืนายสัญญา ธรรมศกัดิ ์ได้รบั
สนองพระบรมราชโองการ ก็สบายใจว่าท�าอะไรแบบถกูต้องตามครรลองรัฐธรรมนญู...” 

	 ผูม้คีวามสนใจประวัตศิาสตร์การเมอืงการปกครองของไทยคงระลกึได้ว่า	เมือ่เหตกุารณ์	๑๔	
ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	นัน้	ประเทศไทยใช้รฐัธรรมนญูการปกครองราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๑๕	และเมือ่เกิด 
วิกฤตขึ้น	จอมพลถนอม	กิตติขจร	นายกรัฐมนตรีลาออก	จึงมีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
นายสัญญา	 ธรรมศักดิ์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	 มาตรา	 ๑๔	 
ซึ่งบัญญัติว่า	

	 “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรี 
ถวายค�าแนะน�า	 และมีจ�านวนตามสมควรประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี	 มีหน้าที่บริหารราชการ
แผ่นดิน”	ทั้งนี้โดยมีนายทวี	แรงข�า	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตลิงนามรบัสนองพระบรมราชโองการตามมาตรา	๑๘	วรรคสองของธรรมนญู
การปกครองราชอาณาจักรที่บัญญัติว่า	 “การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีให้ประธานสภาเป็นผู้ลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ”

	 การแต่งตั้งนายสัญญา	 ธรรมศักดิ์	 จึงเป็นไปตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	 
พ.ศ.		๒๕๑๕	มาตรา	๑๔	และมาตรา	๑๘	วรรคสอง	ทุกประการ	ไม่ได้มีการยกเว้นบทบัญญัติใด	ๆ	
ในธรรมนูญการปกครองเลยแม้แต่น้อย	
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	 แม้แต่การยบุสภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิละการแต่งตัง้สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตขิึน้ใหม่
ในวิกฤตเดียวกันนั้นก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ	 กล่าวคือ	 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
และต้นเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามธรรมนูญการปกครอง	 ซึ่ง
จอมพลถนอม	 กิตติขจร	 กราบบังคมทูลฯ	 แนะน�าให้ทรงแต่งตั้ง	 ๒๙๙	 คน	 ได้ทยอยกันลาออก 
จนเหลือเพียง	๑๑	คน	จนถึงวันที่	๑๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	จึงได้มีประกาศพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ	๒,๓๔๗	คน	และโดยที่มีสมาชิกจ�านวนมากจึงใช้ราชตฤณมัยสมาคม	
(สนามม้านางเลิ้ง)	 เปิดประชุมเพ่ือท�าหน้าที่เลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จึงเรียกกันใน 
ภาษาปากว่า	“สภาสนามม้า”

	 ในพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมัชชาแห่งชาติมีความตอนหนึ่งว่า “...มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยทีส่ถานการณ์ปัจจุบนัยงัไม่เป็นทีไ่ว้วางใจ และรากฐาน 
การปกครองราชอาณาจกัรก่อนทีจ่ะได้ประกาศใช้รฐัธรรมนญูนัน้ ยงัไม่มัน่คงพอทีจ่ะทรงไว้วาง
พระราชหฤทยัได้ นอกจากน้ันยงัมพีระราชประสงค์ทีจ่ะให้ประชาราษฎร์ได้เข้ามามส่ีวนในการ 
วางรากฐานแห่งการปกครองเสียแต่ต้นมือ ในการนี้จะต้องแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติข้ึนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโดยที่มีพระราชด�าริว่าสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาตนิัน้ควรประกอบด้วยบุคคลผูเ้ป็นตวัแทนกลุ่มผลประโยชน์ อาชีพ วชิาความรู ้ ตลอดจน
ทรรศนะและแนวความคดิทางการเมอืงให้มากและกว้างขวางท่ีสดุ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้แต่งตัง้สมชัชาแห่งชาติข้ึน ประกอบด้วยบุคคลผูมี้รายนามท้ายประกาศพระบรมราชโองการนี ้ 
และให้สมชัชาแห่งชาติประชุมกันเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมจากสมาชิกสมชัชาแห่งชาตจิ�านวนหนึง่ 
แล้วน�ารายชือ่ขึน้กราบบังคมทลูเพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้บคุคลเหล่าน้ันเป็นสมาชิก
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป...” 
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	 ประกาศพระบรมราชโองการนี้มีนายสัญญา	 ธรรมศักดิ์	 นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการตามมาตรา	๑๙	วรรคหนึ่งของธรรมนูญการปกครองฯ	ซึ่งบัญญัติว่า	“บรรดา
บทกฎหมาย	พระราชหัตถเลขา	และพระบรมราช	โองการใด	ๆ	อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมี
นายกรัฐมนตรี	หรือรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”

	 ต่อมาเมือ่วนัท่ี	๑๖	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	นายสญัญา	ธรรมศกัด์ิ	นายกรฐัมนตร	ีกท็ลูเกล้าฯ
ถวายพระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พร้อมลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
โดยมคีวามในพระราชกฤษฎีกาตอนหนึง่ว่า	“โดยทีท่รงพระราชด�ารว่ิา	สมาชกิสภานติิบญัญติัแห่งชาติ 
จ�านวนมากได้แสดงความจ�านงขอลาออกจากสมาชกิภาพและประกอบกับสมาชกิทีเ่หลืออยู่มจี�านวน
ไม่เพยีงพอทีจ่ะเป็นองค์ประชมุทางสภานติบัิญญตัแิห่งชาต	ิฉะนัน้	สมควรยบุสภานติบัิญญตัแิห่งชาต	ิ
เพือ่จะได้แต่งต้ังสมาชิกสภานิตบัิญญตัแิห่งชาตขิึน้ใหม่ให้เป็นการสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบัุน”

	 ครั้นเมื่อมีการประชุมสมัชชาแห่งชาติเมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	เลือกกันเองได้
ผู้สมควรเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	๒๙๙	คนแล้ว	นายกรัฐมนตรีก็น�ารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ	
ถวาย	และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้ทัง้	๒๙๙	คน	เป็นสมาชกิสภานติิบญัญติัแห่งชาติโดยมี 
นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ	 อันเป็นไปตามธรรมนูญการปกครองฯ	 มาตรา	
๑๘	วรรคหน่ึง	และเป็นไปตามหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็น
ประมุขทุกประการ
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	 แม้ในเหตุการณ์วิกฤตเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึ่งเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง
ระหว่างฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและฝ่ายรัฐบาล	 จนเกิดความรุนแรงเสียเลือดเนื้อ	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ก็ทรงด�ารงพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างม่ันคง	 กล่าวคือ
ไม่ทรงแทรกแซงและตัดสินพระราชหฤทัยทางการเมืองใด	 ๆ	 เลย	 หากมีพระมหากรุณาธิคุณ 
โปรดเกล้าฯ	 ให้พลตรีจ�าลอง	 ศรีเมือง	 และพลเอก	 สุจินดา	 คราประยูร	 คู่กรณีในความขัดแย้งเข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 พร้อมนายสัญญา	 ธรรมศักดิ์	 ประธานองคมนตรี	 และพลเอก	 เปรม
ติณสูลานนท์	องคมนตรีและรัฐบุรุษ	เมื่อเวลาประมาณ	๒๐	นาฬิกาเศษ	ของวันที่	๒๐	พฤษภาคม	
พ.ศ.	๒๕๓๕	และพระราชทานกระแสพระราชด�ารัสทรง	“ตักเตือน”	(right	to	warn)	ทั้ง	๒	ฝ่าย	
ดงันี	้	“คงไม่เป็นทีแ่ปลกใจท�าไมถึงเชิญให้ท่านมาพบกันอย่างน้ีเพราะว่าทกุคนก็ทราบว่าเหตกุารณ์
ความยุง่เหยิงอย่างไร และก็จะท�าให้ประเทศชาติล่มจมไปได้ แต่ทีจ่ะแปลกใจก็อาจจะมว่ีา ท�าไมเชญิ
พลเอก สุจนิดา คราประยูร และพลตร ีจ�าลอง ศรเีมอืง เพราะว่าอาจมผีูท่ี้เป็นตวัละครมากกว่านี้ 
แต่ทีเ่ชญิมาเพราะว่าตัง้แต่แรกท่ีมเีหตกุารณ์ สองท่านเป็นผูท้ีเ่ผชญิหน้ากนั และกใ็นทีสุ่ดการต่อสู้
หรอืการเผชญิหน้ากว้างขวางออกไป ถงึได้เชญิสองท่านมา

	 แม้ในเหตุการณ์วิกฤตเดือนพฤษภาคม ซึ่งเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง
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การเผชญิหน้าตอนแรก กจ็ะเห็นจดุประสงค์ทัง้สองฝ่ายได้ชัดเจนพอสมควร แต่ต่อมา 
ภายหลัง ๑๐ กว่าวัน ก็เห็นแล้วว่าการเผชิญหน้านั้นเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างมาก จนกระทั่ง
ผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม ก็จะเสียทั้งนั้น เพราะว่าท�าให้มีความเสียหายในทางชีวิตเลือดเนื้อ
ของคนจ�านวนมากพอสมควร แล้วก็มีความเสียหายทางวัตถุซึ่งเป็นของของส่วนราชการและ
ส่วนบุคคลเป็นมูลค่ามากมาย นอกจากนั้นก็มีความเสียหายในทางจิตใจและในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศชาตอิย่างทีน่บัคณาไม่ได้ ฉะนัน้การทีจ่ะเป็นไปอย่างนีต่้อไป จะเป็นด้วยเหตผุลหรอื
ต้นตออย่างไรกช่็าง เพราะเด๋ียวนีเ้หตผุลเปล่ียนไป ถ้าหากว่าเผชญิหน้ากนัแบบนีต่้อไป เมอืงไทย 
มีแต่ล่มจมลงไป แล้วก็จะท�าให้ประเทศไทยที่เราสร้างเสริมขึ้นมาอย่างดีเป็นเวลานานจะกลาย
เป็นประเทศที่ไม่มีความหมายหรือมีความหมายทางลบเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เร่ิมปรากฏผลแล้ว 
ฉะนัน้จะต้องแก้ไขโดยทีด่วู่ามข้ีอขดัแย้งอย่างไร แล้วก็พยายามทีจ่ะแก้ไขตามล�าดับ เพราะว่า 
เด๋ียวนี้ปัญหาที่มีอยู ่ทุกวันนี้ สองสามวันนี้มันเปล่ียนไป ปัญหาไม่ใช่เรื่องของที่เรียกว่า  
การเมอืง หรอืเรยีกว่าการด�ารงต�าแหน่งอะไร มนัเป็นปัญหาของการสกึหรอของประเทศชาติ ฉะน้ัน
จะต้องช่วยกนัแก้ไข  

มผู้ีท่ีส่งข้อแนะน�าในการแก้ไขสถานการณ์มาหลายฉบบั หลายคน จ�านวนเป็นร้อย แล้วก ็
ทั้งในเมืองไทยทั้ง ต่างประเทศก็ส่งมา ที่เขาส่งมาการแก้ไขหรือการแนะน�าว่าอะไรเราควร 
จะท�าอะไรกม็ต่ีาง ๆ  นานา ต้ังแต่ตอนแรกกบ็อกว่า ให้แก้ไขด้วยวธีิยบุสภา ซึง่ก็ได้หารือกับทกุฝ่าย 
ทีเ่ป็นสภา หมายความว่า พรรคการเมอืงทัง้หมด ๑๑ พรรค ๑ ใน ๑๑ พรรคนี ้ค�าตอบมมีาว่า 
ไม่ควรยุบสภาเป็นส่วนมาก ม ี๑ ราย ทีบ่อกว่าควรยบุสภา ฉะนัน้การทีจ่ะแก้ไขแบบทีเ่ขาเสนอมาน้ัน 
กเ็ป็นอันว่าตกไป นอกจากนัน้กมี็เป็นฎีกาและแนะน�าวธีิการต่างๆ กัน ซึง่ก็ได้พยายามเสนอไป 
ตามปกติ คือเวลามีฎีกาขึ้นมาก็ส่งไปให้ทางส�านักคณะรัฐมนตรีหรือส�านักนายกรัฐมนตรี แต่ก ็
ไม่สามารถทีจ่ะแก้ไขตามแบบนัน้ ตกลงมแีบบยุบสภา และกม็อีกีแบบหนึง่คอื แบบแก้ไขรฐัธรรมนญู
เพือ่ให้ได้ตามประสงค์ทีต้่องการ หมายความถึงประสงค์เดิมทีเ่กดิเผชญิหน้ากัน
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 ความจริงวิธีนี้ถ้าจ�ากันได้ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ก็ได้พูดต่อสมาคมท่ีมาพบ
จ�านวนหลายพันคน แล้วก็ดูเหมือนว่าพอจะฟังกัน ฟังกันโดยดี เพราะเหตุผลที่มีอยู่ในนั้น
ดจูะแก้ปัญหาได้พอควร ตอนน้ีกข็อย�า้ว่าท�าไมพดูอย่างนัน้... ว่าถ้าจะ “แก้ก่อนออก” กไ็ด้ หรือ 
“ออกแล้วแก้” ก็ได้ อันนั้นทุกคนก็ทราบดีว่าเรื่องอะไร ก็เรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งครั้งนั้นการแก้
รัฐธรรมนูญก็ได้ท�ามาตลอด มากกว่าฉบับเดิมที่ได้แก้ไขไว้ แล้วก็ก่อนที่ไปพูดที่ศาลาดุสิดาลัย 
ก็ได้พบพลเอกสุจินดาฯ แล้วพลเอก สุจินดาฯ ก็เห็นด้วยว่าควรจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
และแก้ไข ต่อไปได้ อนันีก็้เป็นส่ิงท่ีท�ากนัได้ และตอนหลงันีพ้ลเอก สุจินดาฯ กไ็ด้ยืนยันว่าแก้ไขได้
กค่็อย ๆ แก้ให้เข้าระเบยีบ ให้เป็นแบบทีเ่รยีกว่า “ประชาธปิไตย” ฉะนัน้กไ็ด้พดูตัง้หลายเดอืน
มาแล้ว ในวิธีการที่จะแก้ไขแล้ว ข้อส�าคัญอยู่ที่ท�าไมให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แม้จะถือว่า
รัฐธรรมนูญนี้ยังไม่ครบถ้วน ก็เพราะว่าเหตุรัฐธรรมนูญนั้นมีคุณภาพพอใช้ได้ดีกว่าธรรมนูญ
การปกครองชัว่คราวทีใ่ช้มาเกอืบปี เพราะเหตวุ่ามบีางข้อบางมาตราซึง่เป็นอนัตราย แล้วกไ็ม่ครบถ้วน
ในการท่ีจะใช้ปกครองประเทศ ฉะน้ันก็นึกว่าถ้าหากว่าสามารถทีจ่ะปฏบิตัติามทีไ่ด้พดูในวันที ่ ๕ 
ธนัวาคมนัน้ กเ็ท่ากบัเป็นการกลบัไปดปัูญหาแต่เดมิ ไม่ใช่ปัญหาวันนี้

 ปัญหาวนันีไ้ม่ใช่ปัญหาของการบญัญัตหิรอืแก้ไขรฐัธรรมนูญแต่ปัญหาทกุวันน้ี คอืความ
ปลอดภัยและขวัญของประชาชน ซ่ึงเดี๋ยวนี้ประชาชนท่ัวทุกหนทุกแห่งมีความหวาดระแวงว่า
จะเกดิอนัตราย มีความหวาดระแวงว่า ประเทศชาตจิะล่มจม โดยทีจ่ะแก้ไขล�าบากตามข่าวทีไ่ด้
รับทราบมาจากต่างประเทศ เพราะเหตวุ่าในขณะนีท้ัง้ลกูชายทัง้ลกูสาวกอ็ยูต่่างประเทศ ทัง้สอง
ก็ทราบดีแล้วก็ได้พยายามที่จะแจ้งกับคนท่ีอยู่ในประเทศเหล่าน้ันว่า ประเทศไทยนี้จะยังแก้ไข
สถานการณ์ได้ แต่ว่ารู้สกึว่าจะเป็นความคดิทีเ่ป็นความคดิแบบหวังสงูไปหน่อย ถ้าหากว่าเราไม่
ท�าให้สถานการณ์อย่าง ๓ วนัทีผ่่านมาสิน้สดุลงไปได้ ฉะน้ันก็ขอให้ท่าน โดนเฉพาะสองท่าน พลเอก
สุจินดาฯ และพลตรีจ�าลองฯ ช่วยกันคิดคือหันหน้าเข้าหากัน ไม่ใช่เผชิญหน้ากัน เพราะว่า
เป็นประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคน สองคน เป็นประเทศของทุกคน ต้องเข้าหากัน 
ไม่เผชญิหน้ากันแก้ปัญหาเพราะว่าอนัตรายมีอยู ่เวลาคนเราเกดิความบ้าเลือด ปฏบัิตกิารรนุแรง
ต่อกนัมนัลืมตวั ลงท้ายก็ไม่รูว่้าตีกันเพราะอะไร แล้วจะแก้ปัญหาอะไร เพยีงแต่ว่าต้องเอาชนะ 
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แล้วใครจะชนะ ไมมีทางชนะ อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้  
แล้วกท่ี็แพ้ทีส่ดุกค็อืประเทศชาติ  ประชาชนจะเป็นประชาชนทัง้ประเทศ ไม่ใช่ประชาชนเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร ถ้าสมมติวา่กรุงเทพมหานครเสยีหาย ประเทศก็เสยีหายไปทั้งหมด แล้วก็ 
จะมปีระโยชน์อะไรทีจ่ะทะนงตวัว่าชนะ เวลาอยูบ่นกองสิง่ปรกัหกัพงั ฉะนัน้จงึขอให้ทัง้สองท่าน
เข้ามา คือไม่เผชิญหน้า แต่ต้องหันหน้าเข้าหากนัและสองท่านนัน้เท่ากับเป็นผูแ้ทนของฝ่ายต่าง ๆ   
คอืไม่ใช่สองฝ่าย คอืฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ผชญิหน้ากัน ให้ช่วยกันแก้ปัญหาปัจจบุนัน้ี คอืความรุนแรง
ท่ีเกิดขึ้นแล้ว ก็เมื่อเยียวยาปัญหานี้ได้แล้วจะมาพูดกัน ปรึกษากัน ว่าจะท�าอย่างไรส�าหรับ
ให้ประเทศไทยได้มีการสร้างพัฒนาข้ึนมาได้ กลับมาคืนได้โดยดี อันนี้เป็นเหตุผลให้เรียกท่าน 
ท้ังสองมาและก็เชื่อว่าทั้งสองท่านก็เข้าใจว่าจะเป็นผู้ที่ได้สร้างประเทศจากสิ่งปรักหักพัง 
แล้วก็จะได้ผลในส่วนตัวมากว่าได้ท�าดี แก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะปรึกษากัน มีข้อสังเกตดังนี้ 
ท่านประธานองคมนตรี ท่านองคมนตรีเปรมฯ ก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่พร้อมที่จะให้ค�าแนะน�า
ปรึกษาหารือกันด้วยความเป็นกลาง ด้วยความรักชาติ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศให้เข้าสู่ทาง 
ของความวฒันา ขอฝากให้ช่วยกนัสร้างชาต”ิ

	 พระราชด�ารสันัน้เตอืนสตทิกุฝ่ายให้ปรองดอง	และใช้สันติวธิ	ีและให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องทัง้สองฝ่าย 
ไป	 “ปรึกษา”	 กันเองว่าจะท�าอย่างไร	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 รัฐสภาก็ประชุมกันเมื่อวันที่	 ๒๕	 มิถุนายน	 
พ.ศ.	๒๕๓๕	แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	และเมื่อวันที่	 ๒๕	มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๓๕	พลเอก	สุจินดา	 
คราประยรู	ก็ลาออกจากต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี		การกระท�าทัง้	๒	นีก้ต้็องถอืว่า	ผู้ตัดสินใจ	คอืรัฐสภา 
และพลเอก	สจุนิดา	คราประยูร	นายกรฐัมนตรพีเิคราะห์	“ค�าแนะน�า”	ทีพ่ระราชทานแล้วกไ็ด้กระท�าตาม 
อ�านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของตน	 และต้องรับผิดชอบทั้งทางการเมืองและกฎหมายด้วยตนเอง	
โดยเฉพาะเรือ่งการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูนัน้	ต้องถอืว่าเป็น	“ค�าแนะน�า”	ทีพ่ระราชทานแก่องค์กร 
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	ซึ่งว่ากันตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว	รัฐสภาจะไม่ท�าก็ได้	แต่ในทางสังคม	
รัฐสภา	และรัฐบาล	ก็คงถูกต�าหนิทางสังคมอย่างรุนแรง	“ค�าแนะน�า”	ที่	พระราชทานจึงมีสถานะ 
ทางสงัคมทีส่งูยิง่เกนิกว่าใคร	ๆ 	จะละเลยเสยีได้	เพราะพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทาน	“ค�าแนะน�า”	อยูใ่น 
ฐานะองค์	“กรรมการและผู้ประสาน	 (รอยร้าว)	สูงสุดของชาติ”	ซึ่งไม่ทรงมีฝักมีฝ่ายทางการเมือง	 
และค�าแนะน�าที่พระราชทานก็ไม่เคยออกนอกกรอบรัฐธรรมนูญ
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	 อนึง่	เมือ่พลเอก	สุจินดาฯ	ลาออก	กป็รากฏว่าบรรดาพรรคการเมอืงทัง้หลายต่างสนบัสนนุ
พลอากาศเอก	สมบุญ	ระหงษ์	ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	แต่การกลับปรากฏว่า	นายอาทิตย์	
อไุรรตัน์	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ได้กราบบงัคมทูลฯ	แนะน�าให้ทรงแต่งต้ังนายอานนัท์	ปันยารชนุ	 
เป็น	นายกรฐัมนตร	ีโดยนายอาทติย์	อไุรรตัน์	เป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการซึง่เป็นไปตาม 
รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	๒๕๓๔	มาตรา	๑๕๙	ที่บัญญัติว่า

	 “พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้นายกรฐัมนตรคีนหนึง่	และรฐัมนตรอีืน่อกีไม่เกินส่ีสิบแปดคน 
ประกอบเป็นคณะรฐัมนตร	ีมหีน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ	ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี”

	 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพระราชจริยวัตรในกรณีเหตุการณ์วิกฤตเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	
เองกเ็ป็นไปตามรฐัธรรมนญู	และสอดคล้องกบัธรรมเนยีมปฏบิตัทิางรฐัธรรมนญูทกุประการ	ไม่ขาด
และไม่เกินไปกว่าที่รัฐธรรมนูญและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อย

	 ข้อนีเ้องทีแ่สดงให้เหน็ว่าทรงม	ี“ศลี”	และ	“อวโิรธนะ”	ตามหลกัทศพธิราชธรรมคือ	ทรงเคารพ 
หลกันติธิรรม	(The	Rule	of	Law)	ตามรฐัธรรมนญูและกฎหมายอย่างเคร่งครดั	และแสดงให้เหน็ว่า	 
“ศลี”	และ	“อวโิรธนะ”	อนัเป็นหลักทศพิธราชธรรมเองก็ทนัสมยัอยูเ่สมอ	มไิด้โบราณคร�า่คร่าอย่างที ่
คนเข้าใจกัน	 ดังนั้น	 ศีล	 อวิโรธนะ	 และหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 จึงเป็น	 ๓	 สิ่ง 
ที่ไปด้วยกันได้ตลอดไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเพียงใด

	 อย่างไรก็ตาม	 มีปัญหาอีกว่าล�าพังแต่การทรงปฏิบัติตามกฎหมายจะไม่มีปัญหาหรือ	หาก
กฎหมายบัญญัติ	 ช้อยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายให้พระมหากษัตริย์	 ข้อนี้ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า	
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัไม่โปรดการบญัญตัยิกเว้นพระมหากษตัรย์ิเอาไว้ในกฎหมาย	เว้นแต่ทีท่�ากัน
ทั่วไปในนานาอารยประเทศ	 เร่ืองนี้ผู้เขียนเองได้มีประสบการณ์ตรงเมื่อครั้งตรวจร่างกฎหมายแร่ 
ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ	ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณเีสนอแก้ไขให้รองรับการท�าเหมอืงอโุมงค์ว่าให้สามารถเจาะ
อุโมงค์ท�าเหมอืงได้ใต้พืน้ดนิในทีก่รรมสทิธิข์องบคุคล	และทีท่ีเ่ป็นสาธารณสมบตั	ิโดยยกเว้นว่าจะท�า 
เหมืองอุโมงค์ไม่ได้บางพื้นท่ี	 เช่น	 ในเขตความมั่นคงทางทหารและกรมทรัพยากรธรณีประสงค์
จะยกเว้นไม่ให้ท�าเหมืองอุโมงค์ใต้พระราชวังด้วย	 ประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ผู้เขียนเป็น
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กรรมการอยู่	ในเวลานั้นคือ	พลต�ารวจเอก	อรรถสิทธิ	สิทธิสุนทร	องคมนตรี	ได้ท้วงขึ้นว่า	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภ	อยู่เสมอว่า	ต้องทรงท�าตามกฎหมายบ้านเมืองเหมือนคนอื่น	
และไม่มีพระราชประสงค์ให้ยกเว้นการใช้กฎหมายใด	ๆ	 ที่ไม่มีเหตุจ�าเป็นจริง	 ๆ	 ให้พระองค์	 เมื่อ
เป็นเช่นนี้	 กรมทรัพยากรธรณีก็ถอนบทบัญญัติ	 ยกเว้นพระราชวังดังกล่าวออกจากร่างกฎหมายแร่
แก้ไขเพิ่มเติมนั้น		

	 เรื่องสุดท้ายที่ผู้เขียนเห็นว่า	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติตามหลัก	“ศีล”	และ	
“อวโิรธนะ”	โดยสอดคล้องต้องกันกบัหลกัธรรมเนยีมปฏบิติัตามรฐัธรรมนญูประชาธปิไตยก็คอืเรือ่ง
การทรงยับยั้งร่างกฎหมาย	

	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า	 ในอังกฤษต้นแบบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุขนั้น	 ถือว่าพระราชอ�านาจที่จะพระราชทานความยินยอมให้กฎหมายที่ผ่านรัฐสภา
มาเป็นกฎหมายได้	ถือเป็นพระราชอ�านาจตามคอมมอนลอว์	(royal	prerogative	to	give	royal	
assent)	ซึง่หมายความว่า	ถ้าดตูามกฎหมาย	พระมหากษตัรย์ิมพีระราชอ�านาจไม่ยนิยอมให้กฎหมาย
ที่ผ่านสภามาแล้วประกาศใช้เป็นกฎหมายก็ได้	 (royal	 prerogative	 to	 refuse	 royal	 assent)	 
ที่เรียกกันว่า	 มีพระราชอ�านาจยับยั้งร่างกฎหมาย	 (royal	 veto)	 แต่มีธรรมเนียมปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญของอังกฤษมาตั้งแต่	 ค.ศ.	 ๑๗๐๘	 ว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีนาถอังกฤษ 
จะไม่ทรงยับยั้งร่างกฎหมายจนถึงปัจจุบันเกือบ	๓๐๐	ปีแล้ว

	 ในประเทศไทย	 ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงยับยั้งร่าง 
พระราชบญัญตัอิากรมรดก	และผู้ส�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ทรงยับยัง้ร่างพระราชบญัญติัอกี	๓	ฉบบั	 
และสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงข้างมากธรรมดา	 เมื่อวันที่	 ๔	 สิงหาคม	 พ.ศ.	
๒๔๗๗	และวันที่	๒๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๗๗	อันมีผลท�าให้ต้องประกาศใช้กฎหมายทั้ง	๔	ฉบับ	โดย
ไม่มีพระปรมาภไิธยแล้วกไ็ม่ปรากฏว่าพระมหากษตัรย์ิทรงยบัยัง้ร่างกฎหมายใด	ๆ 	ทัง้ในรชักาลที	่๘	
และรชักาลนี	้จนกระทัง่เมือ่	พ.ศ.	๒๕๔๖	มปัีญหาว่า	รัฐสภาได้พิจารณาร่างพระราชบญัญตั	ิ๒	ฉบับ	 
คือร่างพระราชบัญญตัคิรแูละบุคลากรทางการศกึษา	และร่างพระราชบญัญตัเิหรยีญเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	๖	รอบ	๑๒	สงิหาคม	๒๕๔๗	ซึง่ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัแรกมทีีผ่ดิมาจากรฐัสภาถงึ	
๑๘	แห่ง	เช่น	อ้างเลขมาตราผิดพลาด	ฯลฯ	ส่วนร่างพระราชบัญญัติฉบับหลังบรรยายภาพพระบรม
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สาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ว่าทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนาภรณ์
รชักาลที	่๘	ซึง่ผดิพลาด	ในการนีเ้มือ่นายกรฐัมนตรีทลูเกล้าฯ	ถวายร่างพระราชบญัญัตท้ัิงสองขึน้ไป 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๒	 
คืนมายังรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	มาตรา	๙๔	ซึ่งบัญญัติว่า	

 “ร่างพระราชบญัญัติหรอืร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษตัรย์ิ 
ไม่ทรงเหน็ชอบด้วยและพระราชทานคนืมายงัรฐัสภา หรือเมือ่พ้นเก้าสบิวันแล้วมไิด้พระราชทาน
คืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู ่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�าร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เม่ือ 
พระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายก
รัฐมนตรีน�าพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหน่ึงว่า พระมหากษัตริย ์ได้ทรงลง 
พระปรมาภไิธยแล้ว”

	 ปรากฏว่า	รัฐสภาประชุมปรึกษากันเมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๖	และลงมติเป็น
เอกฉันท์ไม่ยืนยันร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๒	ฉบับ	เป็นเหตุให้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๒	ฉบับ	ตกไป	
และต่อมารัฐสภาก็พิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับใหม่ให้ถูกต้อง	เมื่อทูลเกล้าฯ	ถวายขึ้นไป	ก็ทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศให้เป็นกฎหมาย

	 ข้อเทจ็จรงิในเรือ่งนีถ้้าจะพิจารณาให้ดก็ีจะเห็นได้ว่า	ประการแรก	ทรงใช้พระราชอ�านาจตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	มาตรา	๙๔	ทุกประการ	ประการต่อมา	การที่ทรง 
ยับยั้งมีเหตุมาจากความผิดพลาดในเนื้อหาบทบัญญัติต่าง	 ๆ	 (technical	 error)	 ที่มาจากรัฐสภา	
โดยมิใช่การยับยั้งเพราะไม่ทรงเห็นชอบกับเนื้อหาสาระ	 (content)	 ของร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่ง
อย่างไรเสียรัฐสภาก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง	 การแก้ไขนั้นอาจแก้ไขภายหลังที่ทรงยับยั้งหรือแก้ไขแล้ว
ทูลเกล้าฯ	ถวายไปในระหว่างทีย่งัไม่พระราชทานร่างพระราชบญัญตัทิัง้สองคนืมา	แต่การด�าเนนิการ 
ตามกรณีหลังนี้ยังไม่เคยปรากฏเช่นเดียวกับกรณีแรก	ดังนั้นการทรงยับยั้งจึงเป็นการยุติปัญหาและ
ท�าให้กระบวนการเร็วข้ึน	 ประการท่ีสามคือ	 เมื่อได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับให้ถูกต้อง
และทูลเกล้าฯ	 ถวายขึ้นไปแล้ว	 ก็ยังมีพระราชอ�านาจที่จะพิจารณาความเหมาะสม	 (merits)	 ของ
ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองอีก
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	 นอกจากกรณนีีแ้ล้วยงัปรากฏอกีว่า	เคยทรงใช้พระราชอ�านาจยบัยัง้ร่างพระราชบญัญติัแก้ไข
เพิ่มเติม	ประมวลกฎหมายอาญา	ซึ่งบัญญัติให้ศาลปรับผู้หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป็นจ�านวน	
๔	เท่าของโทษปรับ	สูงสุดในคดีอาญา	ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่	ร.ส.ช.	แต่งตั้ง	พิจารณา	และ
ทลูเกล้าฯ	ถวายข้ึนไปเมือ่ต้นปี	๒๕๓๕	แต่ถูกประชาชนและสือ่มวลชนวพิากษ์วจิารณ์มากว่าเป็นการ
ลิดรอนเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น	 เป็นเหตุให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไป	 
ในกรณีนี้หากพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าทรงใช้พระราชอ�านาจยับยั้งตามรัฐธรรมนูญ	 และชอบด้วย
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง	 เพราะรัฐสภาในเวลานั้นเป็นรัฐสภาที่มาจาก 
การแต่งตัง้	ไม่มฝ่ีายค้านคอยถ่วงดลุ	กลัน่กรอง	และยงัมเีสยีงเรยีกร้องจากประชาชนและสือ่มวลชน
ไม่ให้ออกกฎหมายดังกล่าวนั้น	 การทรงใช้พระราชอ�านาจยับยั้ง	 จึงเป็นการถ่วงดุลอ�านาจที่ไม่มี 
ผู้ถ่วงดุล	และทรงคุ้มครองสิทธิ	เสรีภาพของประชาชนตามที่มีเสียงเรียกร้อง

	 ดังน้ันหากจะกล่าวว่าธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของไทย	 ในกรณีการยับยั้งร่าง
กฎหมายที่รัฐสภาพิจารณาแล้วมีอยู่ว่า	โดยปกติจะไม่ทรงใช้พระราชอ�านาจนั้น	เว้นแต่เห็นได้ชัดว่า
มีความผิดพลาดหรือเป็นสภาที่มาจากการแต่งตั้ง	ซึ่งแตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐธรรมนูญ
ในอังกฤษ

	 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าหลัก	 “ศีล”	 และ	 “อวิโรธนะ”	 ในทศพิธราชธรรมนั้น
สอดคล้องและตอกย�้าก�ากับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในโลกปัจจุบันได้อย่างดี	 
ต่างยนิดปีฏิบตัติามพระราชด�ารสัแนะน�าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัโดยสนทิใจ	เพราะยงัทรง 
สร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญไทยให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยโดยมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัวผ่านพระราชจริยวัตรตลอด	๖๐	ปี	ในรัชกาลนี้
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๑.	 คัดจากพระราชด�ารสัในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร			พระราชทานแก่คณาจารย์และนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
	 	 ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์	ฯ	 เมื่อวันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๑๗	จาก	ส�านักราชเลาขาธิการ.	ประมวลพระราชด�ารัสและ 
	 	 พระบรมราโชวาท	ที่พระราชทานในโอกาสต่าง	ๆ	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๑๖	จนถึงเดือนธันวาคม	๒๕๑๗.	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร,	 
	 	 ๒๕๑๘)	๓๑-๓๒.
	 ๒.	 คัดจากบทสัมภาษณ์ของหม่อมเจ้าภีศเดช	 รัชนี	 จาก	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.	 ร้อยเรื่องเล่า:	 
	 	 เกร็ดการทรงงาน.	(กรุงเทพมหานคร:	สุขุมวิทมีเดีย	มาร์เก็ตติ้ง,	๒๕๕๗)	๕๓-๕๔.
	 ๓.	 ข้อมูลจาก	มูลนิธิโครงการหลวง.	ความเป็นมา.	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๐	<http://www.royalprojectthailand.com/about>
	 ๔.	 ข้อมูลจาก	ส�านักโครงการในพระราชด�าริและกิจการพิเศษ	กรมป่าไม้.	หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	<http:// 
	 	 www.forest.go.th/orip/index.php?option=com_content&view=article&id=408%3A2012-01-13-10-m-s&catid=34%3Ageneralknowl 
	 	 edge&Itemid=457&lang=th>
	 ๕.	 ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก	 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และท�าความเข้าใจมวลชน	 ในคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน�้าป่าสัก	 อันเนื่องมาจาก 
	 	 พระราชด�าร.ิ“เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ”์	โครงการพฒันาลุม่น�า้ป่าสกั	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร.ิ	(กรุงเทพมหานคร:	บรษิทั	โอ.เอส.	พริน้ติง้	เฮาส์	จ�ากดั,	๒๕๔๒)	
	 ๖.	 คดัจากบทสมัภาษณ์ของนายมนชุญ์	วฒันโกเมร	ผูว่้าราชการจงัหวัดลพบรุใีนช่วงปี	๒๕๓๗-๒๕๔๒	จาก	คณะอนกุรรมการประชาสมัพนัธ์และท�าความเข้าใจ 
	 	 มวลชน	ในคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน�้าป่าสัก	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.	๒๕๕๔.	๔๕.
	 ๗.	 ข้อมูลจาก	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.	 เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิบ้านแก่งเสือเต้น	 	 ต�าบลหนองบัว		 
	 	 อ�าเภอพัฒนานิคม		จังหวัดลพบุรี.	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	<	www.rdpb.go.th/rdpb/visit/data/.../เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.doc>
	 ๘.	 ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่	 ๖๖/๒๕๒๓	 เร่ืองนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 ๒๓	 เมษายน	 ๒๕๒๓	 ลงนามโดย	 พลเอกเปรม	 
	 	 ติณสูลานนท์	นายกรัฐมนตรี	
	 ๙.	 ข้อมลูจาก	แผนแม่บทโครงการพฒันาพืน้ทีร่าบเชงิเขาจงัหวดัปราจนีบรุ	ี–	สระแก้ว	ตามพระราชด�าร	ิฉบบัที	่๒	(๒๕๖๐-๒๕๖๔)	จดัท�าโดย	คณะท�างานโครงการ 
	 	 พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี	–	สระแก้ว
	 ๑๐.	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์.	โครงการพัฒนาดอยตุง	(พื้นที่ทรงงาน)	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ:	โครงการต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการ 
	 	 ด�ารงชีวิตท่ียั่งยืน.	 ๑๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 <http://www.maefahluang.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=68%3A 
	 	 doi-tung-development-project-model-project&id=105%3Adoi-tung-development-project-the-model-project-&Itemid=92&lang=th>
	 ๑๑.	 มลูนธิแิม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถมัภ์.	การพฒันาคน.	18	สงิหาคม	2560	<http://www.doitung.org/sald_human_development.php?Lang=th>
	 ๑๒.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๑๗,	 
	 	 ๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๐	<https://web.ku.ac.th/king72/king_rem/2517-2.html>
	 ๑๓.	 คัดจากบทสัมภาษณ์นายธวัชชัย	 เหมรัตน์ตระกูล	 รักษาการณ์อิหม่ามมัสยิดดอยอ่างขาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 จากศูนย์มุสลิมศึกษา	 สถาบันเอเชียศึกษา	 
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย.	(กรุงเทพมหานคร:	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,	๒๕๕๖)	๒๔๐.
	 ๑๔.	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์,	โครงการพัฒนาดอยตุง	(พื้นที่ทรงงาน)	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ:	โครงการต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการ 
	 	 ด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน,	 ๑๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 http://www.maefahluang.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=68%3A 
	 	 doi-tung-development-project-model-project&id=105%3Adoi-tung-development-project-the-model-project-&Itemid=92&lang=th
	 ๑๕.	 คัดจากบทสัมภาษณ์	จาก	ศูนย์มุสลิมศึกษา	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	๒๕๕๖.	๒๔๑-๒๔๓.
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	 ๑๖.	 ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี.	ค�าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร	ีพนัต�ารวจโท	ทกัษณิ	ชนิวตัร		นายกรัฐมนตร	ีแถลงต่อรฐัสภา	วนัพธุที	่๒๓	มนีาคม	๒๕๔๘,		 
	 	 ๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๐	<http://www.soc.go.th/pol_55.htm>
	 ๑๗.	 ส�านกังานปลัดกระทรวง	กระทรวงศกึษาธกิาร.	คูม่อืและแนวปฏบิตัสิ�าหรบัการจดัการศึกษาแก่บคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มสีญัชาตไิทย.	๒๕๕๓
	 ๑๘.	 กระทรวงมหาดไทย.	จดหมายข่าวมหาดไทย	ปีที่	๒	ฉบับที่	๒๔	ปักษ์หลัง	กันยายน	๒๕๕๙.	(กรุงเทพมหานคร:	กระทรวงมหาดไทย,	๒๕๕๙)	
	 ๑๙.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนที่สุด	ที่	มท	๐๓๐๙.๑/ว	๒๖๒๖	ลงวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด	ทุกจังหวัด	
	 ๒๐.	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชนตามแนว 
	 	 พระราชด�าริ	พ.ศ.	๒๕๕๙.	(กรุงเทพมหานคร:		มูลนิธิอุทกพัฒน์	ในพระบรมราชูปถัมภ์,	๒๕๕๙)
	 ๒๑.	 เกียรติศักดิ์	 ม่วงมิตร.	บ้านห้วยปลาหลด	“ป่ากับคน”	การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและพอเพียงของชาวเล,	๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๐	<https://pttinternet. 
	 	 pttplc.com/greenglobe/2548/community-06.html>
	 ๒๒.	 ศกึษาเพิม่เตมิได้จาก	สเุมธ	ตนัตเิวชกลุและคณะ.	แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั.	(กรงุเทพมหานคร:	 
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ,	๒๕๕๙)
	 ๒๓.	 ศาสตราจารย์วิษณุ	 เครืองาม.	 “รายงานวิจัยเรื่องแนวพระราชด�าริทางกฎหมายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.”	 วารสารกฎหมาย	 คณะนิติศาสตร์
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	ปีที่	๑๑	ฉบับที่	๓	(สิงหาคม-พฤศจิกายน	๒๕๓๐)	ฉบับพิเศษ	พุทธศักราช	๒๕๖๐:	๓๖-๑๑๑.
	 ๒๔.	 เกียรติศักดิ์	ม่วงมิตร.	๒๕๖๐.
	 ๒๕.	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	๒๕๕๙.
	 ๒๖.	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายอุกฤษ	 มงคลนาวิน	 อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตแผนกวิชานิติศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
	 	 น�าคณะกรรมการจัดงานวัน	 “นิติศาสตร์จุฬาฯ”	 จ�านวน	๔๐	 คน	 เฝ้าฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งในการอภิปรายหัวข้อ	 “ความม่ันคง 
	 	 ของชาติ”	เมื่อ	๑๐	มกราคม	๒๕๑๒	เพื่อพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของผู้เสียชีวิตในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย
	 ๒๗.	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายประภาศน์	อวยชัย	เลขาธิการส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	น�าเนติบัณฑิตสมัยที่	๒๐	จ�านวน	 
	 	 ๒๑	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินจ�านวน	๑๐,๐๐๐	บาท	ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคในโอกาสที่ได้จัดให้มีการฉลองประกาศนียบัตร	เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล 
	 	 ตามพระราชอัธยาศัย
	 ๒๘.	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายประภาศน์	 อวยชัย	 เลขาธิการส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	 น�าคณะกรรมการเนติบัณฑิต	 
	 	 รุ่นที่	๒๑	จ�านวน	๑๓	คนเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
	 ๒๙.	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายอุกฤษ	 มงคลนาวิน	 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต	 แผนกวิชานิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 น�าคณะกรรม 
	 	 การจัดงาน	“วันรพี”	จ�านวน	๓๒	คน	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินรายได้จากการอภิปรายที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในโอกาสวันรพี	เพื่อโดย 
	 	 เสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอานันทมหิดล	สาขานิติศาสตร์
	 ๓๐.	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายอุกฤษ	มงคลนาวิน	คณบดีคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	น�าคณะกรรมการจัดงาน	“วันรพี”	จ�านวน	 
	 	 ๕๑	คน	เฝ้า	ฯ	น้อมเกล้า	ฯ	ถวายเงินรายได้จาการจัดอภิปราย	ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๑๕	เพื่อโดยเสด็จพระราช 
	 	 กุศลสมทบทุนอานันทมหิดล	สาขาวิชานิติศาสตร์
	 ๓๑.	 นายภิญโญ	ธีรนิติ
	 ๓๒.	 นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์
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เกียรติศักดิ์	ม่วงมิตร.	บ้านห้วยปลาหลด “ป่ากับคน” การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและพอเพียง
ของชาวเฌเล	 [ออนไลน์].	 แหล่งท่ีมา:	 https://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2548/community-06.html	 

	 [๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๐].
คณะท�างานโครงการพฒันาพ้ืนทีร่าบเชงิเขาจงัหวดัปราจีนบุรี	–	สระแก้ว.	แผนแม่บทโครงการพฒันาพืน้ทีร่าบเชงิเขาจงัหวัดปราจนีบรีุ 

– สระแก้ว ตามพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔).	๒๕๕๘.	
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และท�าความเข้าใจมวลชน	ในคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน�้าป่าสัก
	 อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร.ิ“เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ”์ โครงการพัฒนาลุม่น�า้ป่าสกั อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร.ิ	กรงุเทพมหานคร:	
	 บริษัท	โอ.เอส.	พริ้นติ้ง	เฮาส์	จ�ากัด,	๒๕๔๒.	
มลูนธิโิครงการหลวง.	ความเป็นมา	[ออนไลน์].	แหล่งทีม่า:		http://www.royalprojectthailand.com/about	[๒๐	สงิหาคม	๒๕๖๐]
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์.	โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ: โครงการต้นแบบ
 การพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน. [ออนไลน์].	 แหล่งท่ีมา:	 http://www.maefahluang.org/index.php? 
	 option=com_flexicontent&view=items&cid=68%3Adoi-tung-development-project-model-project&id=105%3A
	 doi-tung-development-project-the-model-project-&Itemid=92&lang=th	[๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๐].
ศาสตราจารย์	ดร.	วษิณุ	เครอืงาม.	รายงานวจัิยเรือ่งแนวพระราชด�ารทิางกฎหมายในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว. วารสารกฎหมาย	
	 คณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีที่	๑๑	ฉบับที่	๓	 (สิงหาคม-พฤศจิกายน	๒๕๓๐)	ฉบับพิเศษ	พุทธศักราช	๒๕๖๐:	 
	 ๓๖-๑๑๑.
ศูนย์มุสลิมศึกษา	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย. กรุงเทพมหานคร:	
	 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,	๒๕๕๖.
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการ
 น�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร:		มูลนิธิอุทกพัฒน์	ในพระบรมราชูปถัมภ์,	๒๕๕๙.
สุเมธ	ตันติเวชกุลและคณะ.	แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 
	 กรุงเทพมหานคร:	ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ,	๒๕๕๙.
ส�านกัโครงการในพระราชด�ารแิละกจิการพิเศษ	กรมป่าไม้.	หลกัการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั	[ออนไลน์].	แหล่งทีม่า:	
	 http://www.forest.go.th/orip/index.php?option=com_content&view=article&id=408%3A2012-01-13-10-m-s&
	 catid=34%3Ageneralknowledge&Itemid=457&lang=th	[๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๐].
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจาก
 พระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว [ออนไลน์].	แหล่งที่มา:		http://www.rdpb.go.th/Projects/ProjectImpDe
	 tails/4652	[๑๓	สิงหาคม	๒๕๖๐].
ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ.	ร้อยเร่ืองเล่า: เกร็ดการทรงงาน.	กรงุเทพมหานคร:	
	 สุขุมวิทมีเดีย	มาร์เก็ตติ้ง,	๒๕๕๗.
ส�านักราชเลขาธิการ.	ประมวลพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๑๖ 
 จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๑๗. กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร,	๒๕๑๘.
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ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์	กิตยารักษ์
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ

บรรณาธิการบริหาร 
นายพิเศษ	สอาดเย็น

คณะผู้จัดท�า 
นางสาวธนพร	เตชฤทธิพิทักษ์	
นางสาวบวรลักษณ์	ทองมาก	
นางสาวปกระพี	จินดาอินทร์

ผู้สนับสนุนการจัดท�า
พันโทปณต	แสงทับทิม
นางสาวอณูวรรณ	วงศ์พิเชษฐ์
นางมุทิตา	เลิศลักษณาพร

ออกแบบและสร้างสรรค์โดย
บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จ�ากัด
๒๗๘๒	ซอยลาดพร้าว	๑๓๐	ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	๑๐๒๔๐
โทรศัพท์	๐	๒๓๗๕	๕๔๒๒
โทรสาร	๐	๒๓๗๕	๕๔๒๗
www.daoreuk.com
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ขอขอบพระคุณ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ	เครืองาม
ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์	เสถียรไทย
นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล
ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์	อุวรรณโณ
ส�าหรับปาฐกถาและบทความพิเศษเกี่ยวกับแนวพระราชด�าริในด้านหลักนิติธรรม

กรมราชเลขานุการในพระองค์	
มูลนิธิโครงการหลวง
	 หม่อมเจ้าภีศเดช		รัชนี
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปภัมภ์
	 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา	ดิศกุล
	 นางสาววิสิษฐ์อร	รัชตะนาวิน
มูลนิธิอุทกพัฒน์	ในพระบรมราชูปภัมภ์
	 นายรอยล	จิตรดอน
	 นางรอยบุญ	รัศมีเทศ
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 นางสาวอรอนันต์	วุฒิเสน		
	 นายตรีวิทย์	วินิชส�าเภาทิพย์
	 นายชัยสิทธิ์	วิชิตจ�ารูญ
ส�าหรับข้อมูลและค�าแนะน�าในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้
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อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร	๗๔๐๐๐
โทรศัพท์	๐	๒๔๐๑	๙๔๐๑
โทรสาร	๐	๒๔๐๑	๙๔๑๗
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